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ศึกษาศาสตร์ องครักษ์
เอกสารวชิาการคณะศกึษาศาสตร ์ องครกัษ ์    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ    ปีการศกึษา   2547
(ฉบับปิดฉาก   องครักษ์   ศึกษาศาสตร์                                              มถินุายน  2547 -  พฤษภาคม  2548)

เจ้าของ คณะศกึษาศาสตร ์ องครกัษ ์   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
อำเภอองครกัษ ์  จังหวดันครนายก   26420
โทร.  0-2664-1000   ต่อ    1307    โทรสาร.  ต่อ  1305

วาระการออก ปีละ   1  ฉบับ   (มิถุนายน- พฤษภาคม)

ที่ปรึกษา รองคณบดคีณะศกึษาศาสตร ์   องครกัษ์
บรรณาธิการ รองศาสตราจารยชู์ชีพ อ่อนโคกสูง
กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารยอ์นุศักด์ิ สมิตสนัต์

รองศาสตราจารยส์มพล มงคลพิทักษ์สุข
อาจารย์ ดร.บรรชา รัตนวัย
อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
อาจารย์เมธินี ตัง้ตรงไพโรจน์
นางสาวถนอมศรี โมฬี

พิมพ์ต้นฉบับ นางจงกล ใยมุง
นางสปุรานี พรรณาภพ

ออกแบบจัดรูปเล่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ ควรหาเวช
พิมพ์ท่ี โรงพมิพ์ เอสอาร ์พร้ินติง้   ถ.แจง้วฒันะ  อ.ปากเกรด็  นนทบรีุ

โทร. 0-2584-2241  :   พฤษภาคม  2548
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เมือ่วนัที ่  2  ธนัวาคม  2546    ชาวศกึษาศาสตร ์   องครกัษ์
มีโอกาสไดต้อ้นรบัทา่นอาจารยกิ์ตติ  นพคณุ  อดตีหวัหนา้สำนกังาน
รองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร  (วศ.พระนคร)  และผู้ช่วย
รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   วทิยาเขต
บางเขน  (มศว บางเขน)  ท่านแรก  ท่ีมาเย่ียมเยือน  บรรยากาศเต็มไปด้วย
ความรัก  ความอบอุ่นความผูกพัน และความปรารถนาดีท่ีท่านมอบให้เรา
หลงัจากนัน้ประมาณหนึง่สปัดาห ์  พวกเราหลายคนไดรั้บจดหมายจาก
ทา่นฉบบัหนึง่    ความวา่

"วันท่ีผมมีโอกาสมาเย่ียมพวกเราชาว  มศว องครักษ์    เป็นคร้ังแรก
เม่ือวันอังคารท่ี  2  ธันวาคม  ท่ีผ่านมาน้ัน  บรรยากาศเป็นกันเองอย่างท่ีสุด
ผมมีความสขุมาก    การไดพ้ดูคยุกนัถงึวนัเกา่ ๆ   โดยเฉพาะกบัอาจารย์
อ.วิโรจน์,  อ.นิพนธ์ และเจ้าหน้าที่  (ถนอมศรี  มาลินี  ระยอง ฯลฯ)
รวมถงึพนกังานในแผนกตา่ง ๆ    (เทยีม,  สมพงษ,์  พะเนยีด,  ประเทอืง,
วเิชยีร  ฯลฯ)   ทำใหผ้มไดรั้บทราบความรูสึ้ก  ความผกูพนั   และความ
ภาคภูมิใจที่ทุกคนมีต่อ วศ.พระนคร  มศว บางเขน  เมื่อครั้งกระโน้น
บรรยากาศวันนั้นได้จุดประกายความคิดอย่างหนึ่งขึ้นในใจของผมว่า
หากจะได้มีการรวบรวมเรื่องราว ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็น
นำ้หนึง่ใจเดยีวกนัทีแ่ตล่ะคนมตีอ่มหาวทิยาลยัแหง่นี ้  นบัแตเ่ริม่กอ่ตัง้
จนถึงปัจจุบัน และจัดทำเป็นเอกสารขึ ้น คงจะเป็นเรื ่องดีไม่น้อย
แม้เร่ืองทีว่่านีจ้ะไม่เป็นทีรู้่กันในวงกวา้ง   และดจูะไม่มีความสลกัสำคญั
สำหรับคนทั่วไป  แต่จะมีความหมายและคุณค่ามากสำหรับผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง ซ่ึงหมายรวมถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วย   ย่ิงมาจินตนาการ
เลยไปถึงเมืองใหม่ในฝันของท่านนายกทักษิณ   ชินวัตร     ท่ีกำลังเป็นข่าว
อยูข่ณะนี ้  หากเกดิเปน็จรงิขึน้มา  มศว  องครกัษ ์  ของเราซึง่เปน็แหลง่
วิชาการระดับอุดมศึกษา   จะทวีความสำคญัและกลายเปน็จุดสนใจของ
ผู้คน อีกแห่งหน่ึง   นอกเหนือไปจากสนามบิน สุวรรณภูมิท่ีจะเปิดใช้ในอีก
2-3  ปีขา้งหนา้

จากการประมวลทัศนะ ประสบการณ์ และความมุ่งมั่นของ
อาจารยว์โิรจน ์ และอาจารยน์พินธ ์   ซ่ึงตา่งกมี็บทบาทในความเปน็มา
ของมหาวิทยาลัยแห่งน้ีสืบเน่ืองมาเป็นเวลายาวนาน   ทำให้ผมคาดหวังว่า
สิ่งที่ผมคิดขึ้นนี้จะมีความเป็นไปได้สูง เอกสารวิชาการศึกษาศาสตร์
องครักษ์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช  2546)
ท่ีอาจารย์วิโรจน์ให้ผมไป   ผมมองเห็นอะไรบางอย่างท่ีสะท้อนถึงความคิด
และทัศนะของคณะผู้จัดทำอย่างเด่นชัด  ประการแรกคือ การนำภาพ

อารมัภบท
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ปูชนียบุคคลผู้มีคณูปการในวงการของพวกเรามาลง
ไวท้ีห่นา้ปก  ประการตอ่มาคอื ขอ้เขยีนในคำเกริน่นำ
ภายใต้หัวข้อ  "ภูมิหลัง" ของ งานวิจัยซึ่งจัดทำโดย
อาจารยแ์ละคณะ  เรือ่ง  "สัมฤทธ ิผลของนสิิตชัน้ปี
ที ่4  คณะศกึษาศาสตร ์องครกัษ"์ (หนา้ 55) ทัง้สอง
ประเด็นนี ้ชี ้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานนี ้ได้
ตระหนัก ถึงความสำคัญของอดีตท่ี ต่อเน่ืองกับปัจจุบัน
อันจะสง่ผลตอ่ไปถงึอนาคต  ทัง้เปน็สิง่ยนืยนัวา่เรือ่ง
ท่ีผมคุยกับอาจารย์และอาจารย์วิโรจน์  แม้ใน เวลาอัน
น้อยนิด ผนวกกับเรื ่องที่อาจารย์นิพนธ์ Pioneer
ผู้หน่ึงของ มศว องครักษ์ ได้เล่าให้ฟังถึงความ ก้าวหน้า
ของมหาวิทยาลัย  ขณะนำผมชมภูมิทัศน์โดยรอบ
ล้วนเป็นส่ิงมีคุณค่าควรแก่การบันทึกไว้ให้เป็นท่ีรับรู้กัน
และจัดทำเป็นเอกสารออกเผยแพร่  ไม่เช่นน้ันเร่ืองราว
ตา่ง ๆ ทีเ่รานำมาสนทนากนัในวนันัน้ จะเปน็หมนัไป
นานๆ เข้าก็จะกลายเป็นตำนานขาดๆ วิ่น ๆ ที่คน
รุ่นหลังเก็บไปเล่าขานสืบ ๆ  กันไป  จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง

พอมาถึงจุดน้ีก็เกิดคำถามข้ึนมาว่า ใครจะเป็น
เจา้ภาพ (บรรณาธกิาร?) ผมวา่อาจารยเ์องนะแหละ
เหมาะสมท่ีสุด โดยมี อ.วิโรจน์ และ อ.นิพนธ์  เป็นผู้ช่วย
ถนอมศรีนั้นเหมาะที่จะเป็นคนหาข้อมูลเก่าๆ และ
หลกัฐานทางราชการทีพ่าดพงิถงึ   ผมวา่เราคอ่ยทำ
ค่อยไปเสร็จเม่ือไรก็เม่ือน้ัน    ผมเองอาจช่วยได้บ้างใน
ส่วนท่ีผมรู้และยังจดจำไวไ้ด้

ผมมั่นใจว่าหากงานชิ ้นนี ้สำเร็จนอกจาก
จะเป็นบันทึกเล่าประวัติความเป็นมาของ  มศว
องครักษ์ แล้ว (แม้จะไม่ถูกต้องท้ังหมดแตค่งใกล้เคียง
ความจรงิมาก) ยงัจะเปน็การ  "ฟืน้ความหลงั"   ของ
ประดา  "อาจารยเ์กา่"  ทีค่รัง้หนึง่เคยรว่มงานที ่ วศ.
พระนคร  ตอ่มาภายหลงัไดย้า้ยไปทีใ่หมแ่ละไดด้ำรง
ตำแหนง่สำคญั ๆ  ในหนา้ทีร่าชการ  อยา่งเชน่  ดร.
อภิรมย์ ณ นคร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัย
รามคำแหง ดร.อุดม วิโรตม์สิกขดิตถ์ อดีตคณบดี
คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

ดร.วศิษิฎ ์ ชุมวรฐาย ี   อดตีเลขาธกิารคณะกรรมการ
การศกึษาเอกชน, ดร.พลสณัห ์ โพธิศ์รทีอง  รองเลขา
ธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน  รวม
ไปถึงศิษย์เก่าบางคนทีไ่ด้รับตำแหนง่สำคญั ๆ    อย่าง
นายสุชน (เฉลิม)  ชาลีเครือ  รองประธานสมาชิก
วุฒิสภาขณะน้ี   นายอาคม   เอ่งฉ้วน  ส.ส.จังหวัดกระบ่ี
พรรคประชาธปัิตย ์อดตีรฐัมนตรช่ีวยกระทรวงศกึษา
ธกิาร, นายอนิทร ์  จันทรเ์จรญิ (อดตี) นายกสมาคม
ผู้บริหารโรงเรยีนอาชวีศกึษาเอกชน ฯลฯ    เป็นตน้
              สำหรบัโครงเรือ่งทีจ่ะเขยีนขอใหป้รึกษาหารอื
กันเองผมเพียงแต่จะเสนอเนื้อหาว่าน่าจะมีหัวข้อ
ใหญ่ๆ    อยา่งนอ้ย  3  ประเดน็   คอื

1. สถานภาพทางกายภาพและการแบง่ส่วน
ราชการของ  มศว  องครักษ์ ในปัจจุบันพอเป็นสังเขป
(รายละเอยีดเอาไวพู้ดถึงในข้อ 3)

2. การจัดตั้ง วศ.พระนคร  เมื่อปี  2512
และ เหตุการณ์ต่อเน่ืองจนได้มีการยกฐานะข้ึนเป็น มศว
พระนคร   ในปี  2517

3. การพฒันาของ มศว  องครกัษ์
ดังจะได้ขยายความพอเป็นพื้นฐานสำหรับ

การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลสำหรับการเขียน
ดังต่อไปน้ี

ในหัวข้อท่ี  1   ตอนเร่ิมเร่ืองน่าจะพูด ถึงการ
จัดต้ัง, ลักษณะทางกาย ภาพและสถานภาพของ  มศว
องครักษ์  ในฐานะที่เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยเฉพาะการได้มาของท่ีดินอันเป็น
ท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี   เท่าท่ีผมทราบ ท่ีดินผืนน้ี
เดิมเป็นของบริษัทศรีษะกระบือ  ตั้งอยู่ในเขตตำบล
ศีรษะ กระบือ    อำเภอองครักษ์    จังหวัดนครนายก  มี
เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ในชั้นแรกที่แห่งนี้เป็น
เพียงตวัเลือกสำหรบัการยา้ย มศว บางเขน จาก
ทีเ่ดิมมาตัง้ใหมซ่ึ่งกไ็มไ่ด้รับความสนใจนกั  หลัง
จากท่ีโครงการอภมิหาโปรเจ็คในท้องท่ีอำเภอวัง น้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ประสบความสำเร็จ
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ท่าน ดร. สุดใจ  เหล่าสุนทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว)   ในขณะน้ันจึงได้หันมาศึกษา
ความเป็นไปได้ และได้มีการเจรจากันในเวลาต่อมา
ส่วนจะ มีการโอนกรรมสิทธิในสมัยของท่านหรือไม่ผม
ไม่แน่ใจ  ทราบแต่เพียงว่าผู้ท่ีอยู่เบ้ืองหลังความสำเรจ็
ในการน้ี   ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยสมควรจารึกช่ือของท่าน
ไว้มีสองท่าน  ท่านแรกคอื ดร.ฟุ้งเฟ่ือง เครือตราชู
รองอธกิารบดี มศว บางเขน ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้หาท่ีท่ีเหมาะสมสำหรับการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
มาเสนอ อีกท่านหนึ่งคือ คุณอมร  อนันตชัย
นายอำเภอองครักษ์  ในตอนนั้น (คลับคล้าย
คลับคลาว่าท่านจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดหรือจันทบุรี) ท่านผู้น้ีได้ให้การ
สนับสนุนคอยติดตามเรื ่องจนมหาวิทยาลัยได้รับ
กรรมสิทธิในท่ีดินผืนน้ีอย่างสมบูรณ์

มีข้อนา่สังเกตว่า  "แมช้าว มศว บางเขน
จะมีส่วนในการจัดหาที่ดินอันเป็นที่ตั้ง  มศว
องครักษ์  ปัจจุบันน้ีต้ังแต่เร่ิมต้น  แต่หลังจากน้ัน
ก็ไม่ เคยได้รับรู้ความคืบหน้าใดๆ  ผู้ท่ีรู้เร่ืองน้ีดีน่า
จะเปน็อาจารยอ์าภรณ ์  จำปาทอง  อีกผูห้นึง่ท่ี
ท่านอธิการบดี  ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร จะเรียกให้
ไปช่วยงานบ่อย  คือ  อาจารย์สุข  แก้วท่าไม้  ผมเอง
เคยร่วมไปกับคณะหน่ึงหรือสองคร้ัง  ก็เท่าน้ันเอง
............."
             ความในจดหมายตรงกับความคิดและความ
ต้องการของชาวองครกัษเ์ป็นทีสุ่ด   จึงไดป้รึกษา
หารอืกนัเพือ่จัดทำวารสาร    "ศกึษาศาสตรอ์งครกัษ"์
ฉบับพิเศษ ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นสุดคณะ
ศึกษาศาสตร์ องครักษ์  ในเดือนเมษายน 2548  แล้วจึง
แจ้งข่าวขอความร่วมมือจากชาวบางเขน  (วศ.พระนคร
มศว บางเขน คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน   และคณะ
ศึกษาศาสตร์  องครักษ์)   ให้ช่วยกันเขียนบทความเก่ียว
กับสถาบันของเราในยคุต่างๆ เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่และ
บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์  ปรากฏว่าได้รับความ

ร่วมมือจากทุกท่านด้วยดีเห็นได้จากต้นฉบับท่ีส่งมาให้
เป็นจำนวนมาก
             บรรดาต้นฉบับท่ีทุกท่านมอบให้น้ันประกอบด้วย
เรื่องราวหลากหลาย จึงได้จัดแบ่งออกเป็น 2 ภาค
ภาคแรก ไดแ้ก ่ "จารึกไว้ในแผน่ดิน"  กลา่วถงึการ
จัดต้ัง วศ.พระนคร,    มศว บางเขน  คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน  และคณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์  โดยผู้ดำรง
ตำแหนง่ผูบ้ริหารในยคุนัน้โดยตรง คอื  ทา่นอาจารย์
กิตติ  นพคุณ  ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา
ธรรมา   ท่านอาจารย์อนุสรณ์   อรรถศิริ    ท่าน
รองศาสตราจารย์สมพล  มงคลพิทักษ์สุข และ
ท่านอาจารย์วิโรจน์  เอ็งสุ โสภณ   ภาคหลังได้แก่
"บางเขนแห่งความหลัง"  เล่าถึงภาระงาน ความ
คิดเห็นและความรู ้ส ึกอันประกอบด้วยความรัก
ความผูกพันอย่างลึกซึ้งที่ชาวบางเขนมีต่อกัน  ทุก
เรื่องเต็มไปด้วยสาระแห่งความภาคภูมิใจ ความรัก
ความผูกพันและความซาบ ซึ ้งใจในความเป็น
"ชาวบางเขน"    ของเรา
              ในฐานะชาวบางเขนท่ีมีโอกาสจัดทำเอกสาร
ฉบับน้ี ขอขอบคณุชาวบางเขนทกุทา่นทัง้อดีตผู้
บริหาร คณาจารย ์ ศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจบัุน  และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีให้ความร่วมมืออยา่งดีย่ิง   ตลอดจน
ขอขอบคุณ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์บ ุญฤทธิ ์
ควรหาเวช  (หนึง่ในชาวบางเขน)  ผู้อำนวยการ
สำนักส่ือและเทคโนโลยกีารศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ที่กรุณาจัดทำรูปเล่มและ
ออกแบบปกให้อย่างมีความหมายและสวยงาม
อีกทั้งยังเป็นธุระจัดการเกี่ยวกับการจัดพิมพ์
ท้ังหมดอีกด้วย

ขอขอบคุณ
ชูชีพ  อ่อนโคกสงู
ปีการศึกษา  2547

คณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีนาคม   2548
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ทำเนยีบรองอธกิาร / รองอธกิารบดี
วศ.พระนคร / มศว บางเขน

1. อาจารย์เฉลิม อยู่เวียงชัย

2. ศาสตราจารย์ ดร.ฟุ้งเฟ่ือง เครือตราชู

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ดิสสระ

5. รองศาสตราจารย์อารีย์ สหชาติโกสีย์

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ทับทิมโต

7. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ เพชรช่ืน
(รักษาราชการ)
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ประวตัมิหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์
จุดเริม่ตน้ : วทิยาลยัวชิาการศกึษา พระนคร

ช่วงที ่ 1  (พ.ศ. 2512 - 2518)
                                          กิตติ  นพคุณ

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์
เริ ่มต้นจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร (วศ.พระนคร) ที่ ถนน
แจ้งวัฒนะ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  ในบริเวณเดียวกับวิทยาลัยครู
พระนคร  (ปัจจุบันคอืมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร) ซ่ึงตัง้อยูก่อ่นแลว้
ในท่ีดินของวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร   วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร
ต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. วิทยาลยัวิชาการศกึษา พ.ศ. 2497  นับเป็นสาขาทีห่ก
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร) ถัดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา
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ปทุมวัน บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม และสงขลา
เปิดดำเนิน การสอนปีแรก  เม่ือวันท่ี  4  มิถุนายน  2512

ผู้ที่มีคุณูปการอย่างสูงต่อวิทยาลัยวิชาการ
ศกึษา พระนคร คอื อดีตอธบิดี  บุญถิน่  อัตถากร
อธบิดกีรมการฝกึหดัคร ูในเวลานัน้   ทา่นอดตีอธบิดี
บุญถิ่นฯ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะยกระดับ
ผู้ท่ีจบช้ันประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง  (ป.ก ศ.
ชั้นสูง) อันเป็นชั้นสูงสุดในวิทยาลัยครูให้ถึงระดับ
ปริญญา  เพื่อสนองตอบความตื่นตัวในการศึกษา
ด้านนีข้องผูค้นในขณะนัน้  ในเวลาเดยีวกนักเ็ป็นการ
สนองตอบความต้องการของประเทศทางด้านการศึกษา
ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งในด้านปริมาณ
และคุณภาพ

ท่านอดีตอธิบดี บุญถ่ิน  อัตถากร  มีความ
เห็นว่าวิธีท่ีง่าย  สะดวกและส้ินเปลืองงบประมาณ
แผ่นดินน้อยท่ีสุดในการผลิตครูระดับปริญญาให้
ทันกบัความตอ้งการในระยะเวลาอนัสัน้  ก็ด้วย
อาศัยมติของคณะกรรมการสภาวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษา  เปิดสาขาวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นใน
สถานที่ตั้งของวิทยาลัยคร ู   รับผู้ที่เรียนจบชั้น
ประกาศนยีบตัรการศกึษาชัน้สงู (ป.กศ. ช้ันสงู) เขา้
เรยีนตอ่อีกสองป ี  ทัง้นีเ้พราะวทิยาลยัวชิาการศกึษา
ข้ึนอยู่กับกรมการฝึกหัดครู   สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การระดมสรรพกำลังในการจัดการเรียนการสอน
แมจ้ะเปน็ระดบัปริญญากส็ามารถทำไดท้นัท ี  เนือ่ง
จากมอีาจารยผู้์สอนทีส่ำเรจ็ปริญญาโทและปรญิญา
เอกกระจายกันอยู่ในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ จำนวน
มากพอที่จะโยกย้ายมาประจำให้ครบตามมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้  สำหรับ
อาคารเรียนไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนวิชาสามัญ   อาคาร
เรยีนรวม  อาคารวทิยาศาสตร ์  ศนูยป์ฏบัิตงิานวชิา
เฉพาะ  ตลอดจนศูนย์การกีฬา-นันทนาการ  หอประชุม
หอสมุดฯลฯ  ก็ใช้ร่วมกับนักศึกษาของวทิยาลัยครู  ซ่ึง
มีพร้อมอยู่แล้ว  ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประเภทถาวร

ก็ใช้ร่วมกันได้เช่นกัน  ส่วนวัสดุส้ินเปลืองและค่าใช้จ่าย
อ่ืนก็มีเงินบำรุงการศึกษาให้ใช้ได้อยู่แล้ว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวในที่สุดคณะกรรมการ
สภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาก็ได้มีมติให้ขยายสาขา
วิทยาลัยวิชาการศึกษาออกไปสู่ภูมิภาคถึงสามแห่ง  คือ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก, มหาสารคาม  และ
สงขลา และยังได้อนุมัติให้เปิดสาขาเพ่ิมข้ึนในส่วน
กลางด้วยอีกหน่ึงแห่ง คือ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พระนคร  ในระยะเวลาไลเ่ร่ียกนั

กล่าวเฉพาะวทิยาลยัวิชาการศกึษาพระนคร
หลังจากที่สภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้มีมติเมื่อ
วันพธุท ี 27  มีนาคม  2512   ใหเ้ปิดเปน็สาขาเพิม่ขึน้
ในส่วนกลาง  ท่านอดีตอธิบดีบุญถ่ินฯ ก็ได้เรียกประชุม
ศึกษานิเทศก์ร่วมกับผู้อำนวยการกองโรงเรียนฝึกหัดครู
ผู้อำนวยการวทิยาลัยครูพระนคร  และเลขานกุารกรม
ในสัปดาห์ต่อมา     เพ่ือเตรียมการให้ทันการเปิดเรียนใน
ต้นเดือนมิถุนายน 2512  สิ่งที่ศึกษานิเทศก์ผู้ได้รับ
มอบหมายต้องรีบดำเนินการเป็นการด่วนคือ  การจัดหา
ที่ตั ้งสำนักงานรองอธิการและที่เรียนสำหรับนิสิต
ประมาณ 200 คน  ที่วิทยาลัยครูพระนคร   ท่าน
ผู้อำนวยการในขณะนั้น  คือ อาจารย์ประเยาว์
ศกัดิศ์ร ี (ประเยาว ์  รังสคิตุ) ไดใ้หค้วามรว่มมอืและ
อำนวยความสะดวกให้อย่างดีย่ิง  ท่านได้อนุญาตให้ใช้
ตึกเรียนสามชั้นหลังใหม่ที่อยู่ติดถนนแจ้งวัฒนะทั้ง
หลังพร้อมโต๊ะเรียนและเก้าอี ้สำหรับนิสิตจำนวน
ดงักลา่ว   ตกึหลงันีจึ้งเปน็  "ท่ีทำการ" หลงัแรกของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร  เป็นตึกสารพัด
ประโยชนใ์นหลงัคาเดยีวกนั เพราะเปน็ทัง้สำนกังาน
รองอธกิาร  สำนกังานรอง  คณบด ี  หอ้งพกั และที่
ทำงานอาจารย์  ห้องเรียน  ห้องสมุด  สำหรับห้อง
ประชุมรวมใช้ห้องเรียนช้ันสาม  ซ่ึงเปิดทะลุถึงกันได้

หน่วยงานท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ ท่ีควรกล่าว
ถึงอีกสองหน่วย คือ สำนักงานเลขานุการกรม และกอง
โรงเรยีนฝกึหดัคร ู  ทา่นเลขานกุารกรม  คอื  อาจารย์
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ไมตร ี  ธมุชัย   ใหย้มืโตะ๊ทำงานอาจารยค์รบจำนวน
ส่วนทา่นผูอ้ำนวยการกองโรงเรยีนฝกึหดัคร ู อาจารย์
สมพงษ ์ ศริิเจรญิ  ใหย้มืรถโฟลก์ตูส้องคนัสำหรบัรับ
ส่งอาจารย์และใช้ในราชการของวิทยาลัย

ทีน้ีก็มาถึงการรับนิสิตเข้าเรียน    เน่ืองจากเป็น
เวลากระช้ันชิด  ทางวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสาน
มิตร)   ได้รับภาระเป็นเจ้าของเร่ืองจัดการสอบคัดเลือก
ให้ในคราวเดียวกับการรับนิสิตประจำของวิทยาลัย
แล้วจัดส่งรายช่ือผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้  จำนวน  180  คน
ในหกวชิาเอกไปให ้ไดแ้ก ่ วชิาเอกภาษาไทย  ภาษา
อังกฤษ  ประวัติศาสตร์  คณิตศาสตร์  เคมี  และ
ชีววทิยา   วชิาเอกละ  30  คน

มีวชิาเอกหนึง่ทีไ่ดเ้ปดิขึน้เปน็การเฉพาะ คอื
หัตถศึกษา วิชาเอกนี ้ทางกรมการฝึกหัดครูได้
มอบหมายใหว้ทิยาลยัวชิาการศกึษา (ประสานมติร)
เปิดสอนเมื่อปีการศึกษา 2511 รับเฉพาะผู้จบชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง)   แผนก
อุตสาหกรรมศิลป์จากวิทยาลัยครูพระนครเข้าเรียน
นิสิตที่เรียนวิชาเอกนี้ต้องเรียนวิชาการศึกษาและ
วิชาโทที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร) แต่
คงเรียนวิชาช่างและฝึกภาคปฏิบัติในโรงฝึกงานของ
วทิยาลยัครพูระนคร  เมือ่มีการเปดิวทิยาลยัวชิาการ
ศึกษาพระนครข้ึน  ในปีการศึกษา  2512  จึงได้ให้นิสิต
ดังกล่าวมาเรียนทุกวิชาในท่ีเดียวกันต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา
            สำหรบัคณะผูท้ีจ่ะไปบรหิารงานของวทิยาลยั
วิชาการศึกษาพระนคร ทางกรมการฝึกหัดครู ได้
เสนอชือ่ อาจารยเ์ฉลมิ  อยูเ่วียงชยั   ศกึษานเิทศก์
เอกของกรมให้เป็นผู้รักษาการรองอธิการ และเสนอ
แต่งต้ังผู้รักษาการในตำแหน่งอ่ืนตามสายงานการ แบ่ง
ส่วนราชการท่ีระบุไว้ใน พ.ร.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พ.ศ.  2497  ดงัตอ่ไปนี ้:-

(1)  สำนักงานรองอธิการ  :  นายกิตติ  นพคุณ
ทำหน้าท่ีหัวหน้าสำนักงานฯ

(2) คณะวชิาการศกึษา : ดร.รัตนา ตนับญุ-

เตก็   ทำหนา้ทีร่องหวัหนา้คณะวชิา
(3) คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคม

ศาสตร ์  :  ดร.อุดม   วโิรจมสิ์กขดติถ ์  ทำหนา้ทีร่อง
หัวหน้าคณะวิชา

(4) คณะวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  :
ดร.ทว ี  หอมชง   ทำหนา้ทีร่องหวัหนา้คณะวชิา

(5) คณะวชิาวจัิยการศกึษา : นางประเยาว์
ศกัดิศ์ร ี   ทำหนา้ทีร่องหวัหนา้คณะวชิา

สำนักงานรองอธกิารมีตำแหน่งงานท่ีสำคัญ
อยูส่องตำแหนง่ คือ  งานสารบรรณและงานการเงนิ
ทางสำนักงานเลขานุการกรมได้ให้ยืมตัว คุณจูงใจ
แสงพันธ์  และ อ.กองกาญจน์   ทองลงยา   มาทำหน้าท่ี
ฝ่ายสารบรรณ   และ  คณุวณิชิ  บุญยู ้ ทำหนา้ทีฝ่่าย
การเงิน (ภายหลังได้ให้โอนอัตรา  คุณถวิล  ชุนสง่า  มา
เพ่ิมอีกหน่ึงตำแหน่ง)  พนักงานตำแหนง่อ่ืนๆ    เป็นต้น
วา่  พนกังานพมิพด์ดี  พสัดคุรภุณัฑ ์   คนขบัรถ   และ
นักการภารโรง ล้วนเป็นอัตราจ้างท้ังส้ิน    ผู้ท่ีปฏิบัติงาน
ในสำนกังานรองอธกิารตอนนัน้กมี็  :-  น.ส.ถนอมศรี
โมฬี, นายสุปัน  จันทร์งาม, นายเทียม  สุภาพุฒ,
นายวิเชียร  พุ่มนิคม, นายสมพงษ์   ลำพุทธา,
นายชวน  อินเทียน,    นายพร้ิง  เมฆพยนต,์ นายสนอง
วีระชน,  นายชลอ   ชีสังวร,  นายพะเนียด   อุดร,
นายสดุจติต ์  สุขเอีย่ม  และนายบุญทนั   หอมบญุ

ทางด้านอาจารย์ผู้สอน ในระยะเริ่มแรกปี
2512  กรมการฝึกหัดครูใช้วิธียืมตัวอาจารย์จากหน่วย
ศกึษานเิทศกแ์ละจากวทิยาลยัครใูนสงักดั  เทา่ทีพ่อ
จะรวบรวมรายชื ่อได้ก็มี ดร.กิ ่งแก้ว  อัตถากร,
อ.พิมพ์ใจ   สุวรรณรัฐ, อ.สาวิตรี  โชติกุญชร,
อ.ทิพยา   บิณษรี,  อ.ประพาศน์   พฤทธิประภา,
อ.ประจักษ์   ประภาพิทยากร,  อ.ยุพา   ส่งศิริ,
อ.วาสิษฐ์    จรัณยานนท์, อ.สมนึก  สุธาธรรม,
อ.สุรพันธ์   ยันต์ทอง,     อ.สุชา    ณ พัทลุง,    อ.อรพิมพ์
บุญอาภา,  อ.นันทนา  สิงหชาญ,  อ.เปรมวดี
ฉิมประภา, อ.วาสนา พานิชการ, อ.สมพร
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เรอืงโชตวิทิย,์     อ.สุเทพ  จันทรส์มศกัดิ,์   อ.สุขจติต์
เหวยีนระว,ี  อ.ศศเิกษม  ทองยงค,์  อ.อำไพ  ยมาภยั,
อ.อาภรณ์  จำปาทอง,  อ.สุดาดวง  กำเนิดเพชร,
อ,ศรีวิบูลย์  จปานนท์,  อ.บุญเริง   แก้วสะอาด,
อ.สมพงษ ์    เจนพาณชิย,์     อ.สงวน   สกลุพานชิ,
อ.บำเพ็ญ   กฤษณกาญจน์,  อ.ดวงเดือน   จิวาลักษณ์,

อาจารย์ที่ยืมตัวเพิ่มเติม ดร.ยุวดี กาญจ-
นษัฐิต,ิ   อ.วศิษิฏ ์  ชุมวรฐาย,ี  อ.ชัยโรจน ์ ชัยอนิคำ,
อ.เพราพรรณ  ธรรมา,   อ.สุกัญญา  ติยะสุวรรณ,
อ.จันทรเ์พญ็  เนยีมอนิทร,์    อ.วมิล วโิรจนไ์ตรรตัน,์
อ.วิชัย   ดิสสระ  อาจารย์บรรจุใหม่ในระยะเริ่มต้น
มีอาจารย์อารีย์    สหชาติโกสีย์,    อ.วาสนา   เกตุภาค,
อ.พสิิทธิ ์ สารวจิิตร

เดือน กันยายน  2512  ดร.ฟุ ้งเฟื ่อง
เครือตราช ู  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง
รองอธิการแทน อาจารย์เฉลิม อยู ่เวียงชัย ทีขอ
กลับไปทำงานในตำแหน่งเดิมการรับนิสิตในปีต่อมา
คือ ปีการศึกษา 2513  วิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็น
ผู้คัดเลือกผู้ที่จบชั้นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ช้ันสูง (ป.กศ.สูง) ส่งมาให้จำนวน  233  คน ในปีน้ีได้มี
การเปิดวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เพ่ิมข้ึนอีกวิชาเอกหน่ึง
นับแต่ปีการศึกษา  2514  เป็นต้นมาทางวทิยาลัยวิชา
การศกึษา พระนคร  จึงไดเ้ปดิรบัสมัครสอบนสิิตเขา้
เรียนเอง

บรรดาอาจารย์ที่กรมการฝึกหัดครูยืมตัวมา
สอน ได้มีการตัดโอนอัตราเงินเดือนมาเบิกจ่ายทาง
วทิยาลยัวชิาการศกึษา พระนคร โดยตรงตัง้แตต่น้ปี
งบประมาณ  2513 และเมือ่ได้มีประกาศคณะปฏวัิติ
ฉบับท่ี  216  แบ่งส่วนราชการในกระทรวงศกึษาธิการ
ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการ ศึกษาเทียบเท่ากรมในเดือน
ตลุาคมปงีบประมาณ  2515  อาจารยเ์หลา่นัน้กพ้็น
จากสังกัดกรมการฝึกหัดครู มาดำรงตำแหน่งสังกัดกรม
ท่ีเกิดใหม่อย่างเต็มตัว

ตลอดระยะเวลาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา

พระนครกับวิทยาลัยครูพระนครอยู่ร่วมกันมา   ปรากฏ
ว่าทุกอย่างดำเนินไปด้วยดี  แผนงานของท่านอดีต
อธิบดีบุญถิ่นฯ    ได้มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
มีอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างอย่างอ่ืนเกิดข้ึนในบริเวณ
ที่ว่าง ด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย  วิทยาลัย
วิชาการศึกษา พระนคร จึงเริ่มมีอาคารเป็นเอกเทศ
ของตนเอง เป็นต้นว่า โรงอาหาร  หอประชุม  ตึก
อำนวยการ   ตกึวทิยาศาสตร ์  หอสมดุ  หอพกันสิิต
หญิง  และบ้านพกัอาจารย ์  ตลอดจนบา้นพกัคนงาน
ภารโรง   เป็นอนัว่าภาระกจิของวทิยาลยัวิชาการ
ศึกษา พระนคร ซึ่งกำหนดไว้แต่ต้น  ได้สำเร็จ
ลุล่วงไปตามเจตนารมณ์ระดับหนึ่ง  แม้จะไม่
หวือหวา แต่ก็ค่อยๆ ก้าวหน้ามาตามลำดับ
สัมพันธภาพระหว่างนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์
ทั้งสองสถาบันราบรื่นดี ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย
ไม่มีเร่ืองระหองระแหงเกดิข้ึนแต่อย่างใด

ว่าถึงภารกิจของแต่ละคณะต่างก็ค่อย ๆ
ขยายงานตามกำลงัอาจารย ์ *  และงบประมาณทีไ่ด้
รับในแต่ละปีแต่ละคณะก็พยายามท่ีจะรักษามาตรฐาน
และปรับปรุงคุณภาพให้มีศักยภาพสูงข้ึนเท่าท่ี สามารถ
จะทำได้อย่างกรณีของคณะสังคมศาสตร์ที่แยกตัว
ออกจากคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์
ตามการแบ่งส่วนราชการใหม่   ปรากฏว่าไม่มีที่ตั้ง
สำนักงาน ทั้งห้องเรียนก็ไม่เพียงพอกับจำนวนนิสิต
ตอ้งดดัแปลงหอพกันสิิต  ซ่ึงเลกิกจิการไป   นำมาใช้
เป็นการช่ัวคราว  แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
พัฒนาตนเอง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในขอบข่าย
อันจำกัด

การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่เกิดข้ึนเม่ือ วันท่ี  17
มิถุนายน 2517  เมื ่อได้มี พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2517 ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย  มีชื่อว่า "มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ"  เปลี ่ยนสังกัดจากกระทรวง
ศึกษาธิการไปข้ึนกับทบวงมหาวทิยาลัย (ของรัฐ) โดย



15

ศึกษาศาสตร์  องครักษ์   ฉบับปิดฉาก  องครักษ์  ศึกษาศาสตร์มิถุนายน  2547  -  พฤษภาคม  2548

          
ใ น ค ว า ม ท ร ง จ ำ

พระราชบัญ ญัติฉบับน้ี    บรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  หน้ี
ข้าราชการ ลูกจ้าง   และเงนิงบประมาณของวทิยาลัย
วิชาการศึกษา  จึงตกเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร ซึ่งเป็น
สาขาหน่ึงของวิทยาลัยวิชาการศึกษา   ซ่ึงได้ดำเนิน

กิจการตาม  พ.ร.บ.  วิทยาลัย วิชาการศึกษา  พ.ศ.
2497 มาได้ห้าปีเศษ จึงเปล่ียนเปน็มหาวทิยาลยั
ศรีนครนิทรวโิรฒ  บางเขน  ด้วยประการฉะนี้

*******************

* อาจารย์ที่บรรจุใหม่รวมทั้งที่ย้ายและรับโอนภายหลัง เท่าที่พอจะสืบค้นหามาได้มีดังนี้ :-

คณะศกึษาศาสตร์  :  อ.สมบุญ  ประชุมญาต,ิ    อ.ประเสรฐิ  เชษฐพนัธ,์  อ.สันทดั  ภิบาลสุข,   อ.เสริม ศักดิ ์  สุรวัลลภ,
อ.สมบูรณ์   อัชชสวัสด์ิ,    อ.สุดใจ   เหงา้สีไพร, อ.ส้มโอ   ธรรมโชต,ิ อ.สำอางค ์  สังขเ์งนิ,  อ.ปราโมทย ์  เทพพลัลภ,
อ.สุจิตต ์ รักษเ์ผ่า,  อ.ละเอยีด   รักษเ์ผา่ (บุญเกดิ), อ.เสาวลกัษณ ์ สุนทรา, อ.ชูชีพ  อ่อนโคกสงู, อ.อรพนัธุ ์ ประสทิธรัิตน,์
อ.สุวัฒน์   บัววราภรณ ์, อ.หวน   พินธพัุนธ,์   อ.สน่ัน   ประจงจติร,    อ.สมศกัดิ ์  เจียมทะวงษ,์ อ.นิพนธ ์  เทยีมทพิาบญุกร,
อ.เนาวรตัน ์สนทิวงศ ์ณ อยธุยา, อ.วโิรจน ์ เอ็งสโุสภณ,  อ.สุวฒัน ์วรานสุาสน,์  อ.องอาจ ศลิานอ้ย,  อ.ประดษิฐ์   คณุรตัน์

คณะวทิยาศาสตร ์ :   อ.จินตนา   กองสาสนะ  (อ.สุภณดิา สุวณชิย์), อ.ชุมพล  พัฒนสวุรรณ, อ.ดารณ ี เจรญิสม, อ.ธวชั
ดอนสกุล, อ.ธานี  ทับทิมโต, อ.นิรมล  พัฒนสุวรรณ, อ.บุญกุล  บรรจบราษฎร์, อ.บรรชา รัตนวัย, อ.พิชากร  แปลงประสพโชค,
อ.มนู  สัตยวณชิ, อ.มยุรี   บุญอาจ,     อ.เมตต ์ แยม้วงษ,์  อ.ยงยทุธ  ธนกูฤต,ิ  อ.วีระ  ต้ังชวาล,  อ.สวน   ปฏิเวชวฑูิร,
อ.สุดใจ  จรุงจติต,์    อ.อดลุย ์  คนยงั, อ.อรวนิท ์  โทรก,ี อ.อุไรวรรณ    สินสวสัดิ,์ อ.อุทยั  ชีวะธนรกัษ,์ อ.พลสัณห์
โพธิศ์รทีอง,   อ.วิเชียร  มากตุน่, อ.ละออ   เทศวานชิ

คณะมนษุยศาสตร ์  :   อ.เมตตา   อุทกะพนัธุ,์    อ.วิเชียร  อินทปญัญา,    อ.กรรภริมย์   พยงุเวช,    อ.ธาดาศกัดิ์
วชิรปรีชาพงษ,์   อ.สมทรง   วเิชียร,     อ.สุจิตรา  นิลสุวรรณ-โฆษติ,     อ.สุข  แกว้ทา่ไม้,       อ.วิรัช  บุณยรตัพนัธุ,์
อ.พัชรา   สุทธสิำแดง,     อ.วิมลศริิ  ร่วมสขุ,  อ.ทัศนย์ี    อ่ำสำอางค,์   อ.สายทพิย ์ นุกูลกิจ,    อ.ลภา  จินตนเสร,ี

คณะสงัคมศาสตร ์ :   อ.จรินทร ์  เทศวานชิ,    อ.เจริญ  โชไชย,    อ.ทัศนยีา  โสภโณดร  (สุปรีชากร),    อ.บรรจบ
เนยีมมณ,ี    อ.พวงรอ้ย  กล่อมเอ้ียง,    อ.มารศร ี บัววรภรณ,์      อ.วิเศษ  วิเชียร,     อ.ศิริวรรณ   ลัญชานนท,์ อ.สุดา
เทยีบจตุัรัส, อ.สันตภิาพ  กองกาญจนะ, อ.สุขุมาลย ์   สิทธมิงคล,    อ.อัมพร  ศิลารงัษ ี (เอ็งสโุสภณ),   อ.อุทัย   ชูธรรมขจร
และ   อ.สุรภี  เปล่ียนอนกูุล   (อิงคากลุ),    อ.ปริศนา  ตรีทอง,    อ.ทัศนย์ี  ทองสวา่ง,

พนักงานและลกูจา้ง  :  น.ส.ทรงศร ี  เฮงสนุทร,   น.ส.เยาวลกัษณ,์    น.ส.มาลนิ ี  แซเ่ตอืง, น.ส.อนรัุตน ์  กุหลาบ,
น.ส.ปราณ,ี   น.ส.ลัดดา,    น.ส.ผ่องศร,ี     น.ส.อรนิตย ์ ญาณศริิ,  น.ส.ลักขณา    แซ่ลู้   ฯลฯ
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ใ น ค ว า ม ท ร ง จ ำ

บันทกึยอ้นยคุไปสู่
มศว  บางเขน

ในอดตีกอ่นการยบุรวม
ปรีชา   ธรรมา

บทนำ
วันนั้นผู ้เขียนได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตต่อ

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ องครักษ ์และบางเขน
(เดมิ)    ทีจ่ะครบวาระเกษยีณอายรุาชการในวนัที ่ 30  กนัยายน 2547
จำนวน  4  ทา่น  ไดแ้ก ่  อาจารยเ์สาวลักษณ ์  สุนทรา  อาจารย์
ดร.ละเอียด  รักษ์เผ่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา  สุทธิสำแดง
และคุณเทียม  สุภาพุฒ  โดยมีการจัดเลี้ยงขึ้นในวันอาทิตย์ที่  19
กันยายน  2547    เวลา  11.30 - 14.30  น.  ณ  หอ้งคอฟฟีช้่อป  โรงแรม
มารวยกาเดน้ท์  ถนนพหลโยธนิ  ก่อนจะเลกิ งาน รองศาสตราจารยชู์ชีพ
อ่อนโคกสูง   ได้นำบันทึกข้อความเร่ืองการจัดทำหนังสือรวบรวมเร่ืองราว
ของ  มศว  บางเขน   มีคำปรารภท่ีควรแก่การนำมาเป็นอารัมภบท ณ  โอกาส
น้ี   ซ่ึงมีใจความ สำคัญว่า    "พวก เราศึกษาศาสตร์  องครักษ์  มีโอกาสพบ
ทา่นอาจารยก์ติต ินพคณุ ในโอกาสทีม่าเยีย่ม มศว องครกัษ ์ไดพ้ดูกนั
มากมายหลายเรื่องถึงอดีตที่ผ่านมาของพวกเรา ซึ่งไม่มีบันทึกไว้เป็น
ประวัติศาสตร์  ณ  ที่ใด  ในโอกาสที่จะสิ้นสุดศึกษาศาสตร์ องครักษ์
เม่ือส้ินปีการศึกษา น้ี  (เมษายน  2548)    จึงตกลงกนัว่าจะจัดทำหนงัสือ
รวบรวมเร่ืองราว เพ่ือบันทึกไว้เป็น ประวัติ ศาสตร์ต่อไป   โดยแบ่งออกเป็น
3  ช่วง  คอื

1. วิทยาลยัวิชาการศกึษา  พระนคร
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน
3. คณะศกึษาศาสตร ์ บางเขน - องครกัษ์
ในการนีผ้ม (รองศาสตราจารยชู์ชีพ  อ่อนโคก สูง) รับหนา้ทีผู้่
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ศึกษาศาสตร์  องครักษ์   ฉบับปิดฉาก  องครักษ์  ศึกษาศาสตร์มิถุนายน  2547  -  พฤษภาคม  2548

          
ใ น ค ว า ม ท ร ง จ ำ

รวบรวม  คณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์  จัดงบประมาณ
การพิมพ์ ส่วนข้อเขียนต้องขอความกรุณาจากท่าน
ช่วยกันเขียน  จะเป็นแนวใดก็แล้วแต่จะเห็นสมควร
ความยาวพอประมาณ  หากมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบก็จักมีคุณค่ามากข้ึน

จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาส่งข้อเขียนถึง
อาจารย์ชูชีพ  อ่อนโคกสูง  คณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนรังสิต - นครนายก
อำเภอองครกัษ์  จังหวดันครนายก  26120   หรือ  Fax
0-2664 - 1000   ต่อ  1305   ภายในเดอืนธนัวาคม
2547  เพ่ือดำเนินการจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มีนาคม  2548  ต่อไป"

ในบันทึกดังกล่าวขา้งตน้ท่ีบอกว่า  "ขอความ
กรุณาจากท่านช่วยกันเขียน จะเป็นแนวใดอย่างไร
ก็แล้วแต่จะเห็นสมควร  ความยาวพอประมาณ  หากมี
เอกสารหลักฐานประกอบก็จักมีคุณค่ามากข้ึน"  น้ันนับ
ว่าเป็นการให้สิทธิและเสรีภาพแก่ผู้เขียน  เพื่อใช้
ดุลยพินิจพิจารณาว่าควรเขียนหรือไม่ควรเขียนอะไร
ควรเขยีนหรอืไม่ควรอยา่งไร  ควรเขยีน ในเชงิ อัตนยั
หรือในเชิงปรนัยมากน้อย เพียงใด ฯลฯ  เหล่าน้ี  จะต้อง
อยู่ในกรอบหรือขอบข่ายของการพิจารณาก่อนที่จะ
ลงมือเขียนออกมาเป็นบทความจริง ๆ

นอกจากจะได้รับโอกาสและจะได้ใช้โอกาส
ตามสทิธเิสรภีาพในการเขยีนดงักลา่วแลว้ ลีลา หรอื
รูปแบบในการเขียนก็ควรจะได้แสดงออกมาพร้อม ๆ
กันด้วยตามท่ีเห็นสมควร  โดยไม่จำเป็นต้องยึดติด กับ
รูปแบบอันเป็นทางการมากเกินไป    หรือใช้รูป แบบลีลา
โวหารอันผิดปกติวิสัยจนเป็นท่ีน่าเกลียด หรือน่าชังของ
ท่านผู้อ่าน

ในความคดิเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน  ณ   ขณะ
น้ี บทความหรือข้อเขียนท่ีจะนำเสนอต่อไปน้ี  บางตอนก็
ดำเนินไปตามลำดับเวลาค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควร
บางตอนก็ค่อนข้างวกวนกลับไปกลับมา  บางตอนก็เป็น
เรือ่งของการเชือ่มโยงอดตีเขา้มาสูปั่จจุบัน  บางตอน

อาจเป็นความสับสนทั้งในด้านความเข้าใจและการ
ตีความการขยายความ  ก็อาจเป็นการวินิจฉัยที่ไม่
สมเหตแุละผล  ซ่ึงตอ้งขออภยัตอ่ผู้รู้ทัง้หลายและตอ่
ผู้อ่านทุกท่าน

เมื่อเวลาล่วงไปนานมากขึ้นเท่าใดมักจะมี
คำถามกันว่าผู้เขียนแต่ละท่านที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
บทความแตล่ะเรือ่งหรอืข้อเขยีนแตล่ะบทมส่ีวนเกีย่ว
ข้องอย่างไรกับการเกิดข้ึน  การดำรงอยู่  การพัฒนา
และการสิน้สดุศกึษาศาสตร ์บางเขน - องครกัษ์
ด้วยเหตุท่ีเช่ือว่าผู้เก่ียวข้องเหล่าน้ันย่อมจะเป็นผู้รู้ดีกว่า
ผู้ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้อง   และถ้าไม่ทราบว่าผู้เขียนแต่ละ
ท่านเกีย่วขอ้งอย่างไรกบัวิทยาลยัการศกึษา พระนคร
ก็ดี กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน ก็ดี และ
กับคณะศึกษาศาสตร์  บางเขน - องครักษ์ ก็ดีก็จะ
ทำให้อรรถรสของเรื่องลดถอยลงไปได้  เว้นแต่ท่าน
ผู้นัน้จะเปน็นกัวจัิยประวตัศิาสตร ์ หรอืนกัโบราณคดี
ทีมี่ความสามารถในการคน้ควา้  และ/หรอืการขดุคน้
เป็นเลิศหรือเม่ือหลังจากเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วนับร้อยๆ
ปี   หาก  มศว  บางเขน  ยังคง มีร่องรอยอะไรหลงเหลือ
อยู่  ก็คงจะไมสุ่ดวิสัยของนกัโบราณคดใีนยุคสมัยน้ัน
ที่จะสืบค้นและขุดค้นเพื่อเปิดเผยให้ทราบว่า  มศว
บางเขน แต่ดั้งเดิมนั้น ตั้งอยู่ที่ไหน  มีบทบาทด้าน
การอุดมศึกษาประการใด   มีศิษย์ เก่ามากน้อยเพียงใด
มีใครเปน็ครบูาอาจารยข์องศษิยเ์กา่เหลา่นัน้  เหตใุด
ต้องโยกย้ายออกไปจากที่ตั้ง  รวมทั้งต้นไม้อะไรเป็น
สัญลักษณ์ของวทิยาเขตบางเขน  เหล่าน้ีเป็นต้น

เพ่ือให้เป็นไปตามดำริดังกล่าว    จึงขอเปิดเผย
ให้ทราบไว้  ณ  ท่ีน้ีว่าผู้เขียนมีส่วนเก่ียวข้องอย่างไรกับ
สถาบันการศึกษาแห่งนี้  โดยจะขอบอกกล่าวจาก
ความทรงจำที่ยังคงเหลืออยู่ว่า  ในระหว่างปี พ.ศ.
2514 - 19  ผู้เขียนได้มาพักอาศัยอยู่ท่ีบ้านพักอาจารย์
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา  พระนคร  เป็นเวลานานถึง
4  ปีเศษ  และในระหว่างปี พ.ศ. 2520 - 2524
ได้มาดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
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ศรีนครนิทรวโิรฒ  บางเขน  2  สมัย  เป็นเวลาอกี  4  ปี
รวมเวลานานถึง  8  ปีที่มีโอกาสใกล้ชิดกับสถาบัน
การศกึษาแหง่นี ้  ซ่ึงมปีระวัติความเปน็มาโดยยอ่
ท่ีสุด คือ  เร่ิมจากการก่อต้ัง เป็นวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาพระนคร  ในปี พ.ศ. 2512  ต่อมาในป ีพ.ศ.
2517 ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน  ซ่ึงเป็นวิทยาเขตหน่ึง
ในจำนวนแปดวิทยาเขตของมหาว ิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร   อีกหกวิทยาเขต
คือ  1)  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร วิโรฒ  ปทุมวัน
2)  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  พลศกึษา  3)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน  4)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม  5)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก และ  6)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา  แต่ละแห่ง
หรือแต่ละวิทยาเขต  ซึ่งได้รับการยกฐานะจาก
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ก็มีผู้ดำรงตำแหน่งรอง
อธิการบดี เช่นเดียวกัน  ส่วนผู้ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดี ปฏิบัติราชการประจำอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23
กรุงเทพมหานคร  10110

ในชว่งเวลาระหวา่งป ีพ.ศ.2514-19 ขณะที่
ผู้เขียนพำนักพักพิงอยู่ในบ้านพักอาจารย์น้ัน  วิทยาลัย
วิชาการศึกษา พระนคร  กำลังดำเนินงานในฐานะ
สถาบันการฝึกหัดครูเต็มรูปแบบ   โดยได้รับมอบหมาย
ให้มุ ่งผลิตครูระดับปริญญาทางการศึกษา สาขา
วิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์ ตามแผนงานหลกัของ
กรมการฝึกหัดครู    กระทรวงศึกษาธิการ   ณ  ช่วงเวลา
นี้ผู้เขียนดำรงตำแหน่ง อาจารย์ปฏิบัติงานอยู่ที่
สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก
ตามโครงการร่วมมือกันระหว่างกรมการฝึกหัดครู
กับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO : United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organization)

โดยทำงาน ด้านการสอนระดบัปริญญาโท  สาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ และทำงานวิจัยเร่ืองเด็กตาม
โครงการของสถาบนัฯ มาต้ังแตปี่ พ.ศ.2502  จนถึง
เวลาก่อนท่ีวิทยาลัยวิชาการศึกษาจะได้รับการยกฐานะ
เปน็มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ในป ีพ.ศ. 2517
และตอ่มาเพยีงปีเดียว คือ ปี พ.ศ. 2518  ผู้เขียนไดรั้บ
มอบหมายให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
โดยท ี ่ย ังพ ักอาศ ัยอย ู ่ท ี ่บ ้านพ ักอาจารย ์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  และอยู่ใน
ฐานะผู้ประสานงานกบัรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มศว บางเขน  อีกด้วย  และใคร่ขอเรียนเพ่ือความเข้าใจ
ว่า ในช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
แปดวิทยาเขตน้ัน ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี  และ
คณบดีของคณะตา่งๆ รวม 4  คณะ  คือ  คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะพลศึกษา ปฏิบัติงาน
ประจำอยู ่ที ่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมติร   ส่วนคณะตา่งๆ  ในเจด็วิทยาเขต
ดังกล่าว มีผู ้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีเป็นผู ้
ประสานงานกับคณบดีโดยตรงหรือโดยผ่าน
รองอธกิารบด ี ตามลกัษณะของงานทีเ่ก่ียวข้อง
ดงันัน้ในระหวา่ง ปี  พ.ศ. 2514 - 19  อาจแบง่เปน็  2
ช่วง  คือ ช่วง  2514-17  กับช่วง  2518-19 และ
พอจะบันทึกจากความทรงจำไดว่้า  ในช่วง  2514 - 17
ในฐานะเป็นผู ้อาศัยอยู ่ในบ้านพักอาจารย์ของ
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  พระ นคร  มีโอกาสได้พบปะคุ้น
เคยกับคณาจารย์บางเขน ได้พบเห็นความเคลือ่นไหว
และกิจกรรมทางวิชาการของแต่ละคณะ บางครั้ง
ผู้เขียนก็ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากร  บางครั้งได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ดำเนิน
งานร่วมกับรองคณบดี  คณะมนุษยศาสตร์ เพ่ือสรรหา
อาจารยผู้์สมควรไดรั้บทนุไปรบัการศกึษา  หรอืดงูาน
ในต่างประเทศ  และก็มีอาจารย์  1 ท่าน คือ
อาจารยเ์กษมศร ี วงศ์เลิศ วิทย ์    ได้รับคัดเลือก
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ให้ไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ อันที่จริงแล้ว
ทุนการไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงเริ ่มต้น
ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาน้ัน  มีอยู่มากพอสมควรตาม
โครงการท่ีเป็นความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัย อินเดียนา
สหรัฐอเมริกา คือก่อนเวลาที่จะได้รับการยกฐานะ
เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ  10  ปี  และอาจารย์
ส่วนใหญ่ก็ได้รับโอกาสทางการศกึษา จาก โครงการนี้
โดยได้รับทุนไปดูงานและ/หรือศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย
อินเดียนาในรัฐอินเดียนา  สหรัฐอเมริกา

วทิยาลยัวชิาการศกึษาพระนครไดช่ื้อวา่เปน็
อดีตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน   และ
มีทำเลที่ตั ้งในเขตพื้นที่อันเป็นที่ดินของวัดพระศรี
มหาธาตวุรวิหาร  บางเขน   แต่เม่ือได้รับการยก ฐานะ
ตามพระราชบญัญัติ  มหาวทิยาลยัศรีนคริน ทรวิโรฒ
พ.ศ. 2517   ก็จำเปน็ตอ้งมีช่ือเปล่ียนไป ตามพระราช
บัญญัติฉบับน้ี  ดังได้กล่าวมาแล้ว  ส่วนท่ีจะต้องกล่าว
ถึงสภาพท่ัวไปในด้านต่างๆ  ตามท่ีปรากฏให้เห็น เป็นท่ี
ประจักษ์นั้น  ผู้เขียนรู้สึกมีมากมายหลายประการ
หลายคนที่เกี่ยวข้องอาจเห็นเหมือนกันบ้าง   หรือ
แตกต่างกันออกไปบ้างบางคร้ังก็ยากท่ีจะระบุออกมา
ให้เป็นท่ีชัดเจน

ก่อนท่ีจะเขียนอะไรต่อไปอีก  จำเป็นต้อง
กล่าวถึงโครงสร้างทางด้านบริหารของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในภาพรวม เพื่อประกอบการ
พิจารณาไปพร้อมกนั  ท้ังน้ีเพราะ มศว บางเขน
เป็นหน่ึงในแปดวิทยาเขตดังกล่าว  การดำเนินงาน
ไม่ว่าฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดก็
ตามมิได้เป็นเอกเทศ  แต่ต้องเป็นไปภายในกรอบ
นโยบายของมหาวิทยาลัย  ภายใต้การควบคุม
ดูแลของสภามหาวิทยาลัย  และอนุกรรมการ
ข้าราชการมหาวทิยาลัย  (อกม.)

คณะผูบ้ริหารของ มศว บางเขน (2520-
2524  ประกอบด้วย  รองอธิการบดี  ผู้ช่วย
รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร  ผู้ช่วยรองอธกิารบดี

ฝ่ายวิชาการ  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา   ผู้ ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และ รองคณบดีของ 4 คณะ คือ รองคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  และรองคณบดีคณะ
สังคมศาสตร ์  (เรียงตามลำดบัอกัษร)

ภายในสำนักงานรองอธิการบดีมีแผนก
ต่างๆ หลายแผนก  เช่น  แผนกทะเบยีน แผนก
การเงิน  แผนกพสัดุ  แผนกอาคารสถานที ่ และ
นอกจากน้ีก็มีสำนักหอสมุด  อันเป็นแหล่งสำคัญ
ทางวิชาการของ  มศว  บางเขน

ในความประทับใจของผู้เขียน ทุกฝ่าย ทุก
แผนกทำงานในความรับผิดชอบด้วยความแข็งขัน
โดยที่ผู ้เขียนได้รับทราบมาก่อนดำรงตำแหน่งรอง
อธิการบดีว่า  บริการด้านงานธุรการต่างๆ ของวิทยาลัย
วิชาการศึกษา  พระนคร   ก่อนท่ีจะเป็น  มศว  บางเขน
เปน็ทีย่อมรบัและเปน็ตวัอยา่งของหนว่ยงานหลาย ๆ
แห่งที่ติดต่อและมาศึกษาการบริหารจัดการงานด้าน
ธุรการเพือ่เป็นแนวทางปฏบัิติ หรือเป็นแบบอย่างของ
การทำงาน   จึงขอสรุปในตอนนีว่้า มศว บางเขน
ได้เจริญงอกงามและเติบโตมาก่อนท่ีผู้เขียนเข้ามา
ดำรงตำแหน่งบริหาร   ท้ังน้ีเป็นเพราะผลพวงจาก
ผลงานของทกุท่านทีร่่วมมอืร่วมใจกนัพัฒนาจน
ถึงระดับของการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  และ
พร้อมให้ผู้เขียนขับเคล่ือนต่อไปตามความสามารถ
ท่ีพอจะมีอยู่ในช่วงเวลาน้ัน

ที่กล่าวมาโดยสังเขปเป็นโครงสร้างด้านการ
บริหาร ในช่วงที่ผู้เขียนดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน
ระหวา่ง ปี พ.ศ. 2520 - 2524

ส่วนการปฏบัิต ิหรอืปฏบัิตริาชการของคณะ
ผู้บริหาร  คณาจารย ์ เจา้หนา้ที ่ พนกังาน  ตลอดทัง้
นสิิตในชว่งเวลาดงักลา่วนี ้ กลา่วไดว้า่ ทกุฝา่ย กำลงั
ตื ่นตัวให้สมกับที ่ได ้ช ื ่อว ่า เป็นมหาวิทยาลัย
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อีกแห่งหน่ึงของรัฐ  ผู้ท่ีรับ ผิดชอบทางวิชาการทุกคณะ
ทุกระดับทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ กำลังสติปัญญา เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรการ เรียนการสอน  ตลอดท้ัง การสอน
การประเมิน ผลด้วยความแข็งขัน  สุดท่ีจะนำมา พรรณ
นา ให้ทราบกัน ได้โดยละเอียด และ ครบถ้วนกระบวน
ความตามนานาทศันะ หรือตาม ความประทบัใจ ของ
ทุกๆ คน  หรือทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียว ข้อง ซ่ึงได้แก่  ผู้ร่วมงาน
ในฐานะท่ีเป็น  ก)  ผู้บริหาร  ข)  อาจารย์  ค) นิสิตรวมท้ัง
สถาบนั และ องคก์ารตา่ง ๆ   ผู้ใช้ผลิต ผลคอืบัณฑติ
และผู้ได้ รับผลกระทบ จาก ผลการ ดำเนินงานของ
วิทยาเขตแห่งน้ี  แต่กระน้ันก็ตาม  หากติดตาม ผลงาน
ในด้านผลิต ผลของวิทยาเขต บางเขน  ก็จะเป็น
ท่ีน่าช่ืนชมว่าไม่เฉพาะแต่ ผลิตผล ในช่วงท่ีผู้เขียนดำรง
ตำแหนง่รองอธกิารบด ี ระหวา่งป ีพ.ศ. 2520 - 2524
เทา่นัน้  แมแ้ตก่อ่นหนา้นัน้  คอื  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2512
และหลังจาก  2524จนถึงปีก่อน การยุบวิทยาเขต
บางเขน   ไปเปิดดำเนนิการที ่ มศว  องครักษ์    เม่ือไม่
นานมานี ้  กย็งัคงเปน็ทีป่ระจกัษ ์ ชัด วา่ผลติผลของ
มศว  บางเขน   เป็นกำลังสำคัญไม่ เฉพาะแต่ในวงการ
ศึกษาของชาติเท่าน้ัน   ในวงการ อ่ืนอีกหลาย ๆ   วงการ
บัณฑิตของสถาบันการศึกษา แห่งน้ีก็มีบทบาท ในด้าน
การพัฒนาเช่นเดียวกัน    ฝ่ายวิจัยพัฒนาน่า จะ ได้ทำ
การสำรวจเพ่ือความชัดเจน  ซ่ึงก็คงจะไม่ยากเกิน ความ
สามารถ  ถงึแม ้ "ชงโค" ไดห้กัโคน่ไปเรยีบ ร้อยแลว้

เม่ือพูดถึง   "ชงโคหกั"  ผู้เขียนบทความ
น้ีใคร่ ขอกลา่วอ้างถึง  บทเพลง"ชงโคหกั" (เพลง
น้ีช่ือ  "บางเขน -บรรณาธิการ)   อันเป็นบท เพลง
ท่ีผู้เขียน ได้ฟังนิสิตรุ่นสุดท้ายของ  มศว  บางเขน
ขับร้อง ให้ได้ ฟังเป็นครัง้แรกใน หอสมดุท่ีวิทยา
เขตบางเขน  ในช่วงการขนยา้ย หนังสือและครุภัณฑ์
บางส่วนออก ไปแล้ว  ซึ่งทำ ให้อาคารหอสมุด มีที่
ว่างกว้างมาก พอท่ีจัดเป็น ห้องต้อนรับบรรดา แขกรับ
เชิญ  รวมทั้งอาจารย์และ นิสิตไปร่วมงาน สังสรรค์
ในวนันัน้ ได้อย่าง สะดวกสบายพอสมควร  (ขอโทษที

จ่ำวนั เดอืนไม่ได้)  งานสังสรรค์วันน้ัน  กลุ่มนิสิตท่ี
มาร่วมงาน ได้พร้อม ใจขับร้อง เพลง ชงโคหกั
ซ่ึงเป็น การ บรรยายความในใจ ออกมาด้วย ความ
เสียดาย หรือด้วยความสลดใจ  ที ่ว ิทยา
เขตบางเขนถกูยบุ รวมไปซึง่หมายถงึ มหาวทิยา
ลัยศรนีครนิทรวโิรฒ  จะไมมี่  มศว  บางเขนอยู่
ในโครงสร้างอีกต่อไป  แต่อย่างไรก็ ตามแม้จะไม่
มีอีกต่อไปแตต่าม ความ จริงแล้ว มศว บางเขน
น้ันมีอยู่จริงๆในอดีต ต้ังแต่มีการก่อต้ังข้ึน มาโดย
เป็นวิทยาลยั วิชาการ ศึกษา พระนคร ในปี พ.ศ.
2512 จน กระทัง่ถึง วันเดือนปท่ีีถูกยบุรวม  หรือ
ท่ีนิสิต ถือว่าเป็น เสมือน  "ชงโคหกั"   ท่ีเขาขับ
ร้องในวันน้ัน

การยบุรวม  มศว บางเขน ยงัผลใหอ้าจารย์
และ บุคลากร บางส่วน  รวมท้ังนิสิตต้องย้ายไปรวมตัว
กันอยู่ท่ี  มศว  องครักษ์  อาจารย์และบุคลากรบาง ส่วน
ไดย้้ายไปที ่  มศว  ประสานมติร  ตามนโยบาย ของ
มหาวิทยาลัย  ต่อมาผู้เขียนได้ฟังเพลง   "ชงโคหัก"   อีก
หน่ึงคร้ังท่ี  มศว  องครักษ์  ขับร้องโดยกลุม่นิสิต ท่ีย้าย
ไปจาก  มศว  บางเขน  เน้ือร้องและทำนองกยั็งคง เป็น
ไปเช่นเดียวกับท่ีได้ฟังคร้ังแรก

เหตุที่นำเอาเพลง  "ชงโคหัก" มาเป็น
ประเด็น สำคัญประเด็นหน่ึงในข้อเขียนน้ี  เพราะ
ได้ทราบมาว่า  "ต้นชงโค" เป็นต้นไม้ ประจำวิทยา
เขตมาตั้งแต่แรกเริ่ม  เพลงชงโค หักมีเนื้อร้อง
และทำนองไพเราะจับใจ มากแต่ น่าเสียดายท่ีไม่
สามารถนำเน้ือเพลงมา เสนอ ไว้ให้เป็นหลักฐาน
ประเภทเอกสาร หากใครมีขอได้โปรด อนุเคราะห์
ด้วยครับจะเป็นคุณูปการ อย่างสูงยิ่งต่อท่าน
ท่ีสนใจเร่ืองน้ี *

เหตุอีกประการหนึ่งของการกล่าวถึงเพลง
"ชงโคหัก"   เก่ียวเน่ืองอยู่กับนโยบายยุบรวมวิทยาเขต
ทุกแห่งในส่วนกลาง (บางเขน ปทุมวัน  และพล ศึกษา)
ในช่วงที่ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์   ศศิธร  ดำรง
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ตำแหน่ง อธิการบดีและระหว่าง ที ่ผู ้เขียนดำรง
ตำแหน่งรองอธิการบดี  มศว บางเขน และก่อน จะหมด
วาระประมาณ  2  ปี เหตสุำคญัประการหนึง่ในการ
ยบุรวมวทิยาเขตสว่นกลาง  คอื  แตล่ะแหง่ ไม่มีทีด่นิ
อันเป็นพ้ืนท่ี วิทยาเขตของตนเอง  ส่วนเหตปุลีกย่อย
อ่ืน ๆอนัมใิช่ตน้เหตสุำคญักมี็บางประการ  และเกนิ
กว่า ที่จะนำมากล่าวถึง  ณ  ที่นี้  เพราะเป็นเรื่อง
นานาทัศนะเช่นเดียวกัน     คือมีท้ังข้อสนับสนุน และข้อ
โต้แย้งไปพร้อมๆ กัน   เม่ือจำแนกเหตอุอกมาเป็น ข้อๆ
ผู้เขียนถือว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องนี้
แต่กว่ามติหรือนโยบายการบุบรวมวิทยาเขตจะมี
ผลให้ดำเนินการยุบรวมจริงๆ  เวลาล่วงไปนับสิบปี
กว่าจึงเกิดผลตามมติดังกล่าว  และด้วยเงื่อนไขของ
เวลาท่ีได้ล่วงเลยนับสิบปีหรือกว่าสิบปีน้ีเอง  ผู้เขียนจึง
รอดพ้นจากข้อครหาหรือข้อกล่าวหาใด ๆ   ท่ีพัวพันกับ
สาเหตุของการยุบรวมวิทยาเขตดังกล่าว  อีกนัยหน่ึง ก็
อาจกล่าวได้ว่า  ถ้าหากผู้บริหารในช่วงต่อมาจากสมัย
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศิธร  และผู้บริหารของ
วิทยาเขตส่วนกลางทุกท่าน  มีเหตุผลท่ีสามารถล้มล้าง
นโยบายยุบรวมวิทยาเขตส่วนกลางได้  การยุบรวม
วิทยาเขตก็คงจะเป็นไปไม่ได้  คือมิอาจเกิดข้ึน  ทุกแห่ง
คงอยู ่ ณ  ทีเ่ดมิอยา่งแนน่อน  และคงไมจ่ำเปน็ ตอ้ง
ช่วยกนัคดิชว่ยกนัเขยีนเรือ่งวทิยาเขตบางเขนไว ้เปน็
เอกสารประวัติศาสตร์ให้ได้อ่านกันเช่นน้ีนะครับ !

ขอย้อนกลับไปทบทวนอีกครั้งว่าผู้เขียน
ได้รับมอบให้ดำรงตำแหน่ง  รองอธิการบดี  มศว
บางเขน  ตามที่ท่านอธิการบดี  ศาสตราจารย์
ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร  เสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้ง  ท่านเองให้คำแนะนำแต่เพียงว่า
จะไปทำอะไร อย่างไร ในตำแหน่งน้ี ขอให้คิดพิจารณา
ไตร่ตรองเอาเอง  หากต้องการปรึกษา หารือเก่ียว กับข้อ
ราชการใด ก็ไปพบท่านได้ในวันราชการที่  มศว

ประสานมติร  ได้ตัง้แตเ่วลา  07.00 น.  ในชว่ง  4  ปี
มีข้อราชการไปปรึกษาหารอืท่าน  2 - 3 คร้ัง  เท่าท่ี ตน
เองเหน็วา่จำเปน็จรงิ ๆ  เชน่  เรือ่ง  ความจำเปน็ ตอ้ง
มีบ่อน้ำบาดาลการต่อท่อประปาลอดถนน แจ้ง
วฒันะเขา้ไปใน  มศว  บางเขน  เปน็ตน้  งานอืน่ ๆ ที่
ต้องทำให้เสร็จตามกำหนดเวลาก็มีเป็นปกติหนึ่ง ใน
งานเหลา่น้ันท่ีต้องกระทำดว้ยความระมดัระวัง    และ
ด้วยความรอบคอบรอบรู ้พอสมควร คือ การให้
คำแนะนำการพดูจาปราศรยั   การกลา่วถอ้ยคำ
การให้โอวาทในโอกาสต่างๆ  ตามคำเชิญหรือ
ตามกำหนดของหน่วยงานฝ่ายต่างๆ  ที่มีโครง
การทำกิจกรรมอันมีคุณค่าทางวิชาการ  และเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานใน ความ รับผิดชอบ
และเป็นผลดีต่อภาพพจน์ของ มศว บางเขน
และต่อมหาวทิยาลยั ศรีนครนิทรวโิรฒโดยสว่น
รวม ทุกคร้ังท่ี จะต้องทำหน้า ท่ีน้ี ผู้เขียนมีความจำเป็น
ต้องคิด พิจารณาและ เขียนออกมาเปน็ต้นร่างไวก่้อน
ทกุครัง้ จนในทีสุ่ดภายในเวลา  4  ปี  ของการ ทำหนา้
ที่นี้ปรากฏว่ามีต้นร่างที่เขียนไว้เป็นจำนวนมากพอ
ที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่า  คณาจารย์ของ  มศว
บางเขน  ในชว่งเวลานัน้ไดท้ำอะไร  อยา่งไรบอ่ย ครัง้
เพียงใด  นอกจากการสอนนิสิตตามปกติและ
เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ชัดในเรื่องนี้ผู้เขียนจึงตัดสิน
เลือกโดยการสุ่มเอามาเป็นตัวอย่างไว้ในภาคผนวก
ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นว่าคณาจารยผู้์ดำเนินงานตามโครง
การ แต่ละโครงการได้ทำงานกันอย่างจริงจัง  ส่วน
รองอธิการบดีมีส่วนร่วมในแต่ละโครงการใน ฐานะ
ผู้พูดผู้กล่าวเปิดงาน  ผู้ให้ข้อคิดเห็น บางครั้งก็เป็น
เพียงผู้ให้โอวาท  เท่าน้ัน ท่านผู้ใดสนใจเร่ืองเหล่าน้ีขอ
ให้อ่านในภาคผนวกผู ้เขียน ก็ถือว่าท่านได้ช่วย
ให้การเขียนเร่ือง  มศว  บางเขน  ส้ินสุดไว้ก่อนเพียงแค่น้ี
ด้วยความขอบคณุ อย่างย่ิงครับ

……………………………..
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ย้อนระลึก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางเขน

ภาคผนวก  ก

เอกสารภาคผนวกเปน็เพยีงสว่นหนึง่จากการสุม่เอามาจากโครงการกจิกรรมตา่ง ๆ ของคณาจารย ์มศว บางเขน
ตลอดระยะเวลา  4  ปี  (ระหวา่ง พ.ศ. 2520  ถงึ พ.ศ. 2524)  ผลจากการสุม่แสดงใหเ้หน็แตเ่พยีงกจิกรรมตา่ง ๆ  ระหวา่ง
ช่วงเวลาตั้งแต่ มกราคม ถึง มิถุนายน 2524 คือ เพียง 6 เดือนสุดท้ายเท่านั้น ก่อนที่ผู้เขียนจะพ้นจากการดำรงตำแหน่ง
รองอธกิารบดขีองวทิยาเขตแหง่นี ้  โดยทีท่กุครัง้ของการกระทำ กจิกรรมในแตล่ะโครงการ  ผู้เขยีนไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่มดว้ย
ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีก่ำหนดไว ้ ดงัตอ่ไปนี ้ (รวม  21  รายการ)

1. กลา่วเปดิการแสดงละครบทพระราชนพินธ ์ ร. 6  ณ  ห้องประชมุหอสมดุ  มศว   บางเขน
วนัที ่ 22  มกราคม  2524  เวลา 13.00  น.

2. กล่าวเปดิการแขง่ขนักฬีาเซปคันครนิทร ์ครัง้ ท่ี  1 ณ  สนามตะกรอ้คณะสงัคมศาสตร์
วนัที ่ 11  กมุภาพนัธ ์ 2524   เวลา 15.30  น.

3. กลา่วในงานสงัสรรคร์ะหวา่ง  อาจารย ์ มศว ปทมุวนัและ  มศว  บางเขน  ณ  หอ้ง  อน. 10
วนัที ่12 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2524เวลา 19.00 น.

4. กลา่วปจัฉิมนเิทศโววาทแกน่สิิตชัน้ปทีี ่ 4 ณ  หอ้งประชมุหอสมดุ  มศว  บางเขน
วนัที ่ 17  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2524   เวลา  16.30 - 17.00 น.

5. ดำเนนิการ/    1 เม.ย. 48กลา่วใหโ้อวาทในพธิ ี "กราบลาอาจารย"์ ณ  หอ้งประชมุหอสมดุ  มศว  บางเขน
วนัที ่ 26  กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. 2524 เวลา 9.00 - 12.00 น.

6. กลา่วปดิการประชมุสมัยสดุทา้ยของสภา นสิิต มศว บางเขน ณ  หอ้ง  อน.10  มศว บางเขน
วนัท ี27 กมุภาพนัธ ์ พ.ศ.2524 เวลา 15.30 น.

7. กลา่วเปดิงานอำลาบางเขน จัดโดยนสิิต ปีที ่1  สำหรบันสิิตปทีี ่ 4  ณ  โรงอาหาร  มศว  บางขน
วนัที ่10 มีนาคม พ.ศ.2524 เวลา 19.00 น.

8. กล่าวรายงานต่อท่านอธิการบดี(ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศิธร) ในการสัมมนาอาจารย์ทีปรึกษา ณ
หอ้งประชมุหอสมดุ  มศว  บางเขน     วนัที ่11 มีนาคม พ.ศ. 2524 เวลา 9.00 น.

9. กลา่วในการสมัมนาอาจารยท์ีป่รึกษา ณ  หอ้งประชมุ  หอสมดุ  มศว  บางเขน
วนัที ่12  มีนาคม พ.ศ. 2524  เวลา 15.30น.

10. กลา่วเปดิการอบรมภาษาองักฤษ แกน่สิิต เพือ่เตรยีมสอนนกัเรยีน  ม. 1, 2, 3 ณ  หอ้งประชมุหอสมดุ  มศว
บางเขน  วนัที ่ 16 มีนาคม  พ.ศ. 2524  เวลา 9.00  น.

11. กล่าวเปดิการประถมนเิทศนสิิตอาสาสมคัร ณ  ห้องประชมุหอสมดุ  มศว  บางเขน
วนัที ่ 23  มีนาคม  พ.ศ. 2524    เวลา  9.00  น.

12. กล่าวเปดิงาน ทำบญุครบรอบ 12 ปี มศว  บางเขน ณ  ห้องประชมุหอสมดุ  มศว  บางเขน
วนัที ่ 27  มีนาคม  พ.ศ. 2524   เวลา  8.45  น.

13. กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อนของนิสิตภาคสมทบ ณ บริเวณปะรำพิธีวิทยาลัยครูพระนคร
วนัที ่ 8  เมษายน  พ.ศ. 2524   เวลา  18.00  น.

14. กล่าวปิดการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อนของนิสิตภาคสมทบ ณ  สนามฟุตบอลวิทยาลัยครูพระนคร
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วนัที ่ 20  เมษายน  พ.ศ. 2524   เวลา  18.00  น.
15. กลา่วเปดิการประชมุช้ีแจงและซกัซอ้มความ เขา้ใจ เกีย่วกบัฝึกสอน  ปีการศกึษา  2524 ณ หอ้งประชมุหอสมดุ

มศว  บางเขน   วนัที ่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524  เวลา 9.00  น.
16. กลา่วเปดิการสมัมนาผูบ้ริหารโรงเรยีนฝกึสอนและ  คณะกรรมการดำเนนิงานฝกึสอน ณ หอ้งประชมุหอสมดุ

มศว บางเขน     วนัที ่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เวลา 9.00น.
17. บรรยายเรือ่งนโยบายและวธิดีำเนนิงานฝกึสอน   ณ  หอ้งประชมุหอสมดุ  มศว  บางเขน

วนัที ่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2524  เวลา 10.45 - 12.00 น.
18. กลา่วเปดิการสมัมนาผูบ้ริหารโรงเรยีนฝกึสอน  ณ  หอ้งประชมุหอสมดุ  มศว บางเขน

วนัที ่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เวลา 16.00  น.
19. กลา่วเปดิการประถมนเิทศนสิิตฝกึสอน  ปี  2524  ณ  โรงอาหาร  มศว  บางเขน

วนัที ่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2524   เวลา  8.30  - 9.00  น.
20. กลา่วเปดิการประถมนเิทศนสิิต  ช้ันปทีี ่ 3  และ นสิิตภาคสมทบ  รุ่นที ่11ณ  โรงอาหาร   มศว  บางเขน

วนัที ่ 1  มิถนุายน  พ.ศ. 2524   เวลา  9.00 - 12.00 น.  และ  13.00 - 16.00 น.
21. กลา่วประถมนเิทศนสิิต  ช้ันปทีี ่1  ณ  หอ้งประชมุหอ สมุด  มศว  บางเขน

วนัที ่ 15  มิถนุายน พ.ศ. 2524   เวลา  13.00  น.

…………………………………..

หมายเหต ุ  ขณะทีเ่ขยีนนีผู้้เขยีนเกดิมคีวามคดิวา่หลงั จากคณาจารย ์ มศว  บางเขน  ได้ดำเนนิงานตามโครงการดงักลา่ว
นี ้ไดเ้ปน็ผลสำเรจ็แลว้  หากทา่นเหลา่นัน้จะเปลง่คำวา่  VENI, VIDI, VICI  ออกมาบา้ง  กน็า่จะเปน็การสมควรอยา่งยิง่
และผู้เขียนเอง  ก็พร้อมที่จะบันทึกไว้ในเอกสารนี้ด้วย
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ภาคผนวก  ข

การบรรยายในโอกาสที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมของ มศว บางเขน จากการสุ่มเอามาแสดงเป็นตัวอย่าง
ไว ้ ณ  ทีน่ีเ้พยีง  1  รายการ   (จาก งานเขยีนตน้รา่งสำหรบัการประถมนเิทศนสิิตใหม ่ ช้ันปทีี ่ 1  ในวนัจนัทรท์ี ่ 15  มิถนุายน
2524   เวลา  13.00  น.  ณ  หอ้งประชมุหอสมุด  มศว  บางเขน)   ดงัทีเ่สนอไวใ้นเอกสารตอ่ไปนี้

กลา่วประถมนเิทศนสิิตใหม ่ ช้ันปทีี ่ 1
วันจนัทร ์ ที ่ 15  มถินุายน  2524   เวลา  13.00  น.

ณ  หอ้งประชมุหอสมดุ  มศว  บางเขน
………………………

นิสิตใหม่ที่รัก และคณาจารย์ที่เคารพ

ขอแสดงความยนิดกีบันสิิตใหมท่กุคนทีส่อบเขา้มาเรยีนที ่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  บางเขน  ได ้  ซ่ึงนบัวา่
เป็นการประสบความสำเร็จในการสอบ entrance เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีด้วยเหตุ 2 ประการด้วยกัน
ประการแรก  ยินดีที่นิสิตใหม่มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไปในขณะที่อยู่ในวัยเรียน  ซึ่งเป็นวัยที่กำลังมีความ

เจริญเติบโต  ทั้งในด้านร่างกายและสติปัญญา จึงเหมาะกับการแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพื่อการประกอบอาชีพ
ตอ่ ไป

ประการท่ีสอง   ยินดีท่ีนิสิตใหม่เลือกเข้ามาเรียนท่ีนีท้ังท่ีหลายคนตัง้ใจเลือกเข้าเรียนในอันดับต่าง ๆ  กัน   แต่อย่างไร
กต็าม  ถงึแมว้า่จะตา่งกนัจรงิในเรือ่งอนัดบัของการเลอืก   แตใ่นทีสุ่ดเรากม็าพบกนัทีน่ีใ่นวนันีอ้ยา่งพรอ้มเพรยีงกนั   ถา้มา
กนัอยา่งครบถว้นตามรายชือ่ทีท่างทบวงมหาวทิยาลยัสง่มาให ้  นสิิตใหมช้ั่นปทีี ่ 1  จะมอียูท่ัง้หมด  144  คน  ขณะทีท่าง
มหาวทิยาลยัแหง่นีป้ระกาศรบัจริง  160   คน  จำนวนทีข่าดไปเพยีง  16  คน

ในนามของมหาวิทยาลัยแห่งนี้  จึงขอแสดงความยินดีและหวังว่านิสิตใหม่ทุกคนคงจะพยายามใช้เวลาศึกษา
เล่าเรียนที่นี่ให้เกิดผลดีทั้งแก่ตนเอง  พ่อแม่  ญาติพี่น้องและส่วนรวม  สมความมุ่งหมายที่ตั้งไว้

แต่ในกรณีที่การเข้ามาศึกษาเล่าเรียนที่นี่  ดำเนินการ /1 เม.ย.48 ไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายส่วนตัวที่ตั้งไว้
แตเ่ดมิ   เรากยั็งมเีวลาทบทวนและปรบัปรุงความมุง่หมายเดมินัน้ใหส้อด คลอ้งกบัสถานภาพปจัจุบันมากยิง่ขึน้   ถ้าเปรยีบ
เทยีบกบัการเดนิทาง  เรากค็งจะตอ้งมกีารปรบัทศิทางใหไ้ปในเสน้ทางทีเ่หมาะสมกบักำลงัและทรพัยากรตา่ง ๆ  เทา่ทีเ่รามี
อยูห่รอือาจหามาได ้  เพือ่ใหส้ามารถเดนิทางตอ่ไปไดจ้นถงึจดุหมายปลายทางของเสน้ทางใหม ่  และขอแจง้ใหท้ราบไวเ้ปน็
การล่วงหน้าว่า  ครูอาจารย์ที่นี่ทุกท่าน ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือแนะนำเพื่อให้นิสิตเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนั้น
แตท่ัง้นีแ้ละทัง้นัน้  นสิิตผูเ้ดนิทางจะตอ้งใชค้วามพยายามในการเดนิ ทางด้วย  (เพราะคร ู  อาจารยไ์ม่มีกำลงัมากพอทีจ่ะ
แบกหามนิสิตไปสู่ปลายทางได้)

ก่อนที่จะเข้ามาที่นี่  นิสิตใหม่หลายคนคงได้ทราบกิตติศัพท์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มาบ้างแล้ว
พอสมควร  เพราะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นสถาบันผลิตครูปริญญาตั้งแต่ เมื่อครั้งที่ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัย
วิชาการศึกษา  ครูอาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาส่วนใหญ่เรียนจบไปจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ  ซ่ึงขณะนีมี้อยูด่ว้ยกนั  8  วทิยาเขต  คอื  ที ่ ประสานมติร  ปทมุวนั บางเขน พลศกึษา บางแสน สงขลา
พิษณุโลก และมหาสารคาม  เรามีอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัย  ท่านอธิการบดี คือ ท่าน
ศาสตราจารย ์  ดร.นพินธ ์  ศศธิร  ทา่นมสีำนกังานประจำอยูท่ีป่ระสานมติร
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เรียกย่อ ๆ ว่า  มศว  ถ้าต้องการระบุวิทยาเขต  เราก็เติมชื่อวิทยาเขต เข้าไป
ขา้งทา้ย  มศว  เชน่  มศว  บางเขน   มศว  ปทมุวนั  เปน็ตน้

มหาวทิยาลยัของเราแบง่สว่นราชการออกเปน็คณะตา่ง ๆ    บัณฑติวทิยาลยั  สถาบนั และสำนกั ในระดบัคณะ
และบณัฑติวทิยาลยั  มีคณบดเีปน็ผูบั้งคบับัญชา   ส่วนระดบัสถาบนั และสำนกัมผู้ี อำนวย การเปน็ผูบั้งคบับัญชา

ขณะนี ้  คณบดทีีป่ระจำอยูท่ีป่ระสานมติร  คอื
-  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
-  คณบดคีณะพลศกึษา
-  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
-  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
-  คณบดีคณะสังคมศาสตร์

และมีผู้อำนวยการที่ประสานมิตร  คือ
-  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
-  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
- ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

นอกจากนีย้งัมผู้ีอำนวยการสถาบนั ทกัษิณคด ีศกึษาอยูท่ี ่  มศว  สงขลา ส่วนวทิยาเขต  7  แหง่ คอืที ่  บางเขน
ปทุมวัน  พลศึกษา  บางแสน  มหาสารคาม  พิษณุโลก  และสงขลาแต่ละแห่งมีรองอธิการบดี ประจำวิทยาเขต
ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ให้ ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขต

นอกจากวิทยาเขตจะมีรองอธิการบดีแล้ว  ก็มีรองคณบดีดูแลรับผิดชอบการบริหารงานของคณะ  และมี
รองผู้อำนวยการหอสมุดดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักหอสมุด

คณะต่างๆ แบ่งออกเป็นภาควิชาแต่ละภาค วิชามีหัวหน้าภาควิชาดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานของภาควิชา
ในวิทยาเขต

ต่อไปน้ี   จะขอแนะนำผูบ้ริหารระดบัต่างๆ  เฉพาะของ  มศว  บางเขน
รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน  ขณะนี้กำลังยืนพูดในรายการประถมนิเทศ นิสิตใหม่

ช้ันปีท่ี  1  อยู่ท่ีน่ี  ถือว่าไม่ต้องแนะนำกเ็ป็น การรู้จักกันอยู่แล้ว  และจะมโีอกาสพบปะพดูจากบันิสิตต่อไปอีกตลอดระยะเวลา
ที่นิสิตใหม่รุ่นนี้ศึกษา เล่าเรียนอยู่ที่นี่   (แต่มิได้ตรงกับความคาดหมายที่ว่าไว้  เพราะได้พ้นจากตำแหน่งก่อนนิสิตรุ่นนี้
จะเรียนจบตามหลักสูตร)

มศว  บางเขน   เปดิสอนแตเ่ฉพาะหลกัสตูร การศกึษาบณัฑติทัง้หลกัสตูร  2  ปี และหลกัสูตร 4 ปี  มีคณะตา่ง ๆ
ทีร่่วมมอืกนัผลติบณัฑติ ทางการศกึษา  4  คณะ  คอื

- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศกึษาศาสตร ์   และ
- คณะสังคมศาสตร์

รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  สุดาดวง   กำเนดิเพชร
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย ์  วมิล   วโิรจนไ์ตรรตัน์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย ์ ประเสรฐิ   เชษฐพนัธุ์
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาจารย ์ วเิศษ   วเิชยีร
รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาดาศักดิ์ วชิระปรีชาพงษ์
รองอธกิารบด ีมศว บางเขน  มีผู้ช่วยรองอธกิารบด ี  อยูข่ณะนี ้   คอื  ผู้ช่วยรองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  นนัทนา   สิงหชาญ
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
และวิชาการรองศาสตราจารย์จรินทร์   เทศวานิช
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ขอลาออกเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ  กำลังจะแต่งตั้ง

ผู้ที่รักษาการในตำแหน่งนี้ คอื   อาจารยสุ์ภณดิา   กองสาสนะ
มศว  บางเขน  เปิดสอนทัง้ภาคปกตแิละภาคสมทบ  จำนวน  10  วิชาเอก  คอื

1.  ภาษาไทย ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
2.  ภาษาองักฤษ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
3. ประวัติศาสตร์ ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์
4. สังคมศกึษา ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์
5. คณิตศาสตร์ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
6.  เคมี ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
7. ชีววทิยา ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
8. ฟิสิกส์ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
9. วิทยาศาสตร์ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
10. คหกรรมศาสตร์ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

และเปิดสอนวิชาโทอีก  14 - 15  วิชาโท ซึ่งนิสิตจะต้องเรียนตามหลักสูตร  มีภาควิชาที่รับผิดชอบการเรียน
การสอน 21 ภาควิชา และมี อาจารย์ รับผิดชอบในการสอนอยู่จำนวน  100  กว่าท่าน  ซึ่งนิสิตใหม่มีโอกาสจะได้รู้จัก
กับท่านเหล่านี้ในโอกาสต่อไป

ต่อไปนี้จะขอแนะนำหัวหน้าภาควิชาต่างๆ  และอาจารย์เท่าที่มาร่วมในการประถมนิเทศอยู่ในห้องประชุมนี้  คือ
1.หวัหนา้ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก   รองศาสตราจารย ์ประจกัษ ์   ประภาพทิยากร
2. หวัหนา้ภาควชิาภาษาตะวนัตก    อาจารย ์ ทศันยี ์  อ่ำสำอางค์
3. หวัหนา้ภาควชิาภาษาศาสตร ์     อาจารยเ์กษมศร ี   วงศเ์ลศิวทิย์
4. หวัหนา้ภาควชิาศลิปะและวฒันธรรม    อาจารย ์ วรัิช   บุณยรตัพนัธุ์
5. หวัหนา้ภาควชิาบรรณารกัษศาสตร ์     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  พชัรา   ศลีรักษา
6. หวัหนา้ภาควชิาคณติศาสตร ์     รองศาสตราจารยสุ์เทพ   จันทรส์มศกัดิ์
7. หวัหนา้ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์    อาจารยสุ์ดใจ   จรุงจติต์
8. หวัหนา้ภาควชิาเคม ี   อาจารย ์ สวน   ปฏเิวชวทิรู
9. หวัหนา้ภาควชิาชวีวทิยา    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ธวชั   ดอนสกลุ
10.  หวัหนา้ภาควชิาฟสิิกส ์   อาจารย ์ ชุมพล   พฒันสวุรรณ
11.  หวัหนา้ภาควชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป      อาจารย ์ วเิชยีร   มากตุน่
12.  หวัหนา้ภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ชูชีพ  อ่อนโคกสงู
13.  หวัหนา้ภาควชิาบรหิารการศกึษา    ผู้ช่วยศาสตราจารยสุ์กญัญา   ตยิะสวุรรณ
14.  หวัหนา้ภาควชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา     อาจารย ์ ดร. อรพนัธุ ์  ประสทิธรัิตน์
15.  หวัหนา้ภาควชิาพืน้ฐานการศกึษา     อาจารย ์ สุจิตต ์  รักษเ์ผา่
16.  หวัหนา้ภาควชิาหลกัสตูรและการสอน    อาจารย ์ เสรมิศกัดิ ์  สุรวลัลภ
17.  หวัหนา้ภาควชิาบรหิารธรุกจิ   อาจารย ์ เจรญิ   โชไชย
18.  หวัหนา้ภาควชิาภมิูศาสตร ์    อาจารย ์ มารศร ี  บัววราภรณ์
19.  หวัหนา้ภาควชิารฐัศาสตร ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์บรรจบ   เนยีมมณี
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20.  หวัหนา้ภาควชิาเศรษฐศาสตร ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อุทยั   ชูธรรมขจร
21.  หวัหนา้ภาควชิาสงัคมวทิยา    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  สุภาวด ี   มิตรสมหวงั

ในรายการประถมนิเทศต่อจากรายการแรกนี้  จะมีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  อีกหลายเรื่อง  เพื่อให้นิสิตใหม่
มีความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งเหลา่นัน้  และสามารถปฏบัิตไิดถ้กูตอ้ง  ไม่กอ่ใหเ้กดิปญัหาอนัจะเปน็อปุสรรคตอ่การเลา่เรยีน
ที่นี่   ส่วนในโอกาสนี้ขอซ้อมความเข้าใจกับพวกเราสองสามเรื่องด้วยกัน

เรื่องแรกขอย้ำว่า  การประพฤติปฏิบัติตนที่พวกเราได้รับการฝึกฝนอบรมจากโรงเรียนเดิมในชั้นมัธยมศึกษานั้น
ถือว่ายังมีความเหมาะสมดีอยู่  ควรได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  การมีสัมมาคารวะและการคารวะต่อครูอาจารย์
มหาวทิยาลยันีย้งัถอืวา่เปน็คณุสมบตัทิีด่ขีองศษิย ์ โดยเฉพาะในบรรดาผูท้ีจ่ะออกไปประกอบอาชพีครคูวรจะไดห้มัน่ฝกึฝน
ตนเองเพือ่ความเปน็ครูต้ังแตบั่ดน้ี  เราควรจะมคุีณภาพสงูท้ังในดา้นความรูท้างวชิาการ   การประพฤตปิฏิบัติตน    และความ
สามารถในการอบรมสัง่สอน   จึงขอใหพ้วกเราซึง่เขา้มาเปน็นสิิตตามหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ   ตระหนกัถงึเรือ่งนีใ้หม้าก
ทีสุ่ด  และเริม่ปรับตนเองใหเ้ขา้สูค่วามมุง่หมาย ของการเรยีนตามหลกัสตูรนี ้ ซ่ึงมุง่ผลติครใูหเ้ปน็ผูท้ ่ีมีความรูด้ ี มีคณุธรรม
มีมนษุยสมัพนัธด์ ี  สอนด ี  สามารถรบัใช้ และพฒันาสงัคมได ้  และขอใหพ้วกเราคอยตรวจสอบ อยู่เสมอวา่ ตัง้แตเ่ขา้มาสู่
มหาวิทยาลัยนี้ เราได้พยายามปรับตนไปในทิศทางของความมุ่งหมายดังกล่าวมากน้อยเพียงใด

เรื่องที่สอง   ขอให้ใช้  "คู่มือนิสิต  2524"  ให้เกิดประโยชน์เป็นผลดีแก่ตนเองในฐานะที่เป็นนิสิต มศว บางเขน
ใหม้ากทีสุ่ด  ใหพ้ยายามอา่นและทำ ความเขา้ใจในเรือ่งราวตา่ง ๆ  โดยเรว็   กลบัไปบ้านวนันี ้   ขอใหรี้บอ่านใหจ้บกอ่นจะ
มา ลงทะเบยีนหรอืเริม่เรยีน    ในคูมื่อเลม่นีมี้ทกุสิง่ทกุอยา่งทีม่หาวทิยาลยั ตอ้งการ ใหน้สิิตใหมท่ราบ  และมแีทบทกุอยา่ง
ท่ีนิสิตใหมต้่องการทราบ  และเมือ่ทราบแลว้  เขา้ใจแลว้  และปฏบัิติได้ถูกตอ้ง  ย่อมจะเปน็หลกัประกนัไดอ้ย่างดว่ีา   พวกเรา
จะไมมี่ปัญหาอะไร เกีย่วกบัการปฏบัิตติามขอ้บังคบัระเบยีบและหลกั เกณฑต์า่งๆ    และจะทำให ้การเรยีนการจดักจิกรรม
ดำเนินไปได้ด้วยดี

เรือ่งทีส่าม   ในเอกสารคูมื่อฉบับเดยีวกนันี ้  ขอใหอ่้านเรือ่งตอ่ไปนีเ้ปน็พเิศษดว้ย  คอื
- ขอ้บังคบั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิท รวโิรฒ  วา่ดว้ยวนิยันสิิตภาคปกติ  ขัน้ปรญิญาตรี
- ขอ้บังคบัฯวา่ดว้ยเครือ่ แบบการแตง่ กาย  นิสิตภาคปกติ

ส่วนข้อบังคับและระเบียบต่างๆ  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ขอให้พวกเราทำความเข้าใจและพยายาม
ปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นเดียวกัน

หวังว่าการประถมนิเทศวันนี้  คงช่วยให้พวกเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอน ตลอด
ท้ังระเบียบข้อบังคับ  แนวทางปฏบัิติต่างๆ  ดีพอสมควร   หากยังไม่เข้าใจชัดเจน  ในตอนน้ี ก็ขอให้พยายามอ่าน  ศึกษาซักถาม
ทำความเข้าใจต่อไป  หากไม่ถามในวันนี้ก็ถามได้ในวันต่อไป

ขอตอ้นรบันสิิตใหมท่กุคนดว้ยความยนิดยีิง่  และขออวยพรใหท้กุคนใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชน ์ ใหไ้ดรั้บความสำเรจ็
ในการศึกษาเล่าเรียน  ได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิตเช่นเดียวกับรุ่นพี่ที่สำเร็จไปแล้ว  ปีนี้รุ ่นพี่จะรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในวันที่  23  มิถุนายน  2524  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก  มศว  บางเขน)  ทางมหาวิทยาลัยจะมีงาน
รับปริญญา  ในวนัที ่ 22, 23, 24  และ  25  มิถนุายน  2524   รวม  4  วนั

ตามทีเ่คยปฏบัิติมาเมือ่  2  ปีท่ีแล้วในวนัรับ พระราชทานปรญิญาบตัรของบณัฑิตจาก  มศว  บางเขน   ท่ีสวนอมัพร
นสิิตชัน้ปทีี ่ 1   ไดไ้ปตัง้แถวรบั และสง่เสดจ็ทีป่ระตสูวนอมัพร    ปีนีท้างมหาวทิยาลยั กำหนดจะพานสิิตชัน้ปที ี 1  ไปตัง้แถว
รับและสง่เสดจ็เชน่เดยีวกนั  ในวนัที ่  23 มิถนุายนนี ้   แตก่อ่นที่จะไปในวนันัน้  เราจะจดัใหมี้การซอ้มตัง้แถวกนัทีห่นา้หอ้ง
ประชุมนี้

อาจารยท์ีรั่บผิดชอบในการจดัแถวซกัซอ้ม การรบัและสง่เสดจ็  คอื อาจารยสุ์วฒัน ์    บัววราภรณ ์  อาจารยว์รีะ
ตัง้ชวาล    อาจารยน์รัินดร ์  จุลทรพัย์

รายการแรกสำหรับการประถมนิเทศนิสิต ใหม่วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้    สวัสดี
 …………………………………
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สำนกัหอสมดุกลาง
มศว บางเขน
ธาดาศกัด์ิ   วชิรปรีชาพงษ์

การเขียนเล่าเร่ืองเก่าจากความจำท่ี ผ่านพ้นไปนานนับสิบๆ
ปี  โดยไมม่กีารบนัทกึไว ้  และการคน้ควา้อา้งองิจากแหลง่ต่างๆ
เป็นสิ่งยากลำบากในการนำเสนอเรื่องราว ข้อเท็จจริงและลำดับ
ความไดอ้ยา่งต่อเนือ่ง  ครบถว้น  ถกูตอ้ง   แตผู้่เขียนจะพยายาม
เล่าสู่กนัฟงั  เป็นการทบทวนความจำเทา่ทีจ่ำไดเ้ทา่นัน้   ฉะนัน้
อาจมีข้อคลาดเคล่ือนหรือผิดพลาด  ผู้เขียนต้องขออภัยผู้อ่านด้วย
เพราะส่ิงเหล่าน้ันมิได้เกิดจากความต้ังใจแต่ประการใด

ผู้เขียนเร่ิมบรรจุเข้ารับราชการคร้ังแรกเม่ือ  วันท่ี  15  พฤษภาคม
2515  ตำแหน่งอาจารย์โท ทำงานที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร
ทำหน้าท่ีสอนและปฏิบัติงานในห้องสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษา  พระนคร
ซึ่งขณะนั้นมีสถานที่ทำงานอยู่ร่วมกับห้องสมุดวิทยาลัยครูพระนคร
ตัง้อยูอ่าคาร  3  ช้ัน  2  ของวทิยาลยัครพูระนคร มีเนือ้ทีป่ระมาณ  4
หอ้งเรยีน  โดยแบง่เนือ้ทีก่ารจดัเกบ็ทรพัยากร  (หนงัสอื  ส่ิงพมิพ ์ และ
ครภุณัฑ)์  ของแตล่ะฝา่ยไวค้นละดา้น  แตผู้่ใช บ้ริการ  (อาจารย ์นสิิต
และบุคลากรของทัง้สองสถาบัน)  สามารถยืมใช้ทรัพยากรท้ังสองฝ่ายได้
ฝ่ายหอ้งสมดุ  วค.พระนคร  มีอาจารยน์ภาพันธุ ์ ชูอารยะประทปี
เป็นหัวหน้า และอาจารย์ธีรยุทธ  สุนทรา เป็นอาจารย์ช่วย
ปฏิบัติงาน   ส่วนหอ้งสมดุ  วศ.พระนคร  มีอาจารยสุ์จิตรา  ล้ิมห
ภิรมย ์  เป็นหวัหนา้  อาจารยพั์ชรา  สุทธสิำแดง   และผูเ้ขียน
ช่วยปฏิบัติงานอยู่     เน่ืองจากอาคาร  3  ช้ัน  2   ท่ีต้ังห้องสมุดเป็นพ้ืนไม้
ขัดเงาสะอาดมาก  จึงห้ามผู้ใช้สวมรองเท้าเข้าห้องสมุด  ต้องถอดเรียงไว้
ด้านหน้าห้อง ปรากฏว่ามีปัญหารองเท้าหาย  โดยเฉพาะรองเท้าของ
นสิิตชายทีซ้ื่อมาใหม ่  ราคาแพง  มักจะหายเปน็ประจำ  ทางหอ้งสมดุ
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ยังไม่สามารถแก้ปัญหาน้ีได้เพราะไม่มีบริการรับฝากรองเท้า
ต่อมา  อาคารห้องสมุด วศ.พระนคร  ได้สร้าง

เสรจ็เรยีบรอ้ย เปน็อาคารเอกเทศ  2  ช้ัน  ตามแบบ
แปลนอาคารหอสมุดของกรมการฝึกหัดครูในขณะน้ัน
ใช้งบประมาณกอ่สร้าง  2  ล้าน  5  แสนบาท  เดมิ
คิดว่าจะย้ายมาเฉพาะหอ้งสมุด  วศ.พระนคร  เท่าน้ัน
แต่นโยบายของผู้บริหารทั้งสองสถาบัน คือ ศ.ดร.
ฟุ้งเฟ่ือง เครือตราชู  รองอธิการ วศ.พระนคร  และ
อาจารย์ประเยาว์  ศักดิ์ศรี  ผู้อำนวยการ วค.
พระนคร  ต้องการใหห้้องสมดุท้ังสองอยูร่วมกนั
เพราะ วศ. กับ วค. มีการผลิตบัณฑิตอุตสาหกรรมศิลป์
(กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์) ร่วมกันอยู่แล้ว (วค.ไม่
สามารถผลติบณัฑติระดบัปริญญาตรไีด)้ และตอ่ไป
ในอนาคตอาจรวมเป็นสถาบันเดียวกัน

ปลายเดือนสิงหาคม  2515  ช่วงเวลาปิดภาค
เรียนท่ี  1 (สมัยน้ัน วค.และ วศ.ใช้ระบบการเรียนแบบ
4 ภาคเรียน) การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์และหนังสือ
ห้องสมุดจากอาคารเก่าไปอาคารใหม่ได้เร่ิมข้ึน  เพ่ือจัด
ให้ทันใช้เปิดบริการในภาคเรียนท่ี  2  เร่ิมด้วยการเคล่ือน
ย้ายครุภัณฑ์ไปก่อน  นำไปจัดวางพร้อมช้ันหนังสือใหม่
ท่ีได้รับสำหรับหนังสือในขณะนัน้ท้ังของ  วศ.และ วค.
มีไม่มากนัก ก็ช่วยกันมัดเป็นต้ังๆ  ตามลำดับหมวดหมู่
และเขียนหมายเลขกำกับไว้เพ่ือความสะดวกในการนำ
ขึน้ชัน้ใหม ่ การขนยา้ยหนงัสอืจากอาคาร  3  ช้ัน  2
ไปอาคารหอสมุดใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กันก็จริง ถ้าขนตาม
ปกติจะต้องไปลงบันไดที่อยู่กลางอาคารแล้วจึงย้อน
กลับมาอาคารหอสมุดใหม่  ซ่ึงมี ระยะทางค่อนข้างไกล
ทีมงานจึงปรึกษาหาวิธีขนหนังสือโดยใช้เครื ่อง
ผ่อนแรงช่วย  คือการใช้ลูกรอกผูกเปลหวายใส่หนังสือ
โยงจากชัน้  2  อาคาร  3  ลงมาชัน้ลา่งของอาคาร
หอสมุดใหม่ซึ่งจะสะดวกและประหยัดเวลาได้มาก
อาจารย์สุจิตรา รับผิดชอบไปซื้อลูกรอก เชือก และ
เปลหวาย  (สำหรับไกวเด็ก)  ท่ีตลาดสะพานใหม ่ โดย
ไดรั้บความอนเุคราะหจ์ากอาจารยป์ระเสรฐิ  วรวงศ์

ให้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  ซึ่งหลายคนที่พบเห็น
ไม่ทราบข้อเท็จจริงก็พูดคุยไปต่างๆ นานา เพราะ
อาจารย์สาวซ้อนท้ายรถอาจารย์หนุ่มพร้อมถือเปลเด็ก
ไปด้วย การเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์และ
หนังสือไปอาคารหอสมุดใหม่ใช้ เวลาประมาณ  10  วัน
ก็เรียบร้อย  ทันใช้เปิดภาคเรียนใหม่  สำหรับหนังสือน้ัน
เดมิหอ้งสมดุเกา่ หนงัสอืของ วค.และ วศ.จะจดัแยก
ช้ันแยกส่วนกัน  แต่ท่ีหอสมุดใหม่จะจัดรวมข้ึนช้ันคละ
ปนกันหมดไม่แยกกัน  ผู้ใช้ท้ังสองสถาบันมีสิทธิใช้และ
ขอยมืได้ทุกเลม่  เพยีงแตมี่การแยกเคานเ์ตอรยื์ม-คืน
เท่านั้น และใช้ระเบียบการใช้ห้องสมุดเหมือนกัน
(ระเบียบการใช้ห้องสมุดทั้งสองสถาบันจะปรับให้มี
สาระสำคัญเหมือนกัน)  ส่วนการ ชำระค่าปรับหนังสือ
ส่งเกินกำหนดน้ัน  ให้พิจารณาจากผู้ยืมเป็นหลัก  ไม่ได้
พิจารณาจากตัวเล่มหนังสือ  กล่าวคือ นิสิต วศ.
พระนคร คืนหนังสือเกินกำหนดก็จ่ายให้ที่เคาน์เตอร์
วศ. พระนคร นสิิตของ วค.พระนคร กจ่็ายใหท้ีเ่คาน์
เตอร์ วค.พระนคร เช่นกัน  แต่ก็จะประสานงานกันอย่าง
ใกล้ชิด ไม่มีปัญหาแต่ประการใด ผลลัพธ์คือบุคลากร
ท้ังสองสถาบันสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน ก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดซ่ึงผู้บริหารท้ังสองสถาบันใน
ขณะน้ันพูดคุยกันเสมอว่าเป็นห้องสมุดแห่งเดียว
ในประเทศไทยทีห้่องสมุด  2  สถาบัน  ต่างสังกัด
สามารถอยู่ร่วมกันและดำเนินงาน  โดยไม่มีปัญหา
แต่ประการใด

ต่อมา พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ได้รับการยกสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ห้องสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
เปล่ียนเปน็สำนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ  บางเขน  ข้ึนอยู่กับสำนักหอสมุด
กลาง ที่ประสานมิตร มีรองผู้อำนวยการ เป็น
หัวหน้า    สมัย  ศ.ดร.สุดใจ  เหล่าสุนทร  เป็นอธิการบดี
ได้มีประกาศระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุดใหม่  มี
สาระท่ีเปล่ียนแปลงมากเป็นพิเศษคือเร่ืองค่าปรับการส่ง
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หนังสือเกินกำหนด  ให้ปรับเล่มละ  5  บาทตอ่วัน เดิม
ปรับเล่มละ 50 สตางค์ต่อวัน   จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ค่อนข้างมาก แต่ฝ่ายบริหารก็ให้เหตุผลว่าการขึ้น
ค่าปรับส่งหนังสือเกินกำหนดนั้น ไม่ใช่วิธีหาเงินเข้า
หอ้งสมดุอยา่งทีห่ลายคนเขา้ใจกนั  แตเ่ปน็มาตรการ
อย่างหนึ ่งที ่มหาวิทยาลัยต้องการจะฝึกให้ผู ้ใช้
ห้องสมุดมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา  เพราะ
การปรับเพียงเล่มละ  50  สตางค์ต่อวันน้ัน  เป็นจำนวน
เงินเล็กน้อยมาก  ทำให้นิสิตบางคนตั้งใจส่งหนังสือ
เกนิกำหนดและยอมใหป้รับ  โดยเฉพาะชว่งเวลาใกล้
สอบซึ่งเป็นการตั้งใจกระทำผิด  เป็นนิสัยที่ไม่พึง
ประสงค์  หลังจากการใช้ระเบียบค่าปรับใหม่ระยะหน่ึง
หอสมุดได้ดูสถิติเงินค่าปรับ ปรากฏว่าหอสมุดเก็บ
ค่าปรับหนังสือท่ีส่งเกิน กำหนดได้จำนวนเงินใกล้เคียง
กับระเบียบเดิมคือ   ปรับวันละ 5  บาทต่อเล่ม   กับปรับ
วันละ 50 สตางค์ต่อเล่ม ได้จำนวนเงินไม่ต่างกัน
แสดงว่ามีจำนวนผู้ส่งหนังสือเกินกำหนดและถูกปรับลดลง
ประมาณ 10 เท่า ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี เป็นการฝึกความมีวินัย
และความรับผิดชอบวิธีหนึ่ง เพราะผู้ใช้จะต้องระมัด
ระวังเรื่องวันกำหนดส่งหนังสือคืนมาก ขึ้นค่าปรับ 5
บาท  สมัยนัน้หมายถงึคา่ขา้ว  1  จาน  นัน่เอง

การยืม-คืนหนังสือของนิสิตจะเป็นไปตาม
ระเบยีบ  ไม่คอ่ยมปัีญหา   เพราะถา้นสิิตคา้งคา่ปรับ
ไม่มีเงินจ่าย ห้องสมุดก็จะให้นิสิตมาทำงาน เช่น
ช่วยเก็บหนังสือแทนค่าปรับ   ถ้ามีหนังสือค้างส่งแต่ละ
ภาคเรียน  ห้องสมุดจะขอความร่วมมือจากฝ่าย
ทะเบียนไม่ให้นิสิตคนน้ันลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ถัดไปจนกว่าจะมาจัดการให้เรียบร้อย  ถ้าเป็นนิสิตภาค
เรียนสุดท้ายก็จะระงับการให้ใบรับรองปริญญาบัตร
แต่ปัญหาท่ีหอสมุดแก้ไขไม่ได้ประการหน่ึงคือ การ
ยืม-คืนหนังสือของคณาจารย์ กล่าวคืออาจารย์
แต่ละท่านสามารถยืมได้ไม่จำกัดจำนวนและไม่ส่ง
คืนตามกำหนด   บางท่านขอยืมหนังสือบางเล่มไป
นานเป็นปีๆ หรือไปศึกษาต่อเมืองนอกก็ไม่ยอมคืน

ห้องสมุดทวงถามไปก็เฉย  ไม่รู้จะทำอย่างไรดี
เพราะทำให้หนังสือดีๆ ส่วนหนึ่งไม่มีการหมุน
เวียน  อาจารย์นำไปครอบครองและใช้คนเดียว

หลังปี  พ.ศ.2517 เป็นช่วงท่ีประชาธิปไตยใน
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเบ่งบานมาก  นิสิต มศว
บางเขน  มีการออกหนังสือพิมพ์เผยแพร่และมีฉบับ
หนึ่งได้พาดหัวข่าว  "อาจารย์บางเขนยืมล้างยืม
ผลาญ"  มีรายละเอียดของขา่วคือมีอาจารย์ส่วนหน่ึง
ยืมหนังสือหอสมุดไปครอบครองเป็นจำนวนมาก  ไม่ส่ง
คนืทำใหน้สิิตไมมี่โอกาสไดใ้ช้หนงัสอืเหลา่นัน้  (นสิิต
ไปพบอาจารย์บางท่านที่ห้องพัก  แล้วเห็นหนังสือ
ห้องสมุดวางเรียงรายอยู่จำนวนมาก) พร้อมสถิติ
การยืมหนังสือของอาจารย์เรียงจากมากไปน้อย  ต้ังแต่
169 เล่ม ลดลั่นกันลงมา  ข่าวดังกล่าวส่งผลให้
อาจารย์ที่ยืมหนังสือไว้จำนวนมาก ต่างทยอย
นำมาคืนหอสมุด และต่อจากนั้นหอสมุด ได้ออก
ระเบียบการยืมหนังสือของอาจารย์ใหม่  โดยให้
อาจารย์ยืมหนังสือไว้ในครอบครองไดไ้ม่เกิน  20  เล่ม
กำหนด 1 ภาคเรียน  ส่งเกินกำหนดปรับเล่มละ  5  บาท
ต่อวัน  เช่นเดียวกับนิสิต  ถือว่าเป็นการจัดระเบียบการ
ยืมหนังสือใหม่ของอาจารย์

การจำกัดจำนวนหนงัสือท่ีให้อาจารย์ยืมและ
ปรับหนงัสอืทีส่่งเกนิกำหนด  นบัวา่เปน็เรือ่งใหมข่อง
อาจารย์เพราะไม่เคยปฏิบัติมาก่อน อาจมีอาจารย์
หลายท่านรู้สึกอึดอัดใจขัดกับความเคยชิน ทางหอสมุด
เองก็เข้าใจและรู้สึกไม่สบายใจท่ีต้องปรับอาจารย์ท่ีส่ง
หนังสือเกินกำหนด   ดังน้ันก่อนครบกำหนดสง่หนังสือ
ของอาจารย์แต่ละภาคเรียน  ห้องสมุดจะส่งหนังสือ
เตือนไปถึงอาจารย์ล่วงหน้าให้นำหนังสือมาส่ง  เพราะ
เกรงว่าท่านจะลืมและต้องจ่ายค่าปรับ เมื่อสิ้นภาค
เรียนแรกของการใชร้ะเบียบใหม่  ปรากฏว่ามีอาจารย์
บางท่านส่งหนังสือเกินกำหนดและต้องจ่ายค่าปรับ
บางทา่นกม็าพบหรอืโทรฯ  มาตอ่วา่ผูเ้ขยีนวา่ ทำไม
ต้องเสียค่าปรับด้วย    ผู้เขียนเองก็เห็นใจเพ่ือนอาจารย์
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ถ้าเป็นเงินจำนวนมากกล็ดหย่อนกันไป  แต่ก็ต้องจ่าย
เพ่ือช่วยกันรักษาระเบียบของหอสมุด  และเป็นหลักใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  อย่างไรก็ตามในภาค
เรียนต่อๆ มา เมื่ออาจารย์ทราบว่าห้องสมุดเก็บค่า
ปรับจริงๆ  ทุกท่านก็ปฏิบัติตามระเบียบ คือส่งตาม
กำหนด ทุกอย่างก็เข้าสู่ระบบด้วยความเรียบร้อย
เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบสูง จึงไม่ต้อง
จ่ายค่าปรับเลย  แต่จะมีอาจารย์บางท่านเป็นเจ้า
ประจำต้องจ่ายค่าปรับเกือบทุกภาคเรียน อาจหา
หนงัสอืไม่พบ  หลงลมืหรอืยมืใหผู้้อ่ืน แลว้แตก่รณี

เม่ือพูดถึงอาจารย์บางเขนแล้ว ผู้เขียนรู้สึก
ซาบซ้ึงและขอขอบคุณในความร่วมมือกับหอสมุด
ในทกุๆ ด้าน โดยเฉพาะความรว่มมอืในการคดั
เลือกหนังสือเข้าหอสมุด มีอาจารย์หลายท่านแนะนำ
หนังสือดีๆ ให้หอสมุดจัดซ้ือหรือหอสมุดตดิตอ่ให้ร้าน
จำหน่ายหนังสือนำหนังสือใหม่สาขาวิชาต่างๆ  ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศมาให้อาจารย์ช่วย
พิจารณาเลือกซ้ือก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี   นอกจาก
น้ีมีอาจารยอี์กส่วนหนึง่เสียสละเวลาเดนิทางไปเลอืก
หนังสือตามร้านจำหน่ายหนังสือต่างๆ  เช่น  ศูนย์
หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร้านดวงกมล  สยาม
สแคว์ เป็นต้น เพ่ือส่ังซ้ือเข้าหอสมุด  โดยหอสมุดจะจัด
รถมหาวิทยาลัยและกำหนดวันเวลานัดให้อาจารย์
ภาควิชาต่างๆ  หมุนเวียนไปเลือกซื้อหนังสือเข้า
หอสมุดเป็นประจำ  (อาจารย์หลายท่านท่ีเคยไปคงจะ
จำได้) ด้วยเหตุนี้เองทำให้หอสมุดบางเขน ซึ่งเป็น
ห้องสมุดขนาดเลก็  มีบุคลากรและงบประมาณจำกดั
ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาดำเนินการ
(เพราะนโยบายยบุรวมวทิยาเขต)  แตเ่รือ่งทรพัยากร
หนังสือที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าหอสมุดบางเขนสามารถจัดบริการ
หนังสือวิชาการใหม่ๆ ในแต่ละสาขาวชิาได้สอดคล้อง
กับความต้องการของนิสิตและอาจารย์ในระดับที่น่า
พอใจ

หอสมุดบางเขน เปรียบเสมือนบ้าน
หลังใหญท่ี่มี  2  ครอบครวัอยูร่วมกนั  บางท่าน
อาจสงสัยว่าสมาชิกมีการทะเลาะกนับ้างหรือไม่
ขอยืนยันว่าเร่ืองรุนแรงน้ันไม่มี   อาจมีการขัดแย้ง
กันบ้างในเร่ืองเล็กๆ น้อย ๆ   แต่เป็นการขดัแยง้
ที่สอดคล้องคือ  มุ่งพัฒนางานและบริการผู้ใช้
ให้ดีขึ ้น จึงจัดได้ว่าเป็นครอบครัวที ่อบอุ ่น
เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน  ร่วมมือกันทำงาน  ทุกคน
เปน็สมาชกิหรอืชาวหอสมดุทีน่า่รกั  และขอกลา่วถงึ
บางท่านในที่นี้คือ  ฝ่าย วค.พระนคร  มี  อาจารย์
นภาพนัธุ ์   ชูอารยะประทปี  (อดตีหวัหนา้หอ้งสมดุ
ลาออกจากราชการ)  อาจารย์นงนารถ  อินทศร
(ชัยรัตน)์ (ย้ายไปอยู ่วค.นครสวรรค ์ ต่อมาลาออกไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา  กลับมา
ทำงานที่สำนักหอสมุดกลาง  มศว  และโอนไปอยู่
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ปัจจุบัน  ผศ.นงนารถ
ชัยรตัน ์   เปน็ผูอ้ำนวยการสำนกัหอสมดุกลาง  มศว)
อาจารย์สุคนธ์  เป้าเปี่ยมทรัพย์  (หัวหน้าห้องสมุด)
ยา้ยมาจาก  วค.เพชรบรีุวทิยาลงกรณ ์ (เกษยีณแลว้)
อาจารย์เทียมจันทร์   ศิลปาจารย์  (เกษียณแล้ว)
ผศ.สุภาพร  ดษุฎพีฤตพัินธ ์   ผศ.ภญิญาพร  นติยะ
ประภา  (ผู้อำนวยการสำนกัวิทยบริการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร)   อาจารย์มุกดา  วิชญคุปต์
(หัวหน้าโปรแกรมว ิชาบรรณาร ักษศาสตร ์และ
สารนิเทศศาสตร)์      ส่วนคนงานทีท่ำงานมานาน  คือ
นางอุบล  แดงทอง (เกษียณแล้ว)  และ นางจาลี
คนหาญ

ฝ่ายหอสมุด  มศว  บางเขน  มี  อาจารย์สุจิตรา
ล้ิมห.ภิรมณ์  (นิลสุวรรณโฆษิต)  อดีตหัวหน้าห้องสมุด
ย้ายมาปฏิบัติงานที ่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
(ลาออกกอ่นเกษยีณ)  ผศ.พชัรา  สุทธสิำแดง  อดตี
รองผู้อำนวยการฯ  (เกษียณแล้ว)  รศ.ธาดาศักดิ์
วชริปรีชาพงษ ์ อดตีรองผูอ้ำนวยการ  ปัจจุบันสงักดั
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์องครักษ์
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คณะมนษุยศาสตร ์   อาจารยอุ์ไรวรรณ  โกมลวภิาค
(คำนนท์)  ย้ายไปอยู่สถาบันราชภัฏพระนคร  (ลาออก
จากราชการแลว้)   อาจารย์เติมสุข   พงษ์ตน  (ปัจจุบัน
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
องครกัษ์)  ผู้ท่ีย้ายไปปฏบัิติงานทีส่ำนกัหอสมดุกลาง
ไดแ้ก ่ อาจารยน์ภพรรษ  สุดปาน  (กาหลง  บุตรไสว)
อาจารย์ธิราภรณ์ มณีย้อย  คุณเนตนภิศ จิรประไพวัลย์
และนายสมบติั (สำรวย)  แจ้งประจกัษ์  ส่วนบคุลากร
อ่ืนๆ  คอื  นางนะศริิ  หอมรืน่  (หอสมดุ  องครกัษ ์-
เกษยีณอายแุล้ว)   น.ส.ยุพิน  ฤทธิช่์วยรอด   (หอสมุด
องครักษ์) นางศิริพร นาคมณี  (หอสมุดองครักษ์)
นายสมศักดิ ์ ทองชู (หอสมุด องครักษ์-ลาออก)
นายสนองจูไล   (หอสมุด  องครักษ์ - ลาออก)
นายบรรเทงิ  ตรคีล ี   (หอสมดุ  องครกัษ ์ - ลาออก)
นายพงศธร  เกลียวทอง  (หอสมุด  องครักษ์ - ลาออก)
นางสุรีย์ลักษณ์  (สุนันท์)  นพหิรัญ  (หอสมุด  องครักษ์
-ลาออก)  นายพีรพล  เกลียวทอง (ย้ายไปคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ องครักษ์) นายมาลัย สุขสุสร (ลาออก)
นายเฉลิม ด้วงใย (ลาออก - อยู่สถาบันราชภัฏ)
นายสำราญ  สังขบตุร  (ลาออก - อยูส่ถาบนัราชภฏั)

การดำเนินงานของหอสมุดในระยะแรก ๆ
ท่ีผู้เขียนมาทำงานน้ันหอสมุดมีปัญหาขาดแคลน
บุคลากร  จึงแก้ปัญหาโดยวิธีการจ้างนิสิตมาช่วยงาน
และจา่ยคา่ตอบแทนเปน็รายชัว่โมง  นสิิตจะใชเ้วลา
ว่างจากการเรียนหรือช่วงตอนเย็น  (หอสมุดเปิดบริการ
ถงึ 19.00 น.)  งานทีม่อบหมายใหน้สิิตทำ  เชน่  เกบ็
หนงัสอืขึน้ชัน้  ซ่อมหนงัสอื  เขยีนสนัหนงัสอื  บริการ
ให้ยืมและรับคืนหนังสือ เป็นต้น นิสิตช่วยงาน
ห้องสมุด นอกจากจะได้เงินค่าตอบแทนแล้วยังเป็น
การฝึกความรับผิดชอบและเพิ่มประสบการณ์ในการ
ทำงานร่วมกัน  ตัวอย่างนิสิตที่เคยช่วยงานหอสมุด
บางคน  และปัจจุบันรับราชการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร เช่น  รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร (อดีต
อธิการบดี) ผศ.ภักดี ขจรไชยกูล และอาจารย์

ประสิทธ์ิ  เหลืองรัชพันธ์   เป็นต้น    ต่อม  ระยะหลังๆ
มีนิสิตนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น งานของหอสมุดมีมาก
แต่นิสิตช่วยงานหอสมุดมีความรับผิดชอบน้อยลง
หอสมุดจึงเลิกจ้างนิสิตช่วยงานและใช้วิธีจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติงานแทน เพราะไม่มีอัตราบรรจุซึ่งก็
มีปัญหาพอสมควร  เพราะหอสมุดไม่สามารถรักษาคน
ทำงานดี คนทำงานเก่งให้อยู่นานๆ ได้  จึงต้องทำ
หน้าที่คล้ายๆ สถานฝึกงานพอทำงานเก่งก็ไปสอบ
บรรจุทำงานที่อื่น แต่หอสมุดค่อนข้างโชคดีเพราะ
มีเจ้าหน้าท่ี ลูกจ้างช่ัวคราวหลายคน  ท่ีทำงานดีและอยู่
กับหอสมุดนานนับสิบปีโดยไม่ได้บรรจุ (ลูกจ้างช่ัวคราว
ประเภทถาวร) ซ่ึงเปน็เรือ่งทีน่่าเหน็ใจ  เราไมส่ามารถ
ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการได้

ปัญหาที่หอสมุดทุกแห่งมักจะประสบ
เหมือนๆ กันคือ หนังสือหายหรือถูกฉีกขาด ท้ังๆ
ท่ีหาวิธี ป้องกัน ไว้แล้ว เช่น  บริการถ่ายเอกสาร  ติด
ลวดตาขา่ยหนา้ต่าง   มีเจ้าหนา้ท่ีตรวจทางออก  แต่ก็
มีหนังสือหายเป็นประจำ   ผู้ใช้มีหลากหลายวธีิในการ
ขโมยหนงัสอื เชน่  เลม่บางๆ ยดัไวท้ีพ่งุ  โดยเฉพาะ
ผู้ใช้ท่ีใส่เส้ือฝึกงานนำเคร่ืองประทับวันท่ีเข้ามาประทับ
วันกำหนดส่งเอง  ฯลฯ  หอสมุดบางเขนเองเคยขอ
อนุญาตค้นหอพักนิสิต  (ตอนน้ันมีหอพักของ  วค.และ
มศว)   โดยกำหนดวนัสุดทา้ยของการสอนภาคปลาย
ขอความร่วมมืออาจารย์ท่ีคุมหอพัก  ให้นิสิตทุกคนเปิด
กุญแจตู้ไว้  ผลการค้นปรากฏว่าพบหนังสือของ
หอสมุดที่ไม่ได้ยืมเป็นจำนวนมากทีเดียว ผู้ที่ขโมย
หนังสือต่างได้รับโทษตามระเบียบ  มีกรณีขโมยหนังสือ
หอสมุดท่ีค่อนข้างแปลก  คือ  มีนักศึกษา วค.พระนคร
รายหนึ ่งขโมยหนังสือของหอสมุด มศว โดยที ่
บรรณารักษ์หอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต ค้นพบ  เพราะ
นักศึกษาผู้นี้ไปใช้บริการหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
จึงแจ้งให้ หอสมุด  มศว  ทราบพร้อมหลักฐาน  ผลก็คือ
นักศึกษาผู้น้ีถูกต้ังกรรมการสอบและลงโทษตามระเบียบ

ใน  พ.ศ.2535 มศว บางเขน  หมดสภาพ
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การเป็นวิทยาเขต  แต่ยังคงใช้เป็นสถานท่ีสำหรับ
การเร ียนการสอนของคณะศ ึกษาศาสตร ์
(บางเขน)   ซ่ึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร
กศ.บ.ระดับปริญญาโท หลักสูตร  กศ.ม.  (สาขา
อตุสาหกรรมศกึษา)  และคณะวศิวกรรมศาสตร์
เปิดสอนหลกัสูตร  วศ.บ. ภาคปกต ิ และ  อศ.บ.
ภาคพิเศษ  หอสมดุเปิดให้บริการถงึ  22.00  น.

ในระยะหลังนี้ หอสมุดมีปัญหาเรื่องสถานที่
คับแคบ  เนื่องจากมีครุภัณฑ์และหนังสือเพิ่มขึ้น
จำนวนมาก  ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก
เทา่ทีค่วร  สถาบนัราชภฏัพระนคร  ซ่ึงยงัไมมี่อาคาร
หอสมดุของตนเอง  ไดรั้บงบประมาณ 18 ล้านบาท
สร้างอาคารสำนักวิทยบริการ  (อาคารเบญจมวัฏ)  เป็น
อาคาร  4  ช้ัน  จึงเคลือ่นย้ายไปเปดิบริการ ต้ังแตวั่นท่ี
1  มิถุนายน  2536

พ.ศ.2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์ย้ายจาก
บางเขน ไปเปิดสอนท่ีศูนย์องครักษ์  จังหวัดนครนายก
เปน็คณะแรก จำเปน็ตอ้งมหีอ้งสมดุคณะ  ผู้อำนวย
การสำนักหอสมุดกลางในขณะนั ้น (รศ.เฉลียว
พนัธุสี์ดา)  จึงใหบ้รรณารกัษจ์ากสำนกัหอสมดุกลาง
2 คน และเจ้าหน้าท่ี 1 คน  ไปปฏิบัติงาน   ส่วนหอสมุด
บางเขน กจั็ดสง่ครภุณัฑบ์างสว่นพรอ้มหนงัสอืสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ไปให้ และให้เจ้าหน้าท่ี  3  คน  ไปช่วย
งานหอ้งสมดุคณะวศิวกรรมศาสตร ์ คอื  นายบรรเทงิ
ตรีคลี  นายพงศธร  เกลียวทอง  และนายสนอง  จูไหล

พ.ศ.2540  สำนกัหอสมดุกลางบางเขน  ได้
งบประมาณให้ปรับปรุงอาคารและติดเครื ่องปรับ
อากาศทัง้อาคารวงเงนิประมาณ  3  ล้านบาท กอ่น
หน้าน้ีหอสมุดเคยขอต้ังงบประมาณติดต้ังเคร่ือง
ปรับอากาศหลายครัง้ แต่ไม่เคยได้รับอนุมัติ เพ่ิง
จะได้รับอนุมัติตอนจะต้องโยกย้ายน้ีเอง  ใช้ยังไม่
คุ้มเลยก็ต้องย้ายซะแล้ว

ปลายป ี พ.ศ.2543  เร่ิมเตรยีม การวางแผน
เก็บของเพ่ือทยอยเคล่ือนย้ายของหรือหนังสือบางส่วน

ไปองครกัษ ์  หรอืประสานมติร   ซ่ึงทกุคนตอ้งทำงาน
หนักมาก  โดยเฉพาะการพจิารณาแยกหนังสือจำนวน
มากออกเป็น  4  ประเภท  คือ  ส่งไปองครักษ์
ประสานมติร  บริจาค  และจำหนา่ยออก  ซ่ึงหนงัสอื
แต่ละประเภทต้องจัดเรียงตามลำดับหมวดหมู่แล้วมัด
แยกเป็นพวกเขียนรายการติดไว้ พร้อมพิมพ์รายการ
ต่างๆ  ซ่ึงตอ้งใช้เวลามาก   ส่วนตูบั้ตรรายการจำนวน
10 กว่าตู้น้ัน สำนักหอสมุดกลางและหอสมดุองครักษ์
ไม่ใช้แล้ว  หอสมุดจึงติดต่อไปห้องสมุดโรงเรยีนตา่งๆ
ทีอ่ยูบ่ริเวณใกลเ้คยีงทีต่อ้งการนำไปใชป้ระโยชน ์ ให้
ทำหนังสือขอมา เพ่ือเป็นหลักฐานในการโอนครภัุณฑ์
ของทางราชการไปให้

ครภุณัฑอ่ื์นๆ  เชน่  ช้ันเหลก็วางหนงัสอื เมือ่
จัดเกบ็หนงัสอืเรยีบรอ้ยแลว้  แตล่ะชัน้จะนำมาถอด
ออกเป็นช้ินๆ   เพ่ือง่ายต่อการขนย้าย   ส่วนเคร่ืองปรับ
อากาศ ซึ่งยังมีสภาพใหม่ก็ถอดออกนำไปติดตั้งที่
สำนกัหอสมดุกลาง  การขนยา้ยหนงัสอืและครภุณัฑ์
บางส่วนไปสำนักหอสมุดกลาง ไม่มีปัญหาเพราะ
สำนักหอสมุดกลางจะนำรถและเจ้าหน้าที่มาช่วยขน
ไปเอง ที่มีปัญหาค่อนข้างมากคือการขนไปองครักษ์
เ์ดิมต้ังใจจะจ้างรถเอกชนบรรทกุไป  ซ่ึงค่าจ้างไม่แพง
แต่ ขัดกับระเบียบของทางราชการทีก่ำหนดวา่จะต้อง
จ้างเหมาให ้ร.ส.พ.ขนย้ายให้  ซ่ึงจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
มากกวา่  โดย ร.ส.พ.ได้มาประเมนิราคาและนำกลอ่ง
กระดาษให้บรรจุหนังสือ  หอสมุดต้องนำหนังสือ
ที่เตรียมมัดไว้เรียบร้อยแล้ว มาแก้ออกทีละมัดบรรจุ
ลงกล่องพร้อมเขียนรหัสประจำกล่องใหม่เพื่อความ
สะดวกเมือ่นำข้ึนช้ันท่ีหอสมุด  องครักษ์  เม่ือทุกอย่าง
เตรียมการเรียบร้อย  ก็นัดวันให้ ร.ส.พ.มาขนของ
ท้ังหมดไปส่งท่ีองครักษ์

หอสมุดกลาง  มศว  บางเขน ได้ปิดบริการ
อยา่งเป็นทางการเมือ่สิน้เดือน พฤษภาคม 2544
หลังจากเปิดบริการมาประมาณ 30 ป ี
บุคลากรต้องแยกย้ายกันไป  บางคนไปอยู่หอสมุด  มศว
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บางคนไปอย ู ่สำน ักหอสม ุดกลางและบางคน
ก็ขอลาออก  ซ่ึงผู้เขียนไม่อยากเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว
เลย  เพราะเป็นเสมือนบ้านแตก  (เร่ืองเศร้ามาก)  ส่วน
อาคารหอสมุดก็มอบให้สถาบันราชภัฏพระนคร  ซึ่ง
ทางสถาบันได้ปรับปรุงใช้เป็นอาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน

ท้ายท่ีสุด ผู้เขียนในนามของสำนักหอสมุด
กลาง บางเขน (มีแต่ช่ือในความทรงจำ) ขอขอบ
พระคุณอดีตรองอธิการและอดีตรองอธิการบดี
มศว ทุกทา่น  ได้แก ่ศ.ดร.ฟุ้งเฟือ่ง  เครอืตราชู
ผศ.ดร.ปรีชา  ธรรมา   รศ.ดร.วิชัย   ดิสสระ
รศ.อารีย์  สหชาติโกสีย์ และ ผศ.ดร.ธานี
ทับทิมโต     ซ่ึงให้การสนับสนุนหอสมุดเป็นอย่างดี
ขอขอบคณุคณาจารย ์บุคลากรชาวบางเขนและ
ชาวหอสมุดที่รักทุกคนที่ทำงานร่วมกันมาอย่าง
มีความสุข  และความผูกพันเสมือนสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกัน  ส่ิงเหล่าน้ีจะบันทึกไว้ในความ
ทรงจำดีๆ  ของผูเ้ขียนอกีนานเทา่นาน  สุดท้าย
ขอขอบคุณ  รศ.ชูชีพ อ่อนโคกสูง ที่ให้โอกาส
ผู ้เขียนได้ทบทวนฟื ้นความหลังเล่าสู ่กันฟัง
ขอสวัสดีชาวบางเขนทุกท่านอีกคร้ังครับ

…………………………………
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ครแูหง่ชาตจิาก มศว บางเขน
                  บรรชา  รัตนวัย

นโยบายการยกยอ่งครผูู้มีผลงานดเีดน่   ตาม พ.ร.บ.การศกึษา
แหง่ชาต ิ พ.ศ.2542 ไดก้ำหนด เกณฑม์าตรฐานครแูหง่ชาตไิว ้  5  ดา้น
เรยีงตามนำ้หนกัของเกณฑ ์  ดงันี้

1. การครองตนของครู
2.  ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์
3.  การจัดการเรียนการสอนของครู
4.  ความสามารถทางวชิาการ
5.  การประสานกบัชุมชน
และจะตอ้งเสนอโครงการทีจ่ะทำในอนาคตเปน็โครงการ

3  ปี  ได้แก่
1. โครงการวิจัยและพัฒนาด้าน การเรียนการสอน
2. โครงการวจัิยและพฒันา ครูเครือ ข่าย
3. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบ การฝึกอบรมครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติด้ดำเนินการ
คัดเลือกผู้ท่ีเป็นครูแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2541 ได้  4  คน   ได้แก่

นางพิศวาท   น้อยมณี สาขาภาษาไทย
นายประดษิฐ ์ เหล่าเนตร์ สาขาชีววิทยา
นายประวทิย ์ บึงสว่าง สาขาเคมี
นายทองด ี   แยม้สรวล สาขาฟิสิกส์
เป็นท่ีน่าสังเกตว่าครูแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร ์ล้วนเป็น

ศิษย์เก่า มศว บางเขน ท้ังส้ิน   ผู้เขียนจึงขอนำเสนอประวัติ แนวคิดในการ
ทำงานและโครงการทีจ่ะทำตอ่ไปของครแูหง่ชาตท่ีิสำเรจ็การศกึษาจาก
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มศว บางเขน    พอเปน็สังเขปดงัตอ่ไปนี้

นายประดษิฐ ์  เหล่าเนตร์    สาขาชวีวทิยา
การศกึษา   : พ.ศ. 2518   กศ.บ.  ชีววทิยา  จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน พ.ศ.2525
วท.ม. การสอนชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ทำงาน  :  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวดัพษิณุโลก
แนวคิดในการทำงาน  : การทำงานที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาและมีความก้าวหน้า  จะต้องทำอย่างมี
ความคดิสร้างสรรคทั์นต่อเหตกุารณ ์ ด้วยความตัง้ใจ
และทำใหส้ำเร็จ
โครงการทีจ่ะดำเนนิการ  :  การนำรปูแบบการสอน
ตามแนว  CONSTRUCTIVISM    ไปสร้างและพฒันา
กิจกรรมการเรยีนการสอนของครเูครอืขา่ยทีส่อนวชิา
ชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายประวทิย ์ บึงสว่าง     สาขาเคมี
การศกึษา   : พ.ศ. 2522   กศ.บ.   เคม ี    จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  พ.ศ.2537
ศศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
สถานทีท่ำงาน  :  โรงเรยีนราชวนิติบางแกว้  จังหวดั
สมุทรปราการ
แนวคดิในการทำงาน  :  ครผูู้สอนวชิาเคม ี มีหนา้ที่
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  ด้วยรูปแบบ
วิธีการ   เนือ้หา  และเทคโนโลยท่ีีทันสมยั  เหมาะสม
กับการเปล่ียนแปลง  ของสังคมเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นผู ้ที ่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และใช้วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
โครงการที่จะดำเนินการ  :  การพัฒนาการเรียน
การสอนวชิาเคมทีีเ่นน้นกัเรยีนเปน็ศนูยก์ลาง  โดยใช้
มัล ติมีเดียเพ่ือการศกึษา  การทดลองทางเคมี

นายทองด ี  แยม้สรวล    สาขาฟสิิกส์
การศึกษา   :  พ.ศ. 2522   กศ.บ.  ฟิสกิส์  จาก
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   บางเขน พ.ศ.2530
คม. สถิติการศกึษา   จาก จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
สถานท่ีทำงาน  :  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
แนวคิดในการทำงาน  :

1. มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู
2. มีความขยนั อดทน เสียสละ และรบั

ผิดชอบ
3. ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ
4. ทำงานในเชงิรุกโครง

การทีจ่ะดำเนนิการ   :  การศกึษารปูแบบการเรยีน
การสอนวิชาฟิสิกส์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการ
ประเมินโครงการพัฒนาครูเครือข่าย

ส่วนหน่ึงจากบทสัมภาษณ์
ข้อความต่อไปนี ้ เป ็นส่วนหนึ ่งท ี ่ค ัดมา

จากการสมัภาษณ ์เรือ่งเกีย่วกบัการปฏรูิปการศกึษา
(พ.ศ. 2542)  ในดา้นของหลกัสตูร   การจดัการเรยีน
การสอน และการผลติครูวิทยาศาสตร์
คำถาม  1   หลกัสตูรใหมค่อ่นขา้งเปดิกวา้งใหค้รจัูด
แผนการสอนเองจะทำให้มาตรฐานความรู้ของแต่ละ
โรงเรียนแตกต่างกันหรือไม่
คำตอบ :  ผมคิดว่าครูอยากสอนอะไรก็ได้  แต่  จำเป็น
ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู ้ของแต่ละช่วงชั ้นไว้
ไม่เช่นนั ้นเราจะไม่สามารถเทียบเคียงมาตรฐาน
ระหวา่งโรงเรยีนในทีสุ่ดอาจจะกอ่ใหเ้กดิความไมเ่ทา่
เทียมกัน
คำถาม  2  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตาม
แนวหลักสูตรใหม่ ส่งผลกระทบกบัครูอย่างไรบ้าง
คำตอบ :  ตอนนีทุ้กส่ิงทกุอยา่งเปน็เรือ่งของการปรบั
เปล่ียน  ครูเองตอนน้ีเจอปัญหาด้านการจัดเตรียมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือเน้นเรื่อง
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กระบวนการ้องเรียนยังไม่สนในเน้ือหามากนักแต่เด๋ียว
นี้หลายคนกลัวว่าเด็กจะได้รับความรู้ไม่ พอจึงนำ
เน้ือหาเข้ามาด้วยครูจึงต้องปรับตัวค่อนข้างมาก   เช่น
ครูต้องมีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรในราย
วิชาท่ีตัวเองสอนได้ลึก  ซ่ึงเดิมท่ีกรมวิชาการหรือ สสวท.
สร้างหลักสูตรมาให้เราใช้เลย  มีคู่มือกำกับเป็นแนวทาง
ให้เสร็จ    แต่วันน้ีทุกอย่างตรงกันข้ามครูต้องช่วยตัวเอง
และจะต้องมีศักยภาพสูง  ท้ังสร้างหลักสูตร  การเขียน
แผนการจดัการเรยีนรู.้.......................

คำถาม 3   การเปิดโอกาสให้คนที่เรียนด้านวิทยา-
ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที ่ไม่ได้จบสายครูมาสอน
วิทยาศาสตร์
คำตอบ :  เจออยูม่ากเหมอืนกนัทีไ่ม่ไดเ้รยีน มาทาง
สายครูโดยตรง  พอเข้ามาสอนแล้วสื่อสารกับเด็ก
ลำบาก   ไม่มีความรูด้า้นจติวทิยากบัเดก็ในวยัตา่งๆ
เลย  การที่ครูเป็นผู้ทรงภูมิความรู้แต่ขาดซึ่งมนุษย-
สัมพันธ์  เด็กอาจจะไม่ยอมรับ  เพราะคำว่าครูกับศิษย์
คอ่นขา้งจะเชือ่มกนัแนน่แฟน้  การทีค่รจูะ ถา่ยทอด
อะไรใหก้บัลูกศษิยไ์ด ้ ลูกศษิยตอ้งศรทัธาคร ู ครตูอ้ง
มีปฏิสัมพันธ์กับลูกศิษย์ เด็กมีปัญหาอะไรจะเป็นอะไร
ครูต้องเข้าไป ข้องแวะไถ่ถามหากไม่มีคุณสมบัติเหล่าน้ี
ก็ถือว่า  ขาดวิญญาณของความเปน็ครู

           เป็นท่ีน่าเสียดายเป็นอย่างย่ิงว่า ขณะน้ีไม่มี
มศว บางเขน ซ่ึงทำหน้าท่ีผลิตครูวิทยาศาสตร์เพ่ือ
เป็นครูแห่งชาติอีกต่อไป  เนื ่องจากถูกยุบ
วิทยาเขต  ต้ังแต่ปี  พ.ศ.2536

----------------------------------
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อาลัย-วิทยาเขตบางเขน
                              ชัยโรจน ์ ชัยอนิคำ

"การศึกษา"  เป็นท่ีมาของพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ
คำกล่าวนี้ถือว่าเป็นสัจจธรรม อย่างหนึ่ง อันเป็นที่รู ้และเข้าใจกัน
โดยทัว่ไปหากพจิารณาตามระดบัตา่งๆ  ทีมี่การแบง่การศกึษาออกเปน็
ระดับอนุบาล ประถม มัธยม และอุดมศึกษา  จะมองเห็นพื้นฐานที่
นักการศึกษาต้องการสร้างให้เกิดแก่ชีวิตมนุษย์ชัดเจนพอสมควร  อย่างเช่น
ระดับอนุบาล  จัดเพื่อต้องการฝึกฝนการดำรงชีวิตเบื้องต้นในสังคม
เน้นการสอนให้รู้เรื่องการคบเพื่อน  การมีเพื่อน  การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
การแบ่งปัน  การช่วยเหลือตนเอง  ฯลฯ   อันเป็นพ้ืนฐานจำเป็นต่อการดำรง
ชีวิตใน "สังคม" ของมนุษย์ ระดับประถมศึกษา ก็จัดการให้ได้รับ
การศกึษาขยายวงกวา้งออกไปอกีหนอ่ย   เพราะเดก็มอีายเุพิม่ขึน้  และ
สังคมเริม่ขยายวงกวา้งออกไปจากบา้น  คอืไปสู่บุคคล  ชุมชนรอบๆ ตวั
ก็จะสอนให้รู้จักหน้าท่ีของบุคคลท่ีมีต่อบ้าน   ต่อชุมชน   สิทธิหน้าท่ีของคน
ท่ีอยู่ร่วมกันในชุมชน ตลอดจนสอนให้รู้จักการประกอบสัมมาชีพพอเล้ียง
ตวัไดร้ะดบัหนึง่  ตามสถานะของบคุคลและครอบครวั     แตบ่างคนหรอื
หลายๆ  คนก็ยังไม่พอ   พยามขวนขวายเรียนให้สูงและ กว้างขวางข้ึนไปอีก
เข้าสู่ ระดับมัธยมศึกษา  ซ่ึงก็สอนวิชาความรู้และวิชาชีพท่ีลึกซ้ึงข้ึนไปอีก
จนถือว่าเป็นการศึกษาท่ีมีการส่งเสริมความรู้ความสามารถเพ่ือสร้างเสริม
คุณภาพชวิีตไดดี้กวา่ระดบัประถมขึน้ไปอีก  ทำใหค้วามเปน็อยูแ่ละการ
ดำรงชีวิต  มีความสุขมากยิ่งขึ้น  อีกหลายๆ คนก็ยังคงไม่เพียงพอ
คงดิ้นรนเสาะแสงหาความรู้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ
ให้สูงขึ้นไปอีก  เพื่อยกสถานะทางสังคมให้สูงยิ่งขึ้น โดยพยายาม
เข้าเรียนต่อใน  ระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้เน้นหนัก
การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาให้กว้างขวางลึกซ้ึงย่ิงข้ึน   เช่น  บางคนเรียนวิชา
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กฏหมาย เพื ่อออกไปประกอบอาชีพเป็นทนาย
เป็นอัยการ  เป็นผู้พิพากษา   บางคนไปเรยีนวิชาวิศว-
กรรมศาสตร ์  กด็ำรงชพีเปน็วศิวกร  บางคนไปเรยีน
ทางด้านวิชาชีพครู  ก็ออกไปประกอบอาชีพเป็นครู-
อาจารย์  อย่างนี้เป็นต้น  จะเห็นว่าทุกระดับการ
ศึกษามีความสำคัญอยู่ในตัวเอง และมนุษย์ก็พยายาม
ฝักใฝ่ค้นหาวิชาความรู้เพิ่มเติมให้สูงๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ
ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ การเรียนจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท   จะมีความหมายเทา่ๆ  กับผู้คนท่ีจบหลัก
สูตรมัธยมศกึษาตอนปลาย   เม่ือ  30-40   ปีท่ีผ่านมา
เทา่นัน้   การเรยีนรูใ้หสู้งมากเทา่ใดกจ็ะทำใหส้ถานะ
ทางสังคมม่ันคงและเป็นท่ียอมรับมากข้ึนเท่าน้ัน   ผู้คน
จึงพยายามเสาะแสวงหาแหลง่วิชาความรู้ท่ีสูงๆ  ย่ิงข้ึน
และมากขึน้ตามความ เจริญของสงัคมและโลก

เป้าหมายชีวิตของคนท่ัวไปสมัยน้ีจึง พยายาม
หาทางศึกษาต่อให้ถึงระดับอุดมศึกษาหรือมหา
วิทยาลัย  และเป็นเป้าหมายของผู้จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทั้งหลายสมัยหนึ่ง
เรามสีถาบนัอดุมศกึษาหรอืมหาวทิยาลยั   2   แบบ
เรยีกวา่   "แบบเปดิ"   และ  "แบบปดิ"   มหาวทิยาลยั
แบบเปิดจะมีข้อจำกัดในการเข้าเรียนน้อยกว่า  เช่น
ไม่ต้องสอบแข่งขันเข้าเรียน  ระยะเวลาเรียนก็มากกว่า
แบบปิด   ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาท่ีตนชอบ และ
เม่ือเรียนๆ ไปเห็นท่ีท่าว่าจะไม่จบ ก็เปล่ียนไปเรียนวิชา
ใหมแ่ละเริม่ตน้ใหมไ่ด ้    ผู้เรียนมกัเปน็ผูก้ำหนดแผน
การเรยีนดว้ยตนเอง   ระยะเวลาเรยีนอาจยดืยาวกวา่
แบบปิดตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (ปริญญาตรี ตาม
ปกติจะเรียน 4 ปี อาจเรียนได้นานถึง  7-8  ปี)  สรุปส้ันๆ
ว่า มหาวิทยาลัยเปิดมีความยืดหยุ่นมากกว่า มี
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัย
เปิดแห่งแรกของประเทศไทย  ความจริงมหาวทิยาลัย
เปิดจัดข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนล้นจำนวนท่ีมหาวิทยาลัยปิด
จะรับเข้าศึกษาได้   ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เหลือ
กลาย เป็นแบบปิดไปโดยอัตโนมัติ    ซ่ึงมีระเบียบปฏิบัติ

และข้อกำหนดท่ีเป็นข้อจำกัดหลายอย่าง  เช่น  กำหนด
ให้มีการสอบแข่งขันเข้ามาเรียนที่เราเรียกว่า "สอบ
เอนทรานซ"์  มีกำหนดเวลาใหเ้รยีนปรญิญาตร ี 4  ปี
ยกเวน้แพทยศ์าสตร ์ และตอ้งมาเรยีนตามเวลาตาม
ตารางสอนที่กำหนดว่าวันไหนเรียนวิขาอะไรบ้าง
ก่ีช่ัวโมง   อาทิตย์หน่ึง เรียนก่ีช่ัวโมง  มีระบบการตรวจ
สอบเวลาเรียนเท่าน้ันเท่าน้ีเปอร์เซ็นต์  และรับนักเรียน
จำนวนจำกดั  ช้ันละ  30 - 35  คน  นอกนัน้ยงัมขีอ้
กำหนดอืน่ๆ   อีกมากมาย   แม้จะมีข้อจำกัด มากมาย
ผู้คนกน็ยิมเขา้เรยีนในระบบปดิมากกวา่  ปีหนึง่ๆ มี
ผู้คนอกหักไม่สามารถเข้าเรียน ในระบบน้ีหลายหม่ืนคน
รัฐบาลหลายสมัยได้พยายามแก้ปัญหาผู้เรียนขาด
สถานที่เรียน โดยอนุมัติให้วิทยาลัยครูเปิดสอนได้ถึง
ระดบัปริญญาตรแีละไดแ้กไ้ข  พ.ร.บ.ใหว้ทิยาลยัครู
เปล่ียนสถานะเป็น "สถาบันราชภัฏ" สามารถแก้ปัญหา
ผู้คนล้นที่เรียนได้ระดับหนึ่ง  แต่ก็คงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ที ่อยากจะเรียนให้สูงขึ ้นอยู่ดี
มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัตา่งๆ  จึงแกปั้ญหาโดยการ
เปิด   "วิทยาเขต"  หรือบางแห่งเรียกว่า  "ศูนย์การศึกษา"
ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด   และเม่ือปี  พ.ศ. 2547
สถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหา
วทิยาลยัราชภฏั"  และเปดิโอกาสใหผู้้จบอนปุริญญา
ท้ังสายสามัญและสายวชิาชีพ   สามารถสอบเข้าเรียน
ต่อในระดับปริญญาได้  ผู้อยากมีความรู้ความก้าวหน้า
ทางสังคมก็มีจำนวนเพ่ิมข้ึนมากมายมหาศาล    แม้ทุก
มหาวิทยาลัยจะเปิดวิทยาเขต หรือศูนย์การศึกษามาก
มายแล้ว    แต่ก็ยังไม่มีสถานท่ีหรือท่ีน่ังเรียนเพียงพอต่อ
ความต้องการ    จนกลายเป็นปัญหาระดับชาติไปดังท่ี
ทราบกันดีอยู่แล้ว

การมี   "วิทยาเขต"  หรือ  "ศูนย์การศึกษา"  แยก
ออกไปจากสถาบันแม่    หากพิจารณาอย่างถ่อง แท้แล้ว
ดเูหมอืนจะม ี  "ประโยชน"์  หรอื   "ขอ้ด"ี   มากกวา่
"ข้อเสีย"  อยู่หลายประการ   ท่ีว่าขอ้ดีก็มี เป็นตน้วา่

1. เป็นการให้โอกาสแก่ผู้มีความต้องการ
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ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนทุกสาขาวิชาได้ศึกษา
ต่อให้สูงขึ้น  โดยถือคติง่ายๆ ว่า ยิ่งเรียนสูงย่อมมี
ประสทิธภิาพและคณุภาพสงูขึน้

2. เป็นการกระจายโอกาสให้คณาจารย์ผู้มี
ความรูค้วามสามารถไดมี้โอกาสกา้วหนา้ในตำแหนง่
หน้าท่ีการงาน    โดยไม่ถูก "จำกัด" ให้อยู่ในสถาบันแม่
ท่ีมีตำแหนง่และอัตรางานจำกดั

3. ช่วยลดปญัหาเศรษฐกจิของชาต ิ  อันได้
แก่ปัญหาการจราจรติดขัด  ปัญหาค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางหรอืคา่นำ้มนั  เพราะวทิยาเขตหรอืศนูยก์าร
ศกึษาจะทำหนา้ทีเ่ปน็  "จุดสกดั"  ไม่ใหใ้ช้ระยะทาง
เวลาเข้าสู่สถาบันแม่เพียงแห่งเดียว  เป็นการลดปัญหา
สำคัญของชาตไิด้ระดับหน่ึง

4. การมีวิทยาเขตหรือศูนย์การศึกษาของ
สถาบันการศึกษาใดๆ  ย่อมเป็นเสมือน "หน้า-ตา"  ของ
สถาบันแม่แห่งน้ันว่าย่ิงใหญ่   มีศักยภาพ  มีเกียรติภูมิ
ใครๆ ก็อยากเข้าเรียน  ผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือ
จำนวนผู้เรียนก็มีมาก   ศิษย์เก่าก็มีมาก   และศิษย์เก่า
กับสถาบันเดิมผูกพันกันและเอ้ืออำนวยการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ต่อสถาบันแม่ต่อศิษย์รุ่นหลังๆ  มากน้อย
อย่างไร   คงไม่จำเป็น ต้องพูดถึงรายละเอยีดอีก

ขอทบทวนความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พอเป็นสังเขป   เพ่ือผู้อ่านจะได้ทราบ
ภูมิหลังของมหาวิทยาลัยแห่งน้ีพอสมควร    มหาวิทยา
ลัยแห่งน้ีเป็นมหาวิทยาลัยปิดท่ีปรับเปล่ียนสถานภาพ
มากจาก "วทิยาลยัวชิาการศกึษา" และวทิยาลยัวชิา
การศกึษากป็รับเปลีย่นสถานภาพมาจาก  "โรงเรยีน
ฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร" สังกัดกรมการ
ฝึกหัดครู  กระทรวงศึกษาธิการ มีศักดิ์และสิทธิ์
ประสาทปริญญาตรี - โท - เอก  เป็นแห่งแรกของ
สถาบันการฝึกหัดครูและเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย
ทำหนา้ทีผ่ลิตครปูริญญาตร ี   เจรญิกา้วหนา้ขึน้เรือ่ย
จนมีการขยายสาขาออกไปทั้งในกรุงเทพฯ  และ
ตา่งจงัหวดั  รวม  8  แหง่ เปน็วทิยาลยัวชิาการศกึษา

มีช่ือตามตำบลและจงัหวดัทีต่ัง้   คอื
1. วิทยาลัยวิชาการศึกษา  ถนนประสานมิตร

ต่อๆ  มาตัดคำว่า "ถนน" ออก   กลายเป็นวิทยาลัยวิชา
การศกึษา ประสานมติร  ถือว่าเป็นวิทยาลยัแม ่ต้ังอยู่
ทีซ่อย  23   ถนนสขุมุวทิ

2. วทิยาลยัวชิาการศกึษา  ปทมุวนั   เพราะ
ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ปทุมวัน
ขณะนั้น

3. วทิยาลยัวชิาการศกึษา  พระนคร   ตัง้อยู่
ในสถานที่เดียวกับโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร (มหา
วิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปัจจุบัน)  หลังวัดพระศรี
มหาธาต ุ บางเขน

4. วิทยาลัยวิชาการศึกษา  พลศึกษา โดยการ
ยกฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา   ต้ังอยู่บริเวณ
กรฑีาสถานแหง่ชาต ิ  (สนามศภุชลาศยั)

5. วิทยาลัยวิชาการศึกษา  บางแสน    ต้ังอยู่
ในสถานท่ีเดียวกับมหาวิทยาลัยบูรพาต้ังอยู่ในปัจจุบัน

6. วทิยาลยัวชิาการศกึษา  สงขลา   ตัง้อยู่
ท่ีเดียวกับท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปัจจุบันต้ังอยู่
และปัจจุบันเปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัย
ทักษิณ"

7. วิทยาลัยวิชาการศึกษา  มหาสารคาม  ต้ัง
อยู่ท่ีเดียวกับท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้ังอยู่
และปัจจุบันเปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม"

8. วิทยาลยัวชิาการศกึษา  พิษณุโลก ต้ังอยู่
ท่ีจังหวัดพิษณุโลก  ปัจจุบันคือ "มหาวิทยาลัยนเรศวร"

สรุปง่ายๆ ว่า  วิทยาลยัวิชาการศกึษา  ต้ังอยู่
เกือบทุกภาคของประเทศ ในช่วงปี  2516 - 2519
สมัยที่นิสิตนักศึกษารวมพลังเพื่อขับไล่นักการเมือง
เผด็จการคณะหนึ่ง ซึ่งความจริงมีการเดินขบวน
ประท้วงกันต่อเนื่องมาก่อนนี้หลายปี  แต่มารุนแรง
ในชว่งป ี 2516 - 2519  มีเรือ่งเลา่วา่ ตำรวจสมยันัน้
จะกังวลกับการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาของวิทยาลัย
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วิชาการศึกษามากที่สุด เพราะมีที่ตั้งอยู่ในทุกภาค
ของประเทศ   ทุกคร้ังท่ีมีการรวมพลของนิสิตนักศึกษา
นิสิตนักศึกษาของวทิยาลัยวิชาการศึกษาจะส่งผู้แทน
เข้ามาร่วมทุกทิศทุกทาง  ยากแก่การสกัดยับยั้งเป็น
อย่างยิง่   ทำใหต้ำรวจขยาดและปวดหวัไปตามๆ  กัน
อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของวิทยาเขตอีกประการหนึ่งก็ได้
แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้เติบโต "ลง" ไม่เติบโต "ข้ึน"   กลายเป็นมหาวิทยาลัย
เลก็ลง  กลา่วคอื  จากการทีมี่สาขาอยูเ่ดมิ  7  แหง่
(ซ่ึงต่อมาก็เรียกเป็นวิทยาเขตเหมือนกัน)    ลดลงเหลือ
เป็นเพียงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ต้ังอยู่ท่ีซอย 23 (ซอยประสานมิตร)   ถนนสุขุมวิท   เขต
วฒันา  กรงุเทพฯ  กบัหนึง่ศนูยก์ารเรยีน ซ่ึงตัง้อยูท่ี่
คลอง 16 ต.ศรษีะกระบอื  อ.องครกัษ ์  จ.นครนายก
กลายเป็นมหาวิทยาลัยท่ีไม่อยู่ในอันดับต้นๆ เม่ือเทียบ
กับมหาวทิยาลยัปิดอ่ืนๆ ของรฐั  อน่ึง ภาระกจิด้ังเดมิ
ของสถาบันน้ี คือหน้าท่ีผลิตครูช้ันสูงของประเทศ ได้ถูก
ทอดทิ้งกลายเป็นเพียงตำนานอันเศร้าสลดใจของ
ศิษย์เก่ารุ่นด้ังเดมิ   โดยเฉพาะรุน่ท่ีมีช่ือว่า  "แสนแสบ
168"   ปัจจุบันนีแ้มจ้ะมคีณะศกึษาศาสตรอ์ยู ่  แตก่็
ดูเหมือนจะไม่เป็นคณะที่สมบูรณ์แบบ  เท่าที่ทราบ
ปัจจุบันนี ้  คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ    ซ่ึงศิษย์รุ่นเกา่  ๆ    โดยเฉพาะศษิย์
ผู ้เล่าเรียนมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั ้นสูง  ถนน
ประสานมิตร   และผู้สำเร็จจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ถอืวา่เปน็  "คณะแม"่  ของสถาบนัแหง่นี ้  มีการสอน
ผู้ท่ีจะออกไปเปน็ครขูองคณะจรงิๆ   เพยีง  3  วิชาเอก
คือ วิชาเอกทางการแนะแนวการศกึษา, วิชาเอกเทคโน
โลยทีางการศกึษา  และการประถมศกึษา  นสิิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ที่เคยเลือกเรียนวิชาเอกตามสาขาวิชา
ต่างๆ   เช่น   วิชาเอกสังคม   เรียนเก่ียวกับสังคมศึกษา
ประวตัศิาสตร ์ ภมิูศาสตร ์   เศรษฐศาสตร ์   หรอืวิชา
เอกวิทยาศาสตร์  ชีววิทยา   ฟิสิกส์  เคมีฯ  หรือวิชาเอก
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พวกเหล่านี้จะไปเรียนอยู่

ในคณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร์     โดยให้คณะศึกษาศาสตรส์อนเฉพาะ
วชิาชพีครเูทา่นัน้  ผู้เรยีนในลกัษณะดงักลา่วกก็ลาย
เปน็นสิิตคณะนัน้ๆ   ไปโดยปรยิาย   อันเปน็ผลทำให้
คณะศึกษาศาสตร์มีจำนวนผู้เรียนเป็นเพียงกระจุก
เลก็นดิเดยีว  จำนวนจรงิๆ  คงไมเ่กนิ  200-300 คน
(ผลท่ีปรากฏต่อมาจากเดิมวิทยาลัยวิชาการผู้ทำหน้าท่ี
เสมือนคณะแมผ่ลิตครช้ัูนนำของประเทศ   กลายเปน็
คณะแคระแกรน็และอกีไม่นานอาจจะสญูพนัธุ)์  โดย
นัยเช่นนี้ เมื่อนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จะทำกิจกรรม
ทางสังคมร่วมกับคณะอ่ืนๆ  ก็คงจะทำด้วยความท้อแท้
เพราะมีคนจำนวนน้อยขาดตัวเลือก   เพราะจำนวนคน
จำกัด    ย่ิงการบริหารการเงินภายในมีการยึดแนวทาง
การคิดคำนวณและจัดส่งรายได้รายจ่ายเป็นรายหัว
คณะศึกษาศาสตร์ยุคปัจจุบัน ก็แทบจะไม่มีงบ
ประมาณมาบริการงานของคณะได้  หรือแนวคิด
แนวปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดเชิงนวัตกรรม
ของการจดัการศกึษาตามสมยัโลกาภวัิฒน ์ กไ็ม่
อาจคาดคิดได้ หรือคิดว่าใครๆ จบจากคณะ
ไหนๆ   ก็เป็นครไูด้ท้ังส้ิน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     โดยภาพรวม
มีแนวคิดในการบริหารจัดการแปลกๆ อยู ่ และ
ผู้บริหารมักขาดความรู้ความสามารถในการบริหาร
การจดัการ   และการตดัสนิใจ  ในแงค่วามหมายของ
คำดงักลา่ว   ผู้บริหารหลายทา่นอาจจะพอรู ้   เพราะ
ทุกคนอ่านออกเขียนได้   แต่ในการประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานรู้สึกจะมีน้อยเต็มที   ท่ีผ่านๆ  มาการบริหาร
การจดัการและการตดัสนิใจ  กมั็กจะขึน้อยูก่บัความ
รู้สึก  ความกลวั  ไม่กลา้คดิกลา้เสีย่ง   ขาดวสัิยทศัน์
อาศยัพวกมากลากไป   หรอืความใกลชิ้ดเปน็สว่นตวั
ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตำแหน่งหน้าท่ีการงาน  การส่ง
คน ไปศึกษาต่อต่างประเทศ  เอาตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดๆ
เกี่ยวกับเรื่องการยุบรวมวิทยาเขตในยุคนั้น  คณะ
ผู้บริหารมีหลักฐานการอ้างอิงเพื่อการยุบรวมว่างบ
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ประมาณของมหาวิทยาลัยมีน้อยไม่เพียงพอและ
ลักษณะงานของงวทิยาเขตเปน็งานซ้ำซ้อนกัน    เวลา
เสนอของบประมาณเพิ่มไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้
แตข่ณะเดยีวกนังานในลกัษณะซำ้ซ้อนกนั  กระทรวง
ศึกษาธิการสมัยน้ันกลับสามารถบริหารจัดการวิทยาลัย
ได้ถึง 36 แห่งพร้อมๆ กัน ลักษณะงานของวทิยาลัยครู
สมัยน้ันก็อยู่ในลักษณะเดียวกับวิทยาลัย วิชาการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือการผลิตครู
เหมือนกัน  วิทยาเขตของมหาวทิยาลัยก็มีเพียง 7 แห่ง
เท่านั้น  แต่หาเหตุผลชี้แจงเพื่อของบประมาณเพิ่ม
ไม่ได้   และผู้บริหารสมัยน้ันกลับมองเห็นว่าการยุบรวม
เหลือเพียงแห่งเดียวเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม ท่ีสุด   พูดง่ายๆ
วา่ "เลก็ทำใหญไ่ม่ทำ" อะไรประมาณนัน้  มาสมยันี้
มหาวิทยาลัยอื่นๆ  แม้มหาวิทยาลัยเอกชนแทบทุก
มหาวทิยาลยักลบัขยายวทิยาเขต    ศนูยก์ารเรยีนแผ่
ก่ิงก้านสาขาออกไปเกือบท่ัวประเทศ     แต่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒกลับเล็กลงๆ  และยังมีเรื่องแปลก
แต่จริงอีกด้วยคือ  พยายามจะ กลายเป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีไม่มีฐานรองรับ   สนใจจะเป็นแต่เพียงทางผ่านให้แก่
มหาบณัฑติและดอกเตอรท์ัง้หลายเทา่นัน้  กลา่วคอื
พยายามลดการผลตินิสิตระดับปริญญาตรลีง   แต่จะ
สอนระดับปริญญาโท - ปริญญาเอกเท่าน้ัน  เป็นเสมือน
ฐานล่างเปราะบาง  ส่วนบนท่ีคิดว่าจะโตก็ไม่โต   เพราะ
ปัจจุบันนี้ทุกมหาวิทยาลัยแย่งกันเปิดการสอนระดับ
มหาบณัฑติและปรญิญาเอกกนั    โดยการแขง่ขนักนั
โฆษณาเหมอืนการเปดิสอนโรงเรยีนอนบุาล    ทา่นผู้
บริหารเหล่าน้ันอาจคิดว่า    การสอนระดับมหาบัณฑิต
ข้ึนไปสะดวกดี   การเรียนการสอนก็อาศัยการอภิปราย
ในระหวา่งผูเ้รยีนเปน็แกน   "มีนทิานเลา่ตอ่กนัมาวา่
มีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนจากตำราภาษาต่างประเทศ
เม่ืออ่านเน้ือหาท่ีจะสอนเสร็จแล้วก็เหลือบไปเห็นเพ่ือน
ร่วมรุ่นเคยเรียนปริญญาตรีร่วมกันมาก่อน   สมมุติช่ือ
ก. ก็สอนต่อว่า เอ้า ก. แปล" นิทานเรื่องนี้เท็จจริง
ประการใดก็ขอให้ท่านผู้อ่านสืบเสาะหาความจริง

เอาเอง   ผู้เขียนได้ยินเขาเล่ามาอย่างท่ีกล่าวก็เลยยกมา
เปน็ตวัอยา่งใหฟ้งั  สมัยแรกๆ  การเรยีนปรญิญาโท -
เอก  มีการเรียนช้ันละไม่เกิน   10 - 20  คน   แต่ปัจจุบัน
การเรียนระดับนี้กลายเป็นธุรกิจ เพราะใครๆ ก็ต้อง
การเรยีนจบมหาบณัฑติขึน้ไปและใครๆ  ก็อยากสอน
เพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกมาก  ทั้งนี้เพราะเก็บค่า
เล่าเรียนเป็นรายหัวแพงกว่าระดับปริญญาตรี ค่า
ชั่วโมงสอนก็มากกว่าและมีค่าตรวจ ค่าอ่านวิทยา
นิพนธ์อ ีกด้วย จึงมีผ ู ้ เร ียนแต่ละห้องมากมาย
ไม่แตกต่างไปจากห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
มากนัก    สำหรับในแง่ของความรักสถาบัน ของบัณฑิต
มิพักต้องพูดถึง   ถึงจะมีก็น้อยมาก   เพราะผู้เรียนระดับ
มหาบณัฑติขึน้ไป ไม่มีเวลามาทำกจิกรรมทางสงัคม
เหมือนๆ   กับนิสิตระดับปริญญาตรี  ไม่มีเวลามากพอ
จะร่วมคลุกคลีกับกิจกรรมที่มุ่งสร้างความรัก ความ
สามัคคี ความสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน   เช่น   การออก
ค่ายอาสาพัฒนา การแข่งขันกีฬา ฯลฯ  นักศึกษา
ปริญญาโท-เอก  จะรีบๆ  เรียนให้สำเร็จเร็วๆ  แล้วกลับ
ไปทำงานเพ่ือสร้างความก้าวหน้า ให้แก่ตนเองมากกว่า
จะมาเสยีสละเวลาทำกจิกรรมในมหาวทิยาลยั   อนึง่
ผู้สอนระดับน้ีบางส่วนก็เป็นอาจารย์พิเศษจากสถาบัน
อ่ืน   บ้างกเ็ปน็เพือ่นของอธกิารบด ี เปน็เพือ่นคณบดี
เป็นเพื่อนหัวหน้าภาควิชา ฯลฯ   มาสอนเป็นคาบๆ
สอนเสร็จก็รีบกลับเพื่อเตรียมตัวไปสอนแห่งอื่นอีก
สิ่งสำคัญน่าคิดมากๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของ
คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยักค็อื  คณะผูบ้ริหารไมไ่ด้
จบและไม่ได้รับการอบรมทางสาขาการบริหารงานใด ๆ
มาโดยตรง  จึงรู้และเขา้ใจหลกัการการบรหิารการจดั
การ   การตัดสินใจอย่างหลวมๆ  คือรู้จากการอ่านตำรา
ขอใหจ้บปริญญาสงูๆ   ไม่ว่าสาขาใดกส็ามารถสมคัร
เป็นผู้บริหารระดับต่างๆ  ได้  ด้วยเหตุน้ีบางคร้ังวิสัยทัศน์
ทางด้านการบริหารการจัดการและการตัดสินใจ   จึงไม่
ค่อยกว้างไกลนัก  มักจะบริหารงานเลียน แบบคนก่อนๆ
จะมีแปลกไปบ้างก็คือ  การจัดการตามแนวทางพ้ืนฐาน
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ความรู้ของตนที่พอจะมีประสบการณ์ในบางเรื่องอยู่
บ้าง   พดูงา่ยๆ วา่เรยีนจบปรญิญาตรสีาขาใด  กจ็ะ
พยายามสง่เสรมิสาขาวชิานัน้  รวมทัง้ผูค้นในแวดวง
มากกว่าสาขาอ่ืน   หน่วยงานอ่ืนเท่าท่ีทราบๆ  มา   เขามี
การเตรยีมตวัผู้ท่ีจะทำหนา้ทีบ่ริหารงานในหนว่ยงาน
เช่น สำนักงานข้าราชการพลเรือน เปิดอบรมความรู้
ทางการบริหารของหัวหน้างาน  กรมการปกครอง
มีโรงเรียนนายอำเภอ    อบรมปลัดอาวุโสด้านต่างๆ  เพ่ือ
เตรียมเป็นนายอำเภอ  เป็นต้น  (ไม่แน่ในว่าสองหน่วยท่ี
ยกตวัอยา่งมาไดเ้ปล่ียนชือ่เป็นอยา่งอืน่หรอืไม่   หลัง
จากได้มี การปฏิรูป ระบบบริหารราชการแผ่นดินเร็วๆ  น้ี)
หากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะได้ส่งผู้มีความ
รู้ความสามารถและมีแววจะเป็นผู้บริหารงานที่ดี
ไปร่วมรบัการฝกึอบรมกค็งจะเปน็การดไีม่นอ้ย  มิใช่
หัวหน้างานเลือกและแต่งตั้งมาก็ทำงานตามหัวหน้า
ส่ัง    ขาดความคิดริเร่ิมของตนเอง   พฤติกรรมทำนองน้ี
อาจมีส่วนดีอยู่ส่วนหนึ่ง  คือสามัคคีกันทำลายผู้
เพล่ียงพลำ้หรอืผู้มีเจตคตไิม่ตรงใจตน   หรือมีทีท่าวา่
จะเด่นเกินตน หรือมีความเกลียดชังเป็นส่วนตัว
เมื่อมีโอกาส   ผู้เขียนมีนิทานเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง
ขณะที่ผู ้เขียนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยอธิการบดี
แต่ทำงานที่วิทยาเขตบางเขน ได้เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารมหาวทิยาลยั  ในวาระการประชมุหวัขอ้เรือ่ง
สืบเนื่อง  มีหัวข้อหนึ่งกล่าวถึงเรื่องการทำงานของ
คณบดีท่านหนึง่    ในทำนองคลมุเครือ  ติดอยู่ในวาระ
การประชุมซึ่งเข้าใจว่าคงจะติดอยู่อย่างนั้นจนกว่า
คณบดีท่านน้ันจะหมดวาระ   ท้ังน้ีจะทำเพ่ือตัดโอกาส
การกลับมาเป็นคณบดีอีกสมัยหรือเพื่ออะไรก็ไม่อาจ
ทราบได้ มีการพูดถึงทุกครั้งที่มีการประชุม แต่ไม่มี
การสรุปให้จบส้ิน   อันน้ีเป็นการบำรุงขวัญ  หรือทำลาย
ขวัญหรืออย่างไร

วิทยาเขตบางเขนได้ผูกพันกับชีวิตราชการ
ของผู้เขียนมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตการรับราชการ
ผู้เขียนเร่ิมเข้ารับราชการ   ณ   วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ประสานมติร   เม่ือ พ.ศ.2503  และไดรั้บคำสัง่ใหม้า
ช่วยสอนท่ีวิทยาเขตบางเขน  เม่ือปี  พ.ศ.2517  และได้
ย้ายมาสอนท่ีวิทยาเขตแห่งน้ีเต็มตัว  เม่ือปี  พ.ศ.2519
ตามระเบียบว่าด้วยการจัดตำแหน่งงานของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย  และเป็นปีเดียวกับที่ผู้เขียนกลับจาก
ศึกษาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัย DELHI ประเทศอินเดีย ทางด้านการ
บริหารการศกึษาและการพฒันาหลกัสูตร  (เรียนจาก
ตำราภาษาองักฤษทีเ่รยีนกนัทัว่โลก)   ตลอดอายขุยั
แห่งการรับราชการ   ได้รับประสบการณ์ด้าน การสอน
การนิเทศการสอน   การบริหาร  พอสมควร    เคยได้รับ
ตำแหน่งผู้ควบคุมการกีฬาทุกประเภทของวิทยาลัยวิชา
การศึกษา ประสานมิตร (2507-2515) ขณะอยู่ที่
วิทยาเขตบางเขน  เคยดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรอง
อธกิารบดฝ่ีายกจิการนสิิต   (หลายสมยั)  รองคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์  และผู้ช่วยอธิการบดี  ได้พบว่า
วิทยาเขตบางเขนมีศักยภาพในการสร้างเสริมความ
แขง็แกรง่ใหแ้กช่าตไิม่ใช่นอ้ย    ผลิตบณัฑติทางดา้น
ศึกษาศาสตร ์   วิชาเอกตา่งๆ  ออกไปรับใช้ชาติหลาย
หม่ืนคน   ศิษย์เก่าของวิทยาเขตแห่งน้ีได้รับ ความสำเร็จ
ในหนา้ทีก่ารงานสงูไดเ้ปน็ถึงประธานวฒิุสภา  (คณุ
สุชน   ชาลเีครอื)   เปน็รฐัมนตรช่ีวยวา่การกระทรวง
(คุณอาคม  เอ่งฉ้วน)   ส่วนระดับผู้อำนวย การโรงเรียน
คงมิพักต้องกล่าวถึง   เช่ือแน่ว่ามีจำนวนมากมายหลาย
คน    จึงเปน็สิง่ทีน่า่เสยีดายอยา่งยิง่ทีบุ่คลากรผูท้รง
คุณค่าเหล่าน้ี ไม่มีโอกาสได้กลับมาเย่ียมเยือนบ้านเดิม
(วิทยาเขต) เพื่อกลับมาสร้างเสริมขวัญและกำลังใจ
ใหแ้กน่สิิตนกัศกึษารุน่นอ้งๆ ได ้ เพราะ บ้านไดถ้กูรือ้
ถอนไปเสียแล้ว

สรุปว่า   การยบุรวมวทิยาเขตคราวนัน้
เป็นการทำลายลา้งความดขีองวิทยาเขต    ดังได้
กล่าวมาข้างต้นจนหมด  และยังทำลายโอกาสของ
ผู้ท่ีอยากจะก้าวหน้าในอ าชีพการงานทางวิชาชีพ
ครูอีกหลายหมื่นหลายแสนคน โดยเฉพาะผู้ที่
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อาศัยอยู่ทาง ด้านทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร
และทำลายจิตวิญญาณของผู้ที่เคยเรียน เคย
ทำงานในวทิยาเขตตา่งๆ   โดยเฉพาะวทิยาเขต
ในกรุงเทพมหานครทัง้  3  แห่ง  เพราะไม่มีสถาน
ศึกษาเดิมเหลืออยู่  ไม่รู้จะไปจัดกิจกรรมการ
คนืสูเ่หยา้กนัทีไ่หน  หรอืจะจดักจิกรรมรำลกึถงึ
จารีตประเพณี   ตลอดจนความทรงจำตา่งๆ  ก็
ไม่อาจทำได้  การยุบรวมวิทยาเขตจึงเป็นการ
ตัดสินใจที่ขาดวิสัยทัศน์อันกว้างไกล  ไม่ก่อให้
เกิดผลดีสืบเน่ืองใดๆ   มาจนถงึปัจจบัุนนี้

**************************
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จาก มศว บางเขน
สู่ มศว องครกัษ์

อนศัุกด์ิ  สมิตสันต ์

เมือ่ปี พ.ศ.2518  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ไดรั้บบริจาค
ท่ีดินบริเวณทีเ่ป็นรอยตอ่ระหวา่ง 3 ภาค  คือ  ภาคกลาง  ภาคตะวนัออก
และภาคอีสานตอนใต้ ในท้องที่อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก
จำนวน  947  ไร่    เป็นทอ้งถิน่ทำเลด ี  ทำเลมงักรตามศาสตรข์องฮวงจุย้
และตัง้อยู่ในเขตชลประทาน

ล่วงมาในปี พ.ศ.2534 มหาวิทยาลัยได้รับเงินงบประมาณ
จำนวน 450,000 บาท เพือ่ทำการศกึษาความเปน็ไปไดแ้ละการวางผงั
แม่บทในการพัฒนาที่ดินจำนวนเกือบหนึ่งพันไร่นี้  และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  (มศว บางเขน) ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ดำเนินการศึกษาในเร่ืองดังกล่าว   พร้อมท่ีจะได้ถูกกำหนดให้เป็น
ฐานปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารและเตรียมความพร้อม   เพ่ือนำ
เสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ศูนย์องครักษ์
จังหวัดนครนายก  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัย   และของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ด้วยความมุ่งม่ันของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ มศว บางเขน
ผู้บริหารและบคุลากรทกุคนในยคุนัน้ทีจ่ะรวมกนัผลกัดนัและขบัเคลือ่น
มหาวิทยาลัย   ซ่ึงก่อกำเนิดจาก "โรงเรียนฝึกหัดครูช้ันสูง" วิทยาลัยเฉพาะ
ทางให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และการเป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) สามารถแข่งขันกับ
มหาวทิยาลยั   สถาบนัอ่ืนๆ ในภมิูภาค   ปรับบทบาทและภารกจิของตน
เองให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้สามารถดำรงอยู่ในมาตรฐานสากลได้  (Internationaliza-
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tion)  โดยยังคงความเป็นไทยและรากเหง้าแห่งภูมิ
ปัญญาตน     โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วโิรฒ   ศนูยอ์งครกัษ ์   จึงกอ่ตวัขึน้ตัง้แตน่ัน้มา

ส า ร ะ ส ำ ค ั ญ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์
จังหวดันครนายก    เปน็โครงการระยะยาว   ใช้ระยะ
เวลาดำเนนิการท้ังส้ิน  รวม  10  ปี (พ.ศ.2535 - 2544)
จำนวนเงนิ   2,674.92  ล้านบาท   เป็นเงนิกู ้  818.32
ล้านบาท และเงินงบประมาณแผ่นดิน 1,856.60
ล้านบาท

ในส่วนของเงินกู้    จะใช้ดำเนินการในปี   พ.ศ.
2535 - 2537 เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์และการก่อสร้าง
และใช้เงินงบประมาณสมทบอีกส่วนหน่ึง   หลังจากน้ัน
คือ  ปี   พ.ศ. 2538-2544    จะขอใชเ้งนิงบประมาณ
แผ่นดินทั้งหมด

สำหรับคณะที่จะพัฒนาเพื่อให้มีการจัดการ
เรียนการสอน   การวิจัย   การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมและผลิตกำลังคนระดับสูง ในสาขาวิชาที่เป็น
ความตอ้งการเรง่ดว่นของประเทศ  ไดแ้ก ่  คณะวศิว
กรรมศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์   คณะพยาบาล
ศาสตร ์   คณะสหเวชศาสตร ์   คณะพลศกึษา    คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะที่มี
ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศตอ่ไป

กล่าวโดยสรุปเมื ่อพิจารณาโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์
องครักษ์  จังหวัดนครนายก  จัดได้ว่าเป็นโครงการ
ขนาดใหญ ่ ใช้จำนวนวงเงนิสูงถึงเกือบ  3  พัน
ล้านบาท  อาจเปรียบได้กับการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
ใหม่แห่งหนึ่งทีเดียว และการจัดตั้งคณะถึง 6-7
คณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยา
ศาสตร์สุขภาพนั้น จำเป็นจะต้องเตรียมความ
พร้อมในการดำเนินงานอย่างรัดกุม    โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงความพร้อมทางด้านบุคลากรในสาขาวิชา

ท่ีจะเปิดทำการสอนท่ีองครักษ์
นักวิชาการบางท่านและนักเศรษฐศาสตร์

บางคนนำโครงการนีไ้ปเปรียบเทยีบกับค่าใช้จ่ายการ
จัดตัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี (ขณะนัน้)    ซ่ึง
ดำเนินการเปิดสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีเช่นกัน   ก็พบว่ามีค่าใช้จ่ายทีใ่กล้เคียงกัน

กล่าวคอื มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีเปิด
สอน 5 สำนกัวชิา (คณะ) คอื วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยี
สังคม เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยอุีตสาหกรรม
และเทคโนโลยีทรัพยากร   ขณะที่มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์ ซึ่งจะเปิดทำการสอน
และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมทั้งการจัดตั้ง
หน่วยงาน   รวม  6  คณะ   ดังกล่าวมาแล้ว  จึงนับได้ว่า
มีจำนวนท่ี ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แต่ทั้งสองมหาวิทยาลัยก็จะมีความเหมือน
ในความแตกต่าง   กล่าวคือ  เหมือนกันในประเด็นของ
จำนวนคณะทีจ่ะเปิดดำเนินการสอน

ก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารีเปิดสอน
5  สำนกัวชิา  (คณะ)

ข. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์
เปิดสอน  6   คณะ

สำหรับในส่วนของความแตกต่าง  ก็คือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี  (ขณะน้ัน) มุ่งเน้นการ
ผลิตกำลังคนทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีเป็นสำคัญขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์องครักษ์  มุ่งเน้นการผลิตกำลังคนทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี พร้อมไปกับการเร่ง ผลิต
บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    แพทยศาสตร์
และพยาบาลศาสตร์ และสาขาที่มีความจำเป็นเร่ง
ดว่นตอ่การพฒันาประเทศในอนาคต   อยา่งไรกต็าม
ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจของบุคลากร
ทุกหมู่เหล่า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรจาก มศว
บางเขน  ทีไ่ดรั้บมอบหมายจากมหาวทิยาลยัใหเ้ปน็
เจ้าของเรื ่อง  ได้ดำเนินการอย่างรัดกุม อย่างมี
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เป้าหมายและอยา่งตอ่เน่ือง   จนกระทัง่โครง การนีไ้ด้
ผ่านการ พิจารณาและบรรจุไว้ในแผนต่าง ๆ    ของส่วน
ราชการท่ีเก่ียวข้องดังน้ี

1.  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฉบับท่ี 7  (พ.ศ.2535 - 2539)

2. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของทบวงมหาวทิยาลัย  ฉบับท่ี  7 (พ.ศ.2535 - 2539)

3. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ของสำนัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   ฉบับท่ี  7  (พ.ศ.
2535 - 2539)

เพื ่อให้ความเรียงชิ ้นนี ้ม ีความครบถ้วน
สมบูรณ์  ผู้เขยีนขอเอย่นามผูท่ี้มีบทบาทสำคญั และ
มีส่วนเกีย่วขอ้งในยคุนัน้   จำนวน  4  ทา่น  คอื

1. รศ.ดร.ชาตร ี  เมอืงนาโพธิ์
อธิการบดี

2. ศ.ดร.สำเรงิ   บุญเรอืงรตัน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3. รศ.ดร.สมบูรณ์   ชิตพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา

4. ผศ.ดร.ธาน ี  ทับทิมโต
รองอธิการบดี มศว บางเขน

บุคคลดงักลา่วขา้งตน้ ไดเ้ปน็ผูผ้ลักดนั เกือ้
หนุน ให้กำลังใจและยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏบัิตงิานฝา่ฟนัอปุสรรคนานาชนดิ  จนกระทัง่ผล
การดำเนนิ งานไดบ้รรลุเปา้หมายทลีะขัน้   ทลีะตอน
และจนเป็นเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมา

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ   ศูนย์องครักษ์   จังหวัดนครนายก   เป็นโครงการ
เงินกู้ เพื่อพัฒนาการศึกษา มีระยะเวลาดำเนินการ
เตม็รูปแบบ  ภายใน  10  ปี (พ.ศ.2535 - 2544)  ใช้
วงเงนิรวมเกอืบ  3 พนัลา้นบาท  ทบวงมหาวทิยาลยั
ในฐานะหนว่ยงานตน้สังกดั   ภายหลงัไดพิ้จารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว   จึงนำเสนอส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง
คือ

1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. กระทรวงการคลงั
3. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา

แหง่ชาติ
สำหรับ เหตุผลท่ีต้องจัดทำเป็นโครงการเงนิกู้

เพือ่พฒันาการศกึษานัน้   มศว บางเขน   ช้ีแจงใหแ้ก่
ส่วนราชการทีเ่กีย่วขอ้งทราบ   รวม   2  ประเดน็  คอื

ก. เปน็โครงการเรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งดำเนนิการ
ต้ังแตปี่งบประมาณ พ.ศ.2535  และจำเปน็จะตอ้งใช้
วงเงินที่สูงกว่าขีดความสามารถของรัฐที่จะจัดสรร
สนบัสนนุเปน็การเฉพาะ ตามเวลาทีก่ำหนดได ้  และ

ข. การกู้เงินจากต่างประเทศเพือ่พัฒนาการ
ศึกษา   สามารถเร่งระดมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
นอกจากนียั้งไม่กระทบวงเงนิดา้นการศกึษาในแตล่ะ
ปีงบประมาณอีกด้วย

ก่อนที่โครงการกู้เงินเพื่อพัฒนาการศึกษา
จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือสอบถามความ
คดิเหน็ในเรือ่งนีไ้ปยงัหนว่ยงาน  4  แหง่   คอื

1. กระทรวงการคลงั
2. กระทรวงอุตสาหกรรม
3. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษา

แหง่ชาติ
4. สำนักงานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
การดำเนินงานในช่วงน้ี คืบคลานไปอย่างช้าๆ

แต่เร้าใจ   ท้ังน้ี   เพราะการสอบถามความเหน็ของแต่
ละหน่วยงานกระทรวงทีเ่ก่ียวข้อง     ย่อมเป็นเอกสิทธิ
โดยตรงของหนว่ยงาน / กระทรวงทีจ่ะให้ความเหน็ไป
ยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    มิติหรือมุมมองของ
นักเศรษฐศาสตร์ของแต่ละกระทรวงย่อมแตกต่างไป
จากมุมมองของนักการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มุมมองของเจ้าของเร่ือง  คือ    มศว  บางเขน   นักเศรษฐ
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ศาสตร์เม่ือถึงคราว จะพิจารณาโครงการขนาดใดก็ตาม
ล้วนใหค้วามสนใจไปสูค่า่ใชจ่้าย   ตน้ทนุ  การคุม้ทนุ
และผลตอบแทนทางสงัคมเปน็หลกั

ในช่วงการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิ  ต้ังแตฉ่บับท่ี 1 - 6  หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง  การพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.
2502  เป็นตน้มา ประเทศไทยไดยึ้ดถอืเศรษฐกจิเป็น
ตัวตั้งและเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
กิจกรรมอื ่นใดล้วนต้องพลิกผันและคล้อยตาม
เศรษฐกิจเสียท้ังส้ิน   ประเทศไทยในชว่งน้ันได้ ละเลย
และทอดทิง้ปัญหาทางดา้นสงัคมสภาพความเปน็อยู่
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ผู้คนในสังคมท่ีอาศัยอยู่ในประเทศนัน้ตลอดมา

สังคมไทยเพิ ่งตระหนักความจริงว่า การ
พัฒนาทกุอย่างตอ้งเร่ิมต้นท่ีคน   จึงเร่ิมกำหนดใหค้น
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่ 7 (พ.ศ.2535 -
2539)     และข้อเท็จจริงท่ีมาสนับสนุน    อีกอย่างหนึง่
ก็คือ   การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการ
พัฒนาคนทุกยุคทุกสมัยและในทุกประเทศ

ความสำคัญของการศึกษา คือ  การลงทุน
สร้างคน  ไม่ใช่และไมเ่หมอืนกบัการลงทนุสร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือส่ิงประดิษฐ์อ่ืนใด

ยุทธศาสตรจึ์งถกูกำหนดขึน้ และดำเนนิการ
ไปตามขั ้นตามตอนที่วางไว้ในที ่สุด  หน่วยงาน/
กระทรวงทัง้  4  แหง่     ไดเ้สนอความเหน็ตอ่โครงการ
เงินกู้เพ่ือพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒไปในทิศทางเชิงบวก กล่าวคือ ล้วนให้การ
สนับสนุน พร้อมท้ังเสนอประเด็นท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง  คือ
เหน็ สมควรใหใ้ช้เงนิงบประมาณแผน่ดนิ   โดยแสดง
เหตุผลว่า    เน่ืองจากในระยะแรกแผนการดำเนนิงาน
ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนท่ีและการก่อสร้างส่วนใหญ่
ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอยู่แล้ว
ส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์และด้านวิชาการ  เห็นควรขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศสมทบกับเงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   จึงได้มีบันทึก
ลงวันท่ี  14  กุมภาพันธ์  2535   นำเสนอเร่ือง  โครงการ
พฒันามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ศนูยอ์งครกัษ์
จังหวัดนครนายก    ต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือการวินิจฉัย
ส่ังการ ฯพณฯ อานนัท ์ ปัญยารชนุ   นายกรฐัมนตรี
(ในขณะนัน้) ไดล้งนามอนมัุตโิครงการ  เมือ่วนัที ่ 19
กุมภาพันธ์ 2535 พร้อมทั ้งมีบัญชาให้นำเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบ  ในคราวประชุมครั ้งต่อไป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์    ได้ถือ
กำเนิดข้ึนแล้ว   ต้ังแต่วันท่ี  19  กุมภาพันธ์   2535
ดว้ยกำลงักาย  ความคดิ  สตปัิญญา และพลงัใจของ
ชาว มศว ทุกหมู่เหล่า รวมท้ัง มศว บางเขน  ต่างได้ช่วย
กนัขยบัขบัเคลือ่นกงลอ้แหง่การพฒันา   ใหห้มนุกา้ว
ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง   บางคร้ังสะดุด    ก็หยุดคิด
แล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาและก้าวเดินต่อไป   เพราะ
เป้าหมายของพวกเราเหล่า มศว  ก็คือ การเป็นประชา
คมวิชาการ แห่งปราชญ์   ผู้ทรงศีล  และผู้นำทาง
ปัญญา

เราจะก้าวหน้าไปข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ   เร่งปรับบทบาทและภารกิจของเราให้
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์    พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้สามารถดำรงอยู่ได้ในระดับมาตรฐานสากล   โดยยัง
คงความเป็นไทยและรากเหงา้แห่งภูมิปัญญาตน

บ่ายมากแลว้   ดวงตะวันเร่ิมคล้อยต่ำลง
แสงอาทิตย์ได้สาดส่องปะทะกับอาคารสูงใหญ่น้อย
ของ  มศว  องครักษ์    บังเกิดเงายาวท่ีทอทาบทับ
ร่างอาคารของ มศว บางเขน  เสียจนหมดส้ิน  มศว
บางเขน  ได้จากไปแล้วพร้อมๆ กับการคงอยู่อย่าง
อลังการของ  มศว  องครกัษ์

แต่หากจะพจิารณาในอกีมิติหน่ึง  ในมุมของ
ธรรมขัน้พืน้ฐาน  คอื  ไตรลกัษณ ์   โดยหยบิยกเอา
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"อนัตตา"  เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนามาไตรต่รอง
แลว้จะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจวา่  ส่ิงทีเ่ราเหน็ ไม่ไดด้ำรงอยู่
อยา่งอสิระหรอืมีตวัตน  "จริง" ทีด่ำรงอยูไ่ด ้โดยไมมี่
ส่ิงอ่ืนๆ   มาประกอบเขา้ด้วยกนั

ธรรม (ชาติ)  น้ัน    ท่ีแท้แล้วไร้รูป  ไร้นาม
ไม่มีตำแหนง่แห่งท่ีแน่นอน
มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
มีแตส่ภาวะทีเ่ปล่ียนไป   ไร้ขอบเขต
และไร้เวลา
ไม่มีเกดิ   ไม่มีตาย

มศว บางเขน  ก็มีสภาวะไม่ต่างกัน  ผู้เขียนขอ
จบบทความช้ินน้ี  ด้วยคำสอนของหลวงพ่อชา   สุภัคโท
พระอริยะแห่งอริยะจากทุ่งราบสูงว่า

ใครเหน็ธรรมะ ก็เห็นธรรมชาติ
ใครเห็นธรรมชาติ ก็เห็นธรรมะ
และพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระบรม

ศาสดาได้ทรงตรัสไว้ว่า
"ผู้ใดเหน็ธรรม    ผู้นัน้ยอ่มเหน็ตถาคต"

***********************

เอกสารอ้างอิง

หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี    ลงวนัที ่ 8  ตลุาคม  2534  ถงึ  5  หนว่ยงาน     เพ่ือเสนอความเหน็ประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

หนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี  ลงวนัที ่  9  มกราคม  2535  สรุปมตคิณะกรรมการกลัน่กรอง  เร่ือง  เสนอคณะ
รัฐมนตรีฝ่ายสังคมและกฏหมายและให้พิจารณาที่มาของงบประมาณ

บันทกึขอ้ความ ฝ่ายเลขานกุารฯ คณะกรรมการฯ  ฝ่ายสงัคมและกฏหมาย  ลงวนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2534 เรือ่ง   โครงการ
เงินกู้เพื่อพัฒนาการศึกษา

หนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิ  ลงวนัที ่  27  กนัยายน  2534  เสนอโครงการเงนิกูเ้พ่ือการศกึษา
หนงัสอืสำนกังบประมาณ   ลงวนัที ่1 ธนัวาคม  2534   เร่ือง   โครงการเงนิกูเ้พ่ือพัฒนาการการศกึษา
หนงัสอืสำนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแหง่ชาต ิ ลงวนัที ่ 25  พฤศจกิายน 2534  เร่ือง  โครงการ

เงินกู้เพื่อพัฒนาการศึกษา
หนงัสอืกระทรวงการคลงั  ลงวนัที ่  6  พฤศจกิายน  2534   เร่ือง  โครงการเงนิกูเ้พ่ือพฒันาการศกึษา
หนงัสอืกระทรวงอตุสาหกรรม    ลงวนัที ่  29  ตลุาคม  2534    เร่ือง  โครงการเงนิกูเ้พ่ือพัฒนาการศกึษา
หนงัสอืทบวงมหาวทิยาลยั  ลงวนัที ่ 31  ตลุาคม  2534   เร่ือง  โครงการเงนิกูเ้พ่ือพัฒนาการศกึษารายงานการประชมุ

คณะกรรมการรา่งและพจิารณา โครงการเงนิกูเ้พ่ือพัฒนาการศกึษาครัง้ท่ี 3/2534   ลงวนัที ่  6  กนัยายน
2534  ณ  หอ้งประชมุใหญ ่   สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ

---------------------------------------
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7 ปี คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน
                       สมพล  มงคลพทัิกษสุ์ข

ลำดับความเป็นมา
ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บางเขน  (มศว บางเขน)  เป็นคณะศกึษาศาสตร ์ บางเขน  (ศศ.บางเขน)
เม่ือปี  พ.ศ.2537  ตามโครงการยบุรวมวิทยาเขตกลาง  บางเขน  ปทุมวัน
และ  พลศึกษา  ไปรวมไว้ท่ีวิทยาเขตประสานมิตรเพียงแห่งเดียว  ย้อนอดีต
ถึงความเปน็มาของสถาบนัอุดมศึกษาแหง่น้ีพอสังเขป   ดังน้ี

เม่ือวันท่ี  27  มีนาคม  2512   กรมการฝึกหัดครู  กระทรวงศกึษา
ธกิารไดจั้ดตัง้วทิยาลยัวชิาการศกึษาแหง่ที ่ 7  ขึน้  ภายใตช่ื้อวทิยาลยั
วิชาการศึกษา พระนคร (วศ.พระนคร) บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ  เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ใช้ท่ีดินบางส่วนของวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร  และกรมธนรักษ์
ประมาณ  156  ไร่   ร่วมกับวิทยาลัยครูพระนคร  (วค.พระนคร)  เปิดสอน
คร้ังแรกระดับปริญญาตรี  2  ปี  หลัก สูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  สาขา
วชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์และเคม ีพรอ้มรับโอนสาขา
วิชาหัตถศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ประสานมิตร

5  ปี  ตอ่มา  วนัที ่ 29  มิถนุายน  2517   วทิยาลยัวชิาการศกึษา
(วศ.)  8  แหง่  ประกอบดว้ย  วศ. ประสานมติร  (2492)   วศ. ปทมุวัน
(2498)   วศ. บางแสน  (2498)  วศ. พิษณโุลก  (2510) วศ. มหาสารคาม
(2511)  วศ. สงขลา  (2511)   วศ. พระนคร  (2512)   และ  วศ. พลศกึษา
(2513) ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ  (มศว)  เปลีย่นสงักดัจากกรมการฝกึหดัครกูระทรวง
ศึกษาธิการ  ไปข้ึนกับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ  ในส่วนของ วศ.พระนคร
ยกฐานะเปน็มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วทิยาเขตบางเขน  ในสมยั
เป็น  มศว  บางเขน  เปิดสอนระดบัปริญญาตร ี หลักสูตร  2  ปี  และ   4
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ปี  หลักสูตรการศกึษาบัณฑิต  (กศ.บ.)  สาขาวชิาเอก
ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    สังคมศกึษา   ธุรกิจศึกษา
ประวตัศิาสตร ์ เคม ี คณติศาสตร ์ ฟสิิกส ์ ชีววทิยา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ)
คหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  (วท.บ.)   สาขาวิชาสถิติ
และชวีวทิยา  หลกัสตูรศลิปศาสตรบั์ณฑติ  (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดอัีงกฤษ  ในปี  พ.ศ. 2530
เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต  (กศ.ม.)   วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา   ข้ึน
เป็นคร้ังแรก การบริหารจัดการอยู่ภายใต้ คณะกรรมการ
บริหารประจำวิทยาเขต ที่มีรองอธิการบดีวิทยาเขต
เป็นประธานกรรมการ  ผู้ช่วยรอง อธิการบดีฝ่ายต่างๆ
รองคณบดีคณะต่างๆ   รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
และประธานสภา คณาจารย ์  เป็นคณะกรรมการ

สถานะภาพของ  มศว  บางเขน   ดำรงอยูไ่ด้
19  ปี (พ.ศ.2517 - 2536)   ส้ินสุดลงเดอืนพฤษภาคม
2536  วิทยาเขตกลาง  3  แห่ง  บางเขน  ปทุมวัน  และ
พลศึกษา  ถูกตัดโอนอัตรากำลังของคณะต่างๆ
ภายในวทิยาเขตไปบรรจแุตง่ตัง้ในคณะตา่งๆ      ของ
วิทยาเขตประสานมิตร  ตามโครงการยุบรวมวิทยาเขต
ส่วนอตัรากำลงัในกองธรุการวทิยาเขตบางเขน  คงไว้
ที่เดิม เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก  ดูแลและ
ประสานงานการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับ
ปริญญาตรท่ีีเหลือในช้ันปีท่ี  3  และช้ันปีท่ี  4   จำนวน
317 คน   และนิสิตปริญญาโท  84  คน   ในปีการศึกษา
2535 และ 2536  งดรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกสาขา
วิชา  แตเ่ปิดรับนิสิตระดบัปริญญาโทตามปกต ิ และ
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ
เพช็รช่ืน  รักษาราชการแทนรองอธกิารบด ี วทิยาเขต
ก้าวสู่คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน

การปรับเปลี่ยน มศว บางเขน เป็น ศศ.
บางเขน  เม่ือปี พ.ศ.2537 เป็นผลสืบเน่ืองจากโครงการ
ยุบรวมวิทยาเขตกลางในกรุงเทพมหานคร  3  แห่ง

คอื  มศว บางเขน   มศว ปทุมวัน  และ มศว พลศกึษา
ไปรวมไว้ที่ มศว ประสานมิตร ในสมัยอธิการบดี
ศาสตราจารย ์ดร.นิพนธ์  ศศิธร   โดย คณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาข้อเสนอของมหาวิทยาลัย เมื ่อวันที่ 15
มิถุนายน 2522 และเห็นชอบในหลักการให้รวม
วิทยาเขตในกรุงเทพฯ ตามที่กล่าว ด้วยหลักการ
และเหตผุลสำคญัทีม่หาวทิยาลยัเสนอ  คอื

1. การดำเนินการบริการด้านการเรียนการ
สอนในกรุงเทพมหานครขณะนี้  มหาวิทยาลัยต้อง
ใช้สถานทีข่องหนว่ยราชการอืน่  ซ่ึงแยกกนัอยูถ่งึ  3
วิทยาเขต   และสถานที่เหล่านี้จำเป็นต้องคืนให้แก่
หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ันไป

2. วิทยาเขตทัง้  4  แห่ง  ในกรุงเทพมหานคร
แม้ว่าจะอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก  เมื ่อเทียบกับ
วิทยาเขตในภูมิภาค   แต่การดำเนินการท้ังด้านบริหาร
และวิชาการจำเป็นต้องมีเหมือนๆ  กัน  ซึ่งเป็นการ
ซ้ำซ้อน   เม่ือรวมกันความซ้ำซ้อนจะหมดไป  สามารถ
นำบุคลากรไปใช้ด้านอื่นได้  กำลังคณาจารย์และ
อุปกรณต์า่งๆ  เมือ่รวมวทิยาเขตทัง้สีแ่หง่เขา้ดว้ยกนั
จะเกิดความเป็นปึกแผ่นและสามารถให้บริการเพิ่ม
มากขึ้นกว่าเดิมมหาวิทยาลัยสามารถนำกำลังงบ
ประมาณซึง่กระจายกนัอยู่ในวิทยาเขตทัง้  4  แห่ง มา
รวมกันเป็นกลุ่มก้อน  ซ่ึงสามารถขยายความสามารถ
ในการรับนิสิตใหม่เพ่ิมมากข้ึน

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ทำให้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เสนอเรื่อง
โครงการรวมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ เม่ือ  วันที ่ 23  มิถุนายน  2523    โดยคณะ
มนตรีลงมติว ่า ให้รวมวิทยาเขตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมดที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
ไปไว้ท่ีเดียวกันท่ีวิทยาเขต ประสานมิตร   โดยมีหลักการ
มิให้ขยายการผลิตนิสิตเพิ่ม  แต่ถ้ามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสงค์จะขยายการผลิตนิสิต
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เพิ ่มขึ ้น  ให้พิจารณาขยายที ่ว ิทยาเขตบางแสน
การขยายด ังกล ่าวให ้ เน ้นหน ักทางด ้านสาขา
วิทยาศาสตร์

2. การยา้ยวทิยาเขตตามขอ้  1   ใหด้ำเนนิ
การไปตามกำลังเงินงบประมาณ  ตามโครงการราย
ละเอียด   มีหลักการและเหตผุล   เป้าหมาย  ค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการประมาณ 12  ปี
ตัง้แตปี่  พ.ศ.2523 - 2535   โดยใชเ้งนิลงทนุทัง้สิน้
132  ล้านบาท  เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสำหรับ
จัดสร้างตามโครงการทีม่หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร  เสนอขอและได้รับอนุมัติงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการรวมวิทยาเขตไว้ท่ีประสานมิตร   ตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ในระหวา่งปี พ.ศ.2523-2532  มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการยุบรวมวิทยาเขต
ดังกล่าว  โดยใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 132 ล้านบาท
และนอกจากน้ีได้ขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ของมหาวิทยาลัย
แหง่ใหมท่ีอ่ำเภอองครกัษ ์ จังหวดันครนายก  ในชว่ง
ก่อนป ีพ.ศ.2535  โดยใชง้บประมาณแผน่ดนินบัพัน
ล้านบาทในการดำเนินงาน  และในระหว่างปี  พ.ศ.
2534 - 2536  มหาวทิยาลยัไดด้ำเนนิการปฏบัิตติาม
มตคิณะรฐัมนตร ีพ.ศ.2523  ดว้ยการยา้ยอตัราและ
บัญชีเงินเดือนของข้าราชการไปยัง  มศว  ประสานมิตร
และมีบุคลากรบางส่วนไปปฏิบัติราชการที่  มศว
องครกัษ ์  จังหวดันครนายก

การยุบรวมวิทยาเขตกลางท้ังสามแห่ง  ผู้เขียน
คัดค้านและไม่เห็นด้วยมาแต่ต้นกับหลักการ และ
เหตุผลท่ีทางมหาวิทยาลัยเสนอเร่ืองต่อคณะ รัฐมนตรี
เพือ่พจิารณา  เพราะวทิยาเขตประสานมติรมปัีญหา
เรื่องของพื้นที่ที่มีความแออัด  ไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน  พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายาก
การจราจรมีปัญหามาก  เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใน
ซอยประสานมิตร ที่คับแคบและทำให้ความเป็น
เลิศทางวิชาการของวิทยาเขตท้ังสามคือ  มศว บางเขน

ทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  มศว  ปทุมวัน
ทางด้านภาษา และ มศว พลศึกษา  ทางด้านกีฬา
และสันทนาการ ต้องสูญสิ้นไป  ในระหว่างที่กำลัง
ดำเนนิการยบุรวม   คณาจารย ์ ขา้ราชการ  ลู กจา้ง
และนิสิต  ได้ทำหนงัสือคัดค้านการยบุรวมพร้อมกับมี
การเดินขบวนเรียกร้องต่ออธิการบดี   นายกสภา
มหาวิทยาลัย   และรัฐมนตรีทบวงมหาวทิยาลัยหลาย
คร้ัง  แตไ่ม่เป็นผล

จนกระทัง่ป ีพ.ศ.2536   ผู้เขยีน ซ่ึงขณะนัน้
ดำรงตำแหนง่ประธานสภาคณาจารย ์ มศว  บางเขน
และประธานสภาคณาจารยก์ลาง 8 วิทยาเขต พร้อม
ด้วยคณาจารย์  เช่น  ผศ.ประเสริฐ  เชษฐพันธ์
ผศ.บุญกลุ  บรรจบราษฎร ์  นายกสโมสรนสิิต  และ
นิสิตจำนวนหนึ่ง  ร่วมมือกับเหล่าคณาจารย์และ
นิสิตเก่า  มศว  ปทุมวัน   ขอให้ทบวงมหาวิทยาลัยของ
รัฐทำเร่ืองทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการยุบรวม
วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คือ
บางเขนและปทมุวัน  ย่ืนต่อรัฐบาล  นายชวน  หลีกภัย
ผู้เขยีน และ รองศาสตราจารย ์ดร.ชมพันธ ์ กุญชร  ณ
อยุธยา  อดีตรองอธิการบดี  มศว  ปทุมวัน  ได้เข้าช้ีแจง
ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน วันที่  20  เมษายน
2536   ตอ่มาวนัที ่ 21  เมษายน  2536  เลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งมติที่ประชุมว่า
"การจัดต้ังหรือการยุบรวมวิทยาเขต เป็นดุลพินิจ
ของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จึงสมควรให้
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณา
ปัญหาดังกล่าว  พร้อมทั้งผลกระทบและเสนอ
ทางแก้ปัญหาอันเกิด จากผลกระทบน้ันๆ อีกคร้ัง
หนึ่ง ในชั้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงยังไม่รับพิจารณา
ปัญหานี้   แต่เพื่อป้องกันความเดือดร้อนแก่
ประชาชน  จึงขอใหท้บวงมหาวทิยาลยัประสาน
งานกบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในการแก้
ปัญหาการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และ
นักศึกษาของวิทยาเขตทั้งสองแห่งในปีนี้ มิให้
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เป็นปัญหาเดือดร้อน พร้อมท้ังให้พิจารณาการใช้
สถานทีต้ั่งวิทยาเขตเดมิ    เพ่ือประโยชนใ์นการ
เรียนการสอนตามปกติต่อไปด้วย"

จากมตคิณะรฐัมนตรคีรัง้นี ้ ผู้เขยีน  ผู้ช่วย-
ศาสตราจารยป์ระเสรฐิ  เชษฐพนัธ ์   ผู้ช่วยศาสตรา
จารย์บุญกุล  บรรจบราษฎร ์   พร้อมท้ังศษิย์เก่า  มศว
ปทุมวัน  จำนวนหนึ่ง  ได้ขอให้ทบวงมหาวิทยาลัย
ประสานงานกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแก้ไข
ปัญหาการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตและนิสิตของ
วิทยาเขตทัง้สองให้ทันในปีการศึกษา  2536   ตามมติ
คณะรัฐมนตรีข้างต้น  จนในที่สุดมหาวิทยาลัยจึงได้
พิจารณาให้ใช้พ้ืนท่ีของวิทยาเขต  บางเขน  เดิมจัดการ
เรียนการสอนต่อไป และให้เริ่มรับนิสิตใหม่ได้ตั้งแต่
ปีการศกึษา 2537 เปน็ตน้ไป  หลงัจากหยดุรบันสิิต
ใหม่  2  ปี   ในปีการศกึษา  2535  และ  2536

เดอืนพฤษภาคม  ปีการศกึษา 2537  มศว
บางเขน   เปดิรบันสิิตชัน้ปทีี ่ 1   หลกัสตูรการศกึษา
บัณฑิต  6  สาขาวชิาเอก  คือ  สังคมศึกษา  ภาษาไทย
เทคโนโลยีทางการศึกษา  วิทยาศาสตร์ - เคมี
ว ิทยาศาสตร์ - ชีวว ิทยา  และวิทยาศาสตร์ -
คณติศาสตร ์  จำนวนรวม  150  คน  เขา้มาศกึษา
โดยใช้พ้ืนท่ีของ  มศว  บางเขน  เป็นสถานท่ีเรียน  ส่วน

การบริหารจัดการได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น
คณะเดยีวคอื  คณะศกึษาศาสตร ์ บางเขน  ยบุกอง
ธุรการวิทยาเขตบางเขน   ตัดโอนอัตรากำลังข้าราชการ
สาย  ข  และ  ค    ไปสังกดักองและคณะตา่งๆ   ใน
มหาวิทยาลัยมอบอำนาจให้คณะศึกษาศาสตร์ใน
ความดแูลของรองคณบดคีณะศกึษาศาสตร ์บางเขน
ควบคุมดูแลอาคารสถานท่ีท้ังหมดในวิทยาเขต   ตลอด
จนบังคับบัญชาลูกจ้างประจำและชั่วคราวที่สังกัด
กองธุรการวิทยาเขต ส่วนคณาจารย์คณะต่างๆ ที่มี
ความประสงคจ์ะช่วยสอนหลกัสูตรการศกึษาบัณฑิต
จำนวน  72  คน  มหาวิทยาลัยมีคำส่ังให้ไปช่วยราชการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์
บางเขน   และนอกจากนีมี้คณาจารยจ์ากคณะตา่งๆ
จำนวน  8  คน   ขอโอนเขา้คณะศกึษาศาสตร์

ในช่วงต้นปีการศึกษา 2537 ทาง
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง  อาจารย์อนุสรณ์   อรรถศิริ  ดำรง
ตำแหนง่รองคณบดคีณะศกึษาศาสตร ์  บางเขน ทำ
หน้าท่ีบริหารและจัดการ ช่วงปลายปีการศึกษา  2537
ขอลาออกจากตำแหน่ง ทางคณะศึกษาศาสตร์
บางเขน มีมติเลือก ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์สมพล
มงคลพิทักษ์สุข  ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังดำรงตำแหนง่
เป็นรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน  แทนต่อไป

ตึกอำนวยการ  มศว  บางเขน
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   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫ ดวงหนึ่ง  ดาวหางนั้นตำนานบรรพชนเล่าขานกันว่า
เป็นดาวทีเ่ดียวดายโครจรบนเสน้ทางสายแคบในหว้ง
อวกาศท่ีมืดมิดและเหน็บหนาว  นานคร้ังจึงจักเผยโฉม
ปรากฏลำแสง  แต่การปรากฏลำแสงครั้งคราหนึ่ง
มักมใิช่เรือ่งธรรมดา  ดาวหางกลบัเปน็นมิิตหมายให้
พ่ีน้องยอดฝีมืออันดับหน่ึงถึงห้าของสำนักม่ังเค็ง ผนึก
กำลังรวบรวมศิษย์ร่วมสำนักผู้กล้าช่วยกันกอบกู้ม่ังเค็ง
ข้ึนอีกคร้ังหน่ึง

ฝนต้นฤดูพรมพรำ พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่
ของสำนักมั่งเค็งไต้ฮัก ป้ายสำนักถูกยกขึ้นแขวน
อีกครัง้คราหนึง่ เหลา่กงจือ๊โกวเนีย้นอ้ย  ผู้เยาวจ์าก
ทุกสารทิศ  ทุกแซ่ตระกูลต่างเดินทางสู่สำนักมั่งเค็ง
เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์รุ่นใหม่  หลังจากที่มั่งเค็งถูก
ประกาศิตมิให้ถ่ายทอดวทิยายุทธหรือรับศิษย์ใหม่มา
2  รุ่น  ยอดฝีมือผู้ร่วมกันผนึกกำลังลมปราณ ยกชูป้าย
ทองข้ึนคร้ังน้ี  สมควรได้รับการคารวะด้วยสุราใบไผ่สัก
พันจอก

แต่ยอดฝีมือท้ังปวงน้ัน   ต่อให้มีพลังลมปราณ
สุดยอดก็หาอาจยกป้ายทองของสำนักขึ้นได้ไม่ หาก
ไม่มีผู้อาวุโส  ส่าเป็งไฉ่เห่าเจ้ียง (แผลงเป็นปรมาจารย์
แซส่ะเพยีรชยั)  เปน็ผูก้รุยเสน้ทางพลงัลมปราณและ
มอบเผือกเผาร้อนๆ ใส่มือซักไฉ่กงจื้อ (แผลงเป็น
คนหนุ่มนามศักด์ิชัย)

ม่ังเค็งไต้ฮักวันน้ี  คลาคล่ำไปด้วยศิษย์รุ่นเยาว์
ท่ีเข้ามาฝึกปรือวิทยายุทธ  ยอดฝึกมืออันดับต่างๆ  ของ
สำนกัทีเ่คยมชีีวติอยูอ่ยา่งหงอยเหงา  เสน้ยดึ  พลงั
ลมปราณเดินมิสะดวก  มาวันนี้กลับออกมาร่ายรำ
ทว่งทา่กระบีอ่ยูก่ลางลาน  ฝึกสอนศษิยอ์ยา่งมคีวาม
สุข บ้างถ่ายทอดวิชาหมัดมวย  บ้างถ่ายทอดวิชา
พลังลมปราณ  บ้างถ่ายทอดวิชาตัวเบา  มีบ้างบางราย
ยังมิอาจแน่ใจว่าการยกป้ายครั้งใหม่นี้เป็นความฝัน
หรือเป็นความจริง

อาซังไต้เฮ ียบ  (แผลงเป็นจอมยุทธชื ่อ
อนุสรณ์)  ได้รับมอบกระบี่อาญาสิทธิ์ให้เป็นผู้ดูแล

เม่ือคณะศึกษาศาสตร์  บางเขน   เปิดรับนิสิต
ใหม่อีกครั้งในปีการศึกษา 2537 มีบทความเรื่อง
"ยุทธภพคนืชีพ"  เขยีนโดยเสีย่วเออ้ (เจ้าเกา่)  ตีพิมพ์
ในจดหมายข่าวคณะศึกษาศาสตร์  ฉบับท่ี  1 สิงหาคม
2537 เนื้อเรื่องในบทความได้บรรยายความเป็นมา
อย่างย่อ เข้าใจง่ายและเข้ากับรรยากาศในช่วงนั้น
เป็นอย่างยิง่   บทความกลา่ววา่

 ล้วนมีเรื ่องราวมาก
หลาย  ซับซ้อนและสืบสานต่อเนื่อง  สำนักมั่งเค็ง
(แผลงเป็นบางเขน)  ก็มิอาจยกเว้นอยู่เหนือกฎของ
ฟ้าชะตาของแผ่นดิน  สามสำนักฝีมือมาตรฐาน
สืบทอดวิทยายุทธมาหลายชั่วคน  ปาทงอ้วงไต้ฮัก
(แผลงเป็นปทุมวัน) อุ ่งต้งเตี ๊ยไต้ฮัก (แผลงเป็น
พลศึกษาหรือสนามกีฬา) และม่ังเค็งไต้ฮัก (แผลงเป็น
บางเขน) ล้วนเป็นยอดสำนักถ่ายทอดเคล็ดวิชา
สร้างจอมยุทธมากหลายแก่ยุทธจักร  กลับถูกมรสุม
ลึกลับแทรกซึมทำลายล้างจนล่มสลาย  ยอดฝีมือ
ระดับสูงที่ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของจอมยุทธแห่ง
สำนักต่างๆ ล้วนระส่ำระสาย บ้างก็ถูกลอบฆ่าฟัน
ล้มตาย บ้างกล้็างมือในอ่างทองคำ เร้นกายไปใชชี้วิต
สามัญ  อำลายุทธภพ จนกลายเปน็ผู้ไร้ฝีมือ และมีอยู่
บ้างท่ีแปรพักตร์ถอดใจไปสวามิภักด์ิต่อสำนักอ่ืน

ทกุวถิทีางลว้นเปน็เรือ่งราวทัง้นา่เหน็ใจและ
น่าร่ำไห้ท้ังหมด

ทุกวิถีทางล้วนเป็นทางออกของมนุษยชาติ
ทางออกของผูค้น

บางครั้งไม่แน่นักว่าจะเป็นทางออกที่ดีงาม
หรือช่ัวร้าย   ท่ามกลางพายุฝนโหมกระหน่ำ  เมฆหมอก
แห่งความล่มสลายเข้าครอบคลุมสำนักมั่งเค็งมิคาด
กลับปรากฏแสงสว่างรำไรท่ีปลายฟ้า  กลับเป็นดาวหาง
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สำนัก บรรยากาศท่ัวไปดูสดช่ืน ดอกโบต๋ันและเก๊กฮวย
บานรับชีวิตใหม่ อาซังไต้เฮียบกุมกระบ่ีกอดอกยนืย้ิม
กร่ิมชมการถา่ยทอด ฝึกปรือของอาจารยแ์ละศษิย์ใน
สำนักอย่างมีความสุข

เสียงเพลงปลุกใจของศิษย์รุ่นเยาว์ประสาน
กังวานมาจากลานประลองเปน็เน้ือความว่า  "ฝูงปลวก
ก่อดินเป็นขุนเขาได้เพราะความสามัคคี   ต้นไม้ใหญ่ยืน
แหง้ตายเพราะมหีนอนชอนไช  กอไผถ่กูโคน่ลม้ดว้ย
พรา้ทีด่า้มทำดว้ยไมไ้ผ่  มนษุยชาตคิวรเลกิพยาบาท
หันมามอบความรกัและอภัย  ร่วมสร้างยุทธภพม่ังเค็ง
ให้เกรียงไกร  ด้วยคุณธรรม…………"

ถึงตอนนี้  อาซ้งไต้เฮียบ  กลับทอดถอนใจ
คิดถึงวาระอำนาจของผู้อาวุโส  ส่าเป็งไฉ่เห่าเจี้ยง
คิดถึง  ซักไฉ่กงจ้ือ  ผู้มีน้ำใจยืนถือเผือกร้อนอยู่คนเดียว
คิดถึงศิษย์สำนักม่ังเคง็

ซ่ึงวันน้ีล้วนปรองดองประสานมอืชูจอกเหล้า
คารวะแก่กัน

พรุ่งนี้อาจเปลี่ยนเป็นกุมกระบี่ฟาดฟันกัน
เพียงเพื ่อสนองกิเลสตัณหาอันเป็นสมบัต ิของ
มนุษยชาติ

อา……ขออย่าให้มีวันพรุ่งน้ีท่ีเลวร้าย…..

การบริหารคณะศึกษาศาสตร์  บางเขน
เมื่อผู้เขียนเข้าดำรงตำแหน่งรองคณบดีต่อ

จากอาจารย์อนุสรณ์  อรรถศิริ  ปลายปีการศึกษา  2537
เริ่มจัดโครงสร้างการบริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์
บางเขน  ข้ึนมาใหม่  ประกอบด้วย  คณบดี  รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายตา่งๆ  ประธานอาคารวทิยาศาสตร์
ศกึษาศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ และมนษุยศาสตร ์ และ
รองผู้อำนวยการหอสมุด   เป็นคณะกรรมการบริหาร  มี
ผู้ช่วยอธิการบดี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยโรจน์
ชัยอินคำ   ทำหน้าท่ีประสานงานกับ ทางมหาวิทยาลัย
และมีคำส่ังท่ี  544/2537  ลงวันท่ี  18  เมษายน  2537
เร่ือง การมอบอำนาจบางส่วนในการปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี ให้กับรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
บางเขน

 ในชว่งปกีารศกึษา  2536 คณะวศิวกรรม-
ศาสตร์ได้เข้ามาขอใช้พ้ืนท่ีบางส่วนของ มศว บางเขน
สำหรับการจัดการเรียนการสอนของนสิิต  และได้ย้าย
ออกไปตอนต้นปีการศึกษา 2539   เม่ืออาคารถาวร ของ
คณะฯ สร้างเสรจ็เรยีบรอ้ย  ณ  มศว  ศนูยอ์งครกัษ์

ช่วง  2  ปีทีห่ยดุรบันสิิตและรอคอยการยา้ย
เข้าสู่ มศว ประสนมิตร การปรับปรุงและพัฒนาทุก
อยา่งหยดุนิง่  เมือ่เปดิรบันสิิตใหมข่ึน้มาอกีครัง้จงึขอ
ต้ังงบประมาณเพือ่ใช้ในการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคาร
ต่างๆ  ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  ปรับปรุงหอสมุด  ห้อง
ประชุม โรงอาหาร ติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่ทุกอาคาร
เพ่ือรองรับการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  คณะฯ ใช้ระยะ
เวลา  2  ปีดำเนินการเรียบร้อย  และจัดซ้ือรถตู้โดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยงบประมาณที่เหลือจากการจัด
โครงการฝึกอบรมไว้บริการนิสิตและอาจารย์

ในปกีารศกึษา  2538  ไดเ้ปดิสอนหลกัสตูร
การศึกษาบัณฑิตเพ่ิมเติมจากเดิมอีก  3  สาขา วิชาเอก
คอื วทิยาศาสตร-์ฟสิิกส ์  คหกรรมศาสตร ์และธรุกจิ
ศึกษา  และมีโครงการที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย  บริหารการศึกษา  เทคโนโลยีทาง
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การศึกษา  และวิทยาศาสตร์ศึกษา  แต่มีเร่ืองพิพาทกับ
สถาบันราชภัฎพระนครเสียก่อน  โครงการดังกล่าว
จึงล้มเลิกไป

ในปกีารศกึษา 2541 มีเรือ่งทีน่า่ชืน่ชมยนิดี
เกดิขึน้กบัคณะฯ  เมือ่ศษิยเ์กา่ของ มศว บางเขน  3
ท่านได้รับคัดเลือกระดับชาติ เป็นครูแห่งชาติ สาขาวิชา
เคม ี ฟสิิกส ์ และชวีวทิยา  พรอ้มๆ  กนั  คอื

นายประวทิย์  บึงสว่าง สาขาวิชาเคมี
นายทองด ี แยม้ศรวล สาขาวชิาฟิกส์
นายประดษิฐ  เหล่าเนตร สาขาวิชาชีววิทยา
การท่ีศิษย์เก่าของ มศว บางเขน  3  ท่าน  ท่ีได้

รับการคัดเลือกเป็นครูแห่งชาติพร้อมๆ กันในปีเดียวกัน
เปน็ปรากฏการณท์ีเ่กดิขึน้นอ้ยมาก ทางคณะฯ จึงได้
จัดงานเชิดชูเกียรติบุคคลทั้งสาม ท่ามกลางศิษย์
ปัจจุบันที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  โดยมีอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ  เป็น
ประธานผู้กล่าวเชิดชูเกียรติ  พร้อมมอบโล่เกียรติยศ

การบริการวิชาการแก่สังคม
นอกจากจัดการเรียนการสอนใหกั้บนิสิตทาง

คณะศึกษาศาสตร์  บางเขน  ได้ดำเนินการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป  คือ

1. การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ญ่ีปุ่น  จีนกลาง
และเกาหล ี เร่ิมโครงการตัง้แตปี่การศกึษา  2539  มี
รองศาสตราจารยเ์กษมศรี  วงศ์เลิศวิทย์  เป็นประธาน
โครงการ

2. การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เริ่ม
โครงการต้ังแต่ปีการศึกษา 2540 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทนง  อัครธรีานนท ์  เป็นประธานโครงการ

3. การฝึกอบรมวิชาคหกรรมศาสตร์-การงาน
และพื้นฐานอาชีพ  เริ่มโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา
2542   มี  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มพล  มงคลพทัิกษ์สุข
เป็นประธานโครงการ

กรณีพิพาท
มศว  บางเขน  -  สถาบันราชภัฏ พระนคร

ปลายเดือนธันวาคม 2539 คณะศึกษา
ศาสตร์ บางเขน  จัดสอบคัดเลือกนิสิตโค้วตาช้ันปีท่ี  1
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
2540 เช้าวันสอบมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น คือ
มีคณาจารย์-เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสถาบันราชภัฏ
พระนครจำนวนหนึ่ง ได้ปิดประตูทางเข้าสนามสอบ
ทุกประตู  วางหรีดหน้าห้องรองคณบดี   ปิดป้ายพิธีงานเชดิชูเกียรติครูแหง่ชาติ  2541
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มหาวทิยาลยัตรงประตทูางเขา้ฝ่ังตรงขา้มจัสโก  และ
กระจายเสียงผ่านวิทยุเสียงตามสายทุกจุด ให้ข่าว
ทีเ่ปน็เทจ็ตา่งๆ นาๆ   เพือ่ไม่ใหน้กัเรยีนทีส่มัครสอบ
คดัเลอืกไดเ้ขา้สอบ   เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในเชา้วนันัน้
สร้างความสบัสนวุ่นวายและความโกลาหลเกดิข้ึนแก่
นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก   จนทำให้นักเรียน
และผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเดินทางกลับ ไม่เข้าสอบ
เพราะไม่แน่ใจว่าเม่ือสอบคัดเลือกได้จะมีท่ีเรียนหรือไม่
ตามคำประกาศผา่นวิทยุเสียงตามสาย

ผู้เขียนได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้
บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ  แจ้งความต่อ
เจ้าหนา้ทีบ้่านเมอืงใหเ้ขา้มาระงบัเหต ุ  และหารอืกับ
อธิการบดีสถาบันราชภัฎฯ   จนสามารถทำความเข้าใจ
ได้ระดับหน่ึง   และเปิดสนามสอบคัดเลือกได้ตามปกติ
ขณะสอบคัดเลือกมีการออกข่าวที่เป็นเท็จผ่านทาง
วิทยุเสียงตามสายเป็นระยะๆ  ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ความรำคาญและความไม่แน่ใจแก่นักเรียนที่กำลัง
สอบ  หลังการสอบเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เหตุ
การณ์คร้ังน้ีก่อให้เกิดความสะเทือนใจ  คับข้องใจ  และ
เศรา้ใจตอ่คณาจารย ์ เจา้หนา้ที ่ และนสิิตของ  มศว
บางเขน  เป็นอย่างยิง่

1 สัปดาหต์อ่มา มีป้ายประกาศของสถาบนั
ราชภฏัพระนคร  จำนวน  2  แผน่  ตดิตัง้บรเิวณรมิ
สระน้ำข้างทางเขา้มหาวิทยาลัย  ขับไล่  มศว  บางเขน
ให้ออกจากพื้นที่  โดยสร้างความกดดันให้อาจารย์

และนสิิตดว้ยวธิกีารตา่งๆ นาๆ และยงัได้จัดใหมี้การ
ต่อต้านของนักศึกษาขึ้นอีกด้วย มีนักศึกษาบางคน
ได้เข้ามาก่อความวุ่นวายใกล้ๆ ห้องเรียนสร้างความ
เดือดร้อนให้กับอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมาก   นิสิตบาง
คนเกิดความหวาดกลัว   และนอกจากนี้มีนักศึกษา
บางคนสร้างความเสียหายให้แก่อาคารเรียน   และ
กระทำการบางอย่างซึ่งน่ารังเกียจยิ่งที่ผู้เขียนไม่ขอ
กล่าว

เป็นท่ีน่าเสียใจเป็นอย่างย่ิงว่า เหตุการณ์น้ี
เกิดข้ึนในช่วงท่ีศิษย์เก่ารุ่นแรก  วศ.พระนคร (ก่อน
ยกฐานะเปน็ มศว  บางเขน) ดำรงตำแหนง่เป็น
อธิการสถาบันราชภัฏพระนคร

ขอ้พพิาทระหวา่ง  2  สถาบนั  ในเรือ่งสทิธิ
ครอบครองทรัพย์สินมีความเป็นมายาวนาน  ย้อน
อดีตไปพบว่า  พื้นที่ตั้งของสถาบันราชภัฏพระนคร
และ  มศว  บางเขน  เป็นทีด่นิของวดัพระศรมีหาธาตุ
วรวิหาร ส่วนหนึ่ง และที่ราชพัสดุอีกส่วนหนึ่ง รวม
เนือ้ทีป่ระมาณ  156  ไร่  ซ่ึงทางวดัไดม้อบสิทธกิาร
ใช้ที่ดินดังกล่าวทั้งหมดเป็นที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนคร  โดยการตกลงด้วยวาจาไม่ได้ทำหนังสือไว้
เป็นหลักฐาน  ในระยะต่อมาได้ปรับปรุงเป็นสัญญา
เช่าใช้ท่ีดินจนถึงปัจจุบัน  ต่อมาปี พ.ศ.2512  กระทรวง
ศึกษาธิการได้จัดต้ังวิทยาลัยวิชาการ ศึกษา  พระนคร
ขึน้ในพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัวทิยาลยัครพูระนคร  เปดิสอน
ระดับปริญญาตรี  เนื่องจากสองสถาบันอยู่ในสังกัด
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กรมการฝกึหดัคร ู  การใชง้บประมาณในการกอ่สร้าง
อาคารต่างๆ มาจากแหล่งเดียวกัน จึงให้ใช้และใช้
ร่วมกันในพื ้นที ่ดังกล่าว  ตามวัตถุประสงค์ของ
กรมการฝกึหัดครู   กระทรวงศกึษา ธิการ

ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางแบ่งเขต และ
การใช้ทรัพย์สินระหว่าง วศ.พระนคร  กับ  วค.พระนคร
ซึ่งคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์นำเสนอรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาว่า เน่ืองจากสถานท่ี
เป็นของ วค.พระนคร ควรให้ วศ.พระนคร จัดหา
สถานที่แห่งใหม่ที่กว้างขวาง แต่ในระหว่างเตรียม
การควรให้อยู่ร่วมกันดังเดิมไปก่อน  ซ่ึงมติดังกล่าวได้รับ
ความเห็นชอบให้ดำเนินการได้  จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ.2517 ได้มีการยกฐานะ วศ.
พระนคร  สังกัดกรมการฝึกหัดครู  กระทรวงศึกษาธิการ
เปน็  มศว  บางเขน  สังกดัทบวงมหาวทิยาลยัของรฐั
และมีการประกาศใช ้พรบ. การโอนทรัพย์สินบางส่วน
ของ กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของทบวงมหาวิทยาลัย
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ณ  วันที่  28
มิถุนายน  2517 บทบัญญัติมาตรา  6  ของ พรบ. ฉบับ
นี้กำหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน  หนี้สิน
ข้าราชการ   ลูกจ้าง  และเงินงบประมาณของวทิยาลัย
วิชาการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ  ไปเป็นของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในทบวง มหาวิทยาลัย
ของรัฐ

จากบทบัญญัติใน  พรบ.ดังกล่าว มีความ
เขา้ใจทีไ่ม่ตรงกนัระหวา่ง  2  สถาบนั  คอื  ทาง  มศว
บางเขน  มีความเขา้ใจตรงตาม  พรบ.  โอนทรพัยสิ์น
บางส่วนของกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของทบวง
มหาวทิยาลยัของรฐั  ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา  6  จน
กระทัง่ถงึปจัจุบัน  อาคารและสิง่กอ่สร้างทีว่ทิยาเขต
บางเขน มศว ยงัไมไ่ดเ้สนอออก  พรบ.  โอนคนืใหแ้ก่
ส่วนราชการใด  แต่ทางสถาบันราชภัฏพระนคร

ไดต้คีวาม พรบ. ฉบับดงักลา่ววา่  การโอนตา่งๆ  ตาม
มาตรา  6  น้ัน  ไม่รวมถึงท่ีดินท่ี วศ.พระนคร อาศัยอยู่
และอาคารท่ีสร้างด้วยเงินงบประมาณของวิทยาลัยครู
ในขณะน้ัน โดยทางสถาบนัราชภัฏพระนคร  ได้อ้างถึง
รายงานของคณะกรรมการพจิารณา กำหนดเขตของ
มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับวิทยาลัยครูว่าด้วย
เหตทุี ่ มศว  สาขาพระนคร  มีโครงการจะยา้ยสาขา
พระนครไปต้ังในท่ีใหม่ท้ังหมด     แต่ยังหาสถานท่ีไม่ได้
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว  ขอเสนอความเห็นว่า
ควรให้  มศว  คงอยู่ท่ีเดิม ไปก่อน  เม่ือหาท่ีใหม่ได้แล้ว
จึงให้ย้ายออกไปในการน้ีควรยกอาคารท่ีใช้อยู่ท้ังหมด
ใหแ้ก ่ วค.พระนคร  คณะกรรมการฯ ยงัไดพ้จิารณา
ต่อไปว่า  เนื่องจากที่ดินที่ใช้ร่วมกันอยู่มีขนาดเล็ก
และอาคารต่างๆ ก็ปลูกปะปนกันอยู่ในบริเวณนี้
การที่จะแบ่งแยกเป็นสัดส่วนนั้นทำได้ยาก  ดังนั้น
ระหว่างที่ต้องอยู่รวมกันนี้  จึงไม่ควรที่จะกำหนด
เขตแยกจากกันโดยเด็ดขาด  ให้ถือสถานภาพเดิม
ที่เคยใช้อยู่มาก่อน  ด้วยเหตุผลดังกล่าวระหว่างปี
พ.ศ.2517 - 2522  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จึงได้ดำเนินการเสนอโครงการยุบรวมวิทยาเขต
บางเขน  ปทมุวนั  และ  พลศกึษา ไปไวท้ีว่ทิยาเขต
ประสานมติร   จนกระทัง่คณะรฐัมนตรมีีมตเิมือ่วันที่
23  มิถุนายน  2523 ให้รวมวิทยาเขตของมหาวทิยาลัย
ท้ังหมดไปไว้ท่ีแห่งเดียวกันท่ีวิทยาเขตประสานมติร

การตีความใน  พรบ. ตามมาตรา 6 ทาง
สถาบนัราชภฏัพระนครตคีวามผดิอยา่งสิน้เชงิเพราะ
มีหนังสือด่วนทีสุ่ด  ลงวันที ่ 18  สิงหาคม  2541   จาก
กรมธนารักษ์แจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทราบวา่  กรมธนารกัษ์  ได้ตรวจสอบจากเอกสาร
หลักฐานงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2513
ถึง พ.ศ. 2515  ประกอบกบัพระราชบัญญติัโอน
กิจการบริหารบางส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปเป็นของ ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ  พ.ศ. 2517
มาตรา  6   แล้ว  เห็นว่าอาคารท้ัง  6  รายการควร
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จะเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดังน้ันกรมธนารักษ์จึงได้จำหน่ายรายการส่ิงปลูกสร้าง
หลังลำดบัท่ี  กท.080007  ถึง  กท.080012   รวม  6
รายการ   ซ่ึงวิทยาลัยครูพระนครใช้ประโยชน์ออกจาก
ทะเบียนที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว  ดังรายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

กรณีพิพาทระหว่างระหว่าง  2  สถาบันคร้ังน้ัน
คอลัมน์การศึกษาของฐานสัปดาห์วิจารณ์ประจำเดือน
มกราคม  - กุมภาพนัธ ์ 2540   ได้ลงบทสมัภาษณ์
ของผูบ้ริหาร  2  สถาบนั   ความวา่

รศ.ดร.เปร่ือง  กจิรตันภ์ร
อธิการบดีสถาบันราชภัฎพระนคร

“นักศึกษาผมมีเป็นหม่ืน   ถ้าจะถามนักศึกษา
บางคน  บางคนอาจจะเฉยๆ บางคนไมรู้่แตส่่วนใหญ่
ผมเข้าใจว่าเขารู้แล้ว  ความคิดของเขาว่าจะเอาอาคาร
คืนหรือไม่   เขาไม่รู้แง่กฎหมาย  รู้แต่ว่า   มศว  บางเขน
ไม่มีสิทธิ ์ แตจ่ะเอายงัไงยงัไม่รู้

นักศึกษาผมเขามีปัญหาเร่ืองอาคารเรียน
เพราะผมมนีกัศกึษาเยอะ  ยกตวัอยา่งสมมตว่ิา
วันน้ีของผมมห้ีองเรียน  อาคารเรียนเต็มไปหมด
ของเขาว่าง  แต่เราก็ใช้ไม่ได้  แต่ว่ามันก็น่าแปลก
พระนครเปน็มา้อารมีานาน มอีะไรกน็ิม่นวล ไม่

อยากให้มีผลกระทบ  ทีน้ีในสมัยก่อนก็คือ ว่า  มศว
บางเขน  เป็นน้องเพราะเขาเกิดมาทีหลัง  เหมือน
กับเรามีครอบครัวแล้วก็แยกสมบัติไป แต่มันไม่โต
มันยังอิงอยู่อย่างน้ี   มันอยู่รบกับพ่อกับแม ่

ทีน้ีพวกท่ีมาอยู่ทีหลังไม่เข้าใจ  เขาคิดว่าน่ีเป็น
ของเขา   คนฟังไปเขาก็มองเห็นว่าคำว่า มหาวิทยาลัย
มันใหญ่ และที่ทั้งหมดก็คือมหาวิทยาลัย  สิ่งนี้เป็น
ส่ิงท่ีทำให้เกิดความรูสึ้กสับสน  ขณะเดยีวกันก็เจตนา
ท่ีจะทำป้ายวิทยาเขตให้ใหม่อยู่เสมอ  น่ีก็เป็นการเบ่ียง
เบนพอสมควร  มศว  บางเขน  เขายนืยนัวา่อาคารยงั
ไม่โอนกเ็ปน็สทิธิข์องเขา  ทนีีใ้นแงก่ฎหมายนัน้ทีด่นิ
เปน็ของเรา  ตา่งคนตา่งถอืทฐิิ  ไม่ใช่พระนครถอืทฐิิ
เขาถือทิฐิก่อนว่าอาคารเป็นของเขา เขาจะใช้  แต่ขณะ
เดียวกันพระนครที่ดินเป็นของเรา  เมื่อเขาแข็งอยู่
อย่างนี้ มันก็จะมีปัญหาความขัดแย้งวิธีที่ดีที่สุดคือ
เขาไม่ควรถือทิฐิเจตนารมณ์ของกฎหมาย  เจตนารมณ์
ของผู้ใหญ่ในอดีตเป็นเรื่องสำคัญ  ผู้ที่อยู่ใน  มศว
บางเขน  ปัจจุบันเป็นผู้มาอยู่ทีหลัง  และท่ีอยู่ก่อนก็ไม่รู้
ในแง่กฎหมายเก่ียวกับมติ  ครม. ด้วยซ้ำไป   รู้ก็ไม่ก่ีคน
คนรู้ก็พยายามบิดเบือน  !

ผศ.สมพล   มงคลพิทักษ์สุข
รองคณบดคีณะศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน

ปัจจุบันผมมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโทรวมประมาณ  800 คน   มีอาจารย์อยู่  106
คน และมอีาจารยจ์าก มศว  ประสานมติร บางสว่น
มาสอนท่ีน่ี   การขอใช้ห้องของสถาบันราชภัฏพระนคร
ขณะท่ีเรามีนิสิตน้อยช้ัน   เราให้ความเอ้ือเฟ้ือโดยตลอด
ขอมาทุกคร้ังเราไม่เคยปฏิเสธ  ภาคฤดูร้อนผมอนุมัติไป
7 ห้อง และก็สอนภาคสมทบด้วย ค่าน้ำค่าไฟ ผม
ไม่เคยคดิเลย  มีหนงัสือตอบรับเรียบร้อย  และมคีน
ของผมไปรบัคา่เปดิปดิหอ้งเรยีบร้อย  ภาคเรยีนที ่ 1
เขาขอมาอกีไมต่ำ่กวา่  7  หอ้ง  ผมกอ็นมัุตไิปทกุครัง้
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แล้วภาคปกติขณะนี้ที่ขอมา  ถ้ามีความจำเป็นเรา
ก็อนุมัติไปทุกครั้งไม่เคยขาด   ตรงนี้ตอบได้ด้วย
หลักฐานท่ีเราตอบไป

ที ่บอกว่าเก็บเงิน  เราไม่เคยเก็บสักครั ้ง
เราซะอีกที่ไปขอใช้อาคารหอประชุม ขอสัก 10 ครั้ง
เขาก็เรียกเก็บ  3,000 บาท  หลักฐานการจ่ายของ
เราที่ให้พระนครนั้นมี  ผมคิดว่าตรงนี้เราพูดด้วย
หลกัฐาน  เรือ่งรบันกัศกึษา  ถา้ราชภฎัพระนครจะรบั
ก็ควรไปรบกับรัฐบาล  ไม่ใช่ว่ามารบกับคนท่ีเป็นเจ้าของ
พื้นที่เดิมอยู่แล้ว  ถ้าหากพระนครขอความร่วมมือ
มาเทอม  2  นี ้  ผมคดิวา่เขาควรจะขอความรว่มมอื
มาอีก  มันเพิ่งหยุดความร่วมมือมาเทอมก่อนหน้านี้
ซ่ึงถ้าขอความร่วมมือมาเราก็ยินดี

สำหรับเรื่องผลประโยชน์ที่มีการกล่าวหานั้น
ผลประโยชน์ที่ มศว บางเขนนั้นน้อยมากเลย และ
ก่อนนั้นโรงอาหาร  เราเก็บค่าเช่าจากผู้ประกอบการ
เดอืนละ 500 บาทเทา่นัน้เอง  ไม่มีอยา่งอืน่  และจาก
การที่เราพัฒนาโรงอาหารของเราขึ้นมา เราต้องใช้
ประกาศของมหาวทิยาลัย    เราเก็บค่าธรรม เนียมปีละ
10,000  บาท  น่ันคือ  รายได้จากร้านอาหาร  แต่เดิมเรา
จะ มีซุ้มประมาณ  4  ซุ้ม  เสรจ็แลว้เราเหน็วา่มนักอ่
ใหเ้กดิความไมส่ะอาด  เรากพ็ยายามเลกิไปหลายซุม้
แต่ติดตรงซุม้หน่ึงท่ีมีสัญญากบัเรามาโดยตลอด   เพ่ิง
จะไปเซ็นสัญญากับราชภัฎพระนคร  โดยพระนคร
อ้างว่าเป็นท่ีท่ีเขาดูแล

เดอืนละ  500  บาท  ท่ีเราเกบ็มาโดยตลอด
ไม่ไดข้ึน้เลย  ผลประโยชนไ์ม่รู้อยูต่รงไหน  เพราะเงนิ
ตรงนี้เก็บแล้วมีใบเสร็จของมหาวิทยาลัย เป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัย  ส่วนการสอนพิเศษที่กล่าวหานั้น
ทีค่ณะศกึษาศาสตรไ์ม่รู้จะไปสอนทีไ่หน  ภาคคำ่เรา
ก็ไม่มี ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากราชภัฎ
มากกว่าเพราะเขามีภาคสมทบ

เขายอมแพ้เหตุผลที่ทำไมต้องให้เราอยู่ได้
ประการเดยีวเทา่น้ันเองทีน่ี่ (มศว บางเขน)  เป็นแหลง่

พื้นที่ที่เราบริการนิสิตจากชนบทมากที่สุด  นิสิตของ
เรารอ้ยละ  90  เปน็นสิิตทีม่าจากตา่งจงัหวดั  เรามี
โควต้าตรงนี้ให้กับเด็กในชนบทเยอะ  ขณะที่ราชภัฎ
การผลิตครูรู้สึกว่าจะเจือจางลง ไปเพราะมีสาขาอื่น
เข้ามามากด้วยเหตุผลต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการ
ที่พระนครต่อเติมเอกสารให้เอื้อประโยชน์กับพวกตน
เรือ่งทีว่ดัอนญุาตให ้ มศว บางเขน  ใช้ทีด่นิผนืนี ้  ผม
คิดว่าเราไม่น่าแพ้ราชภัฎในเกมน้ี   หากจะแพ้ผมคิดว่า
คงแพ้เพราะการเมือง  เนื่องจากเขาอาจจะสามารถ
ล็อบบ้ีไดด้ ี ส่วนผมนัน้ไมมี่อะไร  อยากใหห้นว่ยงาน
หรือใครก็ได้ลงมาตัดสินให้โดยเร็ว   จะได้ชัดเจนว่าเร่ือง
เป็นอยา่งไร  !

การคล่ีคลายกรณีพิพาท
ปมเหตุของความขดัแย้งระหว่างสองสถาบัน

ซึ่งแต่เดิมอยู่ในสังกัดเดียวกันคือกรมการฝึกหัดครู
มองได้หลายประเด็น  เช่น   ความเข้าใจในข้อกฎหมาย
ทีไ่ม่ตรงกนั  การจดัการศกึษาทีแ่ยกสว่น  ความเปน็
มหาวิทยาลัยและสถาบนั    การบริหารจัดการสถานที่
ความเป็นเอกเทศ   จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  การท่ีจะอยู่
ร่วมกนัตอ่ไปคงเปน็เรือ่งยาก   และอาจสง่ผลกระทบ
ต่อนิสิตและนักศึกษาของสองสถาบัน  ดังนั้นเพื่อให้
เร่ืองยุติลงโดยเร็วและเหมาะสม   เพ่ือผลประโยชน์ทาง
ดา้นการศกึษา   โดยมุง่สง่เสรมิบรรยากาศการเรยีน
การสอนของท้ังสองสถาบันให้ดำเนินไปด้วยดี     อย่าง
มีมาตรฐานและคุณภาพ  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึง
มีมติ  เม่ือวันท่ี  4  มีนาคม  2540     เก่ียวกบัมาตรการ
และแนวทางการดำเนนิงานไว ้  ดงันี้
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มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน
1. - ให้มีการสำรวจการใช้พื้นที่ว่าส่งมอบอาคาร
เรียนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ใช้พ้ืนท่ีใน
ปัจจุบันมากน้อยเพียงใด้

- ให้สำรวจอาคารต่างๆ ที ่มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒใชอ้ยูใ่นพืน้ทีด่งักลา่วศกึษาและ
ร่วมมือทางวิชาการว่า

2.  และ  3.  กำหนดแผนการศกึษาท่ีชัดเจนท้ังแผน
ระยะส้ันและแผนระยะยาวและในกรณ ีท่ีต้องย้าย
ออก  หากมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณ  เพ่ือการ
นี้ก็ขอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรีบดำเนิน
การจัดทำรายละเอียดเสนอทบวงมหาวิทยาลัย
ภายในเดอืนเมษายน 2540  เพือ่ขอแปรญตัตงิบ
ประมาณป ี 2541 ต่อไป

4. ให ้ม ีการสำรวจจำนวนข ้าราชการของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีปฏิบัติงานท่ีบางเขน
และอาศัยในบ้านพักปัจจุบัน  รวมทั้งสำรวจอายุ
ราชการท่ีเหลือของข้าราชการดังกล่าว
5 ใหเ้ปน็สทิธเิฉพาะตวัสำหรบัขา้ราชการนัน้ๆ ที่
ยังคงได้สิทธิอาศัยอยู่ได้จนปลดเกษียณราชการ
ท้ังน้ีไม่นับรวมถึงทำงานของคูส่มรสหรือบุตร

มติคณะรัฐมนตรี
1. เห็นสมควรให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ส่งมอบอาคารเรียนที่มิได้ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบัน
ให้กับสถาบันราชภัฎพระนคร  ตั้งแต่ปีการศึกษา
2540  เป็นต้นไปและขอให้สถาบันทั้งสองเอื้อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและร่วมมือทางวิชาการ
2. ขอให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
ดำเนินการจัดการเร ียนการสอนสำหรับนิสิต
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และที่กำลังรับเข้าใหม่
ในปีการศึกษา 2540  น้ีต่อไป  จนกว่าจะหาสถานท่ี
เหมาะสมในระยะเวลาไมเ่กิน  4  ปีการศกึษา
3. ขอใหม้หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พจิารณา
และดำเนินการจัดทำแผนการศึกษา โดยย้าย
นิสิตและอาจารย์พร้อมบุคลากรอื่นๆ ของคณะ
วชิาที ่กำลงัศกึษาทีบ่างเขนไปสถานทีท่ีเ่หมาะสม
หากจำเป็นก็ขอให้เสนอขอตั้งงบประมาณไปยัง
รัฐบาล  เพ่ือสนับสนุนต่อไปโดยเรง่ด่วน
4. สำหรับข้าราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒทีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่บางเขน  ซึ่งอาศัยหรือมี
ที่พักอยู่ในบริเวณที่ตั้งในเขตปัจจุบัน  ขอให้ผู้นั้น
ยังคงอาศัยอยู่ได้จนปลดเกษียณราชการ  และจาก
น้ันให้สถาบันราชภัฎพระนครได้ใช้ประโยชน์ ต่อไป
5. เห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบ
การปฏิบัติในเร่ืองน้ีคณะหน่ึง  ประกอบด้วยรัฐมนตรี
ว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธาน ปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  ผู้แทน
สำนักงบประมาณ  ผู้แทนกระทรวงการคลัง  รองปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย   อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฎ
และอธิการสถาบัน ราชภัฎพระนคร  เป็นกรรมการ
เจ้าหน้าที ่สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
เป็นฝ่ายเลขานุการ
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จากมติคณะรัฐมนตรี  4  มีนาคม  2540
รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งทบวง
มหาวิทยาลัย  ท่ี  141/2540  ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2540
แต่งต้ังคณะทำงานประสานและสำรวจอาคารสถานที่
เพือ่คล่ีคลายปญัหาระหวา่งหนว่ยงานในสงักดัทบวง
มหาวิทยาลัยกับกระทรวงศึกษาธิการ   ความว่า

เพื่อให้การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้คลี่คลายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสม    จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะทำงานประสาน
และ สำรวจอาคารสถานท่ี  เพ่ือคล่ีคลายปัญหา ระหว่าง
หน่วยงาน ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยกับกระทรวง
ศึกษาธิการให้เกิดความเข้าใจท่ีดีและเพ่ือผลประโยชน์
ทางด้านการศึกษาร่วมกัน โดยมีหน้าท่ี และองค์ประกอบ
ดังน้ี

หน้าท่ี
1. สำรวจการใช้อาคารและพ้ืนท่ีของสถาบัน

ทั้งสอง พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินงาน แก้ไขปัญหา
ในด้านต่างๆ  รวมท้ังด้านงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป

2. รายงานผลปฏิบัติการต่อรัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ

3. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย

องค์ประกอบ
1. นายสมนึก   พิมลเสถียร

ประธานคณะทำงาน
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์งบประมาณ
ด้านการศึกษา
สำนักงบประมาณ

2.  นายทรงศักด์ิ   ทรงทอง
คณะทำงาน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สถาบันราชภัฎพระนคร

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย   ไทรชมภู
คณะทำงาน

ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา
สถาบันราชภัฎพระนคร

4. นายมนญู   ไชยสมบูรณ์
คณะทำงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สถาบันราชภัฎพระนคร

5. นายสมพล   มงคลพทิกัษ์สุข
คณะทำงาน
รองคณบดคีณะศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6. นายประเสรฐิ   เชษฐพ์นัธ์
คณะทำงาน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7. นายวโิรจน ์  เอง็สโุสภณ
คณะทำงาน
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

8. ผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการ
คณะทำงาน

9. ผู้แทนทบวงมหาวทิยาลัย
คณะทำงาน

10. เจ้าหน้าท่ีสำนักงานปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย
คณะทำงานและเลขานกุาร

11. เจ้าหน้าท่ีสำนักงานปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย
คณะทำงานและผูช่้วยเลขานกุาร

12. เจ้าหน้าท่ีสำนักงานปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย
คณะทำงานและผูช่้วยเลขานกุาร
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บันทึกข้อตกลง
คณะทำงานประสานและสำรวจอาคาร สถานท่ีฯ  ได้ดำเนินการตามคำส่ัง  ประมาณ  1  เดือน

แล้วเสร็จ  หลังจากน้ันผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  จำนวน 5 ท่าน จัดประชุมและทำบันทึกข้อตกลง ความว่า
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จากบนัทกึขอ้ตกลง  ในปีงบประมาณ  2542
และ  2543   ซ่ึงเปน็ปีท่ีประเทศประสบปญัหาวกิฤต
ทางเศรษฐกิจ  สำนักงบประมาณจัดงบประมาณ
จำนวน  98,907,000 บาท (เกา้สิบแปดลา้นเกา้แสน
เจด็พนับาท)  เพือ่ใช้ในการกอ่สร้างอาคารปฏบัิตกิาร
เอนกประสงคข์ึน้  ณ  มศว  องครกัษ ์ เพือ่รองรบันสิิต

ที่ย้ายจาก  มศว บางเขน เดิม พร้อมทั้งยังอนุมัติ
ครุุภณัฑป์ระกอบอาคารอกี   50   ล้านบาท

เม่ือการก่อสร้างอาคารเสร็จส้ินเรียบร้อย  ปีการ
ศึกษา  2544   คณะศึกษาศาสตร์  บางเขน  ปิดฉากลง
ย้ายไปสู่สถานท่ีใหม่  มศว  องครักษ์  จังหวัดนครนายก
ภายใตช่ื้อ  ศกึษาศาสตร ์  องครกัษ์
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บทเพลงส่งท้าย
ก่อนจบบทความ  7  ปี  คณะศกึษาศาสตร์

บางเขน  ขอนำบทเพลงประจำสถาบนั  4 เพลง ฝากไว้
เป็นที่ระลึกสำหรับชาว วศ.พระนคร  มศว บางเขน
ศศ.บางเขน  และ  ศศ.องครกัษ ์  ทกุทา่น

มาร์ชวิทยาลัยวิชาการศึกษา

สีเทา แดง เกรยีงไกร เราใฝฝั่น
สถาบันสมนามแห่งความกล้าแกร่ง
แดนดินถ่ินรักจากดวงใจดงัแรง
ผองเทา แดง เทอดนามไมห่่างคลาย
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  เสริมศรัทธา
ยนืยง  ม่ันคงมหินา่ย
แหล่งเรียนวิทยาเกียรติบันลือกำจาย
แม้นมลายมิวายใฝ่ตรึงตรา
เราพร้อมใจภักด์ิ หมายมุ่งรักภักดี พลีชีวา
เรารักร่วมกันมา  ด้วยศรัทธา  ซ่ึงบรรเจิด
เลอเลิศฤดี
ผองเทาแดง   จงมารว่มสถานเพือ่
สมานรักกันเช่นฉันท์น้องพ่ี
ช่วยสร้างแดนเราเกริกกำจรทวี
พร้อมใจพลีเทอดขวัญนิรันดร

ศรีนครินทรวิโรฒ……..

ศรีนครินทรวิโรฒนี้นามอุโฆษระบือ
ชื่อเสียงไกลหาใครเปรียบปาน
องค์พระเจ้าอยู่หัวพระทรงประทานนามนี้มาเป็นมิ่งขวัญให้

พวกเรารักบูชาเหมือนดังชีวาดวงใจ
จะคุ้มครองปวงภัยด้วยใจมั่นคง
ทุกคนเทิดเกียรติวินัยและศักดิ์ศรีให้ดำรง
แหล่งศึกษายืนยงเจริญสุขสันต์

ศรีนครินทรวิโรฒของเรารุ่งโรจน์ทุกครา
สามัคคีไมตรีทั่วกัน
ต้นหลิวทิวสนเหมือนสัญญาผูกพัน
ให้รักกันสัมพันธ์สายใจ

แปดสาขารวมกันเป็นสถาบันเกรียงไกร
ชื่อเสียงงามอำไพสดใสน่ามอง

เทา – ม่วงสัมพันธ์

แดนของเราม่วงเทาสัมพันธ์
รวมรักม่ันผูกพันกันมาช้านาน
อาณาจักรแห่งรักร่วมกันจิตประสาน
สมานมุ่งสามัคคี
มีสมญาว่าพระนคร
พึงสังวรแหล่งการศึกษาแห่งน้ี
อักษรศิลป์ท่ีสูงศักด์ิศรี
เราน้องพ่ี…ต่างโชคดีท่ีผ่านมา
กระถินณรงค์ชูก้านสะท้านไหว
บัวไฉไลงามตา……….
ชงโคบานคู่เคียง………ช่อเฟ่ืองฟ้า
เหมือนผกาสวรรค์
* *งามน้ำใจม่วงเทาของเรา
แสงแพรวพราวดุจดังประกายแสงเพ็ญ
น้ำสายธารผ่องใสไหลเย็น  ดังเหมือนเช่น
ใจม่วงเทาเรารักรวม
(ซ้ำ * ,  * * )
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บางเขน

(รวม)  บางเขนท่ีเราเคยอยู่เคยเรียน
เคยอ่านเคยเขียนแวะเวียนทุกโมงทุกยาม
ลมพัดไปไกลตกถ่ินใดเจ้ายังเหมือนเคย
หวนคิดถึงถ่ินท่ีเคย  ผลิดอกเจ้าออกมา

(ญ)  เม่ือถึงเวลา      (ช)  เม่ือถึงเวลา
(ญ)  ท่ีบทจบลง        (ช)  ท่ีบทจบลง

(รวม)   ฉากในโรงถูกร้ือถูกย้ายถอนไป
(ญ)  เป็นเพียงละคร  (ช)  เป็นเพียงละคร
(ญ)  ไม่นอนไม่แน่     (ญ)  ไม่นอนไม่แน่

(รวม)  ความหวังมีแต่สุดแท้แต่โชคชะตา

            * บางเขนยามเย็นลมหนาวโบกโบย
คงอีกไม่นานเจ้าดอกช่อน้ันจะโรย
บางเขนความหลังท่ีเราจดจำ

เคยผูกเคยพันมันขาดสะบ้ันไปเพราะอะไร

***  ชงโคหักลงคมดาบลงฟันฟาดขาดใจ
      ช่ือบางเขนคงลบไปช่ือใดๆ  ไม่อาจทดแทน

(ซ้ำ *,**,**)

      ชงโคหักลง..คมดาบลงหันฟาดขาดใจ
      ช่ือบางเขนคงลบไปช่ือใดๆ  ไม่อาจทดแทน

........................................
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จากบางเขน
สู่คณะศกึษาศาสตร ์องครกัษ์

วิโรจน์   เอ็งสุโสภณ

1.  บทนำ
คณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์ เป็นส่วนขยายของคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นสถานท่ีผลิตบัณฑิตหลักสูตร กศ.บ.
วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา   วิทยาศาสตร์-เคมี  และวิทยาศาสตร์ -ฟิสิกส์
มีลักษณะการผลิตบัณฑิตท่ีเบ็ดเสร็จในคณะศึกษาศาสตร์เอง  (จัดการเรียน
การสอนท้ังวิชาชีพครูและองค์ความรู้วิชาเอก)   ซ่ึงลักษณะการผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวสืบต่อจากคณะศึกษาศาสตร์  บางเขน  การ ย้าย จากบางเขนมาสู่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  น้ันเป็นไปตามมติ  ค.ร.ม. เม่ือวันท่ี
4 มีนาคม 2540  และคำส่ังทบวงมหาวิทยาลัยท่ี  141/2540 1        ซ่ึงสำนักงบ
ประมาณ  กระทรวงการคลัง  ได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน
ประมาณ 100  ล้าน สร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ในที่ดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   องครักษ์   เพ่ือรองรับนิสิต

จากคณะศกึษาศาสตร ์ บางเขน ในปีการ ศึกษา   2541  การรับ
นิสิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 สาขา จึงเกิดขึ ้นที ่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  เป็นรุ่นแรก  ส่วนคณะศกึษาศาสตร์  บางเขน
กง็ดรบันสิิตเพือ่ถา่ยโอนไปคณะศกึษาศาสตร ์ องครกัษ ์ จนถงึปลายปี
การศึกษา  2543  คณะศึกษาศาสตร์  บางเขน  จึงหมดภารกิจ  ปีการศึกษา
2544 คณะศกึษาศาสตร ์องครกัษ ์จึงปฏบัิตภิารกจิผลิตบณัฑติทดแทน
อย่างสมบรูณ์   คือมีนิสิตครบทกุช้ันปี

1  ทบวงมหาวิทยาลัย, (2540, 9 มิถุนายน) คำสั่งที่  141/2540 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ประสานและสำรวจอาคารสถานที่ เพื่อคลี่คลายปัญหาระหว่างหน่วยงานในสังกัดทบวง
มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
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พฤษภาคม 2544 ได้มีการเคลื ่อนย้าย
ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไปยังอาคาร
อเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
และมหาวิทยาลัยได้ส่ังการให้อาจารย์  ข้าราชการ  และ
ลูกจ้างมาปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์  ตามคำส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ี
644/2544 2 มีอาจารย์ข้าราชการและลูกจ้างจาก
หนว่ยงานตา่งๆ  ดงันี้

- คณะศึกษาศาสตร์ คือ นางขนิษฐา  เก้ือมี
นายชูชีพ อ่อนโคกสูง  นายณัฐธรรมรัตน์  วฒกร
นายทนง  อัครธรีานนท ์   นางเพชรรตัน ์  ประจงจติร
นางเมธนิ ี  ตัง้ตรงไพโรจน ์  นายวโิรจน ์  เอง็สโุสภณ
นายสมปอง  ใจดีเฉย  นางสุขวสา   ยอดกมล
นายสจิุตต ์ รักเผา่  นางสดุใจ  จรุงจติต ์  นางสภุณดิา
สุวณชิย ์   นางเสาวลกัษณ ์  สุนทรา    นายอนศุกัดิ์
สมิตสันต ์  และ  นางสาวถนอมศร ี  โมฬี

- คณะวิทยาศาสตร์
นายสมพล   มงคลพทิกัษสุ์ข
นายวรีะ  ตัง้ชวาล
นายบรรชา  รัตนวัย

- คณะสังคมศาสตร์
นางสาวพวงรอ้ย  กล่อมเอ้ียง

- คณะศิลปกรรม
นายกติต ิ  ปัญญาธนพร

- คณะมนุษยศาสตร์
นายนิพนธ์  เทียมทิพาบุญกร
นางเกษมศร ี  วงศเ์ลศิวทิย์

- กองกลางสำนักงานอธิการบดี
   นายวเิชยีร  พุม่นคิม    นางจงกล  ใยมงุ

นายเทยีม  สุภาพฒุ    นายพะเนยีด  อุดร    นายชลอ
ชีสังวร    นายสมพล  วิเศษ    นางสปุรานี    พรรณาภพ

นางนกยงู  อุดร    นายผนั  เกดินอ้ย    นางชญัญานชุ
ศรภีกัด ี  นายสามารถ  สุคนัธชาต ิ และ  นายสำราญ
สิทธกิลู   นายสนทิ  จูไหล   นายสวุรรณ  สุขสมทพิย์
และ  นางสาวนภิา  โตมา

คณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์ ได้ใช้อาคาร
อเนกประสงค์ ช้ัน 1 และข้ัน 4   เป็นสถานท่ีจัดการเรียน
การสอน

- ช้ัน 1  เป็นห้องสำนกังานใชร้วมกับสำนัก
วิชาศึกษาท่ัวไป   ห้องเรียน   ห้องผู้บริหาร  ห้องประชุม
ห้องเรียนภาคทฤษฎี ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพครู
และห้องสโมสรนิสิต

- ช้ัน  4   เป็นห้องเรียนรวม   ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี  และห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์

ส่วนบุคลากรท่ีสอนวิชาเอกบางรายวิชา  ได้รับ
ความร่วมมือจากภาควิชาชีววิทยา  มอบหมายให้ ผศ.
พันธุ ์สิน เกตุทัต  ผศ.สายสุนีย์ ลิ้นชูวงศ์  และ
อ.พมิพวรรณ   ณ  พทัลงุ   มาชว่ยสอน   และภาควชิา
เคมีมอบหมายให้  ผศ.รัตนา สัมพันธชิต   ผศ.ถนอมสิน
ดิสถาพร ทางด้านฟิสิกส์มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญภาย
นอกมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรและผู้สอนบางรายวิชา
2.  สถานภาพและโครงสรา้งการบริหาร

คณะศกึษาศาสตร ์องครกัษ ์ เปน็สว่นขยาย
ของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดังน้ันคณะฯ จึงแต่งต้ัง  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
องครักษ์และมอบหมายภาระงานให้ทำหน้าที่ดูแล
และบริหารงานท่ีคณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์  ส่วนการ
มอบอำนาจบางประการ คณบดีไม่สามารถจะมอบ
หมายต่อได้ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกคำส่ังท่ี  753/25443

และเอกสารแนบท้ายคำส่ัง  ท่ี  199/2545 4 มอบหมาย
และมอบอำนาจที่จำเป็นให้ เช่น การอนุมัติการลา
ของบุคลากรการออกนอกสถานทีข่องนิสิต  งานจัดซ้ือ

2  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2544, 28 มีนาคม) คำส่ัง ท่ี 644/2544  เร่ือง  ให้อาจารย์ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์
3  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2544, 18 เมษายน)  คำส่ังท่ี 753/2544  เร่ือง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2545, 29 มกราคม) เอกสารแนบท้ายคำส่ัง ท่ี 199/2545 เร่ือง การมอบหมายและมอบอำนาจของอธิการบดีให้รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
องครักษ์
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จัดจ้างท่ีมีจำนวนเงินไม่มากนัก   การอนุญาตการใช้รถ ของราชการ

โครงสร้างคณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์

โครงสร้างการบริหารคณะศึกษาศาสตร์  มศว  (คณะศึกษาศาสตร์ : คู่มือนิสิต 2545)

สถานภาพตามโครงสร้างการบริหารคณะศึกษาศาสตร์
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คณาจารย์ที่ทำหน้าที่  ผู้ช่วยคณบดีและ
ประธานสาขาวิชา ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์
ได้นำเสนอแต่งต้ัง เม่ือวันท่ี  25  ธันวาคม  2544   มีดังน้ี

รศ. ชูชีพ   อ่อนโคกสงู
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร. บรรชา  รัตนวัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.สมปอง   ใจดีเฉย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.เกษมศร ี วงศ์เลิศวิทย์
ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายแผนและพฒันา

อ.เสาวลักษณ ์  สุนทรา
ประธานกรรมการวิชาชีพครู

ผศ.อไุรวรรณ  สินสวสัด์ิ
ประธานกรรมการวิชาเอก

วันท่ี 1  ตุลาคม  2544   รศ.เกษมศรี  วงศ์เลิศ-
วทิย ์ และ  ผศ. อุไรวรรณ  สินสวสัดิ ์ ไดเ้ขา้โครงการ
เกษยีณอายรุาชการกอ่นกำหนด  จึงนำเสนอแตง่ตัง้
รศ.อนศุกัดิ ์ สมิตสนัต ์ และ  ผศ.ทนงอคัร  ธรีานนท์
เป็น  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนา  และประธาน
กรรมการวิชาเอก   ตามลำดับ

การดำเนินงาน
คณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์  มีอาจารย์

ประจำระยะแรก (มีนาคม 2544)  23  คน  ข้าราชการ
1 คน  นิสิตรวม 230 คน  (ปีส่ี 24 คน  ปีสาม 48 คน
ปีสอง 58 คน ปีหน่ึง 53 คน) การจัดกิจกรรมตา่งๆ  จะ
ได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากคณาจารย์  ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำนิสิตและหน่วยงานทั ้งภายใน
และภายนอกมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์
มีการดำเนนิงานตา่งๆ  ดังต่อไปน้ี

1. การดำเนินงานด้านวิชาการ   มีการจัด
การเรียนการสอนเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก  เช่น  การจัด
การเรียนการสอนวิชาชีพครูจะแยกออกเป็นรายวิชาเอก

และบางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนเป็นทีม
(team teaching) มีการปฏิบัติงานในท้องถ่ินตามสภาพ
จริง  บางรายวิชาจะจัดให้นิสิตเรียนรู้นอกห้องเรียน
การฝึกสอน  จะมีการประสานความร่วมมือกับโรงเรียน
ฝึกสอนเพือ่เตรยีมการรว่มกนั  โดยการเชญิผู้บริหาร
โรงเรียน   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   และ
ผู้แทนอาจารย์นิเทศก์ (อาจารย์พ่ีเล้ียง) เข้าสัมมนาร่วม
กับคณาจารย์ของคณะฯ  มีการกำหนดกรอบร่าง
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน  มีการกำหนด
รายวิชาท่ีจะให้นิสิตสอนล่วงหน้า  เพ่ือให้นิสิตเตรียม
ทำแผนการเรียนรู้ก่อนเปิดเรียน  รวมท้ังมีการประสาน
ความร่วมมืออ่ืน ๆ

2. การดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต  นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์  ส่วนมากจะเป็นนัก
กิจกรรม  มีการทำกิจกรรมต่อเน่ืองท้ัง  4  ช้ันปี  ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจ
กับงานกิจกรรมนิสิตมาก  มีการส่งเสริมให้นิสิตทำ
กิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   ตลอดจน
มีการประสานงานจัดกิจกรรมกับโรงเรียนต่างๆ ใน
จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง    เช่น  โครงการ
เรียนรู้และป้องกันเอดส์  ยาเสพติด  โครงการอนุรักษ์
ป่าชายเลน   โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ของคณะฯ  (เชิญ
นักเรียนโรงเรียนฝึกสอนเข้าร่วมกิจกรรม) โครงการ
ค่ายอาสาฯ  โครงการวันเด็ก  จัดนิสิตเป็นวิทยากรค่าย
วิทยาศาสตร์ให้โรงเรียนต่างๆ

3.  การดำเนินงานพัฒนาอาจารย ์
คณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์  จะได้รับการจัด

สรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้จาก
คณะศึกษาศาสตร์  โครงการพัฒนาอาจารย์เป็น
โครงการใช้งบประมาณรายได้ร่วมกันดังนั้น ในทุกปี
งบประมาณอาจารยทุ์กท่านจะไดสิ้ทธ์ิไปศึกษาดงูาน
ตา่งประเทศหนึง่ครัง้    ส่วนการฝกึอบรมและสมัมนา
ภายในประเทศนัน้จะใช้งบประมาณของคณะศกึษา-
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ศาสตร ์ องครกัษ์
การดำเนินการดังกล่าวได้กระทำต่อเนื่อง

ตลอด  ต้ังแต่ปีการศึกษา  2544   ถึงปีการศึกษา  2547
ทำให้คุณภาพการผลิตบัณฑิต เป็นที่น่าพอใจของ
คณาจารย์ภายในคณะและหน่วยงานที่ใช้บัณฑิต
ดชันบ่ีงชีพ้อประเมนิไดค้อื  นสิิต  3  รุ่น  ทีส่ำเรจ็การ
ศึกษาไปแล้ว  บางส่วนบรรจุเป็นครูในสถานศึกษา
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทัง้ของรฐัและเอกชน  บางสว่น
ไปทำงานบริษัทและหน่วยงานเอกชน  บางส่วนศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา  จากการสำรวจในงานรับ
ปริญญาทุกปีจะไม่มีนิสิตว่างงาน

ในส่วนของคณาจารยน้ั์นได้พัฒนาตัวเองจน
ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย ์เพ่ิมข้ึนอีก
2  คน  จากผู้ช่วยศาสตราจารย ์เป็นรองศาสตรา จารย์
2 คน  รวมท้ังส้ิน  4  คน  จากอาจารย์ท่ีเหลืออยู่ท้ังหมด
12  คน  ซ่ึงถอืไดว้า่มกีารพฒันาขึน้มาก

4.  ปัญหาการขยายเวลาการผลติบัณฑิต
การผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์

องครักษ์  ดำเนินเม่ือปีการศึกษา  2541  (เร่ิมรับช้ันปีท่ี
1)  และสิน้สุดในปกีารศกึษา  2547 และไมส่ามารถ
ขยายระยะเวลาการผลติตอ่ไดน้ัน้ มีปัจจัยสรปุได ้  2
ประการ  คือ

4.1  การขาดแคลนอัตรากำลังท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตร การผลิตบัณฑิต  กศ.บ. น้ันในโครงสร้าง
หลักสูตร ต้องมีบุคลากร 3 กลุ่ม  กลุ่มท่ี  1 จัดการเรียน
การสอนวชิาศกึษาทัว่ไป  (เป็นหนา้ทีข่องคณะวทิยา-
ศาสตร ์ สังคมศาสตร ์ มนษุยศาสตร ์ และพลศกึษา)
กลุ่มท่ี  2   จัดการเรียนการสอนวิชาชีพครู  บุคลากรกลุ่ม
น้ีจำเป็นต้องมาจากทกุภาควชิาในคณะศกึษาศาสตร์
ระยะเริม่แรกจะไมข่าดแคลน  เมือ่มีอาจารยเ์กษยีณ
อายุราชการก็จะลดลงไปเร่ือยๆ  และไม่สามารถจะหา
ทดแทนได้  กลุ่มที่ 3 จัดการเรียนการสอนวิชาเอก
บุคลากรที่สามารถสอนองค์ความรู้วิชาเอกมีจำนวน

น้อย  แตล่ะวชิาเอกตอ้งมีบุคลากรทีเ่ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นพอเพยีงสำหรบัสาขาวชิาเอกนัน้ๆ ทีค่ณะศกึษา
ศาสตร์  องครักษ์  ดำเนินการ มาได้จน ถึงปีการศึกษา
2547  เพราะอาจารย์จากภาควิชาเคมีและภาควิชา
วิทยาศาสตร์มาช่วยราชการเต็มเวลา ตลอดจนอาจารย์
ภาควิชาชีววิทยาบางท่านมาช่วยสอนบางรายวิชา

4.2 นโยบายของมหาวิทยาลัยที่มีต่อ
รูปแบบการดำเนินการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
กศ.บ. อาจารย์จำนวนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์
ได้ศึกษารปูแบบการผลติบัณฑิตหลกัสูตร  กศ.บ. พบ
ว่าได้สรุปว่ามีรูปแบบการผลิตบัณฑิต  ดังต่อไปน้ี

- คณะศกึษาศาสตรผ์ลิตบัณฑติ หลักสูตร
กศ.บ.  เบ็ดเสรจ็ภายในคณะฯ  คณะศกึษาศาสตรจ์ะ
เป็นผู้เตรียมบุคลากรให้ครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
เหมือนกับที่ดำเนินการที่คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน
หรอืคณะศกึษาศาสตร ์องครกัษ ์ คณะศกึษาศาสตร์
ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะตา่งๆ  คณะศกึษาศาสตรจ์ะ
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพครูท้ังหมด  ส่วนคณะอ่ืนๆ
จะจัดการเรียนการสอนองค์ความรู้วิชาเอก คณะ
ศึกษาศาสตร์ร่วมผลิตกับคณะวิชาอ่ืนๆ  คณะวิชาอ่ืนๆ
เป็นผู้บริหารหลักสูตร  กศ.บ. และจัดการเรียนการสอน
องค์ความรู้วิชาเอก คณะศึกษาศาสตร์ร่วมสอนวิชาชีพ
ครู

จากสรุปผลงานวิจัยดังกล่าว  ถ้ามหาวิทยาลัย
มีนโยบายตามรูปแบบแรก คณะศึกษาศาสตร์ องค-
รักษ ์คงยงัผลติบณัฑติ กศ.บ.ไดต้อ่ไปอยา่งไมมี่ทีส้ิ่น
สุด และจะเป็นรากฐานเช่ือมโยงไปยังหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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5.  สรุป
การดำเนนิการรบันสิิตหลกัสตูร  กศ.บ.สาย

วิทยาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิทยา
ศาสตร-์เคม ี  และวทิยาศาสตร-์ฟสิิกส ์   คณะศกึษา
ศาสตร ์ องครกัษ ์ ตัง้แตปี่การศกึษา  2541 ถงึปกีาร
ศกึษา  2547  รวม  7  ปี  มีนสิิตทีส่ำเรจ็การศกึษา  4
รุ่น  รวมจำนวน  230  คน  คณาจารยท์ีร่่วมมอืร่วมใจ
เดินทางไปจัดการเรียนการสอนที่คณะศึกษาศาสตร์
องครักษ์ มากกว่า  23  คน  เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอนและอำนวยความสะดวกใหนิ้สิต 1 คน  ลูกจ้าง
ประจำสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงาน
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  องครกัษ ์  และคณะ
ศกึษาศาสตร ์องครกัษ ์ ช่วยงานดา้นการพมิพส์ำเนา
เอกสาร บริการส่ือการสอน ขับรถราชการตกแต่งสนาม
และบรกิารทัว่ไป  จำนวน  13  คน   การผลติบณัฑติ
ของคณะศกึษาศาสตร ์ องครกัษ ์ แมจ้ะเปน็ชว่งเวลา
ไม่นาน   แต่ก็มีส่วนเช่ือมต่อให้การจัดการเรียนการสอน
และการผลติบณัฑติ หลกัสตูร  กศ.บ.  วชิาเอกตา่งๆ
ทั ้งสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์  ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ยังคงดำเนินต่อไป
ตามความตอ้งการของสงัคมและประเทศชาติ

………………………………
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บันทึกบางเขน
  อัครา  บุญทพิย์

ผมโอนย้ายมาจากวิทยาลัยครูภูเก็ต  เข้าเป็นอาจารย์โท ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ  บางเขน   ตน้เดอืนพฤศจกิายน  ภาคเรยีนที ่ 2  ของปี
การศกึษา  2522

ความเปน็  มศว  บางเขน  น้ัน  เป็นเหมอืนอาณาจกัรสอง
อาณาจักรทับซ้อนกัน  อาณาจักรหน่ึงก็คือ   มศว  บางเขน   ซ่ึงสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยส่วน   อีกอาณาจักรคือวิทยาลัยครูพระนคร  ซ่ึง
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งสองสถาบันต่างเช่าที่ดินของวัด
พระศรีมหาธาต ุบางเขน  ร่วมกนั  แบ่งเขต  แบ่งอาคาร ดูแลกนั
ตามสดัส่วน    ถา้วา่ไปแลว้วทิยาลยัครพูระนครดจูะเกา๋กวา่   ใหญก่วา่
มีบุคลากรและนักศึกษามากกว่า  เพราะมีประวัติศาสตร์มายาวนาน  ส่วน
มศว บางเขน เพิ่งพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร นั่น
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2517 แต่ความที่สังกัดทบวง
มหาวทิยาลยั  จึงดภูาษดีีหนอ่ย  ในฐานะผลติบัณฑติปริญญาตรล้ีวนๆ

ถ้าว่ากันไปแล้วบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ก็ล้วนแต่เป็นรุ่นพี่
รุ่นนอ้งพอ้งเพือ่นสนทิสนมกลมเกลยีวกนั  นกัศกึษาวทิยาลยัครคูรัง้นัน้
อาจรู้สึกตัวว่าเป็นน้องอยู่หน่อย  และมุ่งหมายจะขึ้นมาเรียนระดับสูง
ปริญญาตรท่ีี  มศว

ปัจจุบันวิทยาลัยครูพระนครเติบโตเป็นสถาบันราชภัฎ  และ
เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎ  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเดียวกัน ความ
หลากหลายในการผลติบณัฑิตขยายตวัในระดบัสูง  เจรญิกา้วหนา้ทาง
วิชาการและฐานะด้านงบประมาณ  จึงดูโอ่อ่าสง่างาม  ขณะที่ มศว
บางเขน  ค่อยๆ  ถอยตัวด้วยนโยบายยบุรวมวิทยาเขต  เหมือนเทียนท่ีเผา
ตัวเองจนไขเทยีนละลายหายและแสงเทยีนเปลวสุดท้ายค่อยดับลง

ขอย้อนกลับมาที่เรื่องของผมกับ มศว บางเขน  อีกครั้ง…..
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เมื ่อผมเป็นอาจารย์น้องใหม่  บรรยกาศใน
ภาควิชาภาษาไทยฯ  ท่ีบางเขน  ไม่ทำให้ผมรู้สึกต่ืนต้น
ประหม่าว่าเป็นคนแปลกหน้า  แต่เป็นบรรยากาศ
เหมือนกับอยู่ในหมู่วงศาคณาญาติ  ไม่ต่างกันกับที่
ทำงานเดิมที่วิทยาลัยครูภูเก็ต  ผมจึงไม่ต้องปรับตัว
ปรับใจอะไรเลย  การอยู่ดีมีสุขโดยไม่ต้องปรับตัวอะไรน่ี
บางครั้งก็เป็นข้อเสียที่ทำให้ผมไม่รู้ข้อบกพร่องของ
ตัวเองเสยีบ้าง   ซ่ึงอาจไปกระทบกระทัง่ล่วงเกนิพ่ีเช้ือ
เพ่ือนร่วมงานโดยไมเ่จตนา   ด้วยความรูเ้ท่าไม่ถึงการ
หรือโง่เขลาเบาปัญญาก็สุดแท้  แต่ก็ต้องขออโหสิกรรม
ทัง้กายกรรมและวจกีรรมไว ้ ณ  ทีน่ี ้ แตรั่บรองไดว้า่
ไม่มีความต้ังใจล่วงเกินโดยมโนกรรมอยา่งเด็ดขาด

คร้ังน้ัน มศว บางเขน  มีผู้ช่วยศาสตรา-
จารย ์  ดร.ปรีชา  ธรรมา   เป็นรองอธกิารบดี
ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ดาดวง  กำเหนดิเพชร เป็น
รองคณบดคีณะมนษุยศาสตร ์   ผู้ช่วยศาสตรา-
จารยป์ระจกัษ ์  ประภาพิทยากร  (ตำแหนง่วิชา
การต่อมาเปน็ รองศาสตราจารย)์  เป็นหวัหนา้
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

ตำแหน่งผู้บริหารวิทยาเขตนี่จะเป็นแค่รองฯ
เท่านั้น  เพราะอธิการบดี  คณบดีมีอยู่ที่วิทยาเขต
ประสานมติร ทีเ่ดยีว  แตห่นา้ทีภ่าระงานรองฯ  ตา่งๆ
ของวิทยาเขตก็เป็นเหมือนอธิการบดีหรือคณบดีตัวจริง
นั่นแหละ  แปลกที่หัวหน้าภาคกลับเป็นหัวหน้าภาค
เต็มตัว   โดยไม่ต้องถูกเรียกว่ารองหัวหน้าภาควิชา

ทา่นอาจารยป์ระจกัษ ์ ประภาพทิยากร  นัน้
ผมเรียกว่าป๋า  นับถือเป็นครู  เป็นญาติผู้ใหญ่  ท่านเป็น
ผู้มีส่วนอย่างยิ่งที ่ทำให้ผมได้โอนย้ายเข้ามาเป็น
อาจารย์ มศว บางเขน  ต้องกราบขอบพระคุณใน
คณุปูการ อยา่งสงูไว ้ ณ  ทีน่ี ้ ทา่นถงึแกก่รรม  พ.ศ.
2538  หลังจากลาออกจากราชการไดส้องสามปี  ด้วย
ปัญหาสุขภาพ   งานศพของท่านเพ่ือนร่วมงานไม่มีใคร
ไดท้ราบเพราะทา่นเปน็มสุลิม   ครอบครวัของทา่นได้
จัดพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นใน  24  ชั่วโมง  ตาม

ธรรมเนียมศาสนาอิสลาม  ขอดวงวิญญาณท่าน
ไปสู่สุคติ

ในภาควิชาภาษาไทยฯ ครั้งนั ้น  มี รอง
ศาสตราจารยอ์ารย์ี  สหชาตโิกสย์ี   เป็นอาจารย์
ชายอาวุโส   วัยไล่เลี ่ยกับอาจารย์ประจักษ ์
นอกน้ันก็เป็นอาจารย์หญิง   ท่ีอาวุโสรองๆ ลงมา  ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ายทพิย ์ นกุลูกจิ  (ตอ่มาไดเ้ปน็
รองศาสตราจารย์  และขอเกษียณก่อนอายุราชการ
เปน็รุน่แรก เมือ่ปี พ.ศ. 2540)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิมลศิริ  ร่วมสุข  และ อาจารย์ผกาศรี เย็นบุตร
(ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยฯ  และรองศาสตราจารย)์  สำหรับ
อาจารย์ผกาศรี  นี้เป็นอาจารย์หญิงน้องน้อยที่สุด
ในภาค  และเป็นเพ่ือน ค.ม.จุฬาฯ  2517 รุ่นเดียวกันกับ
ผมซ่ึงเป็นเด็กใหม่  น้องน้อยฝ่ายชาย

บุคคลท่ีจะเว้นไม่กล่าวถึงเสียมิได้  เป็นสมาชิก
คนสำคญัคนหนึง่ในภาคภาษาไทยฯ  คอื  นายไคล
สุคันธชาติ  นักการภารโรงประจำภาควิชา  เป็นคน
สนิทคู่บุญของอาจารย์ประจักษ์ ดูเหมือนอายุอานาม
จะรุ่นราวคราวเดยีวกนักับอาจารยป์ระจักษ์  อาจารย์
ผู้หญิงต้ังสมญาเรียกอาจารย์ประจักษ์ว่า  “คุณหลวง"
ดูเหมือนพี่วาสนาจะเป็นคนตั้งขึ้น   ส่วนนายไคล
อาจารยรุ่์นเกา่ในภาคจะเรยีกวา่ "ขุนไคล"  เขา้ใจวา่
อาจารย์ประจักษ์เป็นผู้ตั้งสมญานี้  แต่ผมเองเรียก
นายไคลวา่ "น้าไคล"  เพราะเหน็ว่าแกมอีายุแล้ว  และ
ผมก็เป็นอาจารย์น้องใหม่ไม่กล้าตีสนิทเหมือนคน
รุ่นเก่าท่ีเข้าคุ้นเคยกันมาก่อน

ขุนไคล…..ขออนุญาตเรียกสมญาให้เข้า
บรรยากาศของเรื่องที่จะเล่าก็แล้วกัน  อายุอานาม
ตอนนั้นก็คงราวห้าสิบต้นๆ  หน้าตากร้านๆ  ยิ้มฟัน
ดา่งเทาดว้ยคราบบหุรี ่  ทา่ทางเหมอืนนกัเลงโบราณ
แต่งตัวตามสบายมอมๆ  ไม่พิถีพิถัน บางวันก็กลัด
กระดุมเสื้อไม่ครบเม็ด  หรือครบเม็ดแต่ไม่ตรงแถว
ปล่อยเส้ือลอยชายรับกับท่าเดินลอยชาย ลากรองเทา้
ฟองนำ้เนบิ ๆ
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ขุนไคลแกมีร้านค้าขายอาหารอยู่ในมหา-
วิทยาลัย   เมียเป็นคนทำอาหารมีลูกชายลูกสะใภ้  และ
วงศาคณาญาติช่วยงาน และอาศัยอยู่ในร้าน เป็น
ครอบครวัใหญ ่  เปน็รา้นอาหารตามสัง่ใหญสุ่ด  ทนั
สมัยสุดในมหาวิทยาลัย  มีสินค้าหลากหลาย  ต้ังแต่สบู่
ยาสฟัีน กระทัง่บหุรี ่เหลา้เบยีร ์ ดงันัน้ แกจงึมบีารมี
ในฐานะคนเก่าเจ้าถ่ิน  ไม่ใช่คนงานภารโรงกินเงินเดือน
รายไดน้อ้ยธรรมดาๆ    ขนุไคลจงึไมใ่ช่นกัการภารโรง
ท่ีใครจะจิกหัวเรียกใช้ได้ตามอำเภอใจ  คนท่ีคู่ควรจะใช้
งานขุนไคลได้ก็ต้องเป็นจำเพาะเจ้านายคู่บุญคือ
"คุณหลวง" ประจักษ์เท่าน้ัน

ตอนเชา้  ขุนไคลมาเปดิหอ้งทำงานปดักวาด
ทำความสะอาดเชด็โตะ๊อาจารยป์ระจกัษเ์สรจ็  (เนน้
เฉพาะโต๊ะอาจารย์ประจักษ์)  แกก็หายไปช่วยเมียขาย
อาหารอยู่ท่ีร้าน  และก็จะกลับมาให้เห็นหน้าอีกทีตอน
ใกล้เที่ยงเพื่อมารับรายการสั่งอาหารกลางวันจาก
อาจารย์ประจักษ์หรืออาจารย์ในภาค   เม่ือเอาอาหาร
จากร้านมาเสิร์ฟเสร็จแกก็จะหายไปอีก และกลับมา
อีกทีตอนปิดห้องตอนเย็น  คนที่มีสิทธิ์ส่ังงานหรือว่า
กล่าวตกัเตอืนขนุไคล  ก็เหน็จะมแีตอ่าจารยป์ระจักษ์
คนเดียวคนอ่ืนไปว่ากล่าวหรือใช้งานล้ำเส้น  เข้าขุนไคล
กจ็ะดือ้หายหนา้ไปเลย  แตก่ไ็ม่มีใครรงัเกยีจหรอืถอื
เปน็เรือ่งจรงิจงั  นอกจากรูสึ้กขนัๆ  เอามาเลา่ลอ้กนั
ในวงสนทนา  เรียกว่าอยู่กันฉันญาติ  ไม่ได้ยึดถือระบบ
ระเบียบราชการใดๆ

ส่วนทา่นอาจารยอ์ารยีน์ัน้  เนือ่งดว้ยอาวโุส
พอๆ  กับอาจารย์ประจักษ์   จบเปรียญธรรม  9  ประโยค
บางคนจึงเรียกท่านว่ามหาอารีย์   นอกจากจบเปรียญ
ธรรมแล้วยังจบปริญญาโทแนะแนวจากอเมรกิา  ก็เลย
ทำให้ท่านถือ (ว่าท่าน) ดีอยู่ไม่น้อย   จึงมักจะถกเถยีง
ตั้งแง่กับอาจารย์ประจักษ์บ่อยๆ เหมือนเสือสองตัว
ครองถ้ำเดียวกัน  แต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงอะไรมาก  อาจารย์
ประจักษ์นั่นแหละมักโกรธง่ายหายเร็ว  พออาจารย์
ประจักษ์ลืมเร่ืองท่ีโกรธเม่ือวันวาน  อาจารย์อารีย์ก็ยก

ถ้วยกาแฟมานัง่คุยด้วยเหมอืนเดิม  สนทนาฮาเฮและ
ก็ถกเถียงกัน…..วงแตกเหมือนเดิม

อาจารยอ์ารยีเ์คยดำรงตำแหนง่เปน็รอง
อธกิารบดี  วิทยาเขตบางเขน 1 วาระ   ทา่นไดถ้งึ
แก่กรรมในปีท่ี ท่านจะเกษียณอายุราชการด้วยอาการ
หัวใจวายในวันราชการท่ีท่านไปนิเทศนิสิตฝึกสอน  เม่ือ
พ.ศ.2540  น่ีถ้าเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจต้องได้รับ
เกยีรตยิศคลมุธงชาตศิพ  และแถมเงนิเดอืนขึน้อกี  5
ข้ัน

ท่ี  มศว  บางเขน  มีบรรดาอาจารย์ข้าราชการ
ลูกจ้างนักการภารโรงดูจะใกล้ชิดสนิทสนมกันหมด
ทกุคณะ  ซ่ึงมอียู ่ 4  คณะ  ไดแ้ก ่ คณะมนษุยศ์าสตร์
คณะสังคมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ และคณะ
วทิยาศาสตร ์  ผมรู้สึกวา่เปน็บรรยากาศการทำงานที่
เตม็ไปดว้ยมติรไมตรเีหมอืนระบบครอบครวั  วันไหน
ว่างๆ  ก็นัดหมายชักชวนพวกท่ีไม่มีช่ัวโมงสอนด้วยกัน
ขับรถตามกันเป็นขบวนไปกินข้าวนอกสถานที่แถว
ปริมณฑลใกล้ไกลแล้วแต่โอกาสจะอำนวย   ไม่ได้รู้สึก
แบ่งแยกวา่เป็นคนคณะนัน้คณะนี้

บรรยากาศในคณะมนษุยศาสตร ์  คร้ังทีผ่ม
เพ่ิงมาอยู่   อาจารย์สุดาดวง เป็นรองคณบดี  ท่านสังกัด
ภาควิชาภาษาตะวันตก เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเป็น
นักบริหารที่ดี ท่าทางเจ้าระเบียบอยู่ขุนไคลที่ว่าแน่
ยังไม่ค่อยกล้าเข้าหน้าเท่าไหร่

อาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกก็มี    อาจารย์
สมทรง  วเิชยีร  ผู้ช่วยศาสตราจารยโ์กสมุ  วรรณดลิก
อาจารย์ทิพา  เทพอัครพงศ์  อาจารย์วัลลภา  ไทยจินดา
และอาจารย์จิม  ซึ่งเป็นอาจารย์ฝรั่งหนุ่มขี้ใจน้อย
แตท่นสอนอยู ่ มศว  บางเขน  นานทีสุ่ดกวา่ อาจารย์
ฝรั่งคนอื่นๆ ชาวภาคตะวันตกทุกคนล้วนมีสัมพันธ-
ภาพกับอาจารย์ต่างภาคอย่างเป็น กันเอง เหมือนพ่ีน้อง
ไม่มีแบ่งช้ันวรรณะวา่ฉัน เป็นคนหัวนอก  แล้วไม ่ค่อย
คบอาจารย์คนไทยภาควิชาอื่นเหมือนในบางสถาบัน
ท่ีเล่าลือกัน
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ภาควิชาศิลปะก็มี อาจารย์วิโรจน์   เอ็งสุโสภณ
(ตอ่มาดำรงตำแหนง่รองคณบด ี คณะมนษุยศาสตร์
บางเขน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์)
อาจารย์นิพนธ์  เทียมทิพาบุญกร  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิพนธ์  เทียมทิพาบุญกร   เม่ือย้ายไปทำงานท่ีองครักษ์
ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามโครง การ
เปล่ียนวิถีของรัฐบาลเม่ือปี พ.ศ.2547 ท่านได้ตัดสินใจ
ลาบวชตลอดชีวิต  ซึ่งบรรดาเพื่อนฝูงก็อนุโมทนาใน
กุศลเจตนาของท่าน)  อาจารย์วิเชียร  อินทปัญญา
อาจารย์เชื้อ  ดนตรีรส  (ครูดนตรีไทยสูงอายุ มหา-
วทิยาลยัจา้งในฐานะผูเ้ชีย่วชาญโดยไมมี่วฒิุปัญญา
ภายหลงัท่านได้รับพระราชทานปรญิญาดษุฎีบัณฑิต
และศิลปินแห่งชาติ  สาขาดนตรีไทย)  อาจารย์วิรัช
บุณยรัตพันธ์  อาจารย์ประพันธ์  ศรีสุตา  และ อาจารย์
กรรภิรมย์   พยุงเวช

อาจารย์กรรภิรมย์หรือที่คนคุ้นเคยเรียกว่า
อาจารยน้์อย  หรือครูน้อย   เป็นอาจารยวั์ยหา้สิบเศษ
รูปร่างเล็กผมน้อย  ไว้หนวดออกแนวศิลปินสูบไปป์  เป็น
นักเรียนนอก  แต่งตัวตามสบาย  สนุกสนาน  มีอารมณ์
ขันและมีพรสวรรค์ในการทำอาหารฝรัง่   ฟังว่าท่านไป
เตะฝุ่นเรียนศิลปะอยู่ท่ีอิตาลีหลายปี   ดังน้ัน  ในโอกาส
ทั้งที่พิเศษและไม่พิเศษอาจารย์น้อยจะทำอาหาร
อิตาเลียนมาให้พวกเราล้อมวงกินกันในสำนักงาน
คณะมนษุยศาสตรเ์สมอ   และฝมืีอทา่นกอ็ร่อยจริงๆ
ด้วยหลังเกษียณอายรุาชการทา่นไปทำกจิการอาหาร
ฟาสต์ฟู้ดคูปองที่ห้างสรรพสินค้าแถวสะพานใหม่
แต่ไม่สู้ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร  เพราะกลุ่มลูกค้า
ย่านน้ันชอบกินลาบน้ำตกส้มตำมากกว่าอาหารฝร่ัง

ศิลปินอีกคนที่ควรกล่าวถึงด้วยความเคารพ
ในฝีมือศิลปะ  แต่ขอแซวด้วยความเคารพอกีน่ันแหละ
และขออภัยหวังว่าเจ้าตัวไม่ถือโทษโกรธเคือง คือ
อาจารยวิ์เชียร  อินทปญัญา  (ภายหลงัเปล่ียนชือ่เป็น
กิตติ)

อาจารย์วิเชียรเป็นศิลปินที่พระเจ้าประทาน
มือศิลปินมาให้ ไม่ว่าจะหยิบฉวยอะไรทำก็ดูดีมีศิลปะ
ไปหมด   ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหนัง   แกะลาย   สายเข็มขัด
กระเปา๋ถอื  งานกนกลายไทย  ทำเครือ่งปัน้เซรามกิส์
งานตกแต่งฉากม่านเวทีเม่ือมีงานพิธีสำคัญ  งานแสดง
ของมหาวทิยาลยั  ตอ้งอาศยัฝมืีอศลิปะของอาจารย์
วิเชียรทุกคร้ัง

แตน่ัน่แหละ  เมือ่ใกลจ้ะถงึกำหนดเวลาเปดิ
งานพธิ ี  จะเหน็อาจารยว์เิชยีรพรอ้มลูกมอืปีนกระได
ตดิมา่นตดัตวัหนงัสอืกนัจา้ละหวัน่อยูบ่นเวท ี ทำเอา
ฝ่ายพิธีการต้องดึงตัวประธานเปิดงานพาไปขังถ่วง
เวลาไว้ท่ีอ่ืนเสียก่อนแต่ก็เสร็จทันเวลานะครับก่อน เวลา
สักสองสามนาทเีสียด้วยซ้ำ  ทำเอาฝ่ายพิธีการใจหาย
ใจคำ่ไปตามๆ กนั  หรอืถา้จะหาของขวญัทีร่ะลกึแก่
วทิยากรหรอืแขกเหรือ่ใดๆ  กแ็ลว้แต ่ อาจารยว์เิชยีร
ก็มีหน้าที่จัดหา ทำเครื่องปั้นดินเผาประติดประดอย
ลายไทยให้  ซึ่งก็ด้วยนิสัยศิลปินของท่านนั่นแหละ
ของที่ระลึกเหล่านั้นจะถูกนำออกมาจากเตาเผาทัน
เวลาไม่ก่ีนาทีก่อนมีการรับมอบเรียกว่ายังอุ่นๆ  ทีเดียว
….. แต่ก็สวยคุ้มค่ากับความรู้สึกที่ทำให้ฝ่ายจัดหา
ของท่ีระลึกแทบหัวใจวายตาย

พวกเราชาวบางเขนใชชี้วิตสนุกสนาน ต่ืนเต้น
มีอารมณ์ขันกันอย่างท่ีผมแซวน่ีแหละ   ยามว่างถ้าไม่มี
ช่ัวโมงสอน   ชาวคณะศกึษาศาสตร ์ อาทิ  ครูชัยโรจน์
(ผู้ช่วยศาสตราจารยชั์ยโรจน ์ ชัยอนิคำ)   ชูชีพ  (รอง
ศาสตราจารยชู์ชีพ  อ่อนโคกสูง  บ.ก.ใหญ่ของหนังสือ
ฉบับน้ี)  อนุสรณ์  (อาจารยอ์นุสรณ์  อรรถสิริ)  ท่านโอ
(อาจารย์ส้มโอ ธรรมโชติ)  ก็จะแวะเวียนกันมากินกาแฟ
ท่ีคณะมนุษยศาสตร์  หรือไม่มีชาวมนุษยศาสตร์ ไปกิน
ส้มตำทีค่ณะสงัคมศาสตร ์  ซ่ึงมเีจพ๊วงรอ้ย (อาจารย์
พวงรอ้ย  กลอ่มเอีย้ง) และเฮยีอว้น (ผู้ช่วยศาสตรา-
จารยว์เิศษ  วเิชยีร)  เปน็เจา้ภาพวนเวยีนผลดัเปลีย่น
กันไป  บางทีก็มีพวกเพื ่อนอาจารย์วิทยาลัยครู
พระนครมาร่วมวงด้วยเพราะเพ่ือนกันท้ังน้ันซ่ึงบรรยากาศ
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อย่างน้ีทุกวันน้ีและวันหน้าคงหาไม่ได้อีกแล้ว
ตอนเชา้ๆ จะพบกบัวงเสวนาสภากาแฟ

โต๊ะหินขัดหน้าตึกมนุษยศาสตร์ นำโดยครูชัยโรจน์
ซึ่งพวกเราเรียกว่าครู เพราะอาจารย์หลายคน
แม้แต่อธิการบดีสถาบันราชภัฎพระนครสมัยน้ัน
(สมัย รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตนี) ก็เป็นลูกศิษย์
อาจารย์ชัยโรจน์มาก่อน

ครูชัยโรจน์จะมาถึงมหาวิทยาลัยแต่เช้าตรู่
เพราะท่านจะมาออกกำลังกายไดรฟ์กอล์ฟที่สนาม
ฟตุบอล  ออกกำลงัเสรจ็ซ้ือปาทอ่งโก ๋  ขนมขบเคีย้ว
มาวางทีว่งกาแฟ  แลว้กค็ยุกนั  ตัง้แตเ่รือ่งสพัเพเหระ
จนถึงปัญหาบ้านเมืองวงเสวนามักจะมี  ชูชีพ  อนุสรณ์
วิโรจน์  ครูพัน  (อาจารย์ประพันธ์  ศรีสุตา  ศิลปินใหญ่
เจ้าของงานภาพพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ)
ส้มโอ  อาคม  (นายอาคม  สุขสุเสียง  ข้าราชการ
ฝ่ายอาคารสถานที่  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นอธิวัชร์)
เจา้หม ู (นายนฤพน  สีแสด  นกัแนะแนวฝา่ยกจิการ
นิสิต) เจ้าหมูนี่จะมีน้ำใจคอยดูแลวิ่งซื้อน้ำซื้อขนม
บริการรุ่นครูในฐานะเปน็หนุ่มน้อยรุ่นลูกศิษย์เด็กกว่า
เพ่ือน

พอไดเ้วลาสอนชัว่โมงแรก  8.00  น.  ตา่งก็
แยกยา้ยกนักลบัคณะใครคณะมนั  พอไดเ้วลาเทีย่งก็
เร่ิมโทรศพัท์ตามตวันัดกินข้าวกลางวนักันอีก  อาจจะ
ไปตั้งวงที่ห้องครูชัยโรจน์ที่ใต้ถุนตึกศึกษาศาสตร์
เพราะท่านมีห้องส่วนตัวกว้างขวางขนาดอยู่อาศัยได้ใน
ยามทีก่ลบัไปนอนบา้นไมไ่ด ้   ถว้ยโถโอชามมพีรอ้ม
หรือถ้าเป็นต้นๆ  เดือนก็อาจขับรถตามกันไปกินท่ีสนาม
กอล์ฟกองทัพบก   หรือร้านอื่นใดในละแวกนั้นตาม
อัธยาศัย  แล้วก็บ่ึงรถกลับมาสอนให้ทันบ่ายโมง  เพราะ
ชีวิตชานเมืองรถไม่ติดเหมือนมหาวิทยาลัยแถวสุขุมวิท
พอตกเย็นก็มีเสียงโทรศัพท์นัดหมายม้ือเย็นกันอีกรอบ
สำหรับม้ือเย็นน้ีร้านอาหารอาจเลือก สรรพิถีพิถันหน่อย
อยู่ไกลหูไกลตานิสิตนักศึกษา  เพ่ือว่าจะได้กินเบียร์กิน
แบล็ค ไม่ตะขดิตะขวงสายตาใคร

ในก๊วนครูชัยโรจน์จะมีเจ๊จิน  (อาจารย์สุภณิดา
สุวณชิย)์  มารว่มวงอยูบ่่อยครัง้  เจแ๊กเปน็คนคยุสนกุ
เป็นผู้หญิงนักเลง ร้องเพลงเพราะ  แต่เป็นคนถือศีลกิน
เพล เข้าวัดวิปัสสนา  เป็นวิทยากรบรรยายธรรมใหกั้บ
ชมรมพุทธศาสนาสายต่างๆ  ท่ัวประเทศ  นิสัยปกติโดย
ทัว่ไปเปน็คนใจบญุสนุทาน  เอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่  แตอ่ยา่
ไปคดิโกงแตม้รัมม่ีแกนะ   สองแตม้สามแตม้นีแ่กโวย
ซะไม่มี น่ีก็แปลกไปอกีอยา่งเรยีกวา่เปน็คนถงึทัง้ทาง
โลกและทางธรรม

ส่วนนกัธรรมอกีทา่นหนึง่คอื  หลวงพีน่พินธ์
ท่านผู้น้ีก็ร่วมวงกันเสมอ แต่ท่านไม่ด่ืมเหล้า  ไม่สูบบุหร่ี
ไม่มีครอบครัว  น่ังร่วมวงเหล้ากับเพ่ือนๆ  ได้ท้ังคืน โดย
ด่ืมแต่น้ำเย็นกับกับแกล้ม  ไม่ดูหม่ินคนตดิฝ่ิน กินสุรา
อย่างเช่นพวกผม    ชีวิตอยู่ในกระแสธรรม  สุภาพเรียบ
ร้อยสง่างาม   หน้าท่ีการงานดคีวามรบัผิดชอบสูง

ชีวิตการทำงานของชาวบางเขนมีเนื ้อหา
เหมือนเพลงเชียร์โรงเรียนสมัยเด็กๆ  ท่ีว่าเรียนเป็นเรียน
เล่น  เป็นเล่น  ท่ีบางเขนนี ่ งานเปน็งาน  สอนเป็นสอน
เล่นเป็นเล่น  คือเราสนุกแต่ไม่เสียงาน  และเมื่อเรา
ทำงาน   เรากท็ำอยา่งสนกุ

งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  8  วิทยาเขต  เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีหล่อ
หลอมรวมใจให้เราทำงานรว่มกันอย่างมีความสุข  ท้ัง
อาจารยท์กุคณะ   นสิิตทกุคณะ    ขา้ราชการ คนงาน
ภารโรง  คนขบัรถ   ทกุฝา่ยไดมี้ส่วนรว่ม  แตล่ะปกีาร
ศึกษาเราจะรอวันงานศิลปวัฒนธรรมท่ีจะมาถึง  ทุกคน
จะต้ังใจรอว่าปีหน้าจะไปจัดงานกันท่ีวิทยาเขตใด  เพ่ือ
ชาวบางเขนจะขนคณะนกัแสดงไปร่วม  ขนสินค้าศิลป
หัตกรรมพ้ืนเมืองไปออกร้านขนเพ่ือนอาจารย์ ไปทำงาน
สนุกเหนื่อยด้วยกัน และหมายถึงย้ายที่กินเหล้าด้วย
สำหรับชาวเราผู้มีอารมณ์สุนทรีย์

ทุกครั ้งที ่ไปร่วมงานศิลปวัฒนธรรม ที ่
วิทยาเขตต่างจังหวัด   รองอธิการบดีต้องถือเป็นหน้าท่ี
หนึ่งที่จะตามไปให้กำลังใจคณะทำงานทั้งอาจารย์
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และนิสิต และต้องเป็นเจ้าภาพเลี ้ยงอาหารคณะ
ทำงานทัง้คณะ  1  ม้ือ  ทำใหเ้กดิบรรยากาศทีด่ใีน
การทำงาน   แมบ้างครัง้จะมปีระเดน็ขดัขอ้งหมองตงึ
ค้างคาใจกันบ้าง  แต่เมื่อได้กินข้าวกินเหล้าด้วยกัน
ทุกอยา่งทีขั่ดแยง้ ก็คล่ีคลายลง

งานสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมเลกิราไปพรอ้มๆ
กับการรวมวิทยาเขต และการแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัย
ใหม่ของวิทยาเขตต่างจังหวัด  วันเวลาเปลี่ยนไปสิ่ง
ใหม่ๆ เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมัน
มศว บางเขน  ล่มสลายอาจารย์ข้าราชการรุ่นเก่า
เกษียณอายุราชการ  บ้างก็ลาออก  บ้างก็ถึงแก่กรรม  ท่ี
เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็กลายเป็นข้าราชการสูงอายุ ผม
หงอกดอกเลาไปตามวนัเวลา  ทุกอย่างล้วนเปล่ียนไป
ไม่หยุดนิ่ง  มีแต่อดีตเท่านั้นที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มี
เปลีย่นแปลง  เรานกึถงึภาพบรรยากาศเกา่ๆ เมือ่ไหร่
มันก็ปรากฏชัดเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีนึกถึง

ข้อเขียนของผมวนัน้ี  เขียนจากภาพของ
วันวานเพ่ือด่ืมด่ำกับบรรยากาศเก่าๆ  สานสายใย
เพ่ือนพ้องน้องพ่ีท่านท่ีเคารพนับถือ   เป็นความอ่ิม
ใจหนึง่ของชีวิตการทำงานที ่ มศว  บางเขน

เพ่ือนพ้องท่านท่ีเคารพนับถือ  ซ่ึงผมควร
ต้องกล่าวถึงแต่มิได้กล่าวถึงเพราะข้อจำกัดจำนวน
หน้าของหนังสือ  ซึ่งท่านบรรณาธิการชูชีพให้
โควต้าไว้เท่าน้ี  หากให้ผมเขียนถึงท่าน ทุกคนคงได้
หลายร้อยหน้า และผมได้เขียนทุกท่านไว้ในใจผม
แล้ว  มีโอกาสเม่ือไหร่จะได้รวมเล่มไว้เป็นอนุสรณ์
ดังน้ันจึงต้องขออภัยท่ีไม่ได้เสนอเร่ืองราวของท่าน
ให้ปรากฏไว้ ณ ท่ีน้ี  ส่วนทา่นทีผ่มเขยีนถงึออก
มานีแ้ลว้  หากทา่นจะรูสึ้กวา่เป็นการลว่งเกนิอยู่
บ้างในวรรคตอนใด  ก็ขอได้โปรดรับคำขออภยั
จากผม  ยกโทษให้ผมมาทุบถองขึ้นเข่าลงศอก
หยิกตีผมเถิดครับ…..แต่อย่าโกรธผมเลย

……………………………
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ความประทับใจในความเป็น
มศว บางเขน ของขา้พเจา้

                 อนสุรณ์  อรรถศริิ

พ.ศ.2535  ถือเป็นหัวเล้ียวหัวต่อแห่งความ คาดหวังของชาว มศว
บางเขน ว่าจะกลับมาเปิดสอนได้ตามปกติหรือไม่ เพราะก่อนหน้าน้ี จำนวน
ชั้นปีของนิสิตได้ลดลงเรื่อยๆ ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่จะให้ มศว
บางเขน ยุบรวมเป็นวิทยาเขตกลาง เช่นเดียวกับเพือ่นๆ ชาววิทยาเขต
ในกรุงเทพฯ   (ปทุมวัน,  พลศึกษา)   พวกเราชาว มศว บางเขน  ช่วยกันคิด
ทีจ่ะให ้มศว บางเขน ดำเนนิการสอนตอ่ไปไดอี้ก เนือ่งจากไมว่า่จะมอง
ทางด้านใด มศว บางเขน   ก็ยังคงมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะดำเนินการสอน
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้ จากการรวมตัวของกลุ่มอาจารย์
กลุ่มหน่ึงเข้าช้ีแจงกับท่านอธิการบดีในขณะนัน้  (ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย)
รวมทั้งคณะผู้บริหารอื่นๆ ซึ่งท่านรับฟังด้วยเหตุและผล โดยให้ มศว
บางเขน เปิดดำเนินการในรูปแบบส่วนขยายของคณะศกึษาศาสตร์ต่อไป
ได้  ซึ่งก็นำมาซึ่งความยินดีและภาคภูมิใจของข้าพเจ้าและเพื่อนๆ
อาจารย์และบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการคงจุดที่จะให้บางเขน
กลับมาดำเนินการสอนได้ตามปกติ  จากเวลาน้ันจำนวนนิสิตก็เร่ิมเพ่ิมข้ึน
จากชัน้ปทีี ่1 จนกระทัง่ถงึชัน้ปทีี ่ 4 ไดอี้กครัง้หนึง่ซึง่ในขณะนัน้ขา้พเจา้
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการในตำแหน่งรองคณบดีคนแรกของการ
เปล่ียนแปลง   มศว  บางเขน   เป็นคณะศึกษาศาสตร์   (บางเขน)  ข้าพเจ้า
จำได้แม่นยำว่า     ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวพวกเราชาวบางเขนทกุคน
ตอ้งทำงานหนกัมากทีจ่ะรือ้ฟืน้ระเบยีบกฏเกณฑแ์ละการเรยีนการสอน
นสิิตใหมี้ประสทิธภิาพ   ดงัเชน่ทีช่าวบางเขนไดช่้วยกนัทำมาตลอดของ
ความเป็น   มศว บางเขน จนนิสิตท่ีจบออกไปประสบความสำเร็จในวิชาชีพ
มีหน้าที่การงานที่ดีและเจริญก้าวหน้า รวมทั้งไปประสบความสำเร็จใน
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การศึกษาระดับสูงขึ้นไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งใน
และนอกประเทศ

ถึงแม้สิ่งที่ชาว มศว บางเขน ได้ช่วยกันคง
ความเป็น  "บางเขน"   ได้อีกคร้ัง   แต่แนวคิดดังกล่าวน้ี
ก็ได้ถูกยกขึ้นเป็นข้อขัดแย้งกับเพื่อนร่วมสถานที่ ใน
ขณะนั้นคือ วิทยาลัยครูพระนคร  ซึ่งได้เปลี่ยนเป็น
สถาบนัราชภฏัพระนคร ในเวลาตอ่มา ท้ังๆ ท่ีการเปดิ
ดำเนินการเรียนการสอนของสองสถาบันในสถานท่ีเดียว
กันน้ีเป็นมายาวนานแล้ว ด้วยความราบร่ืนและร่วมมือ
กันอย่างสร้างสรรค์มาตลอด แต่ในยุคของข้าพเจ้าน้ัน
ความสัมพันธ์ก็ยังไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ให้เห็นอย่าง
ชัดเจน  เชน่ยคุตอ่ๆ   มา

***********************
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กจิกรรมนสิิตที ่มศว บางเขน
นิพนธ ์  เทียมทพิาบุญกร

"ไอ้นอ้ง  พีอ่ยากจะชวนนอ้งมารว่มงานอาสาพฒันาชนบท  พี่
กำลังจะก่อต้ังชมรมอาสาฯ อาทิตย์หน้าจะไปประชุมร่วมกับชมรมอาสาฯ
ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์  อยู่ใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ น้องไปกับพ่ีด้วยนะ"   เป็นคำเชิญชวนของพ่ีวิโรจน์    โชคอุดมชัย
ท่ีห้องเขียนแบบตึกอุตสาหกรรมศิลป์   วิทยาลัยครูพระนคร  เม่ือราวเดือน
มิถุนายน  พ.ศ.2513  ให้ผมมาร่วมงานของชมรมอาสาพฒันาชนบท

พ่ีวิโรจน์ โชคอุดมชัย  ปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ขณะนัน้ศกึษาอยูท่ี่ช้ันปีท่ี 4 วศ.พระนคร วิชา
เอกอุตสาหกรรมศิลป์  แผนกช่างยนต์  ผมเองขณะน้ันอยู่ช้ันปีท่ี 3
เอกอุตสาหกรรมศลิป์ แผนกชา่งก่อสร้าง  อาจจะเป็นเพราะว่าผม
เรียนชา่งกอ่สรา้ง  พ่ีวิโรจนจ์งึอยากใหผ้มมารว่มงานอาสาพฒันา
ชนบท เพราะพี่แกกำลังจะคิดการใหญ่ออกไปสร้างโรงเรียนใน
ชนบท

ผมตกปากรับคำพี่วิโรจน์ไปด้วยความเกรงอกเกรงใจ  เพราะ
เป็นรุ่นพี่  แล้วพี่แกก็มาพูดด้วยเจตนาดีฟังดูแล้วน่าเลื่อมใส  นึกว่า
ชมรมอาสาฯ คงจะไม่มีอะไรมาก  พ่ีวิโรจน์จะใช้ไหว้วานอะไร  ผมก็ทำไป
เท่าท่ีจะทำได้   รู้สึกว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากนัก  สบายๆ   แต่เม่ือเวลา
ผ่านไป  6  เดอืน หลงัจากนัน้  ผมไดรั้บความทกุขแ์สนสาหสั  การเรยีน
ก็ตกตำ่  เพ่ือนฝูงท่ีเคยรกักัน  บางคนกเ็กลียดขีห้น้า  แต่เหมือนกับมีพระ
มาโปรด  ผมได้พบกับอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีน้ำใจท่ีประเสริฐท่ีสุด  ความทุกข์
ระทมที่ผ่านมาได้ให้บทเรียนทีมีค่าแก่ชีวิตเป็นอย่างมาก  ดังจะกล่าว
ในช่วงต่อไป
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เมื่อชมรมอาสาพัฒนาชนบทของ  วศ.
พระนคร  ก่อต้ังข้ึนมา  พ่ีวิโรจนไ์ด้เป็นประธาน
ชมรมฯ ผมเปน็รองประธานชมรมฯ มีอาจารยท่ี์
ปรึกษาชมรมฯ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ก่ิงแก้ว  อัตถากร
อาจารย์อรวินท์ เหมะศิลปิน  อาจารย์บำเพ็ญ
กฤษณะกาญจน์

ราวเดือนกันยายน  พ.ศ.2513  พ่ีวิโรจน์พาผม
ไปที่ ส.ย.ช. (สำนักงานเยาวชนแห่งชาติ)  ตั้งอยู่ใน
ทำเนียบรัฐบาล  มีคุณการุญ  กูใหญ่  เป็นผู้อำนวยการ
เพื่อไปดูข้อมูลสถานที่ๆ  ควรจะไปออกค่ายอาสา
พัฒนา  ซ่ึงข้อมูลท้ังหมดท่ัวประเทศจะมารวมไวอ้ยู่ท่ีน่ี
พิมพ์เป็นเอกสารเลม่ใหญ่เม่ือดู ข้อมูลแล้ว   เราตกลง
กันว่าจะไปออกค่ายกันที่จังหวัดเชียงใหม่   ได้เลือก
สถานทีเ่พือ่จะออกไปสำรวจ  2  แหง่ คอื  ทีอ่ำเภอ
สันทรายกับท่ีก่ิงอำเภอแม่อาย

ช่วงเดอืนตลุาคม  พ.ศ. 2513    พีว่โิรจนพ์า
ผมข้ึนรถไฟไปเชียงใหม่  ไปอาศัยพักค้างคืนท่ีบ้านของ
วินัย  ไชยวงศ์ญาติ  เพื่อนที่เรียนอุตสาหกรรมศิลป์
ด้วยกัน   บ้านอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่   ได้น่ังรถบัสออก
ไปสำรวจสถานทีท่ัง้  2  แหง่   ในทีสุ่ดกต็กลงวา่จะไป
ออกค่ายที่โรงเรียนบ้านสันป่าข่า กิ่งอำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านสันป่าข่า  ขณะนั้นห้องเรียน
อยูบ่นพืน้ดนิ  หลงัคามงุดว้ยหญา้แฝก  มีนกัเรยีนชัน้
ป.1  ถึง  ป.4   ประมาณ  50  คน  มีครผูู้ชายอยู ่ 2  คน
อาจารยใ์หญช่ื่อ  ชัยสทิธิ ์ (ถา้จำไมผิ่ด)  อีกทา่นหนึง่
อายมุากแลว้ชือ่  ครบุูญยงั  มีบ้านอยูต่ดิกบัโรงเรยีน
เวลาพวกเราไปสำรวจคา่ย  กจ็ะไปพกัคา้งคนืทีบ้่าน
ของครบุูญยงั  ทกุครัง้

ชมรมอาสาฯ  จึงมีโครงการจะไปสร้างอาคาร
เรียนแบบ  ป.1 ข  (ถ้าจำไม่ผิด)  เป็นแบบของกระทรวง
ศกึษาธกิาร  มี  4  หอ้งเรยีน  เทพืน้คอนกรตี  หลงัคา
มุงสงักะส ี กอ่อิฐบล็อคขึน้มา  80  ซม.  และกัน้หอ้ง
ด้วยฝาไม้เน้ือแข็ง

เม่ือได้ข้อสรุปของโครงการแล้ว  พวกเราก็ต้อง
ระดมหาทนุ  เพือ่นำไปใชใ้นการออกคา่ยครัง้นี ้ สมัย
นัน้เงนิอดุหนนุจากสว่นราชการตา่งๆ  ไม่มี  ตอ้งหา
เอาเองทัง้ส้ิน

เร่ิมต้นหาทุนด้วยการจัดงานราตรีปีใหม่  มีการ
ขายบัตร  มีวงตนตรีสุนทราภรณ์  จัดงานที่สนาม
ฟุตบอล  เม่ือเสร็จงานแลว้ก็ได้เงนิ มาจำนวนหนึง่

จ ัดฉายภาพยนต ์รอบปฐมฤกษ ์ท ี ่ โ รง
ภาพยนตรเ์อเธนส ์แถวๆ  ราชเทว ี     กไ็ดก้ำไรมาบา้ง
นอกจากนีก้ต็อ้งไปขอสปอนเซอรจ์ากบรษัิท หา้งรา้น
ตา่งๆ    เชน่   บริษัทไมอั้ดไทย  บริษัทปนูซเีมนต-์ไทย
ฯลฯ  ส่วนใหญ่จะได้เป็นส่ิงของมามากกวา่เป็นตัวเงิน
ช่วงนี้ ผมต้องขาดเรียนเพื่อไปติดต่อหาสปอนเซอร์
บ่อยมาก  ทำให้ผลการเรียนตกต่ำ  ในท่ีสุดก็ได้เงินและ
ของมาจำนวนหนึง่เพ่ือท่ีจะออกค่าย

ราวกลางเดอืนมีนาคม  2514 เม่ือสอบปลาย
ภาคเสร็จแล้ว  พวกเราก็เตรียมตัวเดินทางไปออกค่ายฯ
ทีโ่รงเรยีนบา้นสนัปา่ขา่  ชาวคา่ยสว่นใหญ ่เปน็นสิิต
วิชาเอกอตุสาหกรรมศลิป์  รุ่นที ่ 3  ประมาณ  30  คน
อีก  10  คน   เปน็นสิิตวชิาเอกอืน่ๆ  ไดแ้ก ่  วชิาเอก
คณิตศาสตร์บ้าง  วิชาเอกชีววิทยาบ้างวิชา  เอกเคมีบ้าง

ผมได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้อำนวยการค่ายฯ
เพราะว่าพอสอบปลายภาคเสร็จแล้ว  พี่วิโรจน์ไม่ได้
เดินทางไปค่ายฯ ด้วย   ต้องเตรียมตัวสอบบรรจุ   กลาย
เป็นว่าผมเองตอ้งเป็นผู้รับภาระทัง้หมดในการดำเนนิ
งานค่ายในครั้งนี้   นี่เป็นความทุกข์อย่างสาหัสที่ผม
ต้องแบกรบัตลอดระยะเวลาเกอืบ  2  เดอืนเตม็   ใน
ขณะท่ีต้องออกไปค่ายอาสาชนบทเป็นคร้ังแรกในชีวิต

ก่อนออกเดินทางไปค่ายฯ  เม่ือซ้ือต๋ัวรถไฟไป
-กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ แล้ว มีเงินสดท่ีติดตัวไปเพ่ือ
ดำเนินการทั ้งหมดประมาณ  5,000  บาทเศษ
เงินจำนวนนี้จะต้องใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเลี้ยงดูชาว
ค่ายตลอด  1  เดือนเต็ม  นอกจากน้ีก็จะต้องจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์  เบ็ดเตล็ดต่างๆ  พวกตะป ู ลวดผูกเหล็ก
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อ่ืน ๆ   ท้ังหมด  ดีแต่ว่าเรามีไม้เน้ือแข็งท่ีเป็นโครงสร้าง
ท้ังหมด   ซ่ึงชาวบ้านช่วยกันหามาจากไม้ท่ีโค่นล้มอยู่ใน
ป่า  เราไดปู้นซเีมนตจ์ากบรษัิทปนูซเีมนตไ์ทย  โดยมี
คลงัเกบ็อยูท่ีจั่งหวดัลำปาง   เราเกบ็หนิขนทรายจาก
แม่น้ำกกกันเอง

ผมกบัเพือ่นอกี  2-3  คน  เดนิทางไปเตรยีม
ค่ายล่วงหน้าก่อนประมาณ  1  สัปดาห์  โดยมีอาจารย์ท่ี
ร่วมไปด้วยคือ  อาจารย์อรวินท์  เหมะศิลปิน  ไปเตรียม
จัดท่ีพักอาศัย ทำห้องน้ำห้องส้วม ห้องครัว ห้องประชุม
ตลอดจนหาเมลด็ผกับุง้ไปหวา่นเอาไว ้  เพือ่เอาไวท้ำ
อาหาร

เม่ือชาวค่ายท้ังหมดเดินทางไปถึง  มีอาจารย์
สุดใจ  เหง้าสีไพร  และ อาจารย์สำอาง  สังข์เงิน  ร่วมไป
ดว้ย  อาจารยท์ัง้  2  ทา่น  ช่วยวางผงัอาคารเรยีนให้
อยูไ่ด ้ 3-4  วนั  กต็อ้งกลบัไปเพือ่ทำเกรดสง่ทะเบยีน

เมือ่ทกุอยา่งพรอ้ม  การกอ่สร้างอาคารและ
โครงการต่างๆ  ก็เร่ิมข้ึน  ทุกคืนจะมีการประชุมเพ่ือสรุป
การทำงานตลอดวันที่ผ่านมา ชาวค่ายส่วนใหญ่จะ
เปน็งานชา่งกนัแลว้    ความทีท่กุคนเกง่ๆ   กนัทัง้นัน้
ข้อถกเถียงในการทำงานจึงมีมาก

ผมเองในฐานะเป็นประธานในท่ีประชุม  และ
เปน็ผูอ้ำนวยการคา่ยฯ  ไม่เคยมปีระสบการณใ์นการ
เปน็ผูน้ำมากอ่น  ช่วงนัน้ถกูสมาชกิคา่ยตำหน ิตอ่วา่
เป็นอย่างมาก  ในการดำเนินงานหลายๆ เร่ือง  ท้ังเร่ือง
อาหารการกินที่มีงบน้อย  เรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่มีน้อย
แผนงานแตล่ะวนั  ความปลอดภยั  การเจบ็ป่วยของ
ชาวค่าย  ฯลฯ  ยอมรับว่าช่วงน้ันอัดอ้ัน ตันใจเป็นอย่าง
มาก  ช่วงพักเท่ียงต้องหาท่ีเงียบๆ  หลบไปน่ังทำใจไม่ให้
ฟุ้งซ่าน  ระยะน้ีประมาณคร่ึง เดือนท่ีเต็มไปด้วยปัญหา
พวกเราทำงานกันเองโดย ไม่มีอาจารย์ท่ีปรึกษา

ประมาณตน้เดอืนเมษายน  2514  อาจารย์
ท่ีปรึกษา  2  ท่าน  ได้ขับรถยนต์ข้ึนไปเองจากกรุงเทพฯ
ไปอยู่กับพวกเราจนปิดงานค่าย คือ  อาจารย์ ดร.ก่ิงแก้ว
อัตถากร และ อาจารย์ ดร.ยุวดี  กาญจนัษฐิติ  อาจารย์

ท้ัง  2  ท่าน  ได้ช่วยเป็นท่ีปรึกษางานคา่ยฯ   ได้อย่างดี
ย่ิง  ดังทีผ่มได้เกริน่เอาไวต้ั้งแตต่อนตน้แลว้วา่เหมอืน
ด่ังมีพระมาโปรด  ชาวค่ายทุกคนมีขวัญและกำลังใจดี
มาก  ท่านท้ัง  2  ได้ช่วยเหลืองานค่ายฯ  ทุกอย่าง   ท้ังให้
คำปรึกษา สละแรงกาย  ขับรถพาชาวค่ายไปจ่ายตลาด
ทุกเช้า  ช่วยพากรรมการค่ายไปติดต่อกับหน่วยงาน
ตา่งๆ ช่วงทา้ยๆ ของการดำเนนิงานการเงนิของเรามี
ปัญหา  ไม่มีงบจะซ้ือสังกะสีมามุงหลังคาได้  ท่ีประชุม
ได้ตกลงกันจัดฉายภาพยนตร ์การกุศลข้ึนพร้อมกัน  2
แหง่ คอืทีต่วัอำเภอฝาง  และทีก่ิง่อำเภอแมอ่าย  กไ็ด้
เงินมาซือ้สังกะสมุีงหลังคาจนสำเรจ็

ราวเดอืนเมษายน  2514  พวกเราชาวคา่ย
ก็พากันเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยอาคารทีส่ร้างเสร็จ
เพยีงโครงสรา้ง  มุงหลงัคาดว้ยสงักะสแีล้ว  ถมดนิอัด
จนแนน่ ก่ออิฐบล็อคสูง  80  ซม.รอบๆ อาคาร  ยังค้าง
งานเทพืน้คอนกรตี วงกบประตหูนา้ ตา่ง และกัน้ฝา
ห้อง

และในป ี  พ.ศ. 2515   ชมรมอาสาฯ  วศ.
พระนคร   รุ่นต่อมาได้กลับไปดำเนินโครงการต่ออีก
คร้ังหน่ึง  ทุกอย่างจึงสำเร็จเรียบร้อย  เป็นอาคารเรยีน
ท่ีสมบูรณ์แบบ

น่ีจึงนับเป็นจุดเร่ิมต้นของชมรมอาสาพฒันา
ชนบท  วศ. พระนคร   และไดพ้ฒันามาอยา่งตอ่เนือ่ง
จนมาเป็นชมรมอาสาพฒันาชนบท  มศว  บางเขน

ทุกปี เมื่อปิดภาคเรียนชมรมอาสาฯ จะไป
สร้างอาคารเรียนบ้าง  ห้องสมุดบ้าง อาคารอเนก
ประสงคบ้์าง  สนามกฬีาบา้งฯ  ในหลายๆ พืน้ทีด่ว้ย
กนั   ใกลบ้้างไกลบา้ง  เชน่  สร้างฝายนำ้ลน้  ทีอ่ำเภอ
อำนาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธานี   สร้างอาคาร เรียน
ท่ีอำเภอไชยา     จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สร้างอาคารอเนก
ประสงคแ์ละสนามกฬีาที ่  ลพบรีุ  สระบุรี  สระแกว้
สุพรรณบุรี เชียงใหม และน่านฯ โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา
ไปอยู่กับนิสิตในค่ายหลายท่านด้วยกัน    เช่น   อาจารย์
วิโรจน์  เอ็งสุโสภณ  อาจารย์สุภาวดี  มิตรสมหวัง
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อาจารย์สุภณิดา  สุวณิชย์  อาจารย์ทัศนีวรรณ  ภู่อารีย์
และอีกหลายๆ ท่านท่ีไม่ได้เอ่ยช่ือ

งานชมรมอาสาฯ  มศว  บางเขน  เจริญรุ่งเรือง
และเป็นปึกแผ่นมาเร่ือย  มีการพัฒนารูปแบบงานค่าย
ท่ีหลากหลาย  นิสิตท่ีไปออกค่ายแล้วจะสนุก  มีความ
สุข  ทั้งนี้มีอาจารย์สมปอง  ใจดีเฉย  และทีมงานที่
เข้มแข็งดำเนนิงานอยา่งต่อเน่ือง  จนถึงปัจจุบันน้ี

ชมรมอาสาพัฒนาชนบท จึงนับได้ว่าเป็น
ชมรมท่ีก่อต้ังข้ึนมาเปน็อันดับต้นๆ   ของ วศ.พระนคร
เพราะ วศ.พระนคร  ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี  พ.ศ.2512

นับจากน้ันมาก็จะมีชมรมเกิดข้ึนมาเร่ือยๆ  ท้ัง
ชมรมด้านวิชาการ  ด้านกีฬา  ด้านศาสนา  และ
วัฒนธรรมไทย

ชมรมด้านวิชาการ  ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับ
มศว บางเขน  เป็นอย่างมากอีกชมรมหน่ึง    ได้แก่
ชมรมโต้วาที  โดยมี รศ.อารีย์  สหชาติโกสีย์   เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา  ในยุคท่ีคุณอาคม  เอ่งฉ้วน  เป็น
นิสิตได้นำทีมบางเขนโต้วาที ได้รางวัลชนะเลิศ
ระดับอุดมศึกษา  และรางวัลอ่ืนๆ  อีกหลายรางวัล

ทางด้านชมรมเก่ียวกับกีฬา  ในยุคแรกๆ  จะมี
นักตะกร้อฝีเท้าดี เช่น จันโททัย กลีบเมฆ เดชา
ธรรมะศิริ  ท่ีสามารถสร้างเหรียญทองในกีฬา  8  วิทยา
เขต   ใหม้หาวทิยาลยั

มีอยู่ช่วงหน่ึง  มศว บางเขน  ได้นักกีฬาว่ายน้ำ
เขา้มาเรยีนอยูค่นหนึง่  แตเ่ดมิทกุๆ ปี  กฬีา  8  วทิยา
เขต บางเขน จะไดอั้นดบัทา้ยๆ สลับกบั  ปทมุวนั แต่
ในปนีัน้นกักฬีาวา่ยนำ้คนเดยีวของบางเขน  สามารถ
กวาดมาได้หลายเหรียญทอง  ทำให้อันดับของบางเขน
ขึน้มาอยูอั่นดบั  4  นบัวา่เปน็ปเีดยีวทีเ่ปน็ปทีองทาง
ด้านกีฬา

มศว  บางเขน  ได้สร้างทมีบาสเกต็บอลหญงิ
ทีแ่ขง็แกรง่ขึน้มา  ในป ี  2532  สามารถชนะเลศิล้ม
แชมป์อย่างวิทยาเขตพลศกึษาลงได้  และมีผลงานท่ีดี
เย่ียมติดต่อกันมาอีกหลายปี

มวยสากล  เปน็กฬีาอกีประเภทหนึง่ที ่ มศว
บางเขน  ไดส้ร้างทมีขึน้มา สามารถควา้เหรยีญทอง
มาได้หลายเหรยีญ  ท้ังในกีฬา  8  วิทยาเขต  และกีฬา
มหาวิทยาลัย

เราเคยมนีกักรฑีาทีเ่ดน่ๆ หลายคน  ดงัเชน่
นิธิ  ปิยะพนัธุ ์  เป็นตน้

นอกจากน้ี  ยังมีกีฬาประเภททีมเล็กๆ  ท่ีสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บับางเขน  ไดแ้ก ่ หมากกระดาน  ปิงปอง
และเปตอง

ชมรมพุทธศาสตร์  เป็นอีกชมรมหน่ึงท่ีก่อ
ต้ังข้ึนมาในยคุแรกๆ   โดยเริม่มาจากในป ี พ.ศ.
2516  ท่านรองอธิการบดี  ศาสตราจารย์ ดร.
ฟุ้งเฟ่ือง  เครือตราชู  ได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณปัญญา
นันทะ  จากวดัชลประทานรงัสฤษฎิ ์มาสอนวชิา
พุทธศาสน์ ให้กับนิสิตที่ มศว บางเขน  โดยมี
คณาจารยห์ลายๆ ท่าน   เขา้มาฟงับรรยายดว้ย   ได้มี
การบันทึกเทป   แล้วถอดเทปคำบรรยายท้ังหมดมาเป็น
แนวการสอน  และในภาคเรียนต่อมา   ท่าน รองฯ
ฟุ้งเฟ่ือง  เครือตราชู  กับ  อาจารย์ ดร.ก่ิงแก้ว  อัตถากร
ไดร่้วมกนัสอนวชิาพทุธศาสน ์  เปน็ตน้มา   ในป ีพ.ศ.
2517 เม่ือผมได้ไปอุปสมบท  1  พรรษาแลว้กลบัมา
ทำงาน  ทา่นรองฯ  ฟุง้เฟือ่ง  ใหผ้มช่วยสอนเกีย่วกบั
พระวินัยของพระใหแ้ก่นิสิต

เมื่อวิชาพุทธศาสน์เปิดสอนเป็น วิชาเลือก
บังคับในกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์  มีนิสิตลงเรียนทุก
ภาคเรยีน  ภาคเรยีนละ  50-100  คน  ต้องแบง่นสิิต
ออกเปน็  2-3  กลุ่ม  และทกุภาคเรยีนจะพานสิิตไป
ศกึษาธรรมทีส่วนโมกขพลาราม  อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์
ธานี ได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านอาจารย์พุทธทาส
ทุกคร้ัง

เม่ือมีนิสิตเรียนวิชาพุทธศาสน์กันมาก  ก็จะมี
กิจกรรมทางศาสนามากขึน้  ชมรมพุทธศาสน์จึงถือ
กำเนดิมาในชว่งปี พ.ศ. 2518    โดยม ี อ.นิพนธ์
เทียมทิพาบุญกร   เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษามาตลอด
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ตั้งแต่เริ ่มต้น และชมรมพุทธศาสน์ของบางเขน
เป็นชมรมท่ีข้ึนทะเบียนอยู่ในทำเนียบของกรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับเงินอุดหนุนในช่วงแรกปีละ
5,000 บาท ทุกปี เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม และเผยแผ่
กิจกรรมของพระพุทธศาสนาให้แก่นิสิตและประชาชน
ท่ัวไป

ชมรมพุทธศาสน์  มศว  บางเขน ได้จัดกิจกรรม
ท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยเป็นประจำเสมอ
มาไดแ้ก ่ สวดมนตท์ำวตัรเชา้-เยน็  ทีห่อ้งพทุธศาสน์
พานสิิตไปศึกษาและปฏบัิติธรรมในสถานทีต่่างๆ  จัด
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทยีนพรรษา   มี กิจกรรม
ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชนบทในช่วงที่ไปออกค่าย
อาสาพัฒนาชนบท  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ให้กับ
นสิิตชัน้ปทีี ่1   ในชว่งปดิเทอมภาคฤดรู้อนบางเทอม
จัดอุปสมบทนิสิตที่วัดชลประทานรังสฤษ์ฎิ์แล้วส่งไป
ปฏิบัติที่สวนโมกข์ฯ  ในช่วงหลัง ชมรมพุทธศาสน์
ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย
เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบายของทบวงมหาวทิยาลยั
โดยมีวัตถุประสงค์และหลักการ เหมือนเดิมทุกประการ
และชมรมศาสนาฯ  ก็ดำเนินมาเร่ือยๆ  จนไปสู่องครักษ์

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทุกๆ ปี  มหาวิทยาลัย
จะมีงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยจัดหมุนเวียน
ไปตามวิทยาเขตต่างๆ  จะมีศิลปะการแสดงให้ดูชม
มากมาย  มศว  บางเขน  ก็มีศิลปะการแสดงท่ีสวยงาม
นำออกสู่สายตามหาชนเสมอมา  เช่น  การแสดง
หมากรุกคน  การแสดงโขนสดตอนต่างๆ  เพลง
พืน้บา้นของภาคกลาง  รำไทยชดุตา่งๆ  และต้ังแต่ปี
2527  เป็นต้นมา  มศว  บางเขน  ได้ท่านอาจารย์
เชื้อ ดนตรีรส มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา
ดนตรีไทย ทำให้บางเขนมีวงดนตรีไทย ตั้งแต่
น้ันมา  แสดงท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม ท้ัง ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยทุกปี
บางคร้ังไปแสดงออกรายการวิทยุ สถานีวิทยุศึกษา

ทางดา้นชมรมศลิปประดษิฐ์  จะมนีสิิตวชิา

เอกคหกรรมศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมกันมาก   มี อาจารย์
สุภณิดา  สุวณิชย์  เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา   ชมรมน้ีก็จะ
ออกแบบประดิษฐ์ของสวยๆ งามๆ  มีงานแกะสลัก
ตา่งๆ  ทัง้พชื  ผัก  ผลไม้  ประดษิฐ์ วสัดจุากธรรมชาติ
ประเภทเปลอืกขา้วโพด  ใบมะพรา้ว  ใบลานฯ  นำมา
ประดษิฐ์เปน็ของสวยๆ งามๆ  ทำขนมไทยๆ  ออกมา
เผยแพร่

นอกจากที ่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลาย
กิจกรรมหลายชมรม เกิดขึน้ที ่ มศว  บางเขน

กล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลา  30  ปี   มศว
บางเขน ได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิตอย่างหลาก
หลาย ท้ังด้านบำเพ็ญประโยชน์  ด้านวิชาการ ด้าน
กีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม

นิสิตหลายร้อยหลายพันคน ได้ไปประกอบ
วิชาชีพ  ไปดำเนินชีวิต  โดยศึกษาหาความรู้ได้จาก
วิชาเอกท่ีนิสิตเล่าเรียนมา  นอกจากเร่ืองของวิชา
การแลว้ กจิกรรมตา่งๆ  ทีน่สิิตได้เข้าร่วมกเ็ป็น
องค์ประกอบหน่ึงท่ีทำให้นิสิตประสบความสำเร็จ
เป็นอย่างดี

อาจารย์ท่ีปรึกษาในกิจกรรมต่างๆ ชมรมต่างๆ
นบั วา่มคีวามสำคญัเปน็อยา่งมากในการหลอ่หลอม
นิสิตให้ดำเนินกิจกรรมไปด้วยความดีงาม

ย้อนนึกถึงการไปออกค่ายคร้ังแรก ในการเป็น
ผู้นำสมัยเป็นนิสิต  ผมนึกถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่าน
เป็นท่ีสุด  ถ้าไม่มีท่านเหล่าน้ัน  งานค่ายอาสาฯ ในคร้ัง
น้ันอาจจะล้มเหลว  และอาจจะกลายเปน็อดีตท่ีขมข่ืน
แต่ด้วยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดีเย่ียม  เข้าใจนิสิตมีความ
เสียสละ  มีความเมตตา  เป็นแบบอย่างที่ดี  ทำให้
งานค่ายในคร้ังน้ันประสบความสำเร็จ และอยู่ในความ
ทรงจำท่ีดีของผมเสมอมา

เมือ่ผมไดรั้บราชการ เปน็อาจารยอ์ยูท่ี ่ มศว
บางเขน   ต้ังแตปี่  พ.ศ.2515  แล้ว  ผมมีความเตม็ใจ
เป็นอย่างย่ิงท่ีจะช่วยเหลืองานกิจกรรมของนิสิต  ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองของกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ดนตรีไทย
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บำเพ็ญประโยชน์ฯ ในเร่ืองงานค่ายอาสาพัฒนาฯ  ผม
เต็มใจท่ีจะไปร่วมออกค่ายกับนิสิต  ร่วมทำงานกับนิสิต
อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่จนปิดค่ายแทบทุกครั้ง  ทั้งนี้
ด้วยระลึกถึงบุญคุณของอาจารยท่ี์ปรึกษา  ท่ีท่านเคย
ให้ความช่วยเหลือให้ความรักความเมตตาในยามท่ีต้อง
ประสบกับปัญหา  ประสบกับความทุกข์ทางใจมา
ต้ังแตใ่นครัง้กระนัน้

ขอกราบคารวะมายังท่านผู้มีพระคุณทั้ง
หลายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยใจอย่าง
แท้จริง

……………………………..
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จาก  มศว  บางเขน  -
ศกึษาศาสตร ์ บางเขน  -
ศกึษาศาสตร ์ องครกัษ์

                            หวน   พินธพัุนธ ์

ผู้เขียนย้ายจากภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  มาสอนที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน  เม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๒๒ โดยสงักัดภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มี อาจารย์ประเสริฐ
เชษฐพันธ์  เป็นหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิชัย ดิสสระ เป็นรองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ธรรมา เป็นรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

เมื่อเปิดเทอมผู้เขียนได้สอนวิชาต่างๆ ในภาควิชาการบริหาร
การศกึษา หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ ในตอนนัน้ชือ่วชิาตา่งๆ ยงัไมไ่ด้
ปรับปรุงหลักสูตร เช่น วิชาบริหาร ๔๐๔ การบริหารโรงเรียนและการนิเทศ
การศกึษาเบือ้งตน้  บริหาร ๔๑๑ การเปน็ผู้นำในชมุชน (เป็นวชิาชีพทาง
การศึกษา  ปัจจุบันเปล่ียนเป็นวิชาชีพครู)    บริหาร ๔๑๒   พฤติกรรมผู้นำ
ทางการศกึษา   บริหาร ๔๒๒  การสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีน
กับชุมชน (เป็นวิชาโทการบริหาร การศึกษา)  และวิชาศึกษา ๔๗๑
ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา (เป็นวิชาชีพทางการศึกษาของภาควิชา
พื้นฐานการศึกษา) วิชาเหล่านี้ผู้เขียนไม่เคยสอนมาก่อน ต้องเตรียม
การสอนมากพอสมควร เมือ่เตรยีมการสอนกเ็ขยีนเปน็เอกสารประกอบ
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การสอนไปด้วย  ทำให้ได้ตำราทางการบริหารการศึกษา
๒  เล่ม  ซ่ึงผู้เขียนถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการเตรียม
การสอน  นอกจากน้ีผู้เขียนยังได้ช่วยสอนวิชาการสอน
ศิลปะของภาควชิาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษย-
ศาสตร์ด้วย  เนื่องจากเป็นวิชาที่ผู้เขียนเคยสอนที่
วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี และที่พิษณุโลกมาก่อน
เป็นที่สังเกตว่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอนในช่วงน้ีมี วิชาเอกท่ีหลากหลาย
เช่น  เทคโนโลยีทางการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วทิยาศาสตรท์ัว่ไป ฟสิิกส ์เคม ีชีววทิยา คณติศาสตร์
คหกรรมศาสตร ์  สังคมศกึษา  ประวตัศิาสตร ์  และ
ธุรกิจศึกษา เป็นต้น มีทั้งหลักสูตรสี่ปี และหลักสูตร
ต่อเนื่องสองปี  และมีทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ
มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน แต่ละปีจำนวนมาก
ช่วยพัฒนาครปูระจำการทีย่งัไมไ่ดป้ริญญามาศกึษา
ตอ่หลกัสตูรตอ่เนือ่งจำนวนมากและมหาวทิยาลยัยงั
ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชา
เอกชีววิทยาและวิชาเอกสถิติของคณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาองักฤษ
ของคณะมนษุยศาสตร์ด้วย

ผู้เขียนพบว่า หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ท่ีผู้
เขียนสอนในปีแรกที่มาสอนที่บางเขนเป็นหลักสูตร
เก่าใช้มาหลายปีแล้ว  ต่อมาเมื่อ ศาสตราจารย์
ดร.อารี สันหฉว ีเป็นคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๖ มีการปรับปรุง
เปลีย่นแปลงหลกัสตูรใหมเ่ปน็ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต พ.ศ.๒๕๒๖  (ถ้าผู ้เขียนจำไม่ผิด) ได้
เปล่ียนแปลงช่ือวิชาและเพ่ิมเติมวิชาต่างๆ  ให้ทันสมัย
ขึ้น ก็นับว่าทันสมัยในช่วงนั้น เมื่อใช้ไปได้หลายปี
ผู้เขียนพบว่ามีข้อ บกพร่องมากมายน่าจะปรับปรุง
แก้ไขอีกคร้ัง พยายามเสนอผู้ท่ีมีอำนาจในการปรับปรุง
หลักสูตรได้    ท่านก็ไม่สนใจ   เขียนบทความลงพิมพ์ใน
จดหมายขา่วศึกษาศาสตร์ (ต่อมา ผู้ช่วยศาสตรา-
จารย์บุญเก้ือ ควรหาเวช นำมาพิมพ์รวมเล่มในช่ือว่า

เกิดแต่ ร.ร.ฝึกหัดครูช้ันสูง ถนนประสานมิตร) บ้าง
ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บ้างก็ไม่มีใครสนใจอีก จน
กระทัง่ผูเ้ขยีนเกษยีณอายรุาชการเมือ่ปี พ.ศ.๒๕๓๙
ก็ยังไม่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแตอ่ย่างใด เม่ือปีท่ี
แล้วรัฐบาลมีนโยบายจัดให้มีการผลิตครูพันธุ์ใหม่
หลักสูตร ๕ ปี  ทางมหาวิทยาลัยจึงคิดปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (๕ ปี) จนกระทั่งขณะที่
ผู้เขียนเขียนบทความน้ี   (มกราคม  ๒๕๔๘)  ก็ยังไม่ได้
ข่าวว่าหลักสูตรเสร็จแล้วหรือยังทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัย
รับนิสิตหลักสูตร  ๕  ปี   เข้าเรียนต้ังแต่ต้น ปีการศึกษา
๒๕๔๗  แล้ว

นอกจากหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่เปิด
สอนทีบ่างเขนแลว้ หลักสูตรทีเ่ปิดสอน และนา่บันทกึ
ไว้เป็นหลักฐานด้วยคือ เม่ือปี พ.ศ.๒๕๓๒ มหาวิทยาลัย
ไดเ้ปดิสอน หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขา
วิชาอุตสาหกรรมศกึษา ตามโครงการความรว่มมือ
ทาง วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน กับ วิทยาลัยครูพระนคร เป็นความร่วมมือ
ที่เริ ่มจากการประชุมปฏิบัติการการร่างหลักสูตร
การประชุมปฏิบัติการ เร่ือง การทำแนวการสอนรายวิชา
และการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การให้คำปรึกษา
การทำปรญิญานพินธข์องอาจารยท์ีป่รึกษา  เปน็ตน้
ส่วนการเรียนการสอนก็ใช้การสอนเป็นทีม มีกรรมการ
สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์  และสอบปากเปล่า
ร่วมกัน   และยังร่วมมือกันในเร่ืองอ่ืนๆ   อีกหลายเรือ่ง
นับว่าเป็นความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จมากพอ
สมควร มีอาจารย์จากวิทยาลัยครูต่างๆ จากกรมอาชีว
ศึกษาและจากหน่วยงานต่างๆ มาศึกษาต่อจำนวน
มากนิสิตท่ีสำเร็จการศึกษาออกไป ทำงานทำประโยชน์
ตอ่การศกึษาอยา่งมาก   มีบางคนไปศกึษาตอ่สำเรจ็
ปริญญาเอกหลายคนอีกด้วย และนิสิตสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ได้ทำปริญญานิพนธ์ที ่น่าสนใจ
หลายเร่ือง ผู้เขียนได้นำเผยแพรใ่นข่าวประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัย  ทำให้ปริญญานิพนธ์ของนิสิต
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ได้เผยแพร่กว้างขวางออกไป แทนที่จะมีอยู่เฉพาะ
ในห้องสมุดเท่าน้ัน

มีศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ไปศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก และไปทำ
ประโยชน์และมีชื่อเสียงมากมาย  เท่าที่ผู้เขียนจำได้
เช่น คุณอาคม เอ่งฉ้วน (อดีตรัฐมนตรีหลาย
กระทรวง) รองศาสตราจารย์ ดร.เปร่ือง  กิจรัตน์ภร
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย ์ดร.ช่วงโชติ   พันธเุวช    (อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)  รองศาสตราจารย์
ดร.วิชัย แหวนเพชร (อดตีอธกิารบดมีหาวทิยาลยั
ราชภัฏพระนคร)  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
ชูชาต ิ   (คณบดีคณะศึกษา ศาสตร์ มศว) พ.ต.
ประยงค์ สุกใส (อดีตรองผู ้อำนวยการสถาบัน
การบินพลเรือน) คุณรัตน์มณี มณีรัตน์ (พิธีกร
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๕) คุณลีลาวดี วัชโรบล (อดีต
นางสาวไทย ดารานักแสดงและพิธีกรโทรทัศน์)
และยังมีอีกมากมายที่ผู ้เขียนจำไม่ได้และไม่รู ้จัก
เพราะผูเ้ขยีนเพิง่มาสอน  เม่ือปี  พ.ศ.  ๒๕๒๒

ผู้เขียนเคยพบคนที่เพิ่งรู้จักกัน ได้คุยกันใน
หลายเร่ือง เร่ืองหน่ึงท่ีเขาคุย เขาบอกว่าเขาสำเร็จ จาก
บางเขน  บางคนบอกวา่เคยรูจั้กผูเ้ขยีนทีไ่หนเคยพบ
ผู้เขียนทีไ่หนนกึไม่ออก  ท้ายสุดเขาบอกวา่ เขาสำเรจ็
จากบางเขน   ซ่ึงผู้เขยีนมกัพบบอ่ย ๆ

เม่ือปีพ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๒๙ รองศาสตราจารย์
อารีย์ สหชาติโกสีย์ เป็นรองอธิการบดี ผู้เขียนมีส่วน
ช่วยงานของมหาวทิยาลยัในการทำ เอกสารประชา
สัมพันธ์ ในช่ือว่า ข่าวประชาสัมพันธ์  มศว บางเขน
และในปี  พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมพล มงคลพทิกัษสุ์ข  เป็นรองคณบดคีณะศกึษา
ศาสตร์ (บางเขน)  ผู้เขียนได้ช่วยทำเอกสารประชา
สัมพันธ์ในชื่อว่า ข่าวสารศึกษาศาสตร์ (บางเขน)
อีกครั้งหนึ่ง โดยทำข่าวออกแจกจ่าย ทั้งอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยและส่งทางไปรษณีย์ไปยังบุคคลภาย

นอก  รวมทัง้หนว่ยงานตา่งๆ และไดท้ำ ข่าวสำหรบั
ส่ือมวลชน ด้วย เป็นการประชาสมัพันธ์กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย   สำหรับข่าวสำหรับส่ือมวลชนได้ส่งไปยัง
หนงัสอืพมิพ ์  สถานวีทิย ุ   และสถานโีทรทศัน ์ ทีเ่หน็
เป็นรูปธรรมคือ  มหาวิทยาลัยมี   ศูนย์แนะแนวอาชีพ
จัดบริการสอนพิเศษตามบ้าน โดยข่าวสำหรับสื่อ
มวลชนได้ประชาสัมพันธ์ว่ามีนิสิตบริการสอนพิเศษ
ตามบ้าน ผลจากการประชาสัมพันธ์ออกไปพบว่า
มีพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กโทรศัพท์มาขอให้นิสิตไปสอน
ตามบ้านมากพอสมควร  ทำใหนิ้สิตท่ียากจนมรีายได้
มาใชจ่้ายในการศกึษา  นบัวา่ชว่ยนสิิตไดม้ากทเีดยีว
ผู้เขียนมองว่าการทำข่าวประชาสัมพันธ์จะทำให้บุคคล
ภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยว่าบทบาท หน้าท่ีทำอะไรบ้าง
และยังเป็นหน้าตาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

การทำข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงน้ัน ยังได้ช่วย
ประชาสมัพันธ ์"งาน ๑๗ ปีศรีนครนิทร ' บางเขน"
เมือ่วนัที ่๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ดว้ย พบวา่มศีษิย์
เกา่มารว่มงานถงึ ๑,๐๐๐ คนเศษ และประสบความ
สำเร็จอย่างดียิ่ง เสียดายที่ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ
ศษิยเ์กา่อกี สมาคมศษิยเ์กา่ มศว บางเขน ท่ีเคยมี
ก็เงียบหายไป ดังนั ้นถ้าหากจะมีศิษย์เก่ารื ้อฟื ้น
สมาคมศิษย์เก่า มศว  บางเขน  ข้ึนมาใหม่จะดีมาก
ทราบว่าทาง   มศว    ก็กำลังดำเนินการท่ีจะสร้างความ
สัมพันธ์กับศิษย์เก่า ซึ่งมีอยู่มากมายทั่วประเทศ
โดยจัดต้ังเป็นหน่วยงานช่ือว่า  "งานศิษย์เก่าสัมพันธ์"
ศษิยเ์กา่ มศว บางเขน  กน็า่จะรือ้ฟืน้ขึน้มาอยา่งยิง่
และที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ หอสมุดที่ไม่เหมือน
ใคร  คือบรรณารักษ์ของสองสถาบันทำงานร่วมกัน
นิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยครู
พระนครก็เข้าใช้หอสมุดร่วมกัน หนังสือก็อยู่รวมกัน
นอกจากเวลายมืต้องยืมแยกตามเจา้หน้าท่ีของแต่ละ
สถาบันเท่าน้ัน เป็นท่ีน่าเสียดายอย่างย่ิงท่ีมหาวิทยาลัย
มีนโยบายเปล่ียนสถานะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
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วิโรฒ บางเขน เป็น คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน
และตอ่มายา้ยไปเปน็ คณะศกึษาศาสตร ์องครกัษ ์
ทำให้การเปิดการเรียนการสอนของคณะศกึษาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงไปมาก  วิชาเอกก็ลดลง  มีเหลือเป็น
บางวชิาเอก  จนกระทัง่อาจจะไมมี่เหลอืเลยในปกีาร
ศึกษา ๒๕๔๘ ผู้เขียนเคยแสดงความคิดเห็นกับ
ผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตและได้เขียนบทความลงพิมพ์ใน จดหมาย
ข่าวศกึษาศาสตร ์  และ ะหนงสอืพมิพ    ์หลายครัง้
หลายหนว่าควรให้นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
เป็นนักเรียนประจำแบบทีเ่คยต้ังเป็น โรงเรียนฝึกหัด
ครช้ัูนสงู ประสานมติร หรือโรงเรียนฝึกหัดครูทั่วๆ
ไปในสมัยนั้นก็เป็น โรงเรียนประจำ ทั้งนั้น แต่ก็ไม่
มีคนสนใจอกี  มาถงึวนันีผู้้เขยีนมองวา่ มหาวทิยาลยั
กำลัง ผลิต ครูพันธ์ุใหม่หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
๕ ป ี ก็น่าจะจัดเป็นนักเรียนประจำ และ สถานที่ที่
เหมาะสมอย่างย่ิงคือท่ี คณะศึกษาศาสตร์ องครักษ ์
คราวน้ีไม่ทราบว่าจะมีผู้ท่ีเก่ียวข้องสนใจไหม

-----------------------------
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พิษณุโลก...โยกมาบางเขน...
เข็นมาองครักษ์

         สุภณิดา  สุวณิชย์

พ.ศ.2515 ดิฉันรับราชการที ่ว ิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร) เป็นอาจารยค์วบคุม
หอพกัดูแลการ บริการอาหารกลางวนัใหนิ้สิต  อาจารย ์ บุคลากร
ท้ังหมด  3  ม้ือทุกวัน สอนวิชาพ้ืนฐานคือวิชาการแก้ปัญหาในการ
ดำเนินชีวิต 1 วิชา เป็นความโชคดท่ีีปีน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูหั่ว สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ   และพระราชโอรส
พระราชธดิาทุกพระองคเ์สด็จไปพระราช ทานปรญิญาบตัรท่ี วศ.
พิษณุโลก ดิฉันได้มีส่วนจัดห้องพักอิริยาบถ ห้องพระสุธารส
จัดดอกไม้ถวาย  มีผู้ร่วมงานท่ีน่ารักมาก

ช่ือคณุนวลศร ี  (อาจารยช์าดา   กล่ินเจรญิ)   มีความสขุกบัการ
ทำงาน  แมง้านจะหนกัตอนเยน็ ได้เล่นกฬีาสนกุสนานกบัเพือ่นอาจารย์
หนุ่มๆ  สาวๆ และมีเจ้านายที่ดีมาก คือ ศาสตราจารย์ ดร.พนัส
หนันาคนิทร ์รวมทัง้ภรรยาทา่นคอื ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ลิาศ และเพือ่น
ร่วมงานทุกคน  ด้วยความเกรงใจ ท่ีดิฉันทำงานให้ราชการไม่เต็มท่ี    จึงขอ
ยา้ย  (เลน่ ๆ )   เขา้กรงุเทพฯ   ทำเรือ่งยืน่กลางเดอืน กมุภาพนัธ ์  2517
เดือนมนีาคม   ตอ่มามคีำสัง่ใหย้า้ยเขา้วทิยาลยัวชิาการศกึษาพระนคร
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน)  หลายคนซุบซิบกันว่า  เส้นใหญ่
เลยถูก รองศาสตราจารย ์ ดร.ณัฐพงษ์   เจริญทิพย์   เรียก  เจ๊    (น่ีคือท่ีมา
ของการเรียกขานนามวา่ เจ๊) พ.ศ.2517 ย้ายมาทำงานทีวิ่ทยาลัยวิชาการ
ศึกษา พระนคร ทำหน้าที่ดูแลการบริการ อาหารกลางวัน (สมัยนั้นหา
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ความทีดิ่ฉันขับเร็ว   เลยทำใหผู้้หญิงคนนัน้    กระเถบิ
หน ี  เปน็วา่เกอืบชน   นายปลวกบอกวา่  ไปเลยครบั
อย่าจอด  ด้วยความกลัวก็เลยบึ่งรถไปอย่างรวดเร็ว
ฝนเริม่ตก และตกหนกัไปเรือ่ยๆ   หาทางเขา้โรงเรยีน
ไม่เจอ    ทีปั่ดนำ้ฝนดา้นคนขบั  ซ่ึงคอ่นขา้งเกา่กห็ลดุ
หายไป  ต้องขับรถฝ่าฝนตกหนักไปหาบ้านคนเพ่ือถาม
ทาง ขับไปเรื่อยๆ  มืดก็มืด  ฝนก็เทลงมาหนักมาก
มองเหน็ไฟสวา่งไสวทีล่านซเีมนตก์วา้ง คดิวา่เปน็วดั
ดีใจมาก  จอดรถเดินลงไปเห็นหญิงชราคนหนึ่ง
ใส่เส้ือคอกระเช้าสีขาว    ผ้าถุงสีดำ  น่ังอยู่ใกล้หัวบันได
ฝนตกหนักเน้ือตัวดิฉันก็เปียกมะล่อกมะแล่ก  ลุยน้ำฝน
ที่ไหลเป็นทางขึ้นบันไดไป ได้ครึ่งบันไดมองเห็นมุ้งสี
ขาว มีคนนอนนิง่อยู ่  1  คน  ดฉัินกส็วสัดหีญงิชรา
คนน้ัน   ถามว่ารู้จักโรงเรียนหนองนกแก้วม้ัยคะหญิงคน
นัน้ตอบไมต่รงคำถาม   พดูดว้ยเสยีงอนัเยอืกเยน็วา่
มาจากไหน  ดกึแลว้  นอนทีน่ีเ่ถอะจา้  เสยีงนัน้มนั
เยน็ยะเยอืกถงึหวัใจ หนาวยิง่ขึน้  ซ่ึงหนาวฝนอยูแ่ลว้
รีบตอบขอบคุณและถอยหลังลงบันได  เดินลุยน้ำออก
มา   ตอนกลับน้ีทำไมขามันก้าวไม่ค่อยออก   มาถึงรถไม่
กลา้เลา่ใหลู้กศษิยฟ์งัรบีสตารร์ถ   เลีย้วกลบั ไฟกไ็ป
ส่องปา้ยขา้งทางเหน็คำวา่พนมทวน  หมายความวา่
เราหลงทางมาไกลแล้วข้ามเขตไปอีกอำเภอหนึ่งแล้ว
ขบัรถกลบัทางเดมิ  ดขูา้งทาง  เหลอืบดนูาฬกิาเวลา
23.00 น.  พยายามจะหาบ้านคนเพ่ือถามทางเห็นลางๆ
แตเ่ขากห็ลบันอนกนัหมดแลว้    กำลงัคดิดวูา่จะทำ
อย่างไรดี มองเห็นข้างทางมีซุ้มเห็ดและมีไฟสว่าง
มีคนสี่คนนั่งกินอาหารอยู่  ดีใจมากอีกครั ้งหนึ ่ง
จอดรถและให้นายปลวกลงไปถามบ้าง  ระหว่างที่
นายปลวกเดินเข้าไป  ดิฉันสังเกตเห็นชายสี่คนนั้น
ตขีวด   เคาะถว้ยชาม  ดืม่เหลา้กนัอยู ่ และใสชุ่ดดำ
จะว่าเขามีงานศพก็ไม่ใช่   ใจเสียหมดเลย      นายปลวก
เดินออกมาบอกว่าไม่ได้ความ    ดิฉันบอกข้ึน รถเร็วเลย
บ่ึงออกมา   เรยีกวา่หอ้เหยยีดทเีดยีว  ดทีีเ่ขาไมส่นใจ
เราขบัมาอีกสัก 10 ก.ม.  มองดนูาฬกิา ประมาณหนึง่

นาฬิกา เครื ่องยนต์ดับไปเฉยๆ จำเป็นต้องลงไป
ท่ามกลางฝนท่ีตกหนักตลอดเวลา  เปิดฝากระโปรงรถ
เปดิจานจา่ย   เชค็หวัเทยีน   เขา้ใจวา่นำ้เขา้จานจา่ย
รอให้แห้ง  ระยะหนึง่สตารท์อีกเทา่ไรก็ไม่ติดจน  หมด
ปัญญา  มีรถบรรทุกอ้อยว่ิงผ่านมา   มีคนน่ังข้างคนขับ
3  คน   ขอความช่วยเหลือเขาก็ปฏิเสธและบ่ึงไปอย่าง
รวดเร็ว   นายปลวกออกความเห็นว่าจะเข็นรถ   เลยบอก
เขาวา่จะไหวหรอื   (เพราะเขาผอมซดีจางอยู)่   ตกลง
กนัทีจ่ะเขน็ เพือ่จะผอ่นแรงนายปลวก ดฉัินเลยหมนุ
พวงมาลัยลงข้างทางแต่รถก็ไม่ติด  ต้องเบรคตัวโก่ง
เพราะมีน้ำป่าไหล แรงขวางอยู่ข้างหน้า ทำอย่างไร
ก็ไม่ได้ ถอยก็ไม่ได้  ต้องค้างอยู ่อย่างนั ้น บอก
นายปลวกว่าขึ ้นรถ  พยายามสตาร์ทหลายครั ้ง
อธิษฐานเจ้าป่าเจ้าเขา (พลังจิตยังอ่อนอยู่เลยอธิษฐาน
ไม่สำเร็จ) รถก็ไม่ติด จำเป็นต้องน่ังอยู่บนรถ   ล็อกประตู
คอยเฝ้าดูน้ำ กลัวท่วมรถ จนสว่าง จึงลองสตาร์ทดู
ทีเดียวก็ติด ถอยรถขึ้นมาได้ และขับกลับโรงเรียน
ไดเ้พยีง  5  นาท ี  คดิถงึความหลงัครัง้นีไ้ม่เคยลมื

วันต่อมา  คุณนายนายอำเภอไปเยีย่ม  เล่าให้
ท่านฟัง คุณนายบอกว่า ทำไมอาจารย์ไม่แวะหา
นายอำเภอ  ท่ีน่ีโจรเยอะรู้ไหม เม่ือคืนอาจารย์ พบโจรต้ัง
2  กลุม่   กลุม่แรกเปน็นางนกตอ่จะขโมยรถ    กลุม่ที่
สองเป็นโจร (สี่คนที่ใส่ชุดดำกินเหล้า) จะปล้นรถ
สิบล้อ แต่หญิงชราคนน้ันล่ะเป็นใคร  และคนท่ีนอนน่ิง
ในมุง้  คอืใคร?

พ.ศ. 2535   มีการประชุมพูดคุยกันเร่ือง  มศว
บางเขน   ถูกยุบไปต้ังแต่  พ.ศ.2533   โดยดิฉันไม่รู้เร่ือง
ว่าใครยุบ  ยุบทำไม  เพราะอะไร  ไม่มีใครตอบได้
คุยกับ หลายคนบอกวา่จะปักหลักอยู่บางเขน   เพราะ
ได้ลงทุนเลือกทำเลซื้อบ้านตั้งหลักฐานมั่นคงแล้ว
หลังจากท่ีมีการคัดค้านจากชาว มศว บางเขน  ผู้บริหาร
ให้ตัวเลอืกวา่  ใครจะเขา้ประสานมติรกไ็ด้   ใครจะไป
อยู่องครักษ์ก็ได้ แต่คำถามต่อมาก็คือ ถ้าไม่เข้า
ประสานมติรแลว้ จะไปสอนอะไรทีอ่งครกัษ ์  ในทีสุ่ด
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ก็มีคำสั ่งมาให้เลือกย้ายสังกัด  บางคนย้ายไป
ประสานมิตรโดยดุษฎี  บางคนจำใจต้องย้ายเพราะ
อนาคต  หลายคนบอกรวมกนัเราอยู ่   และจะยา้ยไป
องครักษ์พร้อมๆ   กับการขนยา้ยพัสดุส่ิงของทัง้หลาย
มีการเสยีขวญัและกำลงัใจมาก   มีใบปลิวขบัไล่  โดย
อ้างวา่  มศว บางเขน  ถกูยบุไปนานแลว้   บางวนัก็
ส่งเสียงทางสายจนหลายคนสับสน  บางวันก็เข้าตึก
ไม่ได ้ เพราะอยูด่ ี ๆ   กมี็ร้ัวมากัน้ไว ้  เขา้ทำงานไมไ่ด้
(ตกึวทิยาศาสตร)์     และกมี็ขา่วดวีา่  เราจะมตีกึหนึง่
ตึกท่ี องค รักษ์   ช่ือตึกศึกษาศาสตร์   วิชาเอกหลายวิชา
ถูกยุบไป  เหลือวิชาเอก เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
กำลงัใจเริม่มาอกีครัง้หนึง่  ดฉัินจำใจตอ้งยา้ยสงักดั
จากคณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
คดิในใจวา่เราจะสอนอะไรได ้ ตกลงกนัในกลุม่เลก็ๆ
วา่เมือ่ไรทีไ่ดย้า้ยมาอยูอ่งครกัษเ์รยีบรอ้ยแลว้   กจ็ะ
ลาออก และกร้็องเพลง S อำลาบางเขนทกุวนั ........."
คมดาบลงฟันฟาดขาดใจ  ช่ือบางเขนคงลบไป  ช่ือใดๆ
ไม่อาจทดแทน......."    (อาจารย์หลายคน น้ำตาซึมเม่ือ
ได้ยินเพลงนี ้ เพราะมากซึง้จบัใจ)

พ.ศ.2543  ชาวคณะศกึษาศาสตร ์ ก็เร่ิมมา
สอนทีอ่งครกัษ ์  เมือ่ตกึเสรจ็แลว้เรากม็องหาปา้ยชือ่
ตึกว่าศึกษาศาสตร์   หามีไม่   มีคนช้ีว่าตึกน้ีแหละ   มอง
ดปู้ายหนา้ตกึใหญสู่งเทา่คน   ช่ือวา่   "อาคารเรยีน
และปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน"
ดิฉันไม่สามารถจำช่ือตึกท่ียาวๆ น้ีได้  ก็เรียกช่ือข้างท้าย
ว่า ตึกพืน้ฐาน  หลายคนเริม่เกดิปฏกิริยา   ถามหาตกึ
ศกึษาศาสตร ์  จนทา้ยทีสุ่ดจำเปน็ตอ้งมป้ีายอกีปา้ย
หนึง่ตดิไวท้ีต่กึ    ช่ือ  "ศกึษาศาสตร ์"

วันทีช่าว มศว บางเขน    ย้ายมาอยู ่องครกัษ์
ค่อนข้างจะลำบากแสนสาหสั   เพราะชีวิตราชการของ
หลายคนปกัหลกัอยูบ่างเขนถงึ  30  ปี    ยอ่มมีสมบัติ
พัสถานของหลวงและของราษฎร์ส่วนท่ีเป็นของหลวงเรา
ต้องระวงัรักษา    ไม่รู้จะจัดการทรพัย์สมบัติเหล่าน้ีให้
เรียบร้อยได้อย่างไร   จำเป็นต้องขนไป  ท้ิงก็ไม่ได้  หนักๆ

ทัง้นัน้   โดยเฉพาะ  ตู ้  โตะ๊   พสัดคุรภุณัฑท์ัง้หลาย
แมท้างราชการจะใหค้า่ขนยา้ย    แตก่ารขนยา้ยไมใ่ช่
เรื่องง่าย จำเป็นต้องใช้แรงงานที่เป็น คนงานซึ่งอายุ
มากแลว้ชว่ยขน   (หลงัจากนัน้คนงานหลายคนกเ็จบ็
ป่วยถึงผ่าตัดเพราะหลังทรุด) ดิฉันสงสารจนน้ำตาร่วง

ดิฉันเคยพดูว่า    วันไหนทีมี่การขนยา้ยไปอยู่
องครักษ์  ดิฉันจะลาออก เพราะไม่พอใจที่ไม่รู้เรื่อง
การยบุ  การยา้ย    แตด่ฉัินกต็อ้งกลนืนำ้ลายตวัเอง
เพราะบารมีพระมากล้นรำพันของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ท่านทรงอุปถัมภ์ให้
นักเรยีนโรงเรยีน ต.ช.ด.และนกัเรยีนในเขตทรุกันดาร
มาเรียนท่ี  มศว องครักษ์  (ในสาขาพัฒนาชุมชน สังกัด
คณะสงัคมศาสตร ์ เรยีกวา่ โครงการ บัณฑติคนืถิน่ )
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
ท่านขอให้ดิฉันเป็นประธานอนุกรรมการ  ดูแลนิสิต
ในพระราชานเุคราะห ์   ดฉัินกต็อ้งทำงานนีค้วบคูก่บั
การเปน็อาจารยป์ระจำหอพกั   สอนวชิาชพีคร ูวชิา
พุทธศาสตร์  วิชามนุษย์กับการใช้เหตุผล และ
ช่วยสอนวิชาศาสนาและประเพณีให้กับคณะสังคม
ศาสตร์

สามปีสุดท้าย ก่อนลาออกจากราชการได้
ทำงานมากมายเกี่ยวข้องกับหลายคณะ  ช่วยสอน
คณะสังคมศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์   และงาน
หอพกั   เปน็อาจารยท์ีป่รึกษาหอพกันสิิตหญงิ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์    เทียมทิพาบุญกร     (ตอนน้ี
บวชเป็นพระ  เรียกว่า  หลวงพ่ีนิพนธ์    มีคนล้อดิฉันว่า
เจ๊ทำไมไม่บวช  เพราะทุกวันน้ีมีคนมองดิฉันว่าอยู่ทาง
ธรรมเกนิคร่ึงทางโลกแลว้   ดิฉันตอบวา่  กลัวคนเรยีก
ดฉัินวา่ "หลวงเจ"๊    หรอื "หลวงเณร"  หรอื "หลวงช ี"
ก็ไม่รู้)  เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาหอพักนิสิตชาย   เราท้ังสอง
จะทำงานร่วมกันทุกวัน  มีปัญหาให้แก้  เช่น  นิสิต
ตกตกึตาย   นสิิตหนจีากหอพกั   นสิิตทะเลาะววิาท
นสิิตเจบ็ป่วย  ฯลฯ    ดฉัินกเ็ลยถกู  ผศ.นพินธเ์รยีกเจ๊
วันละหลายสบิคร้ัง
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ดิฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการโครงการ
ปราชญ์ผู้ทรงศีล   และได้เป็นประธานโครงการปฏบัิติ
ธรรมวันพุธ  มีกิจกรรมต่างๆ  เช่น  เดินจงกรม   น่ังสมาธิ
ฟังธรรม ฯลฯ  ทุกเย็นวันพุธ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ
พอสมควร เช่น อาจารย์ นิสิตจากหลายคณะ โดย
เฉพาะคณะแพทยแ์ละบคุคลทัว่ไป   คนไขจ้ากศนูย์
การแพทยส์มเดจ็พระเทพฯ บ้าง   ทำใหห้อพระของ
มหาวทิยาลยัดมีูความศกัดิสิ์ทธิ ์  สมราคา   20   ล้าน
(จากเงินบริจาค)  ซ่ึงหอพระน้ีสวยงามเด่นเป็นสง่า  เป็น
ท่ีช่ืนชมของผู้คนท่ีผ่านไปมา

พ.ศ. 2547   มีโครงการเปลีย่นเสน้ทางชวิีต :
เกษียณก่อนกำหนด   ดิฉันก็เลยเข้าร่วมโครงการ
เพราะปี  พ.ศ.2548  ก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว
และขอ้สำคญั  1  เมษายน  2548  นี ้ ศกึษาศาสตร์
(บางเขน-องครักษ์) ก็ถูกยุบหมด  ป้ายช่ือศึกษาศาสตร์
ก็จะถูกปลด  แต่ดิฉันก็ยังมาช่วยสอนวิชา มน.102
และช่วยดูการฝึกสอน

ขอขอบพระคุณทุกท่าน   โดยเฉพาะ
ผู้ช่วยศาสตราจารยนิ์พนธ์  เทียมทพิาบุญกร  ได้
เป็นคู่คิด  เป็นท่ี ปรึกษามาตลอด   ท่ีทำให้ชีวิตของ
ดิฉันได้มีโอกาสรับราชการ  เป็นงานที่มีเกียรติ
มีหนา้มตีาสุขสบาย  คดิว่าการออกจาก ราชการ
ก็พอดีกับการปดิฉากของศกึษาศาสตร ์  เป็นไป
ตาม กฏพระไตรลักษณ์   อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา...

***************************
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คหกรรมศาสตรท์ีบ่างเขน
2512-2541

                         สุขวสา    ยอดกมล

จากการประชุมท่ี มศว องครักษ์  เม่ือวันพุธท่ี  9  มิถุนายน  2547
รศ.ชูชีพ  อ่อนโคกสงู  เสนอวา่ เรานา่จะเขยีนอะไรเกีย่วกบั มศว บางเขน
บ้าง ทำให้ข้าพเจ้ามีความคิดท่ีจะเขียนเก่ียวกับคหกรรมศาสตร์ท่ีบางเขน
ในฐานะทีเ่คยอยูภ่าควชิานีม้ากอ่น  แตม่าอยูรุ่่นหลงัคอื  ปี พ.ศ.2523
รายละเอียดต่างๆ ก็จะได้จากการสอบถามอาจารย์ที่มาอยู่รุ ่นแรกๆ
ซึ ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว คือท่านอาจารย์สุดใจ  จรุงจิตต์
ทา่นอาจารยสุ์ภณดิา  สุวณชิย ์  ทา่นไดก้รณุาเลา่ใหฟ้งัวา่ เริม่แรกในปี
พ.ศ. 2512  ไดเ้ปดิแผนกวชิาโภชนาการ  โดยเปดิเปน็วชิาโทโภชนาการ
ให้นิสิตท่ีสนใจมาเลอืกเรียน   โดยม ีดร.ยุวดี  กาญจนษัฐิติ   เป็น หัวหนา้
แผนก  ต่อมาทา่นไดโ้อนยา้ยไปเปน็ หัวหนา้ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์  ท่ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช  ในปี พ.ศ.2523   แผนกวชิาโภชนาการ
ในขณะนัน้  เนน้การสอนทางดา้นอาหารและโภชนาการ  ซ่ึงมอีาจารย์
อรวนิท ์ โทรก ี  อาจารยส์มพงษ ์ เจนพาณชิย ์ (ทา่นยา้ยไปอยูภ่าควชิา
ชีววิทยา) เป็นผู้สอน  จนกระทั่งปี  พ.ศ.2513 ได้เปิดภาคค่ำ วิชาโท
โภชนาการ พรอ้มกบัเปดิโครงการ อาหารกลางวนัในโรงเรยีน  โดยขาย
อาหารใส่ถาดเป็นชุดให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ในราคา
ถกู  ปีนีมี้อาจารยสุ์ดใจ  จรุงจติต ์ และอาจารยล์ะออ  เทศวานชิ  มาชว่ย
สอนการผลติอาหาร   ปี พ.ศ.2514   มีอาจารยสุ์ภณดิา  สุวณชิย์    ซ่ึงจบ
คหกรรมศาสตร ์ จาก  มศว ประสานมิตร   มาช่วยสอน   (สมัยน้ันท่านช่ือ
อาจารย์จินตนา กองสาสนะ) ท่านเป็นผู้ท่ีรอบรู้ใน เร่ืองของคหกรรมศาสตร์
เป็นอย่างมากและเป็นผู้ท่ีสอนรายวิชาในแต่ละสาขาของคหกรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.2516  ได้เปิดเปน็ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์ หลกัสูตร  4
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ปี มีการสอนวิชาอื่นนอกเหนือจากด้านอาหารและ
โภชนาการ  เช่น  ครอบครัวสัมพันธ์ การครองเรือน
(ปัจจุบันเป็นวิชาการจัดการบ้านเรือน)   การออกแบบ
ตดัเยบ็เส้ือผ้า   อาจารยสุ์ภณดิา    สุวณชิย ์ จะเปน็
ผู้สอนเองทัง้หมด

ปี พ.ศ.2518   เร่ิมเปิดภาคคำ่ เอกคหกรรม
ศาสตร ์  และโทโภชนาการ  รับนสิิตทีท่ำงานแลว้มา
เรยีนตอ่   หลกัสตูร  2  ปี

ปี พ.ศ.2522  มี ผศ.สุธีรา  ตระกูลช่าง    (ท่าน
เกษียณอายุราชการ  Early Retire   ในรุ่นแรก)  เร่ิมเปิด
สอนวชิาเอกคหกรรมศาสตร ์ แผน  4  ปี   และ  2  ปี
ภาคกลางวัน  และมีผู้ที่ทำงานแล้วมาเรียน ภาคค่ำ
เพยีง  5  คน   ในรุน่แรก

การนับรุ ่นเริ ่มนับตั ้งแต่มีการเปิดสอนโท
โภชนาการในปี  2512   โดยเร่ิมนับเป็นรุ่นท่ี  1  มาเร่ือย
จนถึงรุ่นสุดท้ายที่มีการปิดภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คือรุ่นที ่ 20  ภาคสมทบ  ในปี พ.ศ. 2534

ปี พ.ศ.2523   อ.ทัศนีวรรณ  ภู่อารีย์   (ปัจจุบัน
เป็น  ผศ.ดร.ทัศนีวรรณ   ภู่อารีย์)  เข้ามาพร้อม
ผศ.สุขวสา  ยอดกมล     (สมัยน้ันใช้ช่ือ อาจารย์ลาวัณย์
ไหลวัฒนา  ยังโสดอยู่)   มีการเปิดขายอาหารกลางวนั
อีกครั้ง  เป็นการฝึกงานของนิสิต  โดยข้าพเจ้าเป็น
ผู้ดำเนินการ   แล้วได้นำเงินกำไรมาซื้อวัสดุอุปกรณ์
เพิ่มเติม  ขณะนั้นในภาควิชามีอาจารย์ 5  ท่าน
ช่วยกันสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ   ซึ่งมีนิสิต
ภาคกลางวนัประมาณ   30   คนตอ่ห้อง    ภาคสมทบ
เปิด  2  ห้อง  ห้องละ  35  คน   ภาคสมทบไดเ้ปิดสอน
จนถึงรุ่นท่ี  20   ก็ได้มีการยุบภาควิชาลงเพราะบางเขน
กำลงัจะถกูยบุยา้ยไปอยูท่ีอ่งครกัษ ์   ส่วนภาคกลาง
วันได้เปิดสอนถึงปี  พ.ศ.2536   ก็ถูกยุบเพราะ
ผศ.สุธีรา  ตระกูลช่าง  และ  ผศ.ดร.ทัศนีวรรณ   ภู่อารีย์
ย้ายเข้าไปอยู่คหกรรมศาสตร์ที่ประสานมิตร ทาง
ภาควชิาจึงเหลืออาจารย์อยู่  3  ท่าน  เราจึงได้ทำเร่ือง
ย้ายเข ้ามาอยู ่คณะศึกษาศาสตร์ และขอเปิด

คหกรรมศาสตร์ศึกษาอีก   ในปี  พ.ศ. 2539    เป็นภาค
กลางวัน  ซ่ึงทางภาคไดรั้บอนุมัติให้เปิดได้เพียง   3  รุ่น
จนถึงปี   พ.ศ.2541    ซ่ึงมี อาจารย์ประยงค์   จินดาวงศ์
มาช่วยสอนทางวิชาอาหาร  (ท่านเป็นศึกษานิเทศก์
เกษียณอายุราชการแล้ว    และมีความรู้ความสามารถ
ด้านอาหาร การถนอมอาหาร เป็นอย่างมาก)    จากน้ัน
คหกรรมศาสตร์ที่บางเขนก็ได้ถูกยุบไปอย่างถาวร
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ   ทางภาควิชาได้
บริจาคใหต้ามโรงเรยีนตา่งๆ   ทีท่ำเรือ่งขอมา   เชน่
โรงเรียนราชานกูุล   และบางส่วนได้นำไปบริจาควัด

เมือ่คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน  ยา้ยมาอยู่
องครักษ์  อาจารย์ที่เคยอยู่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ได้ขอเกษียณก่อนอายุราชการ   โดยอาจารย์สุดใจ
จรุงจิตต์     ขอเกษียณก่อนอายุราชการในรุ่นท่ี  1  ก่อน
เกษียณอายุราชการ  1  ปี และอาจารย์สุภณิดา
สุวณิชย์ ขอเกษียณก่อนอายุราชการในรุ ่นเดือน
เมษายน  พ.ศ.2547   กอ่นเกษยีณอายรุาชการ   1   ปี
เช่นกัน

อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็ยังมีความสุขกับ
การสอนในคณะศกึษาศาสตร ์  ถึงแม้จะไม่มีคหกรรม
ศาสตร์ศึกษาแล้วก็ตาม   เพราะข้าพเจ้าจบปริญญาโท
ทางดา้นการศกึษา (MEd. Community  Junior  Col-
lege Education) จึงไม่มีปัญหาในการสอนที ่
คณะศกึษาศาสตร์

ทุกอย่างมีเกิดข้ึน   ต้ังอยู่และดับ  ไปเป็นธรรมดา

***********************



99

ศึกษาศาสตร์  องครักษ์   ฉบับปิดฉาก  องครักษ์  ศึกษาศาสตร์มิถุนายน  2547  -  พฤษภาคม  2548

          
ใ น ค ว า ม ท ร ง จ ำ

ซ่ึงยังฝังใจ
พัชรา    สุทธสิำแดง

20 พฤษภาคม 2514    วันเร่ิมรับราชการท่ี วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พระนคร และจะเกษียณอายุราชการในเดือน กันยายน 2547 ไม่เคย
คาดคิดว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร  ซึ่งได้เติบโตมาเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  จะต้องสูญส้ินไปในปี  2544 น้ีเอง
บุคลากรบางส่วนไปปฏิบัติราชการท่ีประสานมิตร    และบางส่วนไปปฏิบัติ
ราชการ ท่ีองครักษ์  แต่ความผูกพันสนิทสนมคุ้นเคยกันไม ่เคยเส่ือมคลาย
ได้พบกันเมื่อใดเกิดความยินดีและมีความสุขใจ   โดยเฉพาะเมื่อ
อาจารย์วิโรจน์  เอ็งสุโสภณ  รศ.ชูชีพ   อ่อนโคกสูง  และคณาจารย์ ซ่ึงอยู่ท่ี
องครักษ์จัดงานเลี้ยงวันเกษียณให้กับอดีตชาวบางเขนนั้น สร้างความ
ซาบซ้ึงและประทบัใจมิรู้ลืม

ช่วงเวลา 30 ปี ท่ีได้ปฏิบัติงานอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บางเขน  มีเร่ืองราวมากมาย ท้ังด้านการงาน  ความสัมพันธ์กับมิตรสหาย
และเร่ืองราวของสถาบนั ซ่ึงหากมไิด้จดบันทึกไว้ก็จะไม่มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
แมน่ยำมานำเสนอ  ณ  ทีน่ีจึ้ง ขอกลา่วถงึเรือ่งเลก็ๆ    ทีจ่ำไดไ้ม่มีวนั
ลืมเลือนโดยไม่ต้องจดบันทึกดังต่อไปน้ี

1. ภาควิชาภาษาไทยของ มศว บางเขน มีปรมาจารย์ผู้เช่ียวชาญ
หลายท่าน  โดยเฉพาะ รศ.ประจักษ์ ประภาพิทยากร ท่านเป็นคนเจ้าบท
เจ้ากลอนและมีอารมณ์ขัน นอกจากจะเขียนตำราขายดีหลายเล่มแล้ว
ยังเขียนเร่ืองสนุกๆ ตีพิมพ์ในวารสารอีกด้วย  เม่ือท่านต้องการเอกสารใน
ห้องสมุดก็จะขอร้องให้ช่วยค้นหา  นอกจากจะกล่าวคำขอบใจแล้ว
มักจะบอกวา่เดีย๋วจะใหห้นังสือเป็นการตอบแทน  ได้ตอบท่านไปวา่เป็น
หน้าที่และเต็มใจให้บริการอยู่แล้ว  จึงไม่ขอรับของกำนัลใดๆ  ต่อมา
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ทา่นจงึแตง่กลอนอวยพรให ้  เปน็การเขยีนสดๆ และ
มอบใหท้นัท ี จึงไดเ้กบ็ลายมอืของทา่นไวเ้ปน็ทีร่ะลกึ
และนำออกมาอวดกนัในวันน้ี

ขออำนาจไตรรัตน์จรัสโลก
อำนวยโชคสุขเสริมเพ่ิมหรรษา
อายุยืนช่ืนจิตศิษย์นานา
ดำรงหลักพรรณาพาเกดิคุณ
ด้วยกำลงัพลังจิตอฐิษฐาน
ขอผองงานทา่นผลติประสทิธิสุ์นทรี
อีกกรรมดีท่ีท่านทำนำเจือจุน
เป็นนาบุญให้สัมฤทธ์ิสมคิดเทอญ

ประจักษ ์  ประภาพิทยากร
27 ก.พ.  33

2. เม่ือเร่ิมสอนวชิา  บร.101   ห้องสมดุและ
การ ศกึษาคน้ควา้   ในบทที ่ 2  เนือ้เรือ่งเกีย่วกบัวสัดุ
ห้องสมุดและการจัดเก็บวัสดุห้องสมุด  อธิบายถึงวัสดุ
ตีพิมพ์ประเภทหนึ่งเรียกว่า  กฤตภาค (Clippings)
หมายถึง  ข่าว  บทความ  หรือรูปภาพท่ีตัดจากหนังสือ
พมิพห์รอืวารสาร  แลว้นำมาผนกึลงบนแผน่กระดาษ
พรอ้มทัง้ระบแุหลง่ทีม่า  หอ้งสมดุจะจดัทำกฤตภาค
เพือ่ประโยชนใ์นการศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ  ดงันัน้ครู
ใหมจึ่งจดัทำกฤตภาคขึน้  1  ช้ิน  เพือ่ใช้เปน็อปุกรณ์
การสอน  เมื่ออธิบายถึงหัวข้อนี้ก็ให้นิสิตได้เห็นและ
อ่าน กฤตภาคของจริง    โดยตัดข้อความเร่ือง    "หนังสือ
เล่มเล็กท่ีสุดในโลก"    จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับ
ประจำวนัที ่ 5  เมษายน  2516  จากหนา้  4  ทำใหผู้้
เรียนรู้จักกฤตภาคและไดรั้บประโยชน์จากเน้ือหาของ
กฤตภาคช้ินน้ีด้วย

ปัจจุบันนีเ้มือ่โลกกา้วสูย่คุ  ไอ ท ี  หอ้งสมดุ
หลายแห่งยุติการผลิตกฤตภาคในรปูส่ิงพิมพ์  แต่ใช้วิธี
สแกนเก็บไว้ในฐานข้อมูล  ซึ่งช่วยให้สะดวกในการ
สืบค้น   ครูเก่าคนนีก็้ยังคงใชอุ้ปกรณ์ช้ินเดมิประกอบ

การสอน  เพราะกฤตภาคชิน้นีไ้ดมี้บทบาทเพิม่ขึน้อกี
ประการหน่ึง  คือนอกจากใช้เป็นอุปกรณ์การสอนแล้ว
ยังเป็นส่ือท่ีช่วยสร้างบรรยากาศการเรยีนท่ีสนุกสนาน
ไม่น่าเบ่ืออีกด้วย  เน่ืองจากเมือ่อ่านเนือ้หาใหนิ้สิตฟัง
และบอกแหล่งท่ีมาว่าได้จากหนังสือพิมพ์เม่ือปี  2516
นิสิตก็จะร้องโอ้โฮ   ผมยังไม่เกิดเลย  บางคนยกมือไหว้
กฤตภาคนี้ในฐานะที่มีอายุมากกว่า  ทำให้เพื่อนๆ
หัวเราะกันคร้ืนเครง

กฤตภาค
หนงัสือหายาก หนงัสือเล่มน้ีเล็กทีสุ่ดในโลก

หนงัสอืเลม่กระจิว๋หลวิทีน่อ้งๆ  มองอยูน่ีค้อื
หนังสือบทสวดมนต์ของศาสนาคริสต์   มีขนาดเล็ก
กว่าเล็บมือ  เพราะวางบนเล็บได้อย่างสบาย  ใหญ่และ
หนักพอๆ กับถั่วเม็ดหนึ่ง  เป็นหนังสือเล่มเล็กที่สุด
ในโลก
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เวลาจะอ่านหนังสือเล่มนี้ ต้องใช้แว่นขยาย
ช่วย

เยอรมันตะวันตกพิมพ์หนังสือเล่มเล็กที่สุด
ของโลกขึน้ในป ี1969  พิมพ์ท้ังหมด  7  ภาษาดว้ยกนั
คอื  เยอรมนั  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  สวเีดน  สเปญ  อิตาลี
และลาติน  เพื ่อฉลองวันครบรอบ  450  ปีของ
กู๊ทเทนเบิร์ก  ชาวเยอรมันผู้ประดิษฐ์คิดสร้างเครื่อง
พิมพ์ข้ึนสำเร็จเป็นคนแรกของโลก

ส่วนหนังสือเล่มใหญ่ท่ีสุดในโลก  คือ  หนังสือ
แผนท่ี ซ่ึงโยฮานิส มอริชชัส  รวบรวมข้ึนในปี  ค.ศ.1566

3. พื ้นที ่ว ่างระหว่างตึกอำนวยการและ
หอสมุด เป็นลานจอดรถ  ด้านขวามือของลาน จอดรถ
เป็นเกาะเล็กๆ  มีต้นประดู่ปลูกอยู่หลายต้น  เป็นต้นไม้
ทีมี่ใบเปน็มนัสวย  และยามออกดอกกจ็ะบานเหลอืง
สะพรัง่สง่กลิน่หอมชืน่ใจ   ปัจจุบันยงัยนื ตน้ใหร่้มเงา
อยู่เช่นเดิม

รบกวนคุณพะเนียด  อุดร  ช่วยแวะดูให้หน่อย
คุณพะเนียดส่งข่าวว่าไม่อยู่แล้ว  ไม่ทราบว่าถูกโยกย้าย
ไปปลูกท่ีอ่ืน  หรือตัดท้ิงไปเสียแล้วเพราะบริเวณตรงน้ัน
เขาได้ปรับปรุงปูพ้ืนใหม่แล้วใจหายเสียดายจัง

ดอกประดู่

4. มศว บางเขน ใช้สีเทา - ม่วง  เปน็สญั-
ลักษณ์   และท่ีตึกอำนวยการตรงลานกวา้งข้างๆ ห้อง
สารบรรณ  มีต้นศรีตรังอยู่  1  ต้น  รูปทรงสูงโปร่ง
และออกดอกให้เห็นบ้าง  แม้จะไม่เจริญงอกงามนัก
แต่พอใจท่ีจะต้ังให้เป็นต้นไม้ประจำของ  มศว  บางเขน
ได้  ปัจจุบันด้วยความคิดถึงว่ายังอยู่ดีหรือไฉน  จึง

ดอกศรีตรัง

ณ  วันนี ้ ทัง้ทีต่ระหนกัในอนจิจงั  ส่ิงทัง้
หลายเกิดข้ึนต้ังอยู่ย่อมดับไป  ถึงกระน้ันแม้หลาย
ส่ิงได้ดับไปแล้ว  หากยังคงตราตรึงในความทรงจำ
คราใดได้เห็นดอกศรีตรังหรือดอกประดู่พร้อม
กลิ่นหอมลอยลมมา    ครานั้นจะหวนรำลึกถึง
ช่วงชีวิตเมื ่อครั ้งเป็นชาวคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางเขน………….
ซ่ึงยังฝังใจ

.....................................
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4  ปีที ่ มศว องครกัษ ์

นิลวรรณ   วัฒนา

                  โออ้งครกัษแ์ดนแหง่ชวีา
ฝากดวงใจมามัน่ในแดนนี้
ฝากความหวงัดวงใจแห่งสายวารี
ไม่เลือนฤดีด่ังชีวีศรีนครินทร
องครักษ์ท่ีเราผูกพัน
เปรียบดังชีวันสัมพันธ์ม่ันเทาแดง
พ่ีน้องสานฝันผูกพันรักม่ันหวงแหน
อ่ืนใดมิแทนองครักษ์แม้นเปรียบเปรย
* ร้อยสายธาราหลัง่รวมมาด่ังสายวารีดวงใจ
สายใยพ่ีน้องท้ังผองฝากไว้ภาคภูมิฤทัยสัมพันธ์ม่ันศรีนครินทร
สายใยสัญญาชีวาผูกพัน
มิลืมคืนวันดัง่ความฝนัผันผ่าน
องครักษ์สัมพันธ์ม่ันมาแสนนาน
มิเลือนวันวานตราบเท่านานในใจ

ถ้อยคำของบทเพลงแห่งความทรงจำนี้  คงจะเป็นข้อสรุปที่
บริบูรณ์ที่สุดที่สามารถเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้สึกของบุคคลที่ได้
มีโอกาสมาเลา่เรยีนที ่มศว องครกัษแ์หง่นี ้ สำหรบัดฉัินแลว้  4  ปีทีไ่ด้
สัมผัสน้ัน   นับว่าท่ีเป็นช่วงเวลาของชีวิตท่ีไม่มากไม่น้อยเกินไปสำหรับการ
เก็บเก่ียวประสบการณ์    ซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ีจะเป็นต้นทุนสำหรับการ
ดำรงชีวิตในทุกวันของข้าพเจ้าได้  เหล่านิสิตคงคุ้นเคยกับคำว่า การ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวที่เป็นศิลปะการใช้ชีวิต  คุ้มค่าที่สุดของ
แต่ละคน  ถ้ากล่าวถึงการใช้ชีวิตที่คุ้มค่า ก็ต้องถามต่อว่าชีวิตของเรา
และท่านได้ลงทุนอะไรลงไป
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ปี  พ.ศ. 2544   เป็นปีแรกของการมาเปน็นิสิต
ในรัว้เทาแดงแหง่นี ้   ขา้พเจา้ไดล้งทนุมาสอบโดยวธิี
สอบตรงในคณะศึกษาศาสตร์  เอกวิทยาศาสตร์
สาขาชีววิทยา ความพยายามเป็นผลสำเร็จจากจังหวัด
ชลบุรี  มีข้าพเจา้เพยีงคนเดยีวเทา่น้ันท่ีมาเรียน   มศว
องครกัษ ์ในคณะนี ้ ความโดดเดีย่วในความรูสึ้กและ
ความกลัวเร่ิมตามมา  แต่อีกมุมหน่ึงของความรู้สึก คือ
ความท้าทายท่ีได้พบกับความแปลกใหม่รอบตัว   ท้ังท่ี
เรียนใหม่  อาจารย์ท่านใหม่   เส้ือผ้าใหม่   หลักสูตรใหม่
เพ่ือนใหม่  การอยู่หอพัก  และกิจกรรมใหม่ๆ  ก็ตามมา
ในขณะที่เรายังคงเป็นคนเก่า  ณ  ตอนนั้นต้องปรับ
หลายอยา่ง เพือ่ใหต้นมคีวามคุน้เคย  พยายามมอง
การเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองธรรมดา  และให้ส่ิงแวดล้อม
ยอมรับและกลืนเราไปในขณะท่ีเรายังคงเป็นตัวเราให้ได้
และท้ายท่ีสุดข้าพเจ้าก็อยู่เย็นเป็นสุขดี

ประเด็นการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ท่ีสามารถ
กล่ันกรองมาเล่าสู่กันฟังได้  ก็คงไม่พ้นเร่ืองเรียน   เน่ือง
จากเป็นสถานศกึษา  เร่ืองเพ่ือนซ่ึงเป็นท่ีสะสมคุณค่า
และความหมายของทุกชีวิต  เรื ่องกิจกรรมที่เป็น
ประสบการณท์ีห่าซือ้ไม่ไดท้ีท่ำใหเ้ราเปน็คนสมบรูณ์
แบบ

การเรียน
ชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยการเรียนจะ

สำเร็จเป็นผลดีได้ อยู่ที่การแบ่งเวลาเป็นสำคัญที่สุด
ความซื่อสัตย์ พากเพียรเป็นเสน่ห์ที่น่ารักของนิสิต
ทุกคน  เพียงอ่านหนังสือตามเวลา  และทำงานส่งครบ
ตามกำหนดเทา่นีก้ผ่็านแลว้  สำหรบัความรูท้างดา้น
วิชาครูหรือศึกษาศาสตร์เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด
ของการมาเป็นนิสิตท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ี  ประสบการณ์
จากการเรียนวิชาเหล่าน้ีสามารถเป็นทุนสำหรับนำมา
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพครูได้
เป็นอย่างดี  สำหรับในด้าน วิชาวิทยาศาสตร์   ถึงแม้ว่า
เราจะอยู ่ที ่องครักษ์แต่ก็สามารถใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ บางชิ้นอาจเก่าแต่ก็

สามารถใช้ได้ตามความต้องการ   บรรยากาศการเรียน
จึงเปน็ไปดว้ยความสนกุ มีเครยีด และวติกบา้งเวลา
สอบก็เป็นเร่ืองธรรมดา  ไม่นานก็ ผ่านพ้น

การเรียนแม้เหน่ือยยาก ต้องลำบาก อย่า
ท้อถอย  สุดทางท่ีรอคอย  คือ อนาคตอนังดงาม

เพ่ือนพ้อง
มิตรภาพเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ขาดไปมิได้  ข้าพเจ้า

มีความเช่ือว่า  คนเรา  คงมีชีวิตอยู่บนโลกน้ีไม่ได้ถ้าขาด
มิตรภาพและความรกัไป  เรือ่งราวชวีติคนทกุคนลว้น
แล้ว แต่มีความผูกพัน เก่ียวข้องซ่ึงกันและกันเป็นเสน่ห์
ของการทำความรู้จัก  เป็นเร่ืองของการให้เกียรติ   การให้
อภยั และใหค้วามรูสึ้กอบอุน่  ปลอดภยั ทำใหค้นเรา
มีความมั่นใจที่จะยืนหยัดอยู่ได้โดยเห็นคุณค่าของ
ความเป็นตัวเองและมีกำลังใจ

มีเพ่ือนนสิิตและรุน่พ่ีท่ีข้าพเจา้ไดพู้ดคยุด้วย
หลายคนได้ แสดงทัศนคติเร่ืองเพ่ือนไว้ว่า  เม่ือเข้าเรียน
ปี 1 จะเป็นปีท่ีมีเพ่ือนมากทีสุ่ด  สนุกท่ีสุด  รักกันท่ีสุด
แล้วความเป็นท่ีสุดท้ังหลายก็จะหมดลงเม่ือเรารู้จักกัน
มากขึ้น และเมื่อความกลัวซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
ความเห็นแก่ตัวตามมาหลอกหลอนคนเรา   ความน่ารัก
ความมีน้ำใจเริ่มหดหาย  ความเหินห่างก็ตามมา
หลายๆ  คนก็มีวิธีการพิสูจน์มิตรแท้   ถือคติท่ีว่า  เพ่ือน
ดีมีหน่ึงถึงจะน้อย  ดีกว่าร้อยเพ่ือนคิดริษยา   มีความสุข
อยู่ในกลุ่มแคบๆ  บางรายขอเลอืก อยู่แต่กับตัวเองก็มี
อันนี้ถือว่าเลือกเองแล้วและเชื่อว่า ความจริงใจใน
สังคมไม่มี  เป็นอย่างน้ันไปเลย  รสชาติ  ด้านมิตรภาพ
บรรยายได้อย่างไม่มีวันจบ   สำหรับข้าพเจ้าแล้ว   ความ
จริงใจเป็นข้อสรุปท่ีเป็นอมตะของมิตรภาพเสมอ  ถึงแม้
โดดเด่ียวอย่างไร   ก็ไม่เคยเดียวดาย



104

ศึกษาศาสตร์  องครักษ์   ฉบับปิดฉาก  องครักษ์  ศึกษาศาสตร์ มิถุนายน  2547  -  พฤษภาคม  2548

          
ใ น ค ว า ม ท ร ง จ ำ

กิจกรรม
ความมุ่งม่ัน ของการมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย

อย่างหนึ่งของข้าพเจ้าคือ การได้ร่วมทำกิจกรรม
ชีวิตของ ข้าพเจ้าไม่เปลี ่ยนแปลงเท่าใดนักเนื ่อง
จากเป็นเด็ก กิจกรรมมาต้ังแต่เรียนอยู่ช้ันประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษา   กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ของเรา
มีใหเ้ลอืกทำมากมาย   แคภ่ายในคณะของเราเองกมี็
ครบทุกด้านแล้ว  ทั้งชมรมสร้างสรรค์สังคมชนบท
ชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย     ชมรมส่งเสริมกีฬา
และสขุภาพ   ชมรมตา้นภยัเอดสป์ฏิเสธยาเสพตดิ

การทำกิจกรรมสามารถสร้างประสบการณ์
ให้กับนิสิตได้หลายอยา่ง  ผู้ท่ีเคยไดสั้มผัสแล้วเทา่น้ัน
จึงจะทราบว่าสิ ่งที ่ได้มายากที่จะประเมินคุณค่า
เรามีโอกาสหรือเวทีที ่เราสามารถทำการการวาง
แผนงาน  ไดแ้สดงความมุง่มัน่  ความทุม่เท  การเสยี
สละ ความมนีำ้ใจ การทีเ่ราสามารถ ทำงานได ้หลาย
อยา่งในเวลาเดยีวกนั  เปน็การทดสอบศกัยภาพ ของ
ตนเอง  พิสูจน์ตนเอง  และที่สำคัญคือหลายๆ คน
สามารถคน้หาตวัเองพบ  บทบาทในการทำกจิกรรม
ของนิสิตมีหลาย บทบาทซ่ึงนิสิตสามารถ เลือกในส่ิงท่ี
ตนเองถนดั  หรือลองทำได้  และจากงานทีท่ำจะทำให้
เราสามารถพฒันาตนเอง  พัฒนาสังคมได้ต่อไป

บทสรุป
4 ปี ทีม่ศว  องครกัษ ์ ใกลค้รบแลว้  ใกลถ้งึ

เวลาที่ข้าพเจ้าต้องลงทุนชีวิตใหม่อีกครั้งเพื่อเปลี่ยน
ทีอ่ยูใ่หม ่  คน้หาสิง่ใหม่ๆ   เรยีนรูส่ิ้งใหม ่  และ มศว
องครักษ์ แห่งนี้จะเปลี่ยนฐานะเป็นอดีตของเจ้า แต่
จะเป็นอนาคตของนิสิตใหม่รุ ่นต่อไปที่เข้ามาตาม
ฝันของตนเอง  ข้าพเจ้าเองก็คงใช้ชีวิตต่อไปโดยมีอดีต
4 ปี  ท่ี  มศว  เป็นความทรงจำทีไ่ม่ลืมเลือน

ยังคงระลึกถึงตึกคณะศึกษาศาสตร์ของเรา
ท่ีเราเรียน
ยังคงระลึกถึงวงเวียนท่ีว่ิงแก้บน
ยังคงระลึกถึงห้องสโมสรนิสิต
คณะศึกษาศาสตร์
ยังคงระลึกถึงท่านอาจารย์
ยังคงระลึกถึงห้องประชุมเชียร์  ธงม่วง
เสียงบูม    คราบน้ำตา  สแตนด์เชียร์
ยังคงระลึกถึงพ่ีของเรา  เพ่ือนของเรา
ยังคงระลึกถึงชงโค  และบางเขน
ยังคงระลึกถึงม่วงเทาสัมพันธ์...................

---------------------------------

อยากขอบคุณท่ีโลกยังหมุนอยู่ และรับรู้ว่าเธอยังฝัน
วันเวลาน้ันพาให้เราพบกัน ผ่านคืนผ่านวันผ่านเดือนเป็นเพ่ือนคุ้นเคย
ฝากความรักความฃิดถึงให้เพ่ือน อย่าลืมเลือนเพ่ือนเอยเคยฝัน
อย่าลืมคำพร่ำเตือนท่ีเคยรำพัน จะแบ่งปันสร้างสรรค์เพ่ือวันท่ีดี
แม้สองตาเธอมองหาดาว แต่สองเท้ายังก้าวติดดิน
อยู่ใกล้ไกลวันใดท่ีเธอได้ยิน อย่าส้ินหวังอย่าส้ินกำลังใจ
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ด้วยรักและผกูพัน
สมปอง  ใจดีเฉย

คณะและมหาวิทยาลัยในฝัน …
ผมเช่ือว่ามนุษย์ทุกคนมีความฝัน  และพยายามตามหาความ

ฝันด้วยวิธีการท่ีแตกต่าง กันไปผมเองก็เช่นกัน ..ผมออกเดินทางจากอำเภอ
สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  เข้าสู่กรุงเทพฯ เพ่ือมา ตามหาความฝันของ
ผม ในชว่งมธัยมศกึษาปทีี ่6 นัน้  ผมมีทางเลอืกหลายทาง เพราะสอบ
ได้ในคณะต่างๆ ของหลายๆ มหาวิทยาลัย   อย่างไรก็ตาม  ผมก็มีความฝัน
และจุดมุ่งหมายในชีวิตเหมือนกับคนทั่วๆ ไปเช่นกัน  ผมอยากเป็นครู
เพราะผมได้เห็นต้นแบบของครูที่ดีมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่ในระดับประถม
ศึกษาเร่ือยมาจนถึงระดับมัธยมศึกษา   ทำนองเดียวกันผมก็เห็นตัวอย่าง
ของครท่ีูไม่ประทบัใจในช่วงเวลาเดยีวกนั (เหมอืนกบัเหรยีญทีมี่ 2 ด้าน)
ไดเ้หน็พฤตกิรรมของเพือ่นๆ พี่ๆ  นอ้งๆ นกัเรยีนดว้ยกนั  ฯลฯ  ส่ิงเหลา่นี้
เป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ผมอยากมีอาชีพครู และคิดว่าจะเป็นครูที่ดี
เหมือนพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ในดวงใจของผม

ศรนีครนิทรวโิรฒ  บางเขน ... มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นศรสีง่า
แห่งพระนคร   เป็นมหาวิทยาลัยท่ี ผมเลือกมาศึกษาต่อและเข้าเรียนใน
คณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  เพราะครูในดวงใจ
ของผม ส่วนใหญจ่บมาจากสถาบนัแหง่นี ้ ผมไดรั้บการบม่เพาะทัง้วชิา
ความรู ้  คณุธรรม  จริยธรรม  การดำเนนิชวีติ  ตลอดจนการรบัใช้และ
พัฒนาสังคมอย่างเต็มรูปแบบจากท่ีน่ีเช่นกันและเป็นรากฐานของวิชาชีพ
ของผมในปัจจุบัน

หลากหลายบุคคล ... หลากหลายคุณค่าในจิตใจ ...
ท่ียังคงตราไว้ในดวงจิต

รศ.บุญกุล  บรรจบราษฎร์  เป็นอาจารย์ที่ผมประทับใจที่สุด
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บุคคลหนึ่ง  ท่านเป็นต้นแบบของการเป็นครูสอน
ชีววทิยาทีด่มีาก สอนไดส้นกุ เรา้ใจ มีส่ือและเทคนคิ
การสอนท่ีหลากหลาย   และเป็นต้นแบบของการทุ่มเท
การทำงานและการต่อสู้เพ่ือความยุติ ธรรม อย่างแท้จริง

อ.รัตนา  สัมพันธชิต  อาจารย์ท่ีเป็นต้นแบบ
อีกคนหนึง่ในชีวิตของผม  ท่านอุทิศตนใหกั้บการสอน
พฒันาสือ่การเรยีนการสอน  มีกลยทุธใ์นการสอนให้
นิสิตเข้าใจง่าย  เรียนแล้วน่าสนใจให้ติดตามในเน้ือหา
วิชา (ท่านสอนวิชาชีวเคมีซึ่งในช่วงนั้นถือว่าเป็นวิชา
ปราบเซียนจริงๆ  ผมเองไม่ชอบวิชาเคมีมาต้ังแต่เรียน
ในระดบัมัธยมแลว้  แตท่า่นสามารถสอนใหผ้มรักใน
วิชาน้ีได้)

รศ. หวน  พินธพัุนธ ์   ทา่นสอนวชิาการ
บริหารการศึกษา  และวิชาการเป็นผู้นำชุมชน  ส่วน อ.
ปรียา  พินธุพันธ์  ท่านสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ให้กับผม   นิสิตทุกคนท่ีได้เรียนกับท้ังสองท่านต่างก็พูด
เป็นเสียงเดียวกันว่าหินจริงๆ  แต่สำหรับผมแล้วผมจะ
ตามไปเรียนกับทั้ง 2 ท่านอีกหลายๆ วิชา เท่าที่
จะลงเรยีนได ้  เพราะผมรูสึ้กสนกุและไดค้วามรูอ้ยา่ง
มากมายเมื่อ เรียนกับท่านอาจารย์  อีกท่านหนึ่งที่
จะไม่กล่าวในที ่น้ีไม่ได้ คือ  อ. สมบุญ  อุปถัมภ์   ท่าน
เป็นต้นแบบของการวางตัว  บุคลิกภาพ  คุณธรรม  และ
จริยธรรมความเปน็ครใูหก้บัผมไดเ้ปน็อยา่งด ี   นอก
จากนีค้ณาจารยท์กุทา่นทีมิ่ไดเ้อย่นามกล้็วน แลว้แต่
มีความสำคัญต่อผมจนทำให้ตัวผมเองมีความเจริญ
ก้าวหน้าในอาชีพการงานจนถึงทุกวันน้ี

มศว บางเขน...สถานที ่บ ่มเพาะนักกิจกรม
มืออาชีพ

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า ... กิจกรรม
สร้างคน ... คนสรา้งชาติ ... มศว บางเขนเปน็อีก
สถาบันหน่ึงท่ีสร้างนักกิจกรรมออกไปรับใช้และพัฒนา
สังคมได้ไม่แพ้สถาบันการศึกษาใด   ผมเองเป็น

นักกิจกรรมมาต้ังแต่เรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา
แล้ว   แต่ท่ี มศว บางเขน  ผมได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมท่ี
หลากหลายรูปแบบ  ทั้งกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ  ศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์
ธรรมชาตแิละบำเพญ็ประโยชนเ์พือ่สังคม   ได้ฝึกการ
ทำงานเป็นหมู่คณะ  รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี   ได้รู้จัก
เพือ่น พี-่นอ้ง  จากหลากหลายคณะและหลากหลาย
วิชาเอก  ทำให้เกิดเครือข่ายในการ ทำกิจกรรมนิสิตมาก
ยิ่งขึ้น  การทำกิจกรรมนิสิตเป็นการเติมเต็มกิจกรรม
นอกหลักสูตรได้อย่างดียิ่ง  เป็นประสบการณ์ที่ไม่
สามารถหาไดง่้ายๆ และเม่ือกล่าวถึงกิจกรรมแล้วก็ไม่
อาจท่ีจะไม่กล่าวถึงอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมได้   ท่าน
อาจารย์ท่ีผมจะกล่าวถึงท้ัง 2 ท่านน้ี  ท่านเป็นต้นแบบ
ของอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมท่ีดีเย่ียม  เพราะร่วมทุกข์
ร่วมสุข ร่วมทำกิจกรรม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือแนะนำ
อุทิศตนและเสียสละมาโดยตลอด  และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีสำหรับผมและนิสิตนักกิจกรรมทุกคน  ท่านคือ
อ .สุภณิดา สุวณิชย์ และ รศ .ดร.สุปราณี
ขวัญบุญจันทร ์   นอกจากนี้พวกเรานักกิจกรรม
ท้ังหลายยังมีพ่ีชายท่ีแสนดีหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกคน
หนึง่คอื พ่ีหมู หรอื อ.นฤพนธ ์ สีแสด พีห่มจูะคอย
แนะนำช่วยเหลือ ส่ังสอน ฝึกให้พวกเราเป็นนักกิจกรรม
ที่สมบูรณ์แบบ  มีความคิดที่กว้างไกลและมีเหตุผล
กิจกรรมนิสิตได้ถูกถ่ายทอดไปสู่นิสิตที่มีอุดมการณ์
เดียวกันจากรุ ่นต่อรุ ่น  จาก มศว บางเขน ... สู่
คณะศึกษาศาสตร์  บางเขน ...และคณะศกึษาศาสตร์
องครักษ์  และได้พัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้มีความ
หลากหลายและมีการบูรณาการมากข้ึนดังท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน  ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ
มากมายและได้ช่วยเหลือสังคมรวมทั้งประเทศชาติ
เรือ่ยมาจนทกุวนันี ้ ไดแ้ก ่ การออกคา่ยอาสาพฒันา
ชนบท  โครงการปลกูป่า ถาวรเฉลิมพระเกยีรติฯ   การ
รณรงค์สร้างเครือข่ายในการป้องกันโรคเอดส์และ
ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน   การเผยแพร่ศิลป
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วฒันธรรมไทย   และคา่ยวทิยาศาสตร ์  เปน็ตน้

บางเขน-องครักษ์ ... ความเปลี่ยนแปลง ...
และการต่อสู้เพ่ือความหวัง

ผมคิดว่าอาจารย์หลายๆ ท่านท่ีเขียนบทความ
ในเอกสารเล่มน้ีก็คงจะกล่าวถึงความเปล่ียนแปลงของ
มศว บางเขน ... คณะศกึษาศาสตร ์ บางเขน ... และ
คณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์   ในท่ีสุดผมจำได้ว่าต้ังแต่
ผมเข้ามาเรียนท่ี มศว บางเขน เม่ือปี 2532  ผมก็ได้ยิน
เร่ืองราวเก่ียวกับการยุบรวมวิทยาเขต  การยุบ  การย้าย
บางคณะวชิา  บางวชิาเอกเขา้ไปเรยีนทีป่ระสานมติร
ด้วยเหตุผลนานาประการ  ตลอดจนการงดรับนิสิต
ใหม่ที่ มศว บางเขน  บางช่วงและสถานะของ มศว
บางเขน (วิทยาเขต) ก็เหลือเพียงคณะศึกษาศาสตร์
บางเขน  และดำรงอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ถูกกระแสการเมือง
และอื่นๆ ให้ย้ายไปอยู่ที่องครักษ์ และใช้ชื่อคณะ
ศึกษาศาสตร์ องครักษ์  และกำลังจะหมดไปในช่วง
เดือนมีนาคม 2548 นี้  ด้วยกลไกและเหตุผลของ
...???   ตลอดเวลาทีผ่มเขา้มาเรยีน และทำงานทัง้ใน
ส่วนของบางเขนและองครักษ์ ล้วนแล้วแต่มีความ
เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน  บ่อนทำลายกำลังใจ
ของนิสิต คณาจารย์  และบุคลากรทุกยุคทุกสมัย
อย่างไรก็ตาม ทุกช่วงภาวะวิกฤติคณาจารย์ และ
นิสิตต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ทางความคิดและ
เหตผุล ... เพือ่ความหวงัวา่ ... คณะจะคงอยูไ่ดต้อ่ไป
... (ถา้ มศว  และประเทศชาตเิปน็เชน่นีก้ค็งจะดยีิง่)
แต่ขณะนี้เรี่ยวแรงและกำลังที่เคยมีอยู่เริ่มถดถอยไป
เสียแล้ว  คงไม่มีการต่อสู้เพื่อความหวังอีกต่อไป
ประวตัศิาสตรค์งมแีตเ่พยีงวา่  มศว  บางเขน เคยมี
ครูแห่งชาติ 3 คนแรกท้ังสาขาฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และองครักษ์ ผลิตบัณฑิต
ออกไปรับใช้และพัฒนาสังคมอยู่ท่ีใดบ้าง???  พวกเขา
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง ???
และพวกเขาก็คงจะถามผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

แต่ละยุคแต่ละสมัยว่ามีเหตุผลใดในการทำให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว ???    หรอืจะใหป้ระวตัศิาสตร์
จารึกไว้ว่าท่านเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับ
บางเขนและองครกัษ์เอง ..

ณ   ท่ีน้ีมีแต่ ความรกัและความปารถนาดี
ในระหวา่งทีผ่มเรียนอยูท่ี่  มศว  บางเขน  ผม

รู้สึกมีความอบอุ่นเป็นท่ีสุดท้ังการเรียน  และชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัย  เพราะมีอาจารย์ท่ีดีทำให้สนุกสนานกับ
การเรยีนหนงัสอื   มีอาจารยท์ีรั่กและเมตตา   รวมทัง้
เปิดโอกาสให้ผมได้แสดงความสามารถหลายๆ ด้าน
นอกจากนี้ยังมีพี่ๆ ที่เป็นตัวอย่างทั้งการเรียน และ
กจิกรรมทกุๆ คณะ ทกุๆ วชิาเอก  และเพือ่นๆ ทีด่ทีีมี่
อุดมการณ์เดียวกัน  คอยช่วยเหลือสนับสนุนและ
ร่วมมอืร่วมใจกนัในทกุๆ กจิกรรม  เชน่  พ่ีง ู(เบญจะ
ผ่องศร ี เอกธรุกจิศกึษา)  พ่ีเต่า (วรรณา  เจรญิสขุ
เอกวรรณกรรมอังกฤษ)  พี่หนุ่ม (ณรง ศักดิ์
คำเอีย่ม   เอกเคม)ี  พีแ่ปะ๊ (อรสา  แป๊ะม่ันคง
เอกสังคม) พี่น้อย (สมเกียรติ  ชื่นพิริยานนท์
เอกคณิตศาสตร์)  นอม (ประนอม  หลีพันธ์
เอกภาษาองักฤษ)  สุ  (สุวารี  ราชภักด ี เอกเคม)ี
หมู (ธรีพงษ ์ อนนัตรงัษ ี เอกคณติศาสตร)์   ก้อย
(วริศรา  วัชรเวียงชัย  เอกคณิตศาสตร์)  ตุ่ม
(ปวีณา  ชีพพานิช  เอกชวีวิทยา)   รวมทัง้เพือ่นๆ
พ่ีๆ น้องๆ อีกหลายท่านท่ีไม่ได้เอ่ยนามในท่ีน้ี  ทุกท่าน
ยังอยู่ในหัวใจของผมเสมอ

หลังจากที่ผมจบปริญญาตรี เมื่อปี 2535
ผมได้เรียนต่อปริญญาโท และได้มีโอกาสกลับมา
ทำงานที ่มศว บางเขน  ร่วมกบัคณาจารยท์ีเ่คยสอน
ผมมาร่วมงานกับพ่ีๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเคยเห็น
ผมมา ต้ังแต่เรียนปริญญาตร ี   ดังน้ัน  สถานภาพของ
ผมจึงเปลี่ยนแปลงไปในอีกบทบาทหนึ่ง  แต่อย่างไร
ก็ตามผมก็ยังได้รับความรัก ความเมตตา ความ
ช่วยเหลือ  ความเอื้ออาทร  ตลอดจนกำลังใจดีๆ
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จากคณาจารย์  และพี่ๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ทกุคนเปน็อยา่งด ี  ทำใหผ้มสามารถทำงานไดเ้ตม็ที่
ดังท่ีใจมุ่งหวงัไว้

ประสบการณ์การทำงานท่ีดี
จาก  มศว  บางเขน ... สู่คณะศกึษาศาสตร์

บางเขน ... และคณะศกึษาศาสตร ์ องครักษ์  อาจารย์
ทุกท่านได้เปิดโอกาสให้ผมได้ร่วมงานสำคัญๆ มาโดย
ตลอด  โดยเฉพาะทา่น  รศ.สมพล  มงคลพิทักษ์สุข
ในช่วงที่ท่านเป็นผู้บริหารท่านได้เปิดโอกาสให้ผมได้
ทำงานดา้นกิจการนิสิต (เป็นผู้ช่วยคณบดฝ่ีายกิจการ
นิสิต)  ทำให้ผมสามารถพัฒนากิจกรรมนิสิตของ
คณะฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยเรื่อยมา  อีกท่านหนึ่ง คือ อ.วิโรจน์
เอ็งสุโสภณ (รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์)
ทา่นเปน็หวัหนา้งานทีด่ ี มีวสัิยทศันก์วา้งไกล  รับฟงั
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงานทำงานเป็นทีมเป็นนัก
ประณีประนอมผมทำงานกับท่านในฐานะผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตในช่วงท่ีพวกเรายา้ยจากบางเขนมาสู่
องครักษ์ ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที ่ดีในชีวิต
อยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบทบาทของการเปน็
ผู้บริหารการศกึษา/ผู้นำทางการศกึษาทีดี่อาจารยอี์ก
ท่าน หนึ่งที่จะไม่กล่าวในที่นี้ไม่ได้เลยคือ รศ.ชูชีพ
อ่อนโคกสูง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ท่านเป็นอาจารย์
สอนผมในช่วงท่ีผมเรียนปริญญาตรีด้วย (วิชาจิตวิทยา
การศึกษา) ผมได้ร่วมงานกบัท่านหลายๆ โครงการทัง้
โครงการในระดับคณะโครงการจากหน่วยงานภาย
นอก  รวมทัง้โครงการวจัิยตา่งๆ  ทา่นเปน็ตวัอยา่งทีด่ี
ในหลายๆ ดา้น  เชน่  การดแูลเอาใจใสลู่กนอ้งทกุคน
โดยเสมอหน้ากัน   ทำงานฉับไว  และมีประสิทธิภาพสูง
งานกจิกรรมนสิิตท่ีผมและลกูศิษย์ทุกรุ่นร่วมกันสร้าง
สรรค์ช่วยเหลือ  ออกไปรับใช้และพัฒนาสังคมทุก
โครงการ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากท่าน
ผู้บริหารเหล่าน้ีเสมอมา

เมล็ดพันธ์ุแห่งความภาคภูมิใจ
ลูกศิษย์ทุกรุ่นทั้งที่เรียนที่บางเขนและเรียน

ทีอ่งครกัษ ์  ล้วนเปน็เมลด็พนัธุท์ีค่ณาจารย ์   ทกุคน
ภาคภูมิใจ   ทุกคร้ังท่ีมีข่าวว่าลูกศิษย์ไม่ว่าจะอยู่สาขา
วิชาใดก็ตามประสบความสำเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นสอบเรียน
ต่อปริญญาโทได้ในสถาบันการศึกษาต่างๆ  สอบบรรจุ
เข้ารับราชการครูหรือสามารถเข้าทำงานในบริษัทต่างๆ
หรือประสบความสำเร็จ  มีความเจริญก้าวหน้าในด้าน
ใดก็ตาม  พวกเราซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกเขาทุกคน
ล้วนตืน่เตน้และดใีจด้วยทกุคร้ัง

พรพรรณ  พวงมงคลธร   เอกฟิสิกส์
คณะศึกษาศาสตร์  บางเขน  ผู้นำนิสิตชมรมสร้างสรรค์
สังคมชนบทเป็นผู้ริเร่ิมบุกเบิกการทำงานกจิกรรมด้าน
การอนรัุกษ์ส่ิงแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตอิย่าง
เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอยา่งย่ิงโครงการปลกูป่าถาวร
เฉลิมพระเกยีรติฯ  ซ่ึงเร่ิมดำเนนิงานมาตัง้แต ่ปี 2540
จนถงึปจัจุบัน  โดยไดรั้บการสนบัสนนุจากทัง้ภาครฐั
และเอกชน  ทำใหไ้ดรั้บรางวลัตา่งๆ มากมาย  และ
สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยมาโดย
ตลอด

ศันสนา  วันชูเชิด   สุดารัตน์  วงษ์ตาผา
รุ่งนภา  เอ่ียมสำอางค ์ และ อมราภรณ ์ วรโพด
เอกฟิสิกส์  เคมี  และชีววิทยา(ตามลำดับ)  คณะศึกษา
ศาสตร ์ บางเขน  และเพือ่นๆ อีกหลายคน  เปน็ผูน้ำ
กิจกรรมนิสิตที ่มีผลงานอย่างมากมายในช่วงนั ้น
ทั้งงานค่ายอาสาพัฒนาชนบท งานปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการได้
รับรางวัลใน การแข่งขันประกวดกองเชียร์และผู้นำ
เชียร์ ในการแข่งขันฟุตบอล Thailand University
League ครัง้ที ่1  ซ่ึงแสดงใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืกนั
ทำงานการวางแผนการทำงาน  ทำให้ความพยายายาม
ของพวกเขาประสบความสำเร็จและสามารถสร้าง
ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึง่  ยุคน้ีนับว่า
เป็นยุคทองของกิจกรรมนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์
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บางเขนจริงๆ
รัชดา ทองสุข (ชีววิทยา) ปิยะนุช  หุ่นศาสน์

(เคมี) อำพร บุญเลียบ (เคมี) และ ณัฐณิชากร
ศรีบริบูรณ์ (เคมี)  นิสิตเหล่านี้เป็นนิสิตแกนนำใน
การสืบทอดกิจกรรมนิสิตจากบางเขนสู่องครักษ์  เน่ือง
จากเปน็นสิิตคณะศกึษาศาสตร ์ องครกัษ ์ รุ่นที ่1  ซ่ึง
มีนิสิตจำนวนนอ้ย  และไม่ค่อยมีนักกิจกรรมเท่าไรนัก
อย่างไรก็ตาม  พวกเธอได้สืบสานตำนาน กิจกรรมไว ้ได้
สำเร็จ   และร่วมกันก่อต้ังชมรมต้านภัยเอดส์ปฏิเสธยา
เสพตดิขึน้มาเพิม่เตมิอกี 1 ชมรมดว้ยและการดำเนนิ
งานด้านการรณรงค์สร้างเครือข่าย ในการป้องกัน
โรคเอดส์และยาเสพติดทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
ก็เริ่มอย่างจริงจังขึ้นในช่วงนี้   ขณะที่กิจกรรมนิสิต
ด้านอื่นๆ ก็ยังคงดำเนินอยู่ด้วยโดยมีพี่ๆ นิสิตรุ่น
สุดทา้ยทีค่ณะศกึษาศาสตร ์ บางเขน  เปน็พีเ่ลีย้งให้

ดอน  หงษ์ทอง   เรวัตต์  นกสว่าง  ฐิติวุฒิ
สงบจิต  และโสภาพนัธ ์ เป็นตามวา (เอกฟสิิกส)์
สุธาสินี  ไชยชาญ (เอกเคม)ี  ประภาพร  ศรีคง
วันชัย  นราวงษ์  ขวัญธนา  จันทร์ช่ืน  และน้ำทิพย์
เท่ียงตรง (เอกชีววิทยา)  คณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์
รุ่นท่ี 2   นิสิตแกนนำกลุม่น้ีและเพือ่นๆ เป็นนิสิตอีกรุ่น
หน่ึงท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับคณะและมหาวทิยาลัยท้ังใน
ด้าน การเรยีนและกจิกรรม ความรุง่เรอืงของกจิกรรม
นิสิตทุกรูปแบบกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นยุค
ทองของกจิกรรมนิสิตท่ีคณะศกึษาศาสตร ์ องครักษ์

เรวัตต์  นกสว่าง และ อัครเดช  มโนธรรม
นสิิตคณะศกึษาศาสตร ์ องครกัษ ์ รุ่นที ่2 และ 3 เปน็
นิสิตที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  จากสภา
สังคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย  มีผลงานดา้นการ
บำเพญ็ประโยชนเ์พือ่สังคมมาโดยตลอด  จนกระทัง่
ปรากฏแก่สาธารณชนท่ัวไปสมควรได้รับรางวัลดังกล่าว
นับเป็นเกียรติประวัติท่ีสำคัญของคณะและมหาวิทยาลัย

อัครเดช  มโนธรรม  วุฒินันท ์ เชาวฤทธ ิ์
(เอกฟิสิกส์)  วิชชุตา  ตระกูลราษฎร์  ชัยรัตน์

เกษตระทัต  วิฑูรย์  ยวงสะอาด (เอกเคมี)  สุนันทา
พันธุ์วิไล  นพรัตน์  สิงห์ธรรม  และทิพนาถ
อนัตรเสน (ชีววทิยา)  และเพือ่นๆ นสิิตคณะศกึษา
ศาสตร ์  องครกัษ ์  รุ่นที ่ 3  กร่็วมกนัสบืสานตำนาน
กิจกรรมนิสิตจากรุ่นพี่และถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง  และมี
ผลงานเผยแพรท่างส่ือมวลชนอีกหลายแขนง

นิลวรรณ  วัฒนา  วรวัฒน์  ทิพจ้อย  วิมล
พรรณ  ดาวดาษ  นภาพร  พิศวง  ธีรยุทธ  ก่ำสีดา
ณัฐพงษ์  บุญปอง  ศศิธร  พงษ์โภคา (เอกชีววิทยา)
และ นงนชุ  เรียนดารา (เอกเคม)ี  นกักจิกรรมนสิิต
รุ่นสุดท้ายของคณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์   นิสิตแกน
นำเหล่าน้ีได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมทุกรูปแบบ  ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน ์ และทำงานในลกัษณะมืออาชีพ
เน่ืองจากบ่มเพาะการเป็น นักกิจกรรมมา ต้ังเรียนช้ันปีท่ี
1 และถึงแม้ว่าจะมีคนทำกิจกรรม ในคณะศึกษา-
ศาสตร ์องครกัษ์ น้อยลง (เหมอืนลมหายใจรบิหร่ีของ
คณะที ่กำลังจะหมดลงในอนาคต) พวกเขาก็ยัง
เข้มแข็งและปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม   ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลจากหลายหนว่ยงานทัง้โล่ห์ประกาศเกยีรติคุณ
องค์กรนิสิตดีเด่น ปี 2546 (ชมรมสร้างสรรค์สังคม
ชนบท  และชมรมต้านภัยเอดส์ปฏิเสธยาเสพติด)
โล่ห์ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
โล่ห์รางวัลพระราชทาน ปี 2547 (6 รางวัล)  ใน
ฐานะอาจารย์และนิสิตดีเด่น ในการรณรงค์
ป ้องกันโรคเอดส์ จากพระเจ ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาต ุ
และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณอีกหลายหน่วยงาน
นับเป ็นอ ีกหนึ ่งความภาคภ ูม ิใจของคณะและ
มหาวิทยาลัย

ด้วยรักและผูกพัน
ถงึแมว้า่จากบางเขน ... ถงึองครกัษ ์  จะเตม็

ไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์ท่ีบันทึกไว้ซ่ึงการต่อ
สู้เพ่ือความคงอยู ่... และการตอ่สู้เพ่ือความหวงัก็ตาม
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แต่ก็เป็นการต่อสู้ด้วยเหตุผล  และแสดงให้เห็นถึงพลัง
ท้ังของอาจารย์และนิสิตท่ีร่วมด้วยช่วยกันต่อสู้มาด้วย
ความเหนือ่ยยากกต็าม  แตผ่มกเ็ชือ่วา่มนัเปน็ความ
ภาคภูมิใจของพวกเราเลือดสีม่วง-เทาทุกคน   อย่างไรก็
ตาม  กาลเวลากมิ็ได้หยุดน่ิง   มีรัฐนาวาหมนุเวยีนกนั
เข้ามาบริหาร มศว หลายรัฐนาวา  และก็มีแนวนโยบาย
ที ่แตกต่างกันไป   เป็นผลให้คณะศึกษาศาสตร์
องครกัษ ์ ของเรา (ทีมี่ประวตัศิาสตรก์ารตอ่สู้มายาว
นาน)  ต้องปิดฉากลง หากบัณฑิตที่จบไปทุกรุ่นได้
ทราบและรบัรู้พวกเขาคงจะใจหายไมน่อ้ย  แตข่อให้
ทราบว่า พวกเราที่ทำงานอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์
องครกัษ ์  รุ่นสดุทา้ย ไดพ้ยายามทกุวถิทีางแลว้ทีจ่ะ
ให้คณะของเราคงอยู ่   แม้ว่าคณะของเราจะไมมี่แล้ว
แต่เมล็ดพันธ์ุท่ีดีงามของเรายังคงกระจายอยู่ทุกหย่อม
หญ้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยออกไปทำงาน
รับใช้และพัฒนาสังคม  รวมท้ังเป็นกลจักรขับเคล่ือนใน
ทุกส่วนของสังคม  ท่านโปรดรับรู้ว่าท่านยังคงเป็น
เมล็ดพันธ์ุในใจของพวกเราไปตาบนานเทา่นาน   และ
หวังว่า สักวันหน่ึงรัฐนาวาลำใหม่  อาจมีนโยบายใหม่ๆ
ก็เป็นได้ ... และพวกเราก็อาจจะได้พบกันอีกก็เป็นได้ ....

...................................
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สุดท้ายที่องครักษ์
        ชูชีพ    อ่อนโคกสงู

วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร  (วศ
พระ นคร) จัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่ 27 มีนาคม พ.ศ.2512
บนท่ี ดินของวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร ระหว่างส่ีแยก
อนุสาวรีย์กับ สีแยกหลักสี  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  ด้รับ
การยกฐานะขึน้เปน็ มหาวทิยาลยัและเปลีย่นชือ่เปน็
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ บางเขน เมือ่วนัที ่ 29
มิถุนายน  2517     ต่อมาเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ มีมติคณะ
รัฐมนตรใีหย้บุรวมวทิยาเขตสว่นกลางทัง้หมด   มศว
บางเขน   จึงถูกยุบรวมต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2533  เป็นต้นมา
แต่การจัดการเรียนการสอนนสิิตท่ีบางเขนกยั็งดำเนนิ
การต่อไป ภายใต้การบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์
ในนาม คณะศึกษาศาสตร์  บางเขน  สุดท้ายโยกย้าย
มาจดัการเรยีนการสอนนสิิตที ่ มศว  องครกัษ ์  โดย
จัดต้ัง คณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์  ข้ึนมาบริหารงาน
ต้ังแต ่ ปี  พ.ศ.  2544  เป็นตน้มา  บัดนี ้ (ส้ินภาคเรยีน
ท่ี  2  ปีการศกึษา 2547) ภาระงานในการผลติบัณฑิต
ณ คณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์  เสร็จสิ้นลงแล้ว
บุคลากรจำต้องแยกย้ายกันไปตามวิถีทางของตน
(ด้วยคำถามในใจเสมอว่าเหตุไฉนมหาวิทยาลัย
ไม่ปรารถนาให้พวกเราได้ทำราชการตามความ
ต้องการและความถนัดของพวกเราสืบไป)
ตัง้แตว่นัที ่ 1  เมษายน  พ.ศ.2548  เปน็ตน้ไป   จึงขอ
บันทึกให้ปรากฏไว้ว่า ใครคือบุคลากรของบางเขน
รุ่นสดุทา้ย  ทีอ่งครกัษ ์  ดงันี้
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-ครุฑ-
คำส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่ี  644/2544
เร่ือง  ให้คณาจารย์  ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการ

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์
——————————

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  และการบริหารงานของคณะศกึษาศาสตร์ ส่วนขยาย  (องครักษ์) และ
การบริหารงานของสำนกัวิชาการศึกษาท่ัวไป และวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  และคำส่ังมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ   ท่ี  1556/2543  ลงวันท่ี  5  กันยายน  2543  เร่ือง  ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติราชการ  น้ัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  19  และมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2541  จึงให้คณาจารย์ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีคณะศึกษาศาสตร์ส่วนขยาย  (องครักษ์)
และสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป   และวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน    ดังต่อไปน้ี

1. นางขนิษฐา เก้ือมี ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

2. นายชูชีพ อ่อนโคกสูง ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

3. นายณัฐธรรมรัตน วฒกร ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

4. นายทนง อัครธีรานนท์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

5.   นางเพชรรัตน์ ประจงจิตร ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

6. นางเมธินี ต้ังตรงไพโรจน์ ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

7. นายวิโรจน์ เอ็งสุโสภณ ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

8. นายสมปอง ใจดีเฉย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

9. นายส้มโอ ธรรมโชติ ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

10. นางสุขวสา ยอดกมล ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

11. นายสุจิตต์ รักษ์เผ่า ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
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12. นางสุดใจ จรุงจิตต์ ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

13. นางสุภณิดา สุวณิชย์ ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

14. นางเสาวลักษณ์ สุนทรา ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

15. นายอนุศักด์ิ สมิตสันต์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

16. นางอุไรวรรณ สนิสวสัด์ิ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์

17. นางเกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์

18. นายนิพนธ์ เทียมทิพาบุญกร  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา   คณะมนุษยศาสตร์

19. นายบรรชา รัตนวัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  คณะวิทยาศาสตร์

20. นายวีระ ต้ังชวาล ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์

21. นายสมพล มงคลพิทักษ์สุข ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัดภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์

22. นายกิตติ ปัญญาธนพร ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์

23. นางสาวพวงร้อย กล่อมเอ้ียง ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์

24. นางสาวถนอมศรี โมฬี ตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
สังกัดงานบริหารและธุรการ  สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

25. นายวิเชียร พุ่มนิคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
26.   นางจงกล ใยมุง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
27.   นายเทียม สุภาพุฒ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
28. นายพะเนียด อุดร ตำแหน่งนักการภารโรง
29. นายชลอ ชีสังวร ตำแหน่งนักการภารโรง
30. นายสมพล วิเศษ ตำแหน่งยาม
31. นางสุปรานี พรรณาภพ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
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ท้ังน้ี   ให้ยกเลิกคำส่ังท่ี  1556/2543   ลงวันท่ี  5 กันยายน  2543   เฉพาะรายท่ี  16  นางสุปรานี
พรรณาภพ  และใช้คำส่ังฉบับน้ี   ต้ังแต่วันท่ี  1  พฤษภาคม  2544    เป็นต้นไป

ส่ัง   ณ  วันท่ี   28  มีนาคม  พ.ศ.  2544

             สุมณฑา  พรหมบุญ

(รองศาสตราจารย์สุมณฑา  พรหมบุญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อน่ึง  ก่อนหน้าคำส่ังน้ีมีบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน  ได้รับคำส่ังให้ไปปฏิบัติราชการท่ี  องครักษ์
แล้วดังน้ี

1. นางชัญญานุช ศรีภักดี
2. นางนกยูง อุดร
3. นายผัน เกิดน้อย
4. นายสนิท จูไหล
5. นายสามารถ สคัุนธชาติ
6. นายสำราญ สทิธิกูล

ต่อมามีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากรัฐบาลให้เกษียณอายุราชการก่อนครบอายุ   60  ปี  คณาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีบางคนจึงเกษียณอายุราชการก่อนครบกำหนด

ท้ายท่ีสุด  บุคลากรพวกสุดท้ายท่ีองครักษ์ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากคณะศึกษาศาสตร์  บางเขน  มศว
บางเขน  และ  วศ พระนคร  เหลืออยู่เพียง  23  คน   ดังน้ี

1. รองศาสตราจารย์ชูชีพ อ่อนโคกสูง
2. นางสาวถนอมศรี โมฬี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนง อัครธีรานนท์
4. อาจารย์ ดร.บรรชา รัตนวัย
5. อาจารย์พวงร้อย กล่อมเอ้ียง
6. อาจารย์เพชรรัตน์ ประจงจิตร
7. อาจารย์เมธินี ต้ังตรงไพโรจน์
8. อาจารย์วิโรจน์ เอ็งสุโสภณ
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9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ ต้ังชวาล
10. อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
11. รองศาสตราจารย์สมพล มงคลพิทักษ์สุข
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขวสา ยอดกมล
13. รองศาสตราจารย์อนุศักด์ิ สมิตสันต์
14. นางจงกล ใยมุง
15. นายชลอ ชีสังวร
16. นางชัญญานุช ศรีภักดี
17. นางนกยูง อุดร
18. นายผัน เกิดน้อย
19. นายพะเนียด อุดร
20. นายวิเชียร พุ่มนิคม
21. นายสามารถ สคัุนธชาติ
22. นางสุปรานี พรรณาภพ
23. นายสำราญ สทิธิกูล

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกคน   เทอญ

——————————————————
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แนะนำผู้เขียน

กิตติ   นพคุณ,  อาจารย์
ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีตหัวหน้าสำนักงานรองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
และผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางเขน

ชัยโรจน ์  ชัยอินคำ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดตี ผู้ช่วยอธกิารบด ี  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางเขน

ชูชีพ   อ่อนโคกสงู,  รองศาสตราจารย์
ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีตผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน,
คณะศึกษาศาสตร ์  บางเขน  และ คณะศึกษาศาสตร ์  องครักษ์

ธาดาศักด์ิ   วชิรปรีชาพงศ์,  รองศาสตราจารย์
ภาควชิาบรรณารกัษ์ศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์  คณะมนษุยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีต รองผู้อำนวยการ   สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน,
คณะศกึษาศาสตร ์  บางเขน

นิพนธ์  เทียมทิพาบุญกร,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พระภิกษุ  ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดตี ผู้ช่วยอธกิารบด ี  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
อาจารย์ประจำ  วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน,
คณะศึกษาศาสตร ์  บางเขน  และ คณะศึกษาศาสตร ์  องครักษ์
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นิลวรรณ   วัฒนา,  นางสาว
นิสิตหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
วิชาเอกวิทยาศาสตร ์– ชีววิทยา ช้ันปีท่ี  4   คณะศกึษาศาสตร ์ องครักษ์

บรรชา  รัตนวัย, อาจารย์  ดร.
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีต ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
คณะศึกษาศาสตร์บางเขน  และคณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์

ปรีชา   ธรรมา,  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.
ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีต  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน

พัชรา   สุทธิสำแดง,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีต รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
และ คณะศกึษาศาสตร ์  บางเขน

ภูมิยศ   ศรีอุบล,  อาจารย์  3  ระดับ  9
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร  จังหวัดนครนายก
ศษิยเ์กา่  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วทิยาเขตบางเขน

วิโรจน์   เอ็งสุโสภณ,  อาจารย์
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดตี  รองคณบดคีณะมนษุยศาสตร ์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
วิทยาเขตบางเขน  และ  รองคณบดคีณะศึกษาศาสตร ์องครักษ์
ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร
อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน,
คณะศึกษาศาสตร ์  บางเขน   และ  คณะศึกษาศาสตร ์  องครักษ์

สมปอง   ใจดีเฉย,  อาจารย์
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีต ผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายกิจการนิสิต
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน  และ คณะศกึษาศาสตร ์องครักษ์
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สมพล  มงคลพิทักษ์สุข, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดตี รองคณบดคีณะศกึษาศาสตร ์บางเขน
อาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิชาการศึกษา พระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน และ คณะศกึษาศาสตร ์องครกัษ์

สุขวสา   ยอดกมล,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีต  อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน,
คณะศึกษาศาสตร ์  บางเขน  และ  คณะศึกษาศาสตร ์  องครักษ์

สุภณิดา   สุวณิชย์,  อาจารย์
ข้าราชการบำนาญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีต  ผู้ช่วยอธกิารบดฝ่ีายกจิการนสิิต  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
วิทยาเขตบางเขน
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน,
คณะศึกษาศาสตร ์บางเขน  และ  คณะศึกษาศาสตร ์  องครักษ์

หวน   พินธุพันธ์ุ,  รองศาสตราจารย์
ข้าราชบำนาญ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีต อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน

อนุศักด์ิ   สมิตสันต์,  รองศาสตราจารย์
ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6
กองแผนงาน  และ อดีตเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์  5
กองวเิทศสมัพันธ ์  ทบวงมหาวทิยาลยั
อดีตผู้ช่วยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตบางเขน,
คณะศกึษาศาสตร ์บางเขน  และ คณะศกึษาศาสตร ์องครักษ์

อนุสรณ์   อรรถศิริ,  อาจารย์
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดตีรองคณบดคีณะศกึษาศาสตร ์  บางเขน
อาจารย์ประจำ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
และ  คณะศึกษาศาสตร ์  บางเขน
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อัครา   บุญทิพย์,  รองศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อดีตอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน
และ คณะศกึษาศาสตร ์  บางเขน

..................................................................
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ครุฑ
คำส่ังคณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์

ท่ี  8/2547
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำเอกสารวิชาการ  ปีการศึกษา  2547

คณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์
……………………..

เพ่ือให้การจัดทำเอกสารทางวิชาการ  ปีการศึกษา  2547   ของคณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

จึงอาศัยอำนาจตามเอกสารแนบทา้ยคำส่ัง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ี 199/2545 แต่งต้ังบุคคล
ต่อไปน้ีเป็นกรรมการ   คือ

1. นายชูชีพ อ่อนโคกสูง ประธานกรรมการ
2. นายสมพล มงคลพิทักษ์สุข กรรมการ
3. นายอนุศักด์ิ สมิตสันต์ กรรมการ
4. นางเมธินี ต้ังตรงไพโรจน์ กรรมการ
5. นางสาวถนอมศรี โมฬี กรรมการและเลขานุการ

ท้ังน้ีต้ังแต่  วันท่ี  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547   เป็นต้นไป

ส่ัง  ณ  วันท่ี  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547

              วิโรจน์  เอ็งสุโสภณ

              (นายวิโรจน์   เอ็งสุโสภณ)
                                    รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  องครักษ์
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บ ั น ท ึ ก ค ว า ม ท ร ง จ ำ
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